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“วราวุธ” ช ู5 นโยบายพัฒนาสงัคม
“พม. พอใจ : ให้ทกุวัยพงึใจใน พม.”

กรมการข้าว เตรยีมเมลด็พนัธุข้์าว 58,700 ตนั ในโครงการส่งเสรมิการเปลีย่นเมลด็พนัธุ์
ข้าว ปี 2566 เพือ่ให้ชาวนานน�าไปเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมรายได้ ลดต้นทนุ ยกระดบั
คณุภาพชีวติ เตรยีมแผนด�าเนนิการต่อเนือ่ง 3 ปี 

กรมการข้าว มุ่งเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผ่านกลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร
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กรมฝนหลวงฯ จับมอืกรมส่งเสรมิการเกษตร
เชือ่มข้อมลูวชิาการแก้ปัญหาน�า้ให้เกษตรกร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามความร่วมมอื 
กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลั การวจิยัพัฒนา และ
พฒันาบคุลากร ตามแผนปฏบิตักิารดจิทิลัของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566–2570 มุง่เป้าช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีประสบปัญหาฝนทิง้ช่วงและปัญหาภยัแล้ง
ในแต่ละพืน้ที่ 12

สถาบนัมาตรฐานฮาลาลฯ แนะรฐับาลใหม่
เร่งส่งเสริมทนุ-เทคโนโลย ีขยบัทพัฮาลาลไทย

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรยีากร

ประเทศไทยมศีกัยภาพในการผลติอาหารฮาลาล ตามเป้าหมาย 
ครัวไทยสู ่ครัวโลก และสู ่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง 
ทางอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม จงึได้มอบหมายให้ส�านกังาน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) เร่งส่งเสรมิการลงทนุอตุสาหกรรม
อาหารฮาลาล ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มุ่งตลาด
ตะวันออกกลาง 2

ยกระดับการเคหะฯ สู่ Smart Community 
“สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

ทวีพงษ์ วิชัยดษิฐ ประยูร อินสกลุ

กรมป่าไม้ พร้อมขบัเคลือ่นจดัการป่าไม้
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวดงึประชาชนดแูลรกัษาป่า

กรมป่าไม้ จดังานสถาปนา 127 ปี “รักษ์ป่า รักษา
สรรพชีวิต” มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น สาขา 
อาชีพปลูกสวนป่า รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ 
ผู้ช่วยเหลอืราชการกรมป่าไม้ และรางวลัโล่ใบประกาศ
เกียรติคุณให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  
ที่เกษียณอายุราชการ และผู้เป็นบุคคลต้นแบบของ 
กรมป่าไม้ ประจ�าปี พ.ศ. 2566 13พชิิต สมบัตมิาก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นราเดช ค�าทัปน์

“โชติวัฒน์” ประธานศาลฏีกา 
เปิดผลงาน 1 ปี 

ตามนโยบาย 
“รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

รมว.เกษตรฯ เร่งช่วยเหลือ
ชาวประมง 22 จังหวัด 

ทั้งเรื่องกฎระเบียบ
และราคากุ้งตกต�่า

5 173 โชตวัิฒน์ เหลอืงประเสรฐิ 

ารเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) ปัจจุบนัองค์กรมอีาย ุ50 ปีแล้ว 

ภารกิจหลกัคอืการสร้างบ้านให้คนไทยทัว่ประเทศ  

ซึ่งท�ามาตลอดและพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

แต ่การพัฒนาที่อยู ่อาศัยส�าหรับ

ประชาชนจะต้องให้ทุกคนเข้าถึง 

และได้รบัการบรกิารทีท่ัว่ถึง พันธกิจน้ี 

ปัจจุบันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ 

การเคหะแห่งชาต ิมาให้ค�าตอบ

อนุทิน ชาญวีรกลู

ชยัวฒัน์ ล้ิมลิขติอกัษร
ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักอทุยำนแห่งชำติ 

กรมอทุยำนแห่งชำติสตัว์ป่ำและพนัธุพ์ชื

มท.1 มอบนโยบาย
ข้าราชการมหาดไทย 

ย�้าความส�าคัญ 10 ประเด็น 
“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”

ท้องถ่ินไทย ธรรมมาภิบาล เกษตรน�าไทย
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นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) มอบนโยบายการบรหิารกระทรวง  
พม. โดยม ีนายอนกูุล ปีดแก้ว ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมฯ 
กล่าวรายงาน ท้ังนี ้คณะผูบ้รหิาร หวัหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ 
กระทรวง พม. ท้ังในส่วนกลางและส่วนภมิูภาคท่ัวประเทศ ร่วมรับฟัง 
นโยบาย ณ ห้องประชมุปกรณ์ องัศุสงิห์ ช้ัน 2 อาคารกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ กรงุเทพฯ พร้อมท้ังผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ 

นายวราวธุ กล่าวว่า นโยบายการบรหิารกระทรวงการพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนษุย์ “พม. พอใจ : ให้ทกุวยัพงึใจ 
ใน พม.” มหีวัใจส�าคญัในการท�างาน 3 ข้อหลกั ข้อที ่1 ส�าคญัทีส่ดุ 
คือ การท�างานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการท�างานรับ
ใช้ประชาชน ไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ การทจุรติต่างๆ  ข้อท่ี 2  
การเป็นนกับริหาร ไม่ใช่นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัสหวชิาชพี ซึง่หน้าที ่
ของตน คอื ท�างานเพือ่ให้ทกุคนท�างานได้ง่ายข้ึน ดขีึน้ และเตม็
ประสทิธภิาพมากขึน้ และ ข้อที ่3 ท�าได้จรงิ เกดิประโยชน์ โดยการ
ขบัเคลือ่นไปข้างหน้า (ปฏิบตันิยิม) ด้วยวธีิท�างาน PSS แม่นย�า, 
รวดเรว็, สร้างความเปลีย่นแปลง2

ทวีพงษ์ วิชัยดษิฐ



ท้องถ่ินไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 413 วันที่ 1-15 ตุลาคม 2566
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>> ต่อจากหน้า 1 <<

ยกระดับการเคหะฯ สู่ Smart Community 
“สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

 50 ปี เคหะฯ พุง่เป้า 2.27 ล้านหน่วย 
 ทกุคนมบ้ีานอยู่

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาต ิ ให้สมัภาษณ์กบั “อปท.นิวส์” ว่า หาก
ย้อนกลบัไปเม่ือแรกเร่ิมตัง้การเคหะแห่งชาตเิมือ่ปี 
2516 สงักดัอยูก่บักรมประชาสงเคราะห์ ถึงตอนนี้
อายคุรบ 50 ปีแล้ว ปัจจบุนัการเคหะฯ ได้ยดึตาม
แนวทางยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ตัง้เป้าไว้ว่าจะสร้าง
บ้านจ�านวน 2.27 ล้านหน่วย ทกุคนต้องมบ้ีานอยู่ 
ในปี 2570 เป็นต้นไป ซึง่ขณะนีก้อ็ยูท่ี ่700,000 กว่า
หน่วย ส�าหรบัปี 2566 ปัจจบุนัการเคหะแห่งชาติ 
ได้ด�าเนนิงานภายใต้วิสยัทศัน์ “สร้างบ้าน สร้างสขุ 
เพือ่คณุภาพชวิีตทีด่”ี ซ่ึงในปีงบประมาณ 2566 นี้  
โดยการเคหะแห่งชาติได้ขับเคลือ่นการด�าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ส่งผล 
ให้ได้รับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  
หรือ ITA จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ล่าสุด  
ได้ 96.24 คะแนน (ผ่านดี) จาก 100 คะแนนเตม็ 
เป็นอนัดบัที ่3 ของหน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) 
และอนัดบัที ่16 ของหน่วยงานรฐัวิสาหกจิทัง้หมด 
ทีเ่ข้าร่วมการประเมนิ จ�านวน 51 แห่ง 

 ฟ้ืนฟ-ูพฒันาสูค่วามก้าวหน้า 
 Smart Community

ทางด้านความก้าวหน้าผลการด�าเนนิโครงการ
พฒันาท่ีอยูอ่าศยัของการเคหะแห่งชาต ิ นบัตัง้แต่
ปี 2519 ถงึวันที ่ 31 กรกฎาคม 2566 ได้พฒันา 
ท่ีอยู่อาศยัไปแล้ว 750,053 หน่วย โดยการเคหะแห่งชาติ 
ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการสร้างบ้านเพื่อขาย 
มาเน้นการสร้างบ้านเช่าให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริม 
การเข้าถึงทีอ่ยูอ่าศยัให้แก่ผูมี้รายได้น้อยและกลุม่
เปราะบางได้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันก็ส่งเสริม
อาชพีและสร้างรายได้ให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัไปพร้อมกนั 
โดยโครงการส�าคัญแรกคือ บ้านเคหะสุขประชา 
ซึง่เป็นบ้านเช่าพร้อมอาชีพ และต่อมาคอืโครงการ
อาคารเช่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย/โครงการรับคืน

ประมาณ 8,000 หน่วย ภายใต้การร่วมลงทุน 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private  
Partnership : PPP) ตามพระราชบญัญตักิารร่วมลงทนุ 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ปัจจบุนัอยู่
ระหว่างการน�ารายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้
โครงการฯ ประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาต ิ(ศสช.) และส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ 
การเคหะแห่งชาตพิจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

 บ้านเคหะสขุเกษมปากน�า้ 
 รองรับของผูสู้งวยั

นอกจากนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการทางเคหะฯ 
ได้มีโครงการบ้านเช่าส�าหรับผู้สูงอายุ เรียกว่า
บ้านเคหะสุขเกษม อยู ่ที่เทพารักษ์ อ.บางพลี 
จ.สมทุรปราการ ต้ังเป้าให้กลุม่ทีอ่าย ุ5 ปี ขึน้ไป ท่ี
ก�าลงัจะเกษียณอายกุนั ไม่ว่า ข้าราชการ พนกังาน
รฐัวสิาหกิจ ลกูจ้างของรฐั เน้นคอืไม่มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็น
ของตนเอง สามารถอยูอ่าศยัในรปูแบบเช่าระยะยาว  
ซึ่ งออกแบบอย ่างถูกสุขลักษณะกับผู ้ สูงวัย 
ในรูปแบบ อารยสถาปัตย์ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี ที่นี่
จะมวีางแผนไว้จ�านวน 3,956 หน่วย ใน 4 ระยะ  
บนพ้ืนที่โครงการประมาณ 98.35 ไร่ ระยะแรก 
จะสร้างจ�านวน 5 อาคาร ระยะทีส่องจ�านวน 15 อาคาร 
ระยะท่ีสาม จ�านวน 27 อาคาร และระยะสดุท้าย
จ�านวน 43 อาคาร โดยคิดค่าเช่าจะเริม่ต้นที ่2,900 
บาท/เดือน ลักษณะจะเป็นห้องพักอาศัยขนาด 
33 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน�า้

 กลุม่เปราะบาง-รายได้น้อย 
 ผ่อนวันละ 40 บาท อยูไ่ด้เลย

ยังมีอีกโครงการเรียกว่าโครงการอาคารเช่า
ส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย จดัสร้างขึน้เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในกลุ่ม
ต่างๆ ประกอบด้วย ผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูใ้ช้แรงงาน 
ผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ตลอดจนประชาชนผูม้ี
รายได้น้อยให้มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับ
ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม เคหะฯจัดให้ แค่ผ่อน 
40 บาทต่อวัน ราคาพิเศษ ท�าสัญญาจ่ายค่าเช่า  
1 เดอืน และค่าท�าประกนัสญัญาอกี 1 เดอืนสามารถ
เข้าอยูท่นัท ีโดยจะมแีผนจดัสร้างโครงการดังกล่าว
รวมทัง้สิน้ จ�านวน 50,979 หน่วย โดยคณะรฐัมนตรี
อนมุตัใิห้ด�าเนินโครงการฯ ระหว่างปี 2560-2562  
จ�านวน 5,357 หน่วย 

อาคารเช่าบ้านเช่า รวมถงึก�าลงัพฒันาโครงการฟ้ืนฟู
และพฒันาเมืองทีมุ่ง่สูก่ารเป็น Smart Community  
ให้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก

 ร่มเกล้าสขุประชา-เคหะสขุประชา
 ฉลองกรงุ

ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิกล่าวว่า ส�าหรบัความ
คืบหน้าโครงการบ้านเคหะสุขประชา “บ้านเช่า 
พร้อมอาชีพ” ปัจจุบันได้ด�าเนินโครงการน�าร่อง 
จ�านวน 2 โครงการ รวมทัง้สิน้ 572 หน่วย ได้แก่ 
โครงการแรกคือ โครงการบ้านเคหะสุขประชา
ร่มเกล้า จ�านวน 270 หน่วย มผีูไ้ด้สทิธเิช่าเข้าอยู่
เต็มโครงการแล้ว ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชา
ในโครงการดงักล่าว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ
ก่อสร้างมินิมอลล์ ปัจจุบันมีความคืบหน้า 16% 
โครงการท่ีสองคือ โครงการบ้านเคหะสุขประชา
ฉลองกรงุ จ�านวน 302 หน่วย มีผูไ้ด้สทิธิเช่า เข้าอยู่
อาศัยจ�านวน 184 หน่วย คดิเป็น 60.93% นอกจากนี้ 
การเคหะแห่งชาตไิด้จัดท�าตลาดสขุประชามาร์เก็ต 
ฉลองกรงุ จ�านวน 150 แผง เป็นพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิสขุ
ประชา ขณะนี้มีผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเคหะ
สุขประชาฉลองกรุงและประชาชนทั่วไปเข้ามา
ค้าขายในตลาด จ�านวน 71 แผง คงเหลอืแผงว่าง
อกี 79 แผง

อาคาร D1 เพือ่รองรบัผู้อยูอ่าศยัเดิมในโครงการ
เคหะชุมชนดินแดงแฟลตที่ 23-32 จัดสร้างเป็น
อาคารสงู 35 ชัน้ จ�านวน 1 อาคาร 612 หน่วย 
ขณะนีม้คีวามคบืหน้าการก่อสร้าง 69.85% เรว็กว่า
แผน 5.58% (ข้อมลู ณ 19 สิงหาคม 2566) ปัจจบุนั
อยูร่ะหว่างการด�าเนนิงานด้านสถาปัตยกรรมและ
งานระบบ 

“คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 
2567 ทัง้นี ้ การเคหะแห่งชาติได้ถอดบทเรยีนจาก
การด�าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงไปสู่
การพฒันาโครงการฟ้ืนฟเูมอืงในชมุชนอืน่ๆ ได้แก่ 
ชุมชนห้วยขวาง ชุมชนรามอินทรา และชุมชน
ทุง่สองห้อง” 

 โครงการ Mixed-Use อกี 8,000 หน่วย 
 เลยีบแนวรถไฟฟ้า

นายทวีพงษ์ กล่าวอกีว่า การเคหะแห่งชาตยัิง
ได้ด�าเนนิโครงการศกึษาความเป็นไปได้การพัฒนา
โครงการแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ตามเส้นทาง 
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Transit 
Oriented Development : TOD) ในพ้ืนทีร่่มเกล้า 
เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร บนทีด่นิกรรมสทิธิ์
ของการเคหะแห่งชาต ิตัง้อยูถ่นนร่วมพฒันา แขวง
ล�าผักช ีเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เนือ้ทีโ่ดย
รวมประมาณ 352 ไร่ ระยะท่ี 1 ด�าเนนิการก่อสร้าง

ปัจจุบนัการเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างโครงการ
อาคารเช่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย จ�านวน 10 
โครงการ ในพืน้ทีป่รมิณฑลและต่างจงัหวดั โดยใน
ปีงบประมาณ 2566 ได้ตัง้เป้าหมายการท�าสญัญา
เช่า จ�านวน 1,010 หน่วย จากจ�านวนโครงการ
ทีก่่อสร้างแล้วเสร็จ จ�านวน 1,466 หน่วย มผีูท้�า
สญัญาเช่าและเข้าอยูอ่าศยัแล้ว จ�านวน 835 ราย 
คดิเป็นร้อยละ 57 จาก 1,466 หน่วย (ข้อมลู ณ 
เดอืนกรกฎาคม 2566)

“จุดเด่นของโครงการอาคารเช่าส�าหรับผู้มี
รายได้น้อยทีแ่ตกต่างจากห้องเช่าทัว่ไปคอื การน�า
แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal 
Design) รวมถึงน�าเกณฑ์ประเมินโครงการชุมชน
น่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco Village) มาใช้
เป็นแนวทางส�าหรบัการออกแบบ เพือ่ให้โครงการ 
มสีิง่แวดล้อมทีด่ ีมีสิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั  
ภายในตัวห้องพักเน้นการออกแบบให้มีความ
คล้ายคลึงกับบ้านพักอาศัย ดูแลรักษาง่าย และ
สอดคล้องกบัภมูอิากาศท้องถิน่ เพือ่ให้เกิดการใช้
พลังงานภายในอาคารอย่างมปีระสทิธภิาพอกีด้วย” 

 ปล่อยสินเชือ่คนเงนิน้อย/ผ่อนถกู/ 
 ดอกต�า่ ได้มบ้ีานตวัเอง

นายทวีพงษ์ เปิดเผยถึงโครงการสินเชื่อเพื่อ
การพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผูม้รีายได้น้อย เป็นอกี
หนึ่งโครงการส�าคัญเพ่ือช่วยให้ประชาชนเข้าถึงที่
อยู่อาศัย โดยเป็น “เครื่องมือทางการเงิน” ช่วย
ลูกค้าที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ แต่ไม่ผ่าน
การพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถ 
ขอสนิเชือ่ผ่านโครงการดังกล่าวได้ โดยมคีณะกรรมการ 
บรหิารการให้สนิเชือ่เพือ่การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั (คบส.) 
ของการเคหะแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อ 
กบัลกูค้า เริม่ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2563-2566 ได้
อนมุตัสินิเชือ่ไปแล้ว 2,132 ราย แบ่งออกเป็นกลุม่
ลกูค้าทัว่ไป 1,865 ราย กลุม่เปราะบาง 267 ราย 
คดิเป็นวงเงนิสนิเชือ่ฯ 1,389.015 ล้านบาท 

“ส�าหรบัในปีงบประมาณ 2566 (ตลุาคม 2565-
กรกฎาคม 2566) ให้สินเชือ่แก่ลกูค้าไปแล้ว 625 ราย  
คิดเป็นวงเงินสินเชื่อฯ 411.777 ล้านบาท ในปี 
2567 ได้งบมาเพิม่อกี 500 ล้านบาท จะสามามารถ 
ช่วยประชาชนผูม้รีายได้น้อยทีไ่ม่มเีครดติ คนขาย
ของข้างถนน ขายของในห้าง ไรเดอร์ ขายของ
ออนไลน์ พนกังานนวด ขายของในตลาดนดั ฯลฯ 
เราจะเก็บคนเหล่านีใ้ห้เข้าถงึทีอ่ยูอ่าศยัได้” ผูว่้าการ
การเคหะแห่งชาต ิกล่าวในทีส่ดุ

 ทบุแฟลตเก่าดินแดงขึน้คอนโด
 ตระหง่าน 2 แท่ง

ความก้าวหน้าอีกหนึ่งคือโครงการฟื้นฟูเมือง
ชมุชนดนิแดง ระยะท่ี 1 (อาคารแปลง G) รองรบั
ผู ้อยู ่อาศัยเดิมในโครงการเคหะชุมชนดินแดง
แฟลตท่ี 18-22 ภายหลงัจากผู้อยูอ่าศยัเข้าอยูค่รบ
ทัง้ 334 หน่วยแล้ว การเคหะแห่งชาติได้ส่งเสรมิ
กระบวนการการมส่ีวนร่วมของผูอ้ยู่อาศยัมาพฒันา
ชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างย่ังยืน ด้วยการ 
จัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเกษตร
อาสาพอเพียง ท�ากิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่บริเวณดาดฟ้าชั้นที่ 28 ส�าหรับบริโภคและน�า
ไปจ�าหน่าย ส่วนรายได้กน็�ามาจดัสรรปันส่วนเป็น
ค่าแรงให้กบัสมาชกิและซ้ือเมลด็พันธุเ์พิม่เตมิ กลุม่
คัดแยกขยะรีไซเคิล จัดตั้งขึ้นเพ่ือลดปริมาณขยะ 
ในชุมชนและสร้างวินัยในการออมให้กับสมาชิก  
ถือเป็นสวัสดิการชุมชน เช่น ช่วยเหลือสมาชิก 
เมือ่เจ็บป่วยหรือเสยีชวิีต

นอกจากนี ้ การเคหะแห่งชาตยิงัได้บรูณาการ
ความร่วมมือกับส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
จดัให้มศีนูย์สขุภาพชุมชนซึง่ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ 7 เพือ่ให้ 
ผูอ้ยูอ่าศยัได้รบับรกิารการดแูลสขุภาพขัน้พืน้ฐาน 
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนเป็นผู้ดูแล
อกีด้วย ปัจจบุนัการเคหะแห่งชาตอิยูร่ะหว่างการ
ก่อสร้าง โครงการฟ้ืนฟเูมอืงชมุชนดนิแดง ระยะที ่2  

 ทวีพงษ์ วิชัยดษิฐ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ แนะรฐับาลใหม่
เร่งส่งเสริมทนุ-เทคโนโลยี ขยบัทพัฮาลาลไทย

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหาร
ฮาลาล ตามเป้าหมายครัวไทยสู่ครัวโลกและ
สู่การเป็นประเทศท่ีมีความมั่นคงทางอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เร่ง
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มุ ่งตลาด
ตะวนัออกกลาง

ท้ังน้ี จากศักยภาพและความพร้อมทางภาค
การเกษตรและความพร้อมด้านวัตถุดิบของ
ประเทศไทย ท�าให้ไทยเป็นประเทศท่ีสามารถ
ผลิตสินค้าฮาลาลได้ และยังได้การยอมรับจาก 
ต่างประเทศ ส่งผลให้มีการส่งออกสินค้าฮาลาล 
อันดับต้นๆ อีกทั้งการเปิดความสัมพันธ์ทาง 
การฑูตแบบปกติกับประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ต่างๆ ทีจ่ะช่วยการสนบัสนนุภาคการผลติหลกัของ
ประเทศไทยด้านอาหารและการท่องเทีย่ว 

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
มัน่คงมากทีส่ดุด้านอาหารประเทศหนึง่ เนือ่งจาก
ประเทศไทยมีความพร้อมด้านวตัถดุบิและพชืผัก
ผลไม้ทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ด้วยเหตนุีจ้งึมี
การยดึโยงอาหารฮาลาล เป็นหนึง่ในเมนสู�าคญัของ
การขบัเคลือ่นครวัไทยสูค่รัวโลก ซึง่ประเทศไทย
สนิค้าฮาลาลประมาณ 170,000 ผลติภณัฑ์ โดยมี 
การส่งออกไปเพียง 30% คิดเป็นมูลค่าทาง

หลังจากทีเ่คยตดัความสมัพนัธ์กนัมาหลายปี ท�าให้
หลายฝ่ายมองเหน็โอกาสของการส่งสินค้าฮาลาล 
จากไทย เข้าไปสู่ตลาดซาอุดีอาระเบยีอย่างมีอนาคต

ด้วยเหตุนี้ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม จึงได้มอบ
หมายให้ส�านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) 
เร่งส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern  
Economic Corridor : SEC) ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่
เป็นชาวมสุลมิ อกีทัง้มีอาณาเขตตดิต่อกบัประเทศ
มาเลเซีย โดยสามารถส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง
อาหารฮาลาลในภูมิภาค หรือ Halal Hub  
เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับกลุ ่มผู ้บริโภคใน
พื้นที่ และสามารถส่งออกไปยังกลุ ่มประเทศ
ตะวนัออกกลางท่ีนบัถอืศาสนาอสิลามได้

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรยีากร ผูอ้�านวยการสถาบนั
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
การสร้างความมัน่ทางอาหาร อาจไม่เกีย่วข้องกบั
อาหารฮาลาล เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ
การเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงฮาลาล ในประเทศ
อนิเดีย ก็ประสบปัญหา เนือ่งจากไม่สามารถผลติ
ข้าวได้เหมอืนเดมิ ขณะทีป่ระเทศเวยีดนามไม่เน้น
ข้าวคุณภาพสูง แต่เน้นข้าวทั่วไปเพ่ือส่งออกให้
ประเทศทีต้่องการข้าวในคณุภาพทัว่ไป นอกจากนี้
ก็ยงัคงประสบปัญหาการผลติเช่นกัน ซึง่จากบรบิท
การแข่งขนัทีป่ระสบปัญหาด้านความแห้งแล้งและ
คนต้องการมคีวามต้องการคณุภาพข้าวทีส่งูขึน้ ซึง่
หากเราสามารถพัฒนาข้าวให้มคีณุภาพดขีึน้เร่ือยๆ 
ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยพยายามพัฒนาข้าวไปสู ่
ออร์แกนกิมากขึน้ ท�าให้เรามีโอกาสช่วงชิงต�าแหน่ง
เป็นผู้ส่งออกข้าวได้อกีครัง้ 

ซึง่กต้็องยอมรบัว่า รฐับาลประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
ได้มพียายามท�าเรือ่งความม่ันคงทางอาหารมาโดย
ตลอด ซ่ึงทีผ่่านมาได้มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ไปขายในซาอดีุอาระเบยี โดยจากสถติิการส่งออก
อาหารฮาลาลทัว่โลก ประเทศไทย ถกูจดัอยู่อนัดบั
ที ่10 ของโลกและเป็นอนัดับ 1 ของอาเซยีน 

ประกอบกบั หลงัจากทีป่ระเทศไทยเปิดความ
สัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบีย ท�าให้กลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง เริม่มคีวามเชือ่มัน่ในประเทศไทย
มากขึน้ โดยสนิค้าอาหารฮาลาลทีไ่ด้รบันยิมจาก
ต่างประเทศ เช่น ไก่รปูแบบต่างๆ ทัง้ไก่ทัง้ตัวหรอื
ไก่ทีช่�าแหละ โดยบรษิทัยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย
สามารถรักษามาตรฐานการผลิตฮาลาลได้เป็น
อย่างดี

ทั้งนี้ ในรัฐบาลชุดใหม่ ต้องมีการเปิดเจรจา
ในตลาดใหม่ๆ สร้างความเชื่อมั่นในตลาดใหม่ๆ 
พร้อมเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนได ้
รับทราบ ว่าประเทศไทยท�าเรื่องนี้ได้ดี เห็นได้
ชัดจากท่ีประเทศไทยแม้ไม่ใช่ประเทศมุสลิม  
แต่รัฐบาลทุกชุดให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรม 
ฮาลาล ต้ังแต่ปี 2544 จนถงึปัจจุบนัเป็นเวลา 22 ปี  
ซึ่งหากมีการมีสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาล  
อย่างต่อเนือ่ง กเ็ชือ่ว่าจะสามารถเพิม่การส่งออก
อาหารฮาลาลให้เพิม่ขึน้ได้ 

“การผลติสินค้าอาหารฮาลาลของประเทศไทย
ได้การยอมรับจากซาอุดอาระเบีย สิ่งต่อไปที่
ต้องท�า คือการพัฒนาคุณภาพของเราให้ตรง 
ความต้องการของเขามากขึน้ ส�ารวจว่าผลติภณัฑ์
ทีเ่ขาอยากได้เป็นลกัษณะเช่นใด อาทเิช่น วัตถดุบิ
เช่นไก่ กต้็องมกีารเชือดถกูต้องตามหลกัการศาสนา
อสิลาม ซึง่ซาอดุอีาระเบยี ถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในตะวนัออกกลาง แต่เดิมเราไม่มคีวามสมัพนัธ์ แต่
เมือ่กลบัมามคีวามสมัพันธ์กนัอกีคร้ังเมือ่ปี 2565 
จึงเชื่อว่า ซาอุฯ จะเป็นหุ้นส่วนด้านนี้ได้ดีที่สุด 

เนื่องจากเขาได้เปรียบกว่าหลายประเทศอื่นๆ  
ในกลุม่ตะวนัออกกลาง” รศ.ดร.ปกรณ์ เผย

ผูอ้�านวยการฯ บอกอกีว่า หากมองมาทีต่ลาด
อาเซยีน ผลติภณัฑ์ฮาลาลของประเทศไทยก็ถอืว่า 
มากกว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน ทัง้มาเลเซีย
และสิงคโปร์หรือบรูไนเป็นประเทศเลก็ๆ ประกอบกบั  
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยได้การยอมรับ A+  
หรือดีที่สุด เราก็ต้องคงตลาดนี้ไว้ นอกจากนี้  
ยังมีอีกหนึ่งตลาดท่ีควรเจาะได้ คือตลาดอินเดีย  
ทีม่ชีาวมสุลิมอยูถึ่งประมาณ 200 กว่าล้าน ทัง้นี้
การบรโิภคอาหารของอนิเดยีอาจแตกต่างออกไป 
จึงควรพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
เขาต้องการ รวมไปถึงรสชาติ อกีหน่ึงประเทศคอื 
ประเทศปากสีถาน เป็นประเทศผูส่้งออก แต่เขา
เป็นอีกหนึง่ทีมี่ประชากรทีใ่หญ่มาก 

อย่าลมืว่าประเทศจีนกม็มีสุลมิจ�านวนมาก อีก
ทัง้คนจนีทีม่าเทีย่วประเทศไทยก็นยิมท่ีจะซือ้อาหาร
ของไทยกลับไป แต่เรายังไม่มีความเข้มแข็งพอ 
ในเชิงรุกในเชิงการตลาด ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจ จึงหวังว่า
จะใช้ศักยภาพในตรงจุดนี้ ท่ีจะหาลู่ทางท�าจุดนี ้
ให้มากขึน้ 

“ต้นทุนส�าคัญท่ีรัฐบาลใหม่ต้องท�าต่อไป
คือ เร่ืองของบุคลากรและเทคโนโลยี อาทิเช่น  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดเหล่านี้มีคน
ที่มีความสามารถ ผลิตภัณฑ์ได้รับความเชื่อถือ  
แต่ผู้ประกอบการกลับไม่มีทุนท้ังในเทคโนโลยี
หรือทุนในการส่งเสริมการประกอบการของเขา  
ซึง่รฐับาล จงึต้องมีการสร้างพลงัคนความคดิด้านนี ้
ให้ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบทนุ” รศ.ดร.ปกรณ์ กล่าว

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรยีากร

“อาหารฮาลาล เป็นหนึง่ในเมนสู�าคญัของการขับเคลือ่น 
ครวัไทยสูค่รัวโลก ซ่ึงประเทศไทยสินค้าฮาลาลประมาณ 
170,000 ผลติภณัฑ์ โดยมกีารส่งออกไปเพียง 30%  
คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิถงึ 6.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
จากผลิตภณัฑ์ทัง้หมด”

การเคหะแห่งชาตจิบัมือมูลนิธิท่ีอยู่อาศัย ประเทศไทย มุ่งพฒันาท่ีอยู่อาศัยให้ “กลุม่เปราะบาง”  
ในพืน้ท่ีเคหะชุมชนดนิแดงและโครงการอ่ืนๆ ของการเคหะแห่งชาติ

เกรด็ความรูเ้กีย่วกบั “ฮาลาล”
อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถงึ อาหาร

หรือผลติภณัฑ์อาหารซึง่อนมุตัติามบญัญัติศาสนา
อสิลามให้มสุลิมบรโิภคหรือใช้ประโยชน์ได้

“ฮาลาล” เป็นค�ามาจากภาษาอารบกิ หมายความว่า  
การผลิต การให้บรกิาร หรอืการจ�าหน่ายใดๆ ทีไ่ม่ขดั 
ต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า 
“อาหารฮาลาล” คือ อาหารทีไ่ด้ผ่านกรรมวธิใีนการท�า 
ผสม ปรงุ ประกอบ หรอืแปรสภาพ ตามศาสนบญัญติั
นั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไป
สามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสนิค้าหรอืบรกิาร
ต่างๆ ได้โดยสนทิใจ เราสามารถสงัเกตผลติภณัฑ์ว่า
เป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา  
“ฮาลาล” ทีข้่างบรรจภุณัฑ์นัน้เป็นส�าคญั

“เคร่ืองหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะ
กรรมการฝ่ายกจิการฮาลาลของคณะกรรมการกลาง
อสิลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอสิลาม
ประจ�าจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ท�าการประทบั หรอืแสดงลงบนสลาก หรือผลติภณัฑ์ 

หรอืกจิการใดๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ทีเ่รยีกว่า “ฮาลาล” 
ซ่ึงเขียนเป็นภาษาอาหรับภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปนู หลงักรอบเป็นลายเส้นแนวต้ัง ใต้กรอบภายใน
เส้นขนานมคี�าว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอสิลามแห่ง
ประเทศไทย” โดยเครือ่งหมายดังกล่าวนี ้ จะออกให้กับ
ผลติภัณฑ์อาหาร และเครือ่งดืม่ ผลติภัณฑ์ฮาลาล และ
หรอืเน้ือสตัว์ฮาลาลทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

“มาตรฐานอาหารฮาลาล” ปัจจุบันในตลาดโลกมี 
ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นมสุลมิอยูป่ระมาณ 2,000 ล้านคน การค้าขาย 
จ�าเป็นต้องท�าทุกวิถีทางที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาด
อาหารจากประเทศทีม่ชีาวมสุลมิให้มากขึน้ ประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นประเทศที่ผลิตอาหารท่ีส�าคัญของโลก  
ผูผ้ลติจงึจ�าเป็นต้องให้ความสนใจในเครือ่งหมายนีอ้ย่าง
จรงิจงั ผู้ทีเ่กีย่วข้องต้องเรยีนรู ้ และอยูบ่นพืน้ฐานของ
ความเข้าใจอย่างถกูต้องเพ่ือเตรยีมความพร้อมของการ
ผลติ สร้างฐานท่ีแขง็แกร่งให้กบัประเทศต่อไป

Codex ได้จัดท�าเอกสาร General Guideline for 
use of the Term “Halal” ต้ังแต่ปี 2540 และส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้น�ามา
เรียบเรียงและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยได้ยึดหลัก 
 และอ้างองิเอกสารภาษาองักฤษดงักล่าว มอก.1701-
2541 ZCAC GL-24/1997) ข้อแนะน�านี้จัดท�าขึ้น 
เพือ่ให้ประเทศต่างๆ มีความเข้าใจทีต่รงกนั และมกีาร
ปฏบัิตอิย่างถกูต้องตามกฎของศาสนาอสิลาม ทัง้ทาง
ด้านแหล่งทีม่าของอาหาร วธิกีารฆ่าสตัว์ การเตรยีม
อาหาร การแปรรปูอาหาร การบรรจหุบีห่อ การขนส่ง
และการเก็บรักษาอาหาร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม 
การค้ากับประเทศมุลลิมที่ก�าหนดมาตรการน�าเข้า
อาหารฮาลาล

หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก ส�านกังานมาตรฐานสนิค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

เศรษฐกิจถึง 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ จาก
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หากสามารถผลักดันให้มีการ
ส่งออกเพิม่ขึน้ จะเป็นผลดีในการสร้างรายได้ให้
กบัประเทศไทยได้อกีทางหนึง่ 

ขณะที่ประชากรในพื้นที่ภาคไต้ส่วนใหญ่ 
เป็นกลุม่คนมสุลมิ อย่างไรก็ตาม ด้านศกัยภาพของ
ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ 
รายใหญ่ แต่เป็นเพยีงผูป้ระกอบการรายย่อย ซึง่ตน
กเ็หน็ด้วยกบัรฐับาลใหม่ ทีจ่ะส่งเสรมิคนในพืน้ที ่
พฒันาตนเองให้มคีวามสม�า่เสมอ ซึง่การสนบัสนนุ
ดงักล่าวก็ไปสอดคล้องกบัระหว่างประเทศไทยกบั
ซาอดุอีาระเบยี ทีต้่องการช่วยพฒันาความสามารถ
ผู้ประกอบการและเรื่องของการสร้างโรงงาน
อตุสาหกรรมในพ้ืนที ่ รวมถงึการรบัสนิค้าเหล่านี้
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กทม.ประสานมือ ร.ร.เอกชน 27 แห่ง
ให้ความรูน้กัเรยีนด้านคณุภาพอากาศ

นายพรพรหม ณ.ส. วกิติเศรษฐ์ ทีป่รกึษาของ 
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร เป็นประธานการประชมุ
หารอืซกัซ้อมแนวทางการด�าเนนิกจิกรรมธงคณุภาพ
อากาศ ในโรงเรียนส�าหรับโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) ร่วมกบั 
27 โรงเรยีน โดยม ีนางสาววรนชุ สวยค้าข้าว รอง 
ผูอ้�านวยการส�านกัสิง่แวดล้อม พร้อมด้วยผูบ้รหิารและ
เจ้าหน้าทีก่องจดัการคณุภาพอากาศและเสยีง ส�านกั
สิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ส�านักสิ่งแวดล้อม  

ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร (ดนิแดง) และผ่านระบบ
ออนไลน์ 

เพื่อหารือและแจ้งแนวทางการด�าเนินกิจกรรม
ธงคุณภาพอากาศ ในโรงเรียนสังกัดเอกชนในพื้นท่ี 
โดยขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนตอบรับเข้าร่วมด�าเนิน
กิจกรรมธงคุณภาพอากาศในโรงเรียนแล้ว 27 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา โรงเรียนสตรี
วรนาถบางเขน โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา โรงเรียน
รุจิเสรีวิทยา โรงเรียนดวงวิภา โรงเรียนอนุบาลพร
พระร่วง โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว โรงเรียน

ปัญจทรพัย์ ดนิแดง และโรงเรยีนลาซาล 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินการร่วมกัน และ

ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ให้สามารถปกป้องตนเองอย่าง
ปลอดภยั รวมถงึสามารถส่งต่อองค์ความรูใ้ห้กบัคนใน
ครอบครัวและชุมชน ลดผลกระทบต่อสุขภาพได้ 
อย่างทนัท่วงท ีในช่วงสถานการณ์ฝุน่ละออง PM 2.5 
มค่ีาเกนิมาตรฐานในช่วงฤดหูนาวของทกุปี 

ส�าหรับกิจกรรมธงคุณภาพอากาศในโรงเรียน 
ส�านัก ส่ิงแวดล ้อมได ้ร ่วมกับส�านักการศึกษา  
จดักจิกรรมธงคณุภาพอากาศในโรงเรียนสงักดั กทม. 
ท้ัง 437 แห่ง เพ่ือให้นกัเรียนได้เข้าใจและเรียนรูเ้กีย่วกบั 
สถานการณ์ฝุน่รายวนั ผลกระทบต่อสขุภาพและวธิกีาร
ป้องกันตนเอง รวมถงึสมาชกิในครอบครวัให้ปลอดภยั
จากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งนักเรียนและครูจะตรวจสอบ 
ข้อมูลผ ่านเว็บไซต ์ www.airbkk.com และ
แอปพลเิคชนั : AirBKK เพ่ือเป็นข้อมูลการเลอืกสธีง 
ซึ่งแสดงตามค่าฝุ่นโดยจะตรวจวัดค่าฝุ่นละอองเป็น
ประจ�าทุกวันและแปรผลเป็นธง 5 สี ประกอบด้วย  
สฟ้ีา (ค่า PM 2.5 = 0 -15.0 คุณภาพอากาศ ดมีาก)  
สเีขยีว (ค่า PM 2.5 = 15.1 - 25.0 คณุภาพอากาศ ด)ี  
สเีหลอืง (ค่า PM 2.5 = 25.1 - 37.5 คณุภาพอากาศ ปานกลาง)  
สส้ีม (ค่า PM 2.5 = 37.6 - 75.0 คณุภาพอากาศ 
เริม่มีผลกระทบต่อสขุภาพ) และสีแดง (ค่า PM 2.5 = 
75.1 ขึน้ไป คุณภาพอากาศ มผีลกระทบต่อสขุภาพ) 

ท้ังนี้ หากสถาบันการศึกษาประสงค์เข้าร่วม
กิจกรรมฯ สามารถแจ้งความประสงค์โดยประสาน
ได้ที ่ กลุม่งานเฝ้าระวงัคณุภาพอากาศและเสยีง กอง
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส�านักสิ่งแวดล้อม 
กรงุเทพมหานคร โทร. 0 2203 2954

กทม.พร้อมเก็บค่าบ�าบัดน�า้เสยีปีหน้า
ตัง้เป้าผูป้ระกอบการขนาดใหญ่

“น�า้ประปาเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรับคนกรุงเทพฯ 
ปัจจบุนัเราใช้น�า้อยูป่ระมาณ 2 ล้าน ลบ.ม.ต่อวนั 
เมือ่ใช้เสรจ็กก็ลายเป็นน�า้เสีย บางส่วนเอกชนกจ็ะ
บ�าบัดเอง บางส่วนก็ส่งไปบ�าบัดรวมท่ีส่วนกลาง 
หรอืทีโ่รงบ�าบดัน�า้เสยีของกรงุเทพมหานครทีมี่อยู่
ทัง้ 8 แห่ง ซ่ึงทีผ่่านมากรุงเทพมหานครไม่ได้จดัเกบ็
ค่าบ�าบดัน�า้เสยี แต่มค่ีาใช้จ่ายจากการด�าเนนิการ 
ถงึปีละ 800 ล้านบาท ขดีความสามารถในการบ�าบดั
คอื 1.2 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน แต่ยงัไม่ครอบคลมุท้ัง 
100% ท�าได้เพยีง 37%”

นายชัชชาติ  สิท ธิ พันธุ ์  ผู ้ ว ่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังพิธีลงนามใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุน
การปฏิบตังิานเพ่ือการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมบ�าบดั
น�้าเสียระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ การประปา
นครหลวง โดยมี นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนาม ณ ห้อง
รตันโกสนิทร์ กทม. เม่ือเรว็ๆ นี้ 

“การเก็บค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสียคร้ังนี้ 
เป็นการเกบ็จากผูป้ระกอบการทีม่ขีนาดใหญ่ โดย
คดิค�านวณจากน�า้ดทีีใ่ช้ ประมาณ 80% ทีน่�ามา
ค�านวณ โดยได้รบัการสนับสนนุข้อมูลน�า้มาจากการ
ประปานครหลวง การน�ามาตรวดัน�า้ดมีาใช้เป็นไป
ตามหลกัสากล ฝากถงึประชาชนไม่ต้องกงัวล เพราะ
การจดัเกบ็จากทีพ่กัอาศัยของประชาชนยงัไม่มอียู่
ในแผน เฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีจ่ะมีค่าใช้
จ่ายเพ่ิม ระยะแรกคาดว่าจะจัดเก็บได้ประมาณ 
200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หวัใจคอื PPP หรอื 
Polluters Pay Principle ผู้สร้างมลภาวะต้อง
เป็นผูจ่้าย เพือ่ให้เกดิความยตุธิรรม ไม่ให้เกดิการน�า 
ภาษขีองประชาชนส่วนรวมมาจ่าย” ผูว่้าฯ ชัชชาติ  
กล่าวเพิม่เติม

ศ.ดร. โกวิทย์ พวงงามจ�านงค์วทิยา โรงเรียนภมูสิมทิธ์ 
โรงเรียนจินดามณี โรงเรียน
ซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรยีน
กอบวทิยา โรงเรยีนอดุมศกึษา 
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุร ี
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 
โรงเรียนเซนต์จอห์น โรงเรียน
ศริกุิลพทิยา โรงเรยีนสารสาสน์
วิเทศนิมิตใหม่ โรงเรียนสตรี
บรูณวิทย์ โรงเรยีนประสาทวุฒิ 
โรงเรยีนกหุลาบวทิยา โรงเรยีน 
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
โรงเรียนสมิทธิพงษ์ โรงเรียน 
ซางตาครู ้สศึกษา โรงเรียน

ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทย

มท.1 มอบนโยบายข้าราชการมหาดไทย 
ย�า้ความส�าคญั 10 ประเดน็ “บ�าบดัทกุข์ บ�ารุงสุข”

ผูว่้า CEO กบั ผูว่้าฯ ท่ีมาจากการเลอืกต้ัง
เกมส์ลวงกระจายอ�านาจของรฐับาลหรอืไม่ ?!

นายอนทุนิ ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของ
รฐับาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดย
ม ีนายทรงศกัดิ ์ทองศร ี, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 
และนายเกรยีง กลัป์ตนินัท์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผู ้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วน
ราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทย ผูว่้าราชการ
จงัหวดัทกุจงัหวดัและผูเ้กีย่วข้องร่วมประชมุด้วย

ส�าหรับ แนวนโยบาย 10 ประเด็นของ
กระทรวงมหาดไทย มดัีงนี ้1) การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและสร้างรายได้ โดยการน้อมน�าแนว 
พระราชด�ารมิาประยกุต์ใช้เพือ่เป็นการส่งเสรมิ 
และพฒันาคณุภาพชวิีต รวมไปถงึการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กบัประชาชน จงึขอให้ทกุหน่วย
งานน้อมน�าเอาแนวพระราชด�าริไปประยุกต์ใช ้
ในการท�างาน เพ่ือบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ ให้ประชาชน 
มคีวามอดุมสมบรูณ์พนูสุขในทกุๆ ด้าน 

2) น�า้ดืม่สะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 
ปัจจุบันประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ 
เพิม่สงูขึน้จากการซือ้น�า้ด่ืม ดังนัน้ เพือ่เป็นการลด 
ค่าใช้จ่ายจงึขอให้การประปานครหลวง การประปา 
ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปรับภารกิจจากเดิมที่ผลิตน�้าประปาเพื่อการ
อปุโภค (น�า้ใช้) ให้เพิม่การผลติน�า้ประปาสะอาด
ดืม่ได้ รวมทัง้ขอให้จดัเตรยีมความพร้อมรถน�า้ดืม่ 
น�้าใช้ เพื่อรับมือสถานการณ์เอลนีโญ ติดตั้ง
เครือ่งกรองน�า้ในชมุชน ให้บรกิารน�า้ด่ืมสะอาด
แก่ประชาชนฟรี ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มแีหล่งน�า้ และใน
ระยะยาว การประปาต้องพัฒนา ปรบัปรงุ ให้
ประชาชนเชือ่ม่ัน น�า้ประปาดืม่ได้

3) การลดค่าใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าและน�า้มัน
ของทุกส่วนราชการ เน้นการสร้างต้นแบบให้
ประชาชนได้เหน็ตัวอย่างของการใช้พลงังานทาง
เลอืก ด้วยการส่งเสรมิการตดิตัง้ Solar Cell/Solar  
Rooftop ในสถานทีร่าชการในสังกดักระทรวง
มหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และใช้กบัไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ นอกจากน้ี
ยังต้องส่งเสรมิสนบัสนนุให้สถานท่ีราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้พลังงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยให้จดัท�าแผนปฏิบตักิารด้าน
ความเป็นกลางทางคาร์บอนของแต่ละหน่วยงาน  
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู ่การ
ขับเคลื่อนนโยบาย Carbon Neutrality 
ในปี ค.ศ. 2050 ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายน�้ามัน 

เริม่เข้าโหมดการบรหิารประเทศ ของรัฐบาล 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีชื่อ เศรษฐา ทวีสิน แล้วมี
ประเดน็หนึง่ทีส่งัคมก�าลงัจบัตากนัอย่างต่อเนือ่ง 
คอืแนวคดิ “ผูว่้าซอีโีอ” ทีก่�าลงัจะน�ากลับมาใช้
อกีครัง้หนึง่ ซึง่ในอดตียคุ นายกรัฐมนตร ีทกัษณิ
ชินวตัร เคยพยายามน�ามาใช้มาแล้ว แต่กดู็จะไม่
ประสบความส�าเรจ็ เพราะอาจจะสวนทางกบัการ 
กระจายอ�านาจ ซึง่ให้อ�านาจทีไ่ด้มาจากประชาชน 
แต่ถกูเปลีย่นเป็นอ�านาจแบบรวมศนูย์ แทนทีจ่ะ
กระจายอ�านาจให้กบัประชาชนทีม่อบอ�านาจให้

มาดกูนัว่าระหว่างผูว่้าราชการจงัหวดัแบบมา
จากเลือกตัง้ กบัผู้ว่าฯ ทีเ่ป็นซีอโีอ จะส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร และทีส่�าคญัมันเป็น
คนละเรื่องเดียวกันของหลักการกระจายอ�านาจ 
สูท้่องถิน่หรอืไม่

ศ. ดร.โกวทิย์ พวงงาม นกัวชิาการด้านท้องถิน่  
ให้ความเหน็ต่อประเดน็การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ 
ไว้ว่า แนวคิดกระจายอ�านาจจะประกอบด้วย  
1. ให้ความส�าคัญกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน
เป็นหลกั 2. ประชาชนต้องมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของ
อ�านาจ เป็นเจ้าของชมุชน เมอืง และจงัหวัดของ
ตนเองอย่างแท้จริง และประการส�าคัญคือต้อง
มีความรู้สึกร่วมของจังหวัดตัวเองในการพัฒนา
หรอืมากกว่า การทีม่องจากข้างบนทีส่่งคนอ่ืนมา 
ปกครองหรอืพฒันา ซึง่จะท�าอย่างไรหากใช้ผูว่้าซอีโีอ  
กบัผูว่้าฯ ทีม่าจากการเลอืกตัง้ ซึง่จะต้องมองว่า  
ทัง้ 2 รูปแบบ จะเป็นการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ 
หรือไม่ ก็ต้องไปพิจารณาโครงสร้างผู้ว่าซีอีโอ 
ว่า เป็นอย่างไร แต่ในส่วนของผู้ว่าฯ เลอืกต้ัง ถือเป็น 
การให้ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจ ประชาชน
ย่อมมีสทิธเิลอืกผูบ้รหิารตวัเองได้ ซึง่การออกแบบ
ให้ผู ้ว่าฯ ที่มาจากประชาชนนั้น เป็นไปตาม 
ภูมิสังคมของแต่ละจังหวัด ตามอัตลักษณ์ของ
แต่ละชุมชน ถ้าแนวคิดนีท้�านองนีผู้ว่้าซอีีโอมากบั
ผูว่้าฯ จากการเลอืกต้ังเป็นคนๆ เดยีวกัน 

ศ.ดร.โกวิทย์ กล่าวว่า ไม่แน่ใจนโยบายที ่
น�าเสนอรปูแบบการกระจายอ�านาจแบบผูว่้าซีอโีอ  
ให้บริหารจังหวัดนั้นจะเป็นไปตามแนวคิดที่ 
น�าเสนอไปข้างต้นหรอืไม่ จะออกแบบให้ผูว่้าซอีโีอ 
มาอย่างไร ทัง้นีเ้พราะนโยบายของรฐับาลนายกฯ 

ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยพิจารณาจัดหารถพลังงานสะอาด อาทิ รถ
พลงังานไฟฟ้า (EV) ในหนว่ยงานที่มีความพรอ้ม
และท�าให้เป็นต้นแบบ เพือ่น�าไปสูก่ารขยายผล

4) พลังงานสะอาด มุ่งเน้นการใช้พลังงาน
สะอาด โดยสนบัสนนุให้มกีารตดิตัง้ พลังงานแสง
อาทติย์ (Solar Cell) ในทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายให้กบัประชาชน รวมไปถึงการเพ่ิมรายได้ 
จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้
ให้แก่รฐั ตลอดจนส่งเสรมิให้ครวัเรือนและชุมชน
สร้างรายได้จากพลังงานสะอาด โดยการจัดตั้ง
ธนาคารคาร์บอนเครดติในพืน้ทีท่กุจงัหวดั เช่น การ
ปลูกไม้ยืนต้น การจัดท�าถังขยะเปียกลดโลกร้อน  
เพือ่จ�าหน่ายคาร์บอนเครดิตอย่างยุตธิรรม และได้รับ 
การยอมรบัในระดับสากล 

5) การจดัระเบยีบสงัคม ปราบปรามผูมี้อิทธิพล 
หน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทย คอื มุง่เน้นการจัด
ระเบยีบสงัคมเพือ่สร้างสงัคมให้สงบสขุ บ้านเมอืง
เป็นระเบียบเรยีบร้อย ปลอดอบายมุข ประชาชน
มคีวามมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิ สิง่ใด
ท่ีขัดกับความมุ่งหมายนี ้ กค็อืสิง่ทีเ่ราต้องใช้กลไก
ของรฐัในการก�าจดัให้สิน้ไป

6) การบริการประชาชนแบบ One Stop 
Service มุง่หน้าสูร่ะบบรฐับาลดิจทิลั เป็นแนวทาง
ส�าคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยจะน�า 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ การท�าธุรกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพและ

เศรษฐา ทวีสินไม่ได้พดูถงึทีม่า รวมท้ังกลไก วธิกีาร 
เนือ้ในของผูว่้าฯ ซอีโีอ แต่ประการใด 

“แต่ดูเหมือนว่าจะปั้นผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัจจุบัน ให้เป็นผู้ว่าซีอีโอ ซึ่งจะขัดกับหลักการ 
กระจายอ�านาจ” 

ทั้งนี้ เพราะว่าผู้ว่าฯ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าของ
ระบบราชการส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นไปตามพระราช
บญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
ท�าให้ผูว่้าฯ ปัจจบุนั มกีารแต่งตัง้มาจากส่วนกลาง
คือกระทรวงมหาดไทย รวมทัง้นายอ�าเภอ หัวหน้า
ส่วนราชการอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ มาจากตัวแทนของ
กระทรวงและกรม ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งมาจากส่วน
กลางทั้งสิ้น ซึ่งถือว่ารวมอ�านาจสู่ส่วนกลาง ไม่ว่า
เรื่องของงบประมาณ บุคลากร กฎหมายระเบียบ 
ข้อปฏิบตั ิค�าส่ัง เป็นต้น 

“ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นโครงสร้างระบบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ผู้ว่าฯ ไม่ได้
มีอิสระทั้งในเร่ืองบุคลากร (ข้าราชการในจังหวัด) 
และงบประมาณที่ตอ้งอิงกับส่วนราชการในจังหวัด  
ผมจึงเห็นว่าการปั้นผู้ว่าซีอีโอไม่ได้เพราะไปขัดกับ 
หลกัการความเป็นแบบซีอโีอ ทีม่หีลกัแนวคิด ในเรือ่ง 
การบริหารที่ต้องมีอ�านาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประธาน
บรษิทั และมคีณะกรรมการบรษิทัเป็นกลุม่ทีม่อี�านาจ
ในการตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการธุรกิจ และผลักดัน
ให้ธุรกิจเกิดก�าไรกับบริษัทนั้นๆ มีอ�านาจในการใช้
ทัง้งบประมาณ คน และนโยบาย ซ่ึงปัจจบุนัผูว่้าฯ 
ไม่มอี�านาจเบด็เสรจ็แบบซีอีโอทัง้คน บคุลากรและ 
งบประมาณที่ต้องรองบจากส่วนกลางส่งมาให้  

ความโปร่งใส ซึง่นอกจากจะอ�านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน
มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ ขจัดช่องโหว่ที่เอ้ือต่อการทุจริตอีก
ด้วย โดยจะยกระดับแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู ่ 
ในปัจจบุนัให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ หรอืพฒันา
แพลตฟอร์ม e-Service ขึน้มาใหม่ ทัง้นี ้ต้องด�าเนนิการ 
อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ เพ่ือให้เกดิระบบทีเ่สถยีร
และเป็นมติรต่อผู้ใช้งาน

7) การอ�านวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภยันกัท่องเทีย่ว หลกัการดแูลนกัท่องเทีย่ว
ทีส่�าคัญ คอืการสร้างความปลอดภัย ความสะดวก 
และแรงดงึดดู จงึต้องส่งเสรมิให้จงัหวดั อ�าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวโดยบูรณาการจากทุกภาคส่วน
ในพืน้ท่ี เพือ่จดัระเบยีบพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว จัด
ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับรองรับ 
นักท่องเท่ียวทุกกลุม่ ประชาสมัพันธ์กจิกรรมแหล่ง
ท่องเทีย่วโดยใช้ประโยชน์จากสือ่ออนไลน์ รวมถงึ
การเตรยีมความพร้อมในการดแูลความปลอดภยัให้
แก่นกัท่องเทีย่ว ด้วยระบบ AI อจัฉริยะ ทัง้ในด้าน
สาธารณภยั อบุติัภยั และความปลอดภัยทางถนน

8 ) การส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก การผลติ การ
ตลาด และการจ�าหน่าย มุง่ลดรายจ่าย สร้างรายได้  
ลดความเหลือ่มล�า้ เพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตให้กับ
ประชาชน ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ก�าหนดมาตรการ เช่น การน้อมน�าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิต การ
ใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน การพักหนี้กองทุน 
พฒันาบทบาทสตรี พร้อมทัง้ก�าหนดมาตรการและ 
แนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ หลายเรื่องด�าเนินการ 
ต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ขอเน้นย�้าเรื่องการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ชมุชนตามอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น (OTOP) 
ซึง่สามารถท�าได้ด้วยการประสานกับภาคเอกชน 
เพือ่ให้เข้าใจแนวโน้มตลาดมากขึน้ การสร้างพลงั
สร้างสรรค์ หรอื Soft Power ซึง่จะน�าสูก่ารส่ง
ออกสินค้าเชงิวฒันธรรม และน�าหลักการตลาด
น�า นวตักรรมเสรมิ เพิม่รายได้ให้ผูป้ระกอบการ
ในชมุชนท้องถิน่ ตามแนวทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื

9) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องเป็น
มาตรการเชิงรุก เน้นป้องกันไม่ใช่ปราบปราม 
และต้องก�าหนดตัวชีว้ดัการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน 
หากมียาเสพติดในพ้ืนที่ ผู ้ใหญ่บ้าน ก�านัน  
นายอ�าเภอ ผูว่้าราชการจงัหวดั ต้องรบัผดิชอบ  
และรบัผดิทางวนิยั ฝ่ายปกครองต้องท�างานเชงิ
รุกและเชิงรบ เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้าพื้นที่
ตนเอง หากยาเสพตดิอยูบ้่านใคร เจ้าของบ้าน 
เจ้าของพื้นที่ต้องรับผิดชอบ ฐานปล่อยปละ
ละเลยให้ยาเสพติด ยาบ้า เข้ามาในบ้าน ใน
พืน้ทีต่วัเอง ต้องมองว่าลกูบ้านคอืลกูของเรา เรา
ป้องกันลูกของเราอย่างไร ต้องป้องกันลูกบ้าน
แบบนั้น ฝ่ายปกครองต้องตื่นตัว ถ้าทุกพื้นที่
ป้องกันได้ ยาเสพตดิจะไม่มทีีอ่ยูใ่นประเทศไทย

10) สนบัสนนุการพฒันาระบบสาธารณสุข
ปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่น
รองรับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สาธารณสขุขัน้ปฐมภูม ิและการสร้างเสรมิสขุภาพ 
เชิงป้องกัน โดยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ  
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
นวมนิทราชนิแีละโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล  
(รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมยกระดับ
ให้ รพ.สต. เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน
ที่มีคุณภาพในการให้บริการ ให้ความส�าคัญ
กับบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และจะต้องท�างานกับผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ให้มสีถานชวีาภบิาลประจ�าท้องถิน่ 
เพือ่บรบิาลให้ผูส้งูวยัและผูป่้วยให้มคีณุภาพชวีติ
ทีด่จีนวาระสดุท้าย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ 
หวัหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่ม 
การด�าเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หาดส้มแป้น จงัหวดัระนอง

เมือ่เรว็ๆ นี ้ณ ลานอนสุาวรย์ีพระยาด�ารงสจุรติ
มหิศรภกัดี (คอซู้เจยีง) ต.เขานเิวศน์ อ.เมอืงระนอง 
จ.ระนอง นายสุทธพิงษ์ จลุเจรญิ ปลดักระทรวง
มหาดไทย พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
ว ่าที่ร ้อยตรี ขรรค ์ไชย ทันธิมา หัวหน้า 
ผูต้รวจราชการกรม ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มการด�าเนนิงาน 
โครงการปรับภูมิทัศน ์หาดส ้มแป ้น โดยมี  
นายราชัน มน้ีอย รองผูว่้าราชการจงัหวดัระนอง  
นายอคัรพล ผลพานชิย์ โยธาธกิารและผงัเมอืง
จังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ นายธนกร 
บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมือง
ระนอง และผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ร่วมให้การต้อนรบั

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วนัด ีกญุชรยาคง จุลเจรญิ  
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น�าคณะผูบ้รหิาร
ระดับสูง สักการะอนุสาวรีย์พระยาด�ารงสุจริต
มหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก  
ทีไ่ด้รบัราชการสนองพระเดชพระคณุตัง้แต่รชัสมยั
สมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั จนถงึรัชสมยัสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ท่านมชีาตภูิมเิป็นชาว
จนีฮกเกีย้น เกิดทีเ่มอืงเจยีงจวิหู ประเทศจนี เดมิช่ือ 
ซูเ้จยีง แซ่คอ โดยท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทอย่างมาก 

ในการพฒันาเมอืงระนองให้เจรญิก้าวหน้า กลายเป็น 
เมอืงชัน้เอกของประเทศ จากการทีส่ามารถเรยีกเกบ็ 
ภาษีอากรจากการท�ากิจการเหมืองแร่ดีบุกได้ 
เป็นอนัดบั 1 ซ่ึงแต่ละปีสามารถเกบ็ภาษีให้ราชการ
ได้เป็นจ�านวนหลายล้านบาท ความส�าเรจ็ดงักล่าว
เกดิจากบคุลกิส่วนตวั ซ่ึงท่านมคุีณสมบติัเฉพาะตวั 
ทีพ่เิศษ คอื เป็นคนฉลาด รอบรู ้ มองการณ์ไกล 
มธัยัสถ์ ถีถ้่วน อดทน และข้อส�าคัญ คอื รูจ้กัจัดการ 
รู้จักแก้ปัญหา สามารถปกครองเมืองระนองได้
อย่างเรยีบร้อย และมรีากฐานมัน่คง

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด
กระทรวงมหาดไทย และคณะ รบัฟังบรรยายสรุป
และเดินตรวจเย่ียมการด�าเนินโครงการปรับปรุง
ภมิูทศัน์หาดส้มแป้น โดยมนีายอคัรพล ผลพานชิย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง น�าชม
พร้อมบรรยายสรปุ โดยกล่าวว่า กรมโยธาธกิาร
และผังเมืองได้ด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หาด
ส้มแป้น งบประมาณ 49.46 ล้านบาท ปัจจบุนั
การด�าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดการ
ปรบัปรงุ 5 รายการ คอื 1) เขือ่นป้องกนัตล่ิง ระยะ
ทาง 902 เมตร 2) ทางเดนิ-ทางวิง่ ความกว้าง  
2 เมตร ระยะทาง 700 เมตร 3) ทางจกัรยาน ความ
กว้าง 2 เมตร ระยะทาง 700 เมตร 4) บันไดทางขึน้- 
ทางลง 5) ทางลาดเสมอภาค (อารยสถาปัตย์)  
6) ลานลอยกระทงพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร  
7) รางกันตก และ 8 ) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  
โดยเป็นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีต่่อเนือ่งจาก
บ่อน�า้พรุ้อนรกัษะวารนิ เพือ่เชือ่มระหว่างบ่อน�า้พุ
ร้อนรักษะวารินมายังร้านอเนกประสงค์เทศบาล
เมอืงระนอง เป็นการเชือ่มโยงรทูเส้นทางการท่อง
เทีย่ว ทัง้การแช่น�า้ แช่ตวั และพกัผ่อน สนัทนาการ 
ตามธรรมชาต ิสไตล์วถิกีารท่องเทีย่วเมอืงระนอง

ปลดัมหาดไทย พร้อม อธิบด ีสถ. 
ตรวจการปรบัภมูทิศัน์หาดส้มแป้น

ส่วนบุคลากร หัวหน้าส่วนราชการก็ส่งมาจาก
ส่วนกลาง และนโยบายก็ไม่มีความเป็นอิสระ 
ในการพฒันาจงัหวดัได้อย่างสมบรูณ์ ทัง้นี ้เพราะ
ผู้ว่าฯ ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะเป็นกลไกใน
การขบัเคลือ่น เพราะข้อเทจ็จรงิงบประมาณผูว่้าฯ 
ปัจจบุนัได้ไม่เกนิ 500 ล้านบาท เทยีบกบัหน่วยงาน 
ที่มีฐานะระดับกรม อาทิกรมชลประทาน  
กรมทางหลวงชนบท งบมากกว่า 1,000 ล้านบาท 
ขึน้ไป เป็นต้น”

ศ.ดร.โกวทิย์ กล่าวว่า ตนเองจงึมข้ีอเสนอว่า 
มทีางเลอืกอยู ่2 ทาง ทางแรก คือ การทีจ่ะท�าให้
ผูว่้าราชการจงัหวดัปัจจบุนัเป็นผูว่้าฯ แบบซอีโีอ
จริงๆ ท่ามกลางโครงสร้างแบบเก่า ท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั ทัง้เรือ่ง กฎหมาย งบประมาณ บคุลากร 
จ�าเป็นต้องมกีารปลดลอ็กหลายอย่าง ปลดอย่าง
แรก คอื จะต้องรือ้ระเบยีบ กฎหมาย เช่นแก้ไข 
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
ในการลดอ�านาจภาครัฐและส่วนราชการ และ
ท�าการปฏริปูระบบราชการ โดยท�าการลดอ�านาจ
ระดับกรมและให้กรมก�ากับเชงินโยบายและให้การ
สนบัสนนุเท่านัน้ ปลดอย่างทีส่อง คือ งานถ่ายโอน 
ภารกิจให้ผู้ว่าฯ โดยจัดสรรงบประมาณให้ผู้ว่าฯ  
จังหวัดละ 1,000-3,000 ล้านบาท เพื่อน�าไป
พฒันาตามแผนพฒันาจังหวดั ปลดลอ็กทีส่าม คอื 
เมือ่มกีารปฏริปูแล้ว ต้องให้ผูว่้าฯ ท�าแผนพฒันา
จงัหวดัของตวัเอง โดยให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกัน 
พฒันาจงัหวดัตามแผนพฒันาจงัหวดัและตามอตั
ลกัษณ์ของจงัหวดันัน้ๆ

“ส่วนทางทีส่อง ผูว่้าซอีโีอมาจากการเลอืกตัง้
ของประชาชนและให้มอี�านาจเบด็เสรจ็ตามแผน
พฒันาจงัหวดั และในวธิกีารนีต้้องเลอืกตัง้โดย วธิี
ที ่1. ต้องยกเลกิองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
หรือจะปรับการเลือกต้ังนายก อบจ.ให้มีอ�านาจ 
แทนผู้ว่าฯ ให้เป็นซีอีโอ แทนผู้ว่าฯ เพราะนายก อบจ. 
มาจากประชาชนและมีงบประมาณตัวเอง 
ทีผ่่านระบบภาษอีากรในจงัหวดั ซึง่มบีคุลากรของ
ตวัเอง และมแีผนของตวัเอง จดุอ่อนทีต้่องแก้ไข
ได้แก่ การให้นายก อบจ. หรอืผู้ว่าฯ ซอีโีอให้มี
อ�านาจ จัดบรกิารสาธารณะได้เป็นการท่ัวไป และ
ยกเว้นงานส�าคัญของรัฐบาล ช่องทางนี้ รัฐต้อง
จดัสรรงบประมาณให้เตม็ทีใ่นสดัส่วนร้อยละ 40 
จากรายได้ของรฐับาล และโอนข้าราชการท่ีเป็น
ส่วนราชการต่างๆ มาเป็นของ อบจ.และปรบัอบจ.
ให้เป็นผูว่้าซีอีโอกไ็ด้” ศ.ดร.โกวทิย์ กล่าว
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 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานุกูล ประธานบริหาร นสพ.อปท.นิวส์ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็กับ สพุศิ พิทกัษ์ธรรม อธบิดกีรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

 กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเน่ืองในวนัสถาปนากรมป่าไม้ 127 ปี
พิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานใน 

กจิกรรมวนัคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี โดยมี เถลงิศกัดิ ์เพช็รสวุรรณ พร้อมด้วย  
ชญานันท์ ภกัดจีติต์ รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ผูบ้ริหาร ข้าราชการ
หน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ย่านพหลฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้ พร้อมด้วยอดตีผูบ้ริหารกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยนิดี

 BAM มอบเครือ่งทดสอบสมรรถภาพปอด หลงัหายจากโควิด-19
บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร พร้อมผูบ้รหิารและพนกังาน บมจ.บรหิารสินทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ หรอื BAM มอบเครือ่ง
ตรวจสมรรถภาพของปอดชนดิเชือ่มต่อคอมพวิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รวมท้ังเครือ่งวดัความดันโลหติ 
สอดแขน รวมมลูค่า 400,000 บาท ให้กบัโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ ์จ.นครศรธีรรมราช 
โดยม ีนพ.เกรกิอทิธ ินาจนัทร์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล เป็นผูร้บัมอบ เพือ่ให้แพทย์และพยาบาล
ประเมินการท�างานและฟ้ืนฟูปอดของผูป่้วยหลงัหายจากโควิด-19 อย่างมปีระสทิธภิาพ

 “CPF จบัมอื BlueScope” ยกระดบังานวิศวกรรมก่อสร้าง
พีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง CPF และ มร.ยาน ซู ประธาน  

บจ.เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) หรอื BlueScope ลงนามความร่วมมือการน�าสนิค้านวตักรรม 
คณุภาพมาตรฐาน อาท ิ แผ่นเหลก็เคลือบและเหลก็เคลอืบสทีีม่คีณุภาพสงู ทนต่อสภาวะอากาศ 
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมและการผลิตภายใต้มาตรฐานระดับโลก ยกระดับ 
งานวิศวกรรมก่อสร้างโครงการต่างๆ ของ CPF เพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม สอดรับกับเป้าหมาย 
การด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานการเติบโตอย่างย่ังยนื

 MEA คว้ารางวลัดเีด่น องค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน 3 ปีซ้อน 
พ.ต.อ.ทว ีสอดส่อง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานมอบรางวลัองค์กรต้นแบบ

ด้านสิทธมินษุยชน ปี 2566 (Human Rights Awards 2023) โดยม ีสมศกัดิ ์บ�ารงุวดั รองผู้ว่าการ 
MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง เป็นผูแ้ทนรบัมอบรางวลั โดย MEA ได้รบัรางวลัองค์กรต้นแบบ
ด้านสทิธมินษุยชน ระดบัดเีด่น ประเภทองค์กรรัฐวสิาหกิจ ต่อเนือ่งเป็นปีที ่ 3 ซึง่รางวลัดังกล่าว  
เป็นการให้รางวลัแก่องค์กรภาครัฐ องค์กรรฐัวสิาหกจิ องค์กรธรุกจิ องค์กรวสิาหกจิเพือ่สงัคม และ
องค์กรภาคประชาสงัคม

 ธนาคารออมสนิ รับ 2 รางวัลใหญ่ จากกระทรวงแรงงาน
วิทัย รัตนากร ผู ้อ�านวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลผู ้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด ่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์ และอมรวรรณ เทศทอง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน เป็นตวัแทนธนาคาร  
รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจ�าปี 2566 จาก บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  
ปลดักระทรวงแรงงาน ประธานในพิธงีานมอบรางวลัสถานประกอบกจิการท่ีมรีะบบบริหารจดัการ
ด้านแรงงานยอดเยีย่ม ประจ�าปี 2566 ซึง่จดัโดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 กฟผ.ชวนคนไทยฉลองความส�าเร็จ 30 ปี DSM มาแล้ว
วรีพฒัน์ เกยีรตเิฟ่ืองฟ ู รองปลดักระทรวงพลงังาน เป็นประธานเปิดงาน 30 ปี DSM การ

จดัการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ.ชวนคนไทยฉลองความส�าเร็จ 30 ปี DSM การจดัการด้านการใช้ไฟฟ้า  
ยกระดบัฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ตดิดาว โฉมใหม่ เพิม่ทางเลอืกการประหยัดไฟฟ้ากว่าเดมิ  
มุง่ลดก๊าซเรอืนกระจก และส่งเสรมิแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน โดยม ีประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการ 
ยทุธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วม

 IRPC คว้ารางวัลดเีด่น องค์กรต้นแบบด้านสทิธิมนษุยชน 5 ปีซ้อน 
กฤษณ์ อิม่แสง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พซีี หรือ IRPC 

รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุและเกยีรติบตัรรางวัลดเีด่น “องค์กรต้นแบบด้านสทิธิมนษุยชน” ประจ�าปี 
2566 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 จากกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม ประเภทองค์กรธรุกจิ 
ขนาดใหญ่ ซ่ึงด�าเนินธุรกิจที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความส�าคัญกับหลักความเสมอภาค  
ยอมรับในความแตกต่างและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยตุธิรรม เป็นผู้มอบรางวัล

 ธอส.ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 108 ปี สนง.การตรวจเงนิแผ่นดนิ
กมลภพ วรีะพละ รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุม่งานการเงินและบญัช ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) เป็นผูแ้ทนธนาคาร เข้าร่วมแสดงความยนิด ี เนือ่งในโอกาสครบรอบ 108 ปี วันสถาปนา 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกันนี้ได้ร่วมบริจาคเงินสบทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร โดยม ีประจกัษ์ บญุยงั ผูว่้าการ
ตรวจเงนิแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ และให้การต้อนรบั

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 ช่วงนีปั้ญหาการเมอืงทัว่ไปสงบเรียบร้อยด ี เพราะฝ่ายค้านยงัแต่งองค์ทรงเครือ่งกนัไม่เสรจ็ 
แต่กระแสในแวดวงต�ารวจเกิดความวุ่นวาย ชนิดที่น่าตื่นตะลึง ต่อเนื่องมาต้ังแต่คดีนายต�ารวจใหญ่
ถูกยิงตายในบ้านก�านนันก ผูม้อีทิธพิลในจังหวดันครปฐม ต่อหน้าเจ้าหน้าทีต่�ารวจกว่า 20 คน   
ส่วน นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรัฐมนตร ีหลงักลบัจากประชมุประชุมสมชัชาสหประชาชาต ิสมยัสามญั 
ครัง้ที ่ 78 (UNGA 78) ระหว่างวนัที ่19-23 ก.ย. 66 ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาต ินครนวิยอร์ก 
สหรฐัอเมรกิา กถ็กูตัง้ข้อสงัเกตวุ่ามกีารน�าลกูสาวและคนนอกทีไ่ม่ใช่ข้าราชการ ขึน้เครือ่งตดิตามไปด้วย...  

 นายศรสีวุรรณ จรรยา ผู้น�าองค์กรรกัชาต ิรกัแผ่นดนิ ได้ไปยืน่ค�าร้องต่อ ป.ป.ช.ขอให้ไต่สวนและ
วนิิจฉยัว่า เป็นการทจุริตต่อต�าแหน่งหน้าท่ีและถอืเป็นการฝ่าฝืนจรยิธรรมอย่างร้ายแรงหรอืไม่ ?!   
ตามมาด้วยเรือ่งน่าปวดหัว ในฐานะประธาน กตร. คอืศกึภายในวงการสกีากีระดับซุปเปอร์บิก๊ ก่อนการแต่งต้ัง 
ผูบั้ญชาการต�ารวจแห่งชาต ิทีม่ ี“บิก๊โจ๊ก” พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง ผบ.ตร. เป็น 1 ใน 4 แคนดเิดต  
ผบ.ตร. ครัง้นี ้ ก่อนมข่ีาวว่า คณะกรรมการ กตร.ได้มีมตแิต่งตัง้ “บิก๊ต่อ” พล.ต.อ.ต่อศักด์ิ สขุวิมล  
รอง ผบ.ตร.อนัดบั 4 ให้ขึน้เป็น ผบ.ตร. คนที ่ 14  คณะรัฐมนตรเีหน็ชอบ ก�าหนดชือ่วนัคล้าย 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วนัที ่13 ตลุาคมว่า “วนันวมนิทรมหาราช” ตามทีส่�านกันายกรฐัมนตรีขอเสนอชือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้ก�าหนดชือ่วนัคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” โดยก�าหนดให้ วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี  
เป็นวันหยุดราชการประจ�าปี เนือ่งจากเป็นวนัส�าคญัของชาติไทย  โครงการก่อสร้างศนูย์ศกึษา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า หรืออควาเรียมหอยสังข์ จังหวัดสงขลา ของส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ใช้งบไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท 15 ปี ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ หลัง สส.สงขลา  
พรรคประชาธิปัตย์ นายสรรเพชญ บุญญามณ ีออกมาจีต้ดิ ถามหาควาบคบืหน้า ล่าสดุ นายพฒันพงศ์  
จนัทร์เพช็รพลู ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 เผยว่า ขณะนีไ้ด้มกีารแจ้งข้อกล่าวหา 
แก่ผูถ้กูกล่าวหาไปแล้ว 27 คน ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างรบัฟังค�าช้ีแจงของผูถ้กูกล่าวหา รายละเอยีดอืน่
จะแจ้งให้ทราบต่อไป  เชญิชมงานมหกรรมหมอล�าใหญ่สดุของประเทศทีจ่งัหวัดขอนแก่น ระหว่าง
วนัที ่9-11 ตลุาคมนี ้เนือ่งในวาระโอกาส 60 ปี มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยมคีณะหมอล�า
กว่า 24 คณะ งานน้ี นายธีระศกัดิ ์ฑฆีายพัุนธุ ์นายกเทศมนตรนีครขอนแก่น ร่วมสนับสนนุ 

 แสดงความยนิดี กบั รมว. - รมช.มหาดไทย
รศ.(พิเศษ) ดร.วริะศกัดิ ์ฮาดดา นายกสมาคมองค์การ

บริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย เข้าพบแสดงความยินดี  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงมหาดไทย, นายทรงศักดิ์  ทองศรี ,  
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และ นายเกรยีง กลัป์ตนินัท์ รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรงุเทพมหานคร

 ถ่ายโอนภารกจิ รพ.สต. ให้ อบจ.ลพบรีุ
อ�าพล อังคภากรณ์กุล ผู ้ว ่าราชการจังหวัดลพบุรี  

เป็นประธานพธีิลงนามบนัทกึการส่งมอบการถ่ายโอนภารกจิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 4 แห่ง ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัลพบุร ีม ีนพ.อดสิรณ์ วรรธนะศกัดิ ์นายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวัดลพบรุ ีพร้อมด้วย อรพนิ จริะพนัธ์วาณิช 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัลพบุร ีเป็นผู้รบัมอบ

 อบจ.อุดรฯ ช่วยผู้ประสบอทุกภยัฉุกเฉิน
นายวิเชียร ขาวข�า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุดรธานี มอบหมายให้ นายสมัคร บุญปก รองนายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัอดุรธาน ีลงพ้ืนทีเ่พือ่มอบถงุยงัชพี 
เพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินในเบื้องต้น  
ในการด�ารงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  
ณ ศาลาประชาคมบ้านหมมู่น หมู ่1 บ้านหมมู่น ต.หมมู่น อ.เมอืง  
จ.อดุรธานี

สรรเพชญ บุญญามณีพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล เศรษฐา ทวสีนิ ยลดา หวังศภุกิจโกศลธีระศักด์ิ ฑฆีายุพันธ์ุ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (มข.) เต็มที ่ช ูSoft Power ฟ้ืนวฒันธรรมอสีาน หวงักระตุน้เศรษฐกจิไทย  
อกีงานทีน่่าสนใจไม่แก้กนั คืองาน Korat PAO Street battle 2023 ท่ีจดัขึน้ภายใต้แคมเปญโคราช
เทีย่วได้ทกุงาน นางยลดา หวงัศภุกจิโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสมีา จัดขึน้เพือ่
กระตุน้เศรษฐกจิด้านการท่องเท่ียว สอดคล้องกบัพนัธกิจ “สร้างคน สร้างเศรษฐกจิ สร้างเมอืงโคราช” 
และ เป้าหมายความส�าเรจ็ 3 สร้าง 2 พฒันา ของ อบจ.นครราชสมีา และสนับสนนุ จ.นครราชสมีา  
เป็นเมอืง MICE  ส่วนช่วงปลายปี 66 และ ต้น ปี 67 นายจริยาทร สูหู่ ่ผอ.ททท.เลย ส�านกังานเลย 
เชือ้เชญิชาวไทยขึน้เหนือสมัผสัลมหนาว กับงานเชียงคานเฟสติวลั #1” ระหว่างวนัที ่22-23 ธ.ค. 66 
และ “มนต์ฮกัเชยีงคาน” ระหว่างวนัที ่9-10 ก.พ. 67 ซ่ึงทัง้ 2 งาน 2 กลุม่เป้าหมายของนกัท่องเทีย่ว

คณุภาพ จะมส่ีวนช่วยสนบัสนนุ ส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิดนตร ีส่งเสรมิเศรษฐกจิ
การท่องเทีย่ว สร้างรายได้สูผู่ป้ระกอบการในท้องถิน่ของจงัหวดัเลย
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“โชติวัฒน์” ประธานศาลฏีกา เปิดผลงาน 1 ปี 
ตามนโยบาย “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

มาตรฐานแล้วพบว่าอัตราแล้วเสร็จของคดีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง โดยศาลทีส่ามารถบรหิารจดัการคดี 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่เรียกว่าศาลสีเขียวนั้น  
จากเดิมสถติวินัที ่ 1 ต.ค. 2565 จ�านวน 70 ศาล  
จนกระทัง่เมือ่วนัที ่31 ส.ค. 2566 ขยบัเพิม่ข้ึนเป็น  
146 ศาล คาดว่าสิน้ปีนีจ้ะมศีาลสีเขยีวเพิม่ขึน้เป็น 
200 ศาล ส่วนกลุม่ศาลทีม่แีนวโน้มจะกลบัเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน หรือศาลสเีหลอืง เดิมมจี�านวน 25 ศาล  
กเ็พิม่ขึน้เป็น 48 ศาล ส�าหรบักลุม่ศาลทีมี่คดีค้าง
พิจารณาเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้องเร่งด�าเนินการ
และตดิตามก�ากบัดแูล หรอืศาลสแีดง เดิมม ี171 ศาล  
ขณะนีจ้�านวนลดลงเหลอื 81 ศาล อนาคตคาดว่า 
ศาลสแีดงจะลดลงเรือ่ยๆ

และเมือ่ตดิตามอตัราคดแีล้วเสรจ็ ปรากฏข้อมูล
ว่า ศาลชั้นต้นทั่วประเทศด�าเนินการได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ สามารถพิจารณาคดีแล้วเสร็จถึงร้อยละ 
85.03 ของคดทีีค้่างมาและรับใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ซึง่การบรหิารจดัการคดทีีม่ปีระสทิธภิาพ 
ส่งผลให้คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วเสร็จ
ไปโดยไม่ล่าช้า และประชาชนได้รับการคุ้มครอง
เยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว 
ส่วนการมุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพงานของศาล
ยตุธิรรม กไ็ด้พฒันาบคุลากรด้วยการสนบัสนนุทนุ
การศกึษา ทนุฝึกอบรมต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
ให้แก่ข้าราชการตลุาการศาลยตุธิรรมและข้าราชการ
ศาลยุติธรรม เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบัิตงิาน ตลอดจนจัดโครงการ
พฒันาศกัยภาพบคุลากรและระบบการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานในสงักดัส�านกังานศาลยตุธิรรมต่างๆ 
ขณะทีช่มรมคูส่มรสตลุาการศาลยตุธิรรมยงัมอบทนุ

นายโชตวิฒัน์ เหลอืงประเสรฐิ ประธานศาล
ฎีกา กล่าวว่า สรปุผลงานครัง้นีก้เ็พือ่ให้ทราบความ
ก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา  
1 ปี ตััง้แต่ด�ารงต�าแหน่งประธานศาลฎกีาได้เดนิทาง 
ไปตรวจงานในศาลยุติธรรมท่ัวประเทศ ทั้งนี้ได้
วางแผนด�าเนินการและเร่งขับเคลื่อนนโยบาย 
ให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย มุง่เน้นการสร้างความสามคัคี 
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากรศาลยุติธรรม
เพือ่ร่วมกนัอ�านวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนอย่าง
มปีระสทิธภิาพ

เป้าหมายสูงสดุคอืการ “รบัใช้ประชาชน” ให้
สามารถเข้าถงึการบรกิารของศาลยตุธิรรมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทยีมกนั การด�าเนนิตาม
นโยบายท้ัง 3 ด้าน ปรากฏผลดงันี้ 

การศึกษาแก่บตุรของข้าราชการ พนกังานราชการ 
ลกูจ้างในหน่วยงานสงักดัศาลยตุธิรรมด้วย

2. “ร่วมใจ” ประธานศาลฎีกาลงพื้นที่ตรวจ
เยีย่มศาล โดยเน้นย�า้ถงึการร่วมโครงการจดัประกวด
คัดเลือกศาลดีเด่นเพ่ือประชาชน โดยส�านักงาน
ศาลยุติธรรมได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการท�างาน 
ให้ศาลทุกแห่งทั่วประเทศมุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความยตุธิรรม รวดเรว็ โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และ
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศาลทั่วประเทศ มี
การน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ มาประยกุต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงนับได้ว่าส่งเสริม
ให้บุคลากรมีเป้าหมายในการท�างานเพ่ิมขึ้น และ
เป็นการแข่งขันที่ผู ้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ 
“ประชาชน”

นอกจากเป้าหมายการร่วมใจพัฒนาศักยภาพ
การท�างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
แล้ว การเพ่ิมประสิทธิภาพของการพิจารณา
คดี ก็ส�าคัญต่อการอ�านวยความยุติธรรมภายใต้
ความรวดเร็ว เป็นธรรม ทั่วถึงและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ประธานศาลฎีกาจึงได้ออกข้อบังคับ 
ข ้อก�าหนด ระเบียบ รองรับการบังคับใช  ้
กฎหมายใหม่ในช่วงรอบปีที่ผ ่านมา ดังนี้ คือ 
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงือ่นไขในการก�าหนดมาตรการป้องกัน
การกระท�าความผิดซ�้าในความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรอืทีใ่ช้ความรนุแรง พ.ศ. 2566 เป็นการก�าหนด
วิธีพิจารณาของศาลให้สอดรับกับหลักการตาม 
พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระท�าความผิดซ�้า 

เผย ป.ป.ช./ป.ป.ท./ปปป. บุกจบั
นายกฯ บางแก้ว ฐานเรยีกใต้โต๊ะ

นายนวิตัไิชย เกษมมงคล เลขาธกิารคณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมกองบงัคบัการป้องกนัปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) 
และส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบ
ปรามทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) ร่วมแถลงผลการ
จบักมุ นายกเทศมนตรเีมอืงบางแก้ว อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ กรณีเรียกรับสินบนจาก 
ผูป้ระกอบการ 25% จากวงเงนิจัดซือ้จดัจ้าง

โดยระบวุ่า มผีูป้ระกอบการรายหนึง่เข้าร้องเรยีน 
กับ ป.ป.ช. ว่า นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว  
มพีฤตกิารณ์เรยีกรบัเงนิจากผูป้ระกอบการทีช่นะ
การเสนอราคาโครงการจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์ 
LED จ�านวน 3 จอ วงเงนิตามสญัญา 13,359,000 
บาท โดยถกูเรยีกรบัเงิน 25% ของวงเงนิจัดซือ้ 
จัดจ้าง หรือ 3,121,261 บาท และนัดหมาย 
ส่งมอบเงินครึ่งหนึ่ง จ�านวน 1,560,650 บาท  
ให้ผูถู้กกล่าวหา ซึง่อ้างว่าจะน�าไปเป็นค่าตอบแทน 
ให้กับเจ้าหน้าทีใ่นเทศบาลเมอืงบางแก้ว

เจ้าหน้าทีจ่งึได้วางแผนจบักมุ ภายหลงัผูเ้สยีหาย 
ส่งมอบเงินให้นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว 
ทั้ง 2 คนได้เดินออกมาขึ้นรถ เจ้าหน้าท่ีจึงได้
แสดงตัวเข้าจบักุม ปรากฎว่า นายกเทศมนตรี
เมอืงบางแก้ว ตกใจและโยนถงุเงนิทิง้อยูข้่างรถ 
จากการตรวจสอบคาดว่าจะมีการซุกซ่อน

1.“รักศาล” ต้ังแต่เดือน ต.ค. 2565 เป็นต้นมา  
ได้ออกตรวจเยี่ยมศาลและหน่วยงานในสังกัด 
ศาลยตุธิรรมทัว่ประเทศ เพ่ือรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง 
ในการปฏิบตังิาน รวมท้ังตดิตามให้ค�าแนะน�าและวาง
แนวทางในการบริหารจัดการคดี โดยเลือกลงพื้นที ่
ตรวจเย่ียมศาลยุตธิรรมในภาค 9 (ภาคใต้) เป็นล�าดบั
แรก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเป็นพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่เีหตุการณ์ความไม่สงบ เพือ่
สร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างานให้แก่บุคลากร 
จากนัน้ได้ลงพืน้ทีต่รวจเย่ียมจนครบทกุภาค

จึงได้เห็นถึงการพัฒนาระบบงานของศาล
ยุติธรรม และความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
จัดการคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราคดีแล้วเสร็จและ
การบริหารจัดการคดีที่ค้างพิจารณาเกินเกณฑ์

านักวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกล้า 

ร่วมกับประชาชนชาวเชียงคาน และ

เทศบาลต�าบลเชียงคาน ได้ร่วมกันด�าเนิน

กิจกรรมในช่วงเดอืน ม.ค.-ม.ิย. 2566 ภายใต้ 

โครงการวิจัยการเสริมสร้างความม่ันคงทาง

สังคมของชาติเพื่ออนาคตประชาธิปไตยไทย  

กรณศึีกษา การใช้ทนุทางวฒันธรรมเพือ่เสรมิสร้าง 

ภูมิคุ ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลต�าบล

เชียงคาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษา

ปัจจยัเก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรมทีม่ปีระสทิธผิล

ต่อการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางสงัคมอนัน�าไปสู่

ความมัน่คงทางสังคม และเพ่ือพฒันาแนวทาง

เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมด้วยทุนทาง

วัฒนธรรม 

การค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและด�าเนิน
กจิกรรม การจัดประชมุเชงิปฏบัิติการ เมือ่วนัที่  
15 ม.ค. 2566 ได้มีการค้นหาสิ่งดีๆ ที่เป็นทุน
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่/ชุมชน น�าไปสู่การจัดท�า
แผนปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาทนุทาง
วฒันธรรมในเชียงคานของกลุม่สงิห์เหนอื และกลุม่
เสอืใต้ จากการจดัท�าแผน ประชาชนชาวเชียงคาน 
เทศบาลต�าบลเชยีงคาน และสถาบนัพระปกเกล้า 
ได้ร่วมกนัคดัเลอืกกจิกรรม คือ 

1) กระบวนการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ 
เป็นการสร้างกติกาสังคมหรือธรรมนูญเชียงคาน
โดยใช้ช่องทางตาม พ.ร.บ.การเข้าช่ือเสนอ 
ข้อบญัญติัท้องถิน่ พ.ศ. 2565 และ 2) การอนรุกัษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรมผ่านบทเพลงของเยาวชน 
เป็นการประกวดแต่งเพลงและร้องเพลงของ

โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร ผู้เขียน : ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

การใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพือ่เสรมิสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม

ในพืน้ท่ีเทศบาลต�าบลเชียงคาน
วาระร่วมของชุมชนเกีย่วกบัทนุทางวฒันธรรม 
ทั้งในแง่มุมของการปกป้องและรักษาให้คงอยู่ 
และการต่อยอดใช้ประโยชน์จาก “คุณค่า” 
ของทนุทางวฒันธรรมทีม่เีพือ่ให้เกดิ “มลูค่า” 
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและคน
เชียงคานได้ วาระร่วมดังกล่าวในทางหนึ่ง 
จงึเป็นการจัดวางต�าแหน่งของเชียงคานให้มีความ 
ชดัเจน ว่าเราจะเดนิหน้าต่อไปอย่างไร จะพฒันา
เชยีงคานไปในทศิทางใด 2) การมกีตกิาสงัคม
ที่เป็นทางการเพื่อการจัดระเบียบเมืองผ่าน
กระบวนการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาล
ต�าบลเชยีงคาน เรือ่ง การอนรุกัษ์ ส่งเสรมิและ
พัฒนาวิถีวัฒนธรรมชุมชนบ้านไม้เก่า พ.ศ. 
2566 3) การมแีนวทางแก้ไขปัญหาของชมุชน
ในอนาคต ด้วยกระบวนการรับฟังความคิด
เห็นและกระบวนการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ 
โดยประชาชน เพือ่ท่ีว่าในอนาคตเม่ือเชียงคาน 
เจอประเดน็ปัญหาใหม่ๆ หรอืภยัคกุคามใหม่ๆ 
จะสามารถใช้แนวทางนี้เพ่ือรับมือกับสิ่งเหล่า
นัน้ได้

พืน้เมอืง เช่น ข้าวปุ้นน�า้แจ่ว ข้าวปุน้ฮ้อน ลาบปลา
ฯลฯ รวมถงึหัตถศลิป์หรอืสิง่ประดษิฐ์ของชุมชน 
เช่น เรือไฟบก ผ้าห่มนวมท�าจากฝ้าย กระดาษ
สร้อยสา ครกต�าฯลฯ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ 
การแต่งกาย ชุมชนบ้านไม้เก่า ถนนคนเดิน 
วัด แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ การแสดงพื้นเมือง  
การละเล่นพืน้บ้าน (3) ทนุวฒันธรรมทีเ่ป็นสถาบนั 
ได้แก่ ประเพณีส�าคัญของชุมชนในแต่ละเดือน  
หรอืประเพณ ีฮีต 12 คอง 14 

ปัจจัยความส�าเร็จของการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสงัคมด้วยทนุวฒันธรรมของเทศบาลต�าบล
เชยีงคานคอือะไร ? การสร้างภมูคุ้ิมกนัทางสังคม
ในเชียงคาน มีปัจจัยความส�าเร็จจาก 1) การมี

เยาวชนในเชยีงคาน โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัทนุทาง
วัฒนธรรม “สืบสานวัฒนธรรม เล่าเร่ืองเมือง
เชยีงคาน” 

ทุนทางวัฒนธรรมพื้นท่ีเทศบาลต�าบล
เชียงคานเป็นอย่างไร ? ภายหลังการด�าเนิน
กิจกรรม คณะผู้วิจัยได้ถอดบทเรียน และพบว่า 
การมีส่วนร่วมของคนในเทศบาลต�าบลเชียงคาน 
ได้ถูกก�าหนดวาระของพื้นที่เป็น “สัญญาใจ 
ไทเชียงคาน” ที่เปรียบเสมือนวัคซีนทางสังคม 

และเช่ือว่าจะท�าให้เชียงคานมภีมูคิุม้กันทางสงัคม
และป้องกนัเชยีงคานจากภัยคกุคามได้ วคัซนีทาง
สงัคมจงึประกอบข้ึนจากทนุทางวฒันธรรมทีม่ใีน
เชยีงคาน ดงัน้ี 

(1) ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในตัวบุคคล ได้แก่ 
ศกัยภาพ อปุนิสยัทีม่นี�า้ใจ เอือ้อาทร รกับ้านเกดิ  
และยิ้มสวย ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การพูด
ภาษาถิ่นไท-เชียงคานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  
(2) ทนุวฒันธรรมทีเ่ป็นรปูธรรม ได้แก่ ขนมและอาหาร 

“การกระท�าของนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการรายนี้  
ผดิหลายกรรมครับ นอกจากเธอถกูวนัิยไล่ออกจากราชการไปแล้ว  
ทางอาญาถูกชี้มูลความผิดตาม มาตรา 147, 157, 161, 
162 (1) (4), 264, 265, 268 ประกอบกฎหมาย ป.ป.ช.”

ทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการกระท�าความผดิอืน่ๆ ด้วย 
จงึท�าการขอหมายค้น เพือ่เข้าตรวจสอบ 4 จดุ 
ประกอบด้วย ส�านกังาน, บ้านพกั และบ้านอกี 
2 หลงั แต่ผูต้้องหายงัให้การปฏเิสธ เจ้าหน้าที่
จงึแจ้งข้อหา “เป็นเจ้าพนกังาน เรยีก รบั หรอื
ยอมจะรบัทรพัย์สินหรอืประโยชน์อืน่ใด ส�าหรบั
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบฯ” ก่อนน�าตัวส่ง 
พนกังานสอบสวน บก.ปปป. ด�าเนนิคดต่ีอไป

นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู ้อ�านวยการ
ส�านกังาน ป.ป.ช.สมทุรปราการ เผยว่า เคยมี
ผูร้้องเรยีน นายกเทศบาลเมอืงบางแก้ว เข้ามา
ที่ ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรปราการ ว่าอาจมีการ
ด�าเนนิงานโดยมชิอบ 2 เรือ่ง คอื 1. โครงการ
ดดูลอกท่อระบายน�า้ของเทศบาลเมืองบางแก้ว 
ปี 2564-2566 รวม 3 โครงการ สงสยัว่าอาจ
เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ โดยโครงการปี 
2564 ใช้ประมาณ 10 ล้านบาท ปี 2565 จ่าย
งบประมาณ 15 ล้านบาท และปี 2566 ใช้งบ
ประมาณ 24 ล้านบาท และ 2. กรณีการใช้ 
เจ้าหน้าท่ีและทรพัย์สนิทางราชการท�าประโยชน์
ส่วนตวั โดยมกีารใช้รถยนต์ราชการและเจ้าหน้าที ่
ในเทศบาลติดป้ายประชาสัมพันธ์ตัวเองใน
พืน้ทีเ่ทศบาลฯ ซ่ึงทัง้ 2 เรือ่งนีย้งัอยูใ่นระหว่าง 
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิว่ามกีารทจุริตจรงิหรอืไม่

ในความผิดเก่ียวกบัเพศหรอืทีใ่ช้ความรนุแรง พ.ศ.
2565 เพ่ือปกป้องสังคมจากผู้กระท�าความผิดที่
มีแนวโน้มจะก่ออาชญากรรมในรูปแบบเดียวกัน
หรือรูปแบบใกล้เคียงกันซ�้าอีก โดยมุ่งฟื้นฟูแก้ไข
ผู้กระท�าความผิดควบคู่ไปกับการคุ้มครองและ
เคารพในสิทธิของบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม, 
ระเบยีบราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม ว่าด้วย
การก�าหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2566 เพ่ือให้หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมก�าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จในการพิจารณาในเรื่องขั้นตอนต่างๆ โดย
ประชาชนสามารถเข้าถงึและเข้าใจได้โดยง่าย และ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าในการด�าเนินการ 
ตลอดจนก�าหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
โดยเร็วที่สุด สามารถตรวจสอบความคืบหน้า 
ของการด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมได้ 
ข้อบงัคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวธิพิีจารณาคดี
ความผดิทางพินัย พ.ศ. 2566 เพ่ือก�าหนดหลกัการ 
ในการด�าเนินคดีความผิดทางพินัยในชั้นศาล โดย
ค�านึงถึงความสะดวก รวดเร็วเป็นธรรม และ 
ไม่เป็นภาระแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องจนเกนิสมควร รวมถงึ
การคุ้มครองและแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชน

ค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกับการ
บริหารจัดการคดีที่พิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในศาลชัน้ต้น พ.ศ. 2566 เพือ่ให้การบรหิารจดัการคด ี
และการประสานงานกบัคู่ความในคดีทีพิ่จารณาทาง
อเิลก็ทรอนกิส์เป็นไปโดยรวดเรว็ เรยีบร้อย และเป็น
แนวทางเดยีวกัน

นอกจากนี ้ ประธานศาลฎีกายงัให้ความส�าคัญ
ต่อการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนากระบวนการยุติธรรมและบริการของศาล
ยตุธิรรม ด้วยการจัด “โครงการ Justice by Design 
: กระบวนการยตุธิรรมทีท่กุคนออกแบบได้” และ 
“โครงการ e-Hearing Design Lab : ร่วมออกแบบ
กระบวนการบันทึกค�าเบิกความพยานด้วยภาพ
และเสียงที่เป็นมิตรกับทุกคน” ให้ประชาชนผู้ใช้
บรกิารเข้ามามส่ีวนร่วมและเป็นผูอ้อกแบบบรกิาร
ศาลยุติธรรมด้วยตนเอง อันจะท�าให้การบริการ
ของศาลยุติธรรมตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้
บรกิารศาลยติุธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จรงิ 
ซึง่ส�านกังานศาลยตุธิรรมได้น�าแนวคิดข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาปรบัใช้และพัฒนา และสนบัสนุน
ให้ศาลในภูมิภาคต่างๆ ได้ศึกษาและน�าแนวคิด 
การออกแบบนวัตกรรมของประชาชนไปปรับใช ้
ผ่านการประกวดศาลดเีด่นอกีด้วย 

รวมทั้ง ยังมีศาลหลายแห่งเปิดให้บริการแก่
ประชาชน นอกเวลาราชการ เช่น ศาลจังหวัด
เชยีงใหม่ ศาลจังหวดัสงขลา ศาลจงัหวดัยะลา ศาล
แพ่ง ศาลอาญากรงุเทพใต้ และศาลอาญาคดทีจุริต
และประพฤตมิชิอบกลาง เป็นต้น ท�าให้ประชาชน
ต่างพากนัชืน่ชมและให้ความพงึพอใจต่อการท�างาน
ของศาลยตุธิรรมเป็นอย่างมาก

“จากผลสมัฤทธิภ์ารกจิด้านต่างๆ ตลอดช่วงปี 
ที่ผ่านมา เห็นได้ว่าศาลยุติธรรมของเราพร้อม 
ขบัเคล่ือนไปข้างหน้า ทุม่เทในการท�างานเพือ่อ�านวย
ความยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาคและทัว่ถงึ ด้วยบคุลากร
ทีม่คีณุภาพของศาลยตุธิรรมและนโยบายทียึ่ดความ
ต้องการของประชาชนผูร้บับรกิารเป็นศนูย์กลาง” 
ประธานศาลฎีกา กล่าว

ยกเลิกแล้วไม่น�าเงนิฝากเข้าบญัชส่ีวนราชการ และ
ไม่ได้บันทึกข้อมูลการน�าเงินฝากเข้าเป็นเงินราย
ได้แผ่นดนิ ไม่ได้จดัท�าใบน�าส่ง หรือน�าเงนิเข้าฝาก
บญัชีธนาคารอีกนีท่�าไปสองครัง้ กบัรบัช�าระเงิน
ค่าใบรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างจากชาวบ้าน  
แค่สิบบาทเองครับ แล้วออกใบเสร็จให้เขาไป  
แต่ก็เช่นกันไปเปลี่ยนแปลงใบเสร็จโดยประทับ 
ค�าว่ายกเลิกลงไป แล้วลงชื่อก�ากับเหมือนกัน  
แค่สบิบาทกย็งัเอาครบัท่านผูอ่้าน 

อีกพฤตกิารณ์รบัช�าระเงนิค่าขยะจากชาวบ้าน 
รวมหลายคนคนละสบิบาทบ้าง ยีส่บิสามสบิบ้าง 
ตามแต่ใครค้างอยูอ่ย่างไรรวมแล้ว 11 ครัง้ แต่ละคร้ัง 
จะเก็บค่าขยะจากชาวบ้านรวมกันหลายคน  

จากเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บค่าธรรมเนียมน�้า ตั้งแต่
หลักหลายพันถึงหลักหลายหมื่นบาท มีรายหนึ่ง 
เจ้าหน้าท่ีจัดเกบ็ส่งมอบเงนิค่ากระแสไฟฟ้าให้เธอ
คนนี ้27,000 บาท และเธอออกใบเสร็จให้ไปแล้ว 
แต่กลับไปแก้ไขในส�าเนาโดยเขยีนค�าว่า “นาย ช.  
เป็นค่าความรบัผดิละเมดิจ�านวนเงนิ 1,000 บาท”  
แทน แล้วเบยีดบงัไป 26,000 บาท เหน็ม้ัยครบัท่าน
ผูอ่้าน ถ้าจะโกงกนัมนัดงู่ายจงัครบั ส่วนรายอืน่ 
อีกหลายครั้งรับช�าระเงินค่าส่งคืนเบี้ยผู้สูงอายุ 
ค่าภาษีป้าย ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง แม้กระทั่ง 
ค่ารับรองส�าเนา ค่ารับรองอาคาร แค่สิบบาทก็
ยงัเอา โดยออกใบเสรจ็ให้ผูไ้ปช�าระเงนิตามทีจ่่าย  
แล ้วไปยกเลิกใบเสร็จที่ออกไปแล้วนั้นเสีย  

วสัดคีรบัท่านผูอ่้านทีเ่คารพ เป็นอันว่า 
เราได้นายกรฐัมนตรคีนที ่30 ของไทย 

เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องดูกันต่อไปว่า  
สถานการณ์บ้านเมืองเราข้างหน้าจะเข้มข้น 
แค่ไหน แน่นอนว่า เที่ยวน้ีพวกเราคงได ้
ดูบทบาทของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบที่ดูหน้าตารัฐมนตรีชุดใหม่น้ีแล้ว  
น่ากลวัว่า เราคงได้เหน็การเปิดโปงเรือ่งทจุรติ
กนัมากมายละครบั 

คราวน้ีขอเล่าเร่ืองการจัดเก็บรายได้ของ
ท้องถ่ินสักเรือ่งครบั เหตเุกิดทีอ่งค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลแห่งหนึง่ทีม่กีารทจุริตค่าธรรมเนยีม 
ของ อบต.แห่งนั้น โดยเจ้าหน้าที่ต�าแหน่ง 
นกัวชิาการจดัเกบ็รายได้ปฏบัิตกิารคนหนึง่เป็น
หญงิ ซ่ึงมหีน้าทีจ่ดัเก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบเสรจ็รบัเงนิให้แก่ผูช้�าระเงิน รวมทัง้ต้องน�า
เงนิท่ีได้รบัส่งเข้าคลังในวันเดยีวกนัทีไ่ด้รับเงนิ 
โดยต้องน�าส�าเนาใบเสรจ็รบัเงินพร้อมกบัเงนิที่
ได้รบัมา ตามจ�านวนทีร่ะบไุว้ในใบเสร็จ พร้อม
ท�าสรปุใบน�าเงนิส่งมอบให้เจ้าพนักงานการเงนิ
และบัญชี เพือ่ฝากเข้าบญัชธีนาคาร รวมท้ังจัดท�า 
ทะเบยีนคมุใบเสรจ็รบัเงนิทกุประเภท แล้วยงั
มีหน้าท่ีจัดท�าทะเบียนคุมค่าธรรมเนียมสถานี
สูบน�้า ลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบต. 
ให้เป็นปัจจบัุน 

แต่นกัวชิาการจดัเกบ็คนดังกล่าว ไม่ได้ออก
ใบเสรจ็รบัเงินให้แก่ผูช้�าระเงินและไม่น�าส่งเป็น
รายได้ของ อบต.แห่งนั้น ยังไม่พอครับ ยังมี
การแก้ไขเปลีย่นแปลงใบเสรจ็รบัเงิน ในส�าเนา
ใบเสรจ็รบัเงนิให้น้อยลง แล้วเบียดบังเงนิเป็น
ประโยชน์ส่วนตวัโดยทจุรติ คุณเธอคนน้ีไม่ได้
ท�าคร้ังเดยีวครบั แต่ท�ารวมกนัถงึ 38 คร้ัง เป็น
เงนิ รวม 260,000 กว่าบาทเท่าน้ันดไูม่เยอะนะ
ครบั แต่ทีห่ลายครัง้มนัต่างกรรมต่างวาระด้วย 

เบยีดบังรายได้ของท้องถิน่

ส
น่ีละครับทีอ่าจจะต้องไปอยูก่รมราชทณัฑ์หลายปี
ครบั แต่เธอคนนีจ้ะท�าในพฤตกิารณ์หลกัอยูส่ีแ่บบ 

การกระท�าทีเ่ป็นความผดิรปูแบบแรก สาวนี ้
เธอรับเงินจากบุคคลและหน่วยงานที่น�าเงินไป
ช�าระให้ อบต.แห่งนี้ แต่เธอไม่ได้น�าเงินฝากเข้า
บัญชีส่วนราชการ และไม่ได้บันทึกข้อมูลการน�า
เงนิฝากเข้าเป็นรายได้ของ อบต.หรอกครบั กลบั
เบยีดบงัเงนิทัง้หมดเป็นของตนเอง 13 ครัง้ ยอด
เงนิรวมแค่ 16,000 กว่าบาทเท่านัน้ 

จะยกตวัอย่างพฤตกิารณ์ของเธอบางรายการ
ในรูปแบบน้ี เช่น รับช�าระเงินค่ารบัคนืเบ้ียผูส้งูอายุ 
สองพนักว่าบาทจากชาวบ้านและออกใบเสร็จรับ
เงนิให้ชาวบ้านไป แต่ไปแก้ไขเปลีย่นแปลงส�าเนา
ใบเสร็จ โดยประทบัค�าว่า ”ยกเลกิ” และลงชือ่
ก�ากับเพื่อให้คนอ่ืนหลงเชื่อว่า เป็นใบเสร็จที่ถูก

รวมเงนิแต่ละครัง้แล้ว หลกัหลายร้อยถงึหลกัพนั
สองพนั แต่ทกุครัง้เมือ่ออกใบเสรจ็รวมแต่ละครัง้
กไ็ม่ได้น�าเงนิฝากเข้าบัญชส่ีวนราชการและไม่ท�า
บนัทึกข้อมลูการน�าเงนิฝากเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน  
พร้อมใบน�าส่งและน�าเงินฝากธนาคารแต่อย่างใด  
รวมแล้วท้ังหลายรายการก็ส่ีหม่ืนกว่าบาทดังที่
เล่าข้างต้น 

การกระท�าอกีประเภทเป็นประเภทที ่2 ครบั 
เมื่อรับเงินจากบุคคลและหน่วยงานท่ีน�าเงินไป
ช�าระให้ อบต.แห่งนี ้ เธอกลบัแก้ไขเปลีย่นแปลง
จ�านวนเงนิในใบเสรจ็รบัเงนิให้น้อยกว่าทีร่บั แล้ว
เบียดบังเป็นของตัวเอง รวม 11 ครั้ง ยอดเงิน
รวม 43,000 กว่าบาท โดยการกระท�าเช่นเมื่อ
รบัเงนิค่ากระแสไฟฟ้าสถานสีบูน�า้ ด้วยพลงังาน
ไฟฟ้าประจ�าเดอืนแต่ละเดอืนเป็นเวลาหลายเดอืน 

แล้วลงชือ่ก�ากบัแบบเดียวกนัให้คนอืน่หลงเชือ่ 
สบิกว่ากรรมละครบั 

มาการกระท�าประเภทที่สามอีกประเภท 
เธอจัดเก็บรายได้จากบุคคลและหน่วยงาน
หลายรายเช่นกัน แต่ประเภทนี้ไม่มีการออก 
ใบเสรจ็ และเม่ือรบัเงนิแล้วไม่น�าเงนิฝากเข้าบญัชี 
ส่วนราชการ ไม่บนัทกึข้อมลูการน�าฝากเข้าเป็น
รายได้ของ อบต.เลย ฉะนั้นเงินในรูปแบบนี้ 
จะไม่มีทัง้ใบเสรจ็หรอืหลกัฐานอะไรรวมทัง้หลาย 
รายการ รวม 12 ครัง้ รวมเงนิ 198,000 กว่า
บาท แต่ละกรรมก็คล้ายกันทุกกรรมทุกครั้ง 
เช่น รบัเงนิค่าธรรมเนยีมการใช้น�า้ประจ�าเดอืน 
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานสีบูน�า้หลายเดอืน แต่ละ
คร้ังแต่ละเดอืน ตัง้แต่หม่ืนกว่าบาทถงึสามหมืน่
กว่าบาท โดยแต่ละครัง้ทีเ่ธอได้รบัช�าระเงนิค่า
กระแสไฟฟ้าแล้วไม่ออกใบเสรจ็ให้ ไม่น�าส่งเงิน
ฝากเข้าบญัชส่ีวนราชการ และไม่บนัทกึข้อมลู
การน�าเงินฝากเข้าเป็นรายได้แผ่นดนิ และเธอ
กต็ามเคยเบยีดบงัเงนิทุกครัง้เป็นของตนเอง 

และอกีประเภทเป็นประเภทที ่ 4 เธอเกบ็
รายได้จากบคุคลและหน่วยงานทีน่�าไปช�าระให้  
อบต.นี้ แต่ออกใบเสร็จไม่ตรงกับยอดเงินที่
เป็นยอดใบน�าส่งเงนิฝากเข้าบญัชส่ีวนราชการ
เป็นยอดเงนิบางส่วน แล้วเบยีดบงัเงนิบางส่วน 
ทีไ่ม่ส่งเป็นของตนเอง 2 ครัง้ สามพันกว่าบาท  
ซึง่กเ็ป็นการรบัเงนิค่ากระแสไฟฟ้าประจ�าเดอืน
จากเจ้าหน้าทีจ่ดัเกบ็ค่าธรรมเนียมน�า้สถานสูีบน�า้ 
โดยครั้งแรกเขาส่งให้ 11,200 บาท ออกใบ
เสรจ็ไปแก้ไขจ�านวนเงินเป็น 9,500 บาท เบยีด
บงัไป 1,700 บาท อกีครัง้รับเงนิ 13,700 บาท 
แต่ไปแก้ใบเสรจ็เป็น 11,600 บาท เบียดบงัไป 
2,100 บาท 

การกระท�าของนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการรายนี้ผิดหลายกรรมครับ นอกจาก
เธอถกูวนิยัไล่ออกจากราชการไปแล้ว ทางอาญา
ถกูชีม้ลูความผดิตาม มาตรา 147,157,161,162 
(1) (4), 264, 265, 268 ประกอบกฎหมาย 
ป.ป.ช. กร็อฟังต่อไปครบัว่าจะโดนกีปี่
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“ชลน่าน” ยกระดบัสาธารณสขุยคุใหม่
ยกระดบั 30 บาทพลสั/QuickWin 100 วนั

ความสขุ ทีส่�าคัญคือ การสือ่สารรูปแบบใหม่กบั 
ผูป่้วย ญาต ิคนใกล้ชดิ เพือ่ความเข้าใจของผูร้บับรกิาร 
6. การแพทย์ปฐมภูมิ เพิ่มความครอบคลุมการ
ดูแลที่บ้านและชุมชน พัฒนาระบบนัดหมายพบ
แพทย์ ตรวจเลอืด รบัยาในหน่วยบริการใกล้บ้าน 
เสรมิสร้างอนามยัโรงเรยีนให้เข้มแขง็ และพฒันา
ระบบการแพทย์ทางไกล 7. สาธารณสขุชายแดน 
พืน้ทีเ่ฉพาะ และกลุม่เปราะบาง จะเพ่ิมการเข้าถงึ 
บริการทีมี่คุณภาพมาตรฐาน ท้ัง 3 จังหวัดชายแดนใต้  
พื้นที่ชายแดนชายขอบ พื้นที่เฉพาะ รวมถึง 
กลุ่มชาติพันธุ ์ มอร์แกน กลุ่มไร้รัฐ และกลุ่ม
เปราะบาง ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั เพราะเป็นคนไทย 
เหมือนกัน 8. สถานชีวาภิบาล พัฒนาระบบ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดูแล 
ผูป่้วยทีบ้่าน (Home Ward) จนถงึวาระสดุท้ายของ 
ชวีติ รองรับสังคมผู้สูงอายแุละลดภาระบตุรหลาน 

9. พัฒนา รพ.ชุมชนแม่ข่าย มีระบบส่งต่อ
แบบไร้รอยต่อ เพิ่มศักยภาพการตรวจวินิจฉัย
และรักษาทั้ง CT Scan/ICU จัดให้มี Mobile 
Stroke Unit เพือ่ลดการส่งต่อ 10. ดจิทิลัสุขภาพ 
ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และพัฒนา
เป็น รพ.อจัฉรยิะ One ID Card Smart Hospital 
ให้บริการสุขภาพยุคใหม่ ตรงความต้องการของ
ประชาชน เข้าถึงได้ง่าย 11. ส่งเสริมการมีบุตร 
โดยผลกัดนัเป็นวาระแห่งชาต ิ เพิม่อตัราการเกดิ
ของเด็กที่มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจการมีบุตร
เม่ือพร้อม สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิ
และสงัคม “มลีกู มแีต่ได้” 12. เศรษฐกจิสขุภาพ 
สร้างต้นแบบพืน้ทีอ่ายยุนื (Blue Zone) “หนึง่เขต
สขุภาพ หน่ึงพืน้ทีอ่ายยุนื” ในทกุจงัหวดั พฒันา
สูศ่นูย์กลางการแพทย์มลูค่าสงู ดแูลสขุภาพครบ
วงจร ต่อยอดพฒันาผลติภณัฑ์สขุภาพขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจ และ 13. นักท่องเที่ยวปลอดภัย  
ยกระดบัความปลอดภยัด้านอาหาร สถานที ่ ผูใ้ห้
บริการ ระบบเฝ้าระวงัและควบคมุโรคให้ทนัสมยั 
ทนัเวลา และง่ายต่อการจดัการสถานการณ์ฉกุเฉนิ
กรณเีกดิโรคระบาด เพิม่บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ
ส�าหรับดแูลผูป่้วยวกิฤตอย่างครอบคลุม เป็นหลกั
ประกนัความปลอดภยั ให้ประชาชนคนไทยและ
นกัท่องเทีย่ว

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ส�าหรบั Quick Win 
100 วนั ทีจ่ะเร่งรดัให้เหน็ผลลพัธ์โดยเรว็ม ี5 เรือ่ง 

นพ.ชลน่าน ศรแีก้ว รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ 
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประชุมมอบนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2567 แก่ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงสาธารณสขุทัง้ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค 
จ�านวน 500 คน รวมถงึบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสขุทัว่ประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ์ ภายใต้แนวคดิ “พีเ่ล่าให้น้องฟัง รวม
พลงัแล้วไปต่อ”

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข 
มภีารกจิดแูลสขุภาพคนไทยทัง้ประเทศให้แข็งแรง 
เป็นพืน้ฐานส�าคัญในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและ
ประเทศ จากนีข้อให้ร่วมมอืกนั “ยกระดบั 30 บาท
พลัส” ให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ต้องพร้อมรบัมอื 
ความท้าทายจากสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนสูง  
เช่น สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ อัตราการเกิด 
ที่ลดลง ขาดแคลนแรงงานในอนาคต ภาวะโลก
ร้อนสู่ยคุโลกเดือด ฝุน่ PM 2.5 ภยัคกุคามทาง
ไซเบอร์ เป็นต้น ด้วยการรวมพลงัเพือ่ฟ้ืนฟ ูเปลีย่น
วิกฤตไปสู่โอกาส ซึ่งการขับเคล่ือนสาธารณสุข
ไทยต่อจากนี้ คือ “สาธารณสุขยุคใหม่” ปรับ
ระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ต่อยอดเศรษฐกิจไทย เตมิเตม็บริการสุขภาพเพือ่

ประชาชน ยกระดับการดูแลสุขภาวะที่ดีทั้งกาย 
ใจ ปัญญา สังคม เชือ่มกนัทกุมติิ ส่งเสรมิสุขภาพ 
ป้องกนั ควบคมุ รกัษา และฟ้ืนฟ ู ด้วยนโยบาย 
30 บาทพลสั เพิม่คณุภาพชวีติประชาชนทกุคน  
ทกุกลุม่ ทกุพ้ืนที ่ผ่าน 13 ประเด็นส�าคญั ดังนี้

1. โครงการพระราชด�ารทิางด้านสาธารณสขุ  
2. เพ่ิมการเข้าถึงบริการในเขตเมือง รพ.กทม. 50 เขต  
50 รพ. และปริมณฑล ทั้งการบริหารเตียง ใช้
ทรัพยากรร่วมกันทุกภาคส่วน ใช้รูปแบบรัฐ 
ร่วมเอกชน จัดตั้ง รพ.แห่งใหม่เพื่อเพ่ิมการเข้า
ถึงบริการในเขตเมือง เป็นต้น 3. สุขภาพจิต/ 
ยาเสพติด มีแผนกจติเวช มหีอผูป่้วยจติเวชทีพ่ร้อม
ให้บริการ มศีนูย์ธัญญารกัษ์ทกุจังหวดั ให้บรกิาร
ปรึกษาจติแพทย์และนกัจติวทิยาผ่านทางระบบเท
เลเมดิซนี 4. มะเรง็ครบวงจร คดักรองรกัษาอย่าง
รวดเร็ว ดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้าย โดยคดักรองมะเรง็
ปากมดลกูและมะเร็งเต้านมในเพศหญงิ และมะเรง็
ท่อน�า้ด ีตับ ปอดในเพศชาย ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วย
การจัดตัง้กองทนุมะเรง็ และจดัตัง้ทมีเชงิรกุ CA 
Warrior เพือ่ลดป่วยลดตาย สร้างคุณภาพชวิีตทีด่ี

5. สร้างขวญัก�าลังใจบคุลากร ถือเป็นภารกจิ
ส�าคัญต่อการสร้างความมั่นคงของระบบสุขภาพ 
โดยสนบัสนนุบคุลากรทกุคนทุกระดบั ให้มคีวาม
ก้าวหน้า มัน่คง อยูใ่นสงัคมอย่างมีเกียรตมิศีกัดิศ์ร ี
ซึง่จะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วย

เสมา 1 ชูนโยบาย “เรยีนดี มคีวามสขุ”
เรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิและความม่ันคงในชีวิต

ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา จดัหา 1 นกัเรียน 
1 แทบ็เลต็ โดยส่งเสรมิให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และให ้
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมระหว่างเรยีนหรอืระหว่าง
ฝึกอาชพี สร้างโอกาสการมงีานท�า ซึง่จะเป็นส่วน
ส�าคญัในการผลกัดนัแรงงานเข้าสูต่ลาดได้เรว็ข้ึน 

ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่าง
จริงจัง สนับสนุน จัดหาอุปกรณ์ ในการช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดหาแท็บเล็ต
ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบออนไลน์
รองรับการใช้งานให้เพียงพอกับจ�านวนผู้เรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับช้ัน
ประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) เพือ่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกในยุค
ดิจิทลั โดยจะต้องดูงบประมาณ ว่าจะเป็นระบบ
เช่า หรอืซือ้ เพือ่ให้เดก็ได้เข้าถงึ บรูณาการความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ พฒันาแอปพลเิคช่ัน เพือ่การเรยีนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ฯลฯ

พล.ต.อ.เพิม่พนู กล่าวอกีว่า ให้มกีารจดัท�า 1 
อ�าเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ จัดให้มีการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียน
ในแต่ละอ�าเภอ หรือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
น�าร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สนับสนุน
โครงสร้างพืน้ฐาน สือ่ อปุกรณ์ และงบประมาณ
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสรรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้เกณฑ์
พเิศษ หรอืมงีบประมาณจดัจ้างครอูตัราจ้างเพิม่
เติมในวิชาที่ขาดแคลน ทั้งนี้ระบบแนะแนวการ
เรยีน หรอืโค้ชชิง่ และเป้าหมายชวีติ พฒันาและ
ปรบัปรงุหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้ ให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลก โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทกุระดบัการศกึษาให้มทีกัษะทีเ่หมาะสมต่อการ
ด�ารงชวีติ จดัให้มรีะบบการแนะแนวผูเ้รยีน ตัง้แต่
ระดับปฐมวยั ประถมศกึษา และระดับมธัยมศกึษา 
เพื่อให้ผู ้เรียนได้ค้นพบแนวทางการเรียนและ 
เป้าหมายชวีติของตนเอง เน้นนวตักรรมการเรยีนรู้
แบบ STEM Education (วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วศิวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์) ให้ครอบคลมุ

มากยิง่ขึน้ 
มุง่เน้นทกัษะจากการปฏิบตัจิรงิ และเสรมิ

สร้างความสามารถด้วย Soft Skill ควบคูก่าร
พฒันา ประสานความร่วมมอืกบักรมสขุภาพจติ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหา
สขุภาพจติผูเ้รียน รวมถงึการจดัท�าระบบวดัผล
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนสามารถเรียน
เพิ่ม เพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบ
วิชาชีพ จัดระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา 
และประเมนิผลการศกึษาเพือ่ให้ผูเ้รยีนทีม่คีวาม
เป็นเลิศ ไม่ต้องเสยีเวลาเรียนในระบบ ประหยัด
เวลา และค่าใช้จ่าย และมรีายได้ระหว่างเรยีน 
จบแล้วมงีานท�า บทบาทของ ศธ. คงจะต้องมี
การท�าข้อตกลง หรอืเอม็โอย ูร่วมกบักระทรวง
แรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ ในการ
จดัการเรยีนการสอนให้ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

“นอกจากนี ้ ยงัมข้ีอส่ังการและแนวปฏบิติั 
ดงันี ้1. ให้น�านโยบายของคณะรฐัมนตรี (ครม.) 
และรฐัมนตรว่ีาการ ศธ. ไปด�าเนนิการอย่างเป็น 
รปูธรรม โดยจดัท�าแผนปฏบิตักิารหรอื แอคช่ันแพลน 
ทีเ่ป็นรปูธรรม 2. ด�าเนนิการป้องกนัปราบปราม 
การทจุรติ เช่น การบรรจแุต่งตัง้โยกย้าย ห้ามซือ้ 
ขายต�าแหน่ง ถ้าได้ยนิ ผมเอาจรงิ การจดัซือ้
จัดจ้างให้ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส และ 
ต้องได้ของทีม่คุีณภาพ เกดิประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
และนกัเรยีน 3. อยากให้ผูบ้รหิาร และครนู้อมน�า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และ 
ปลกูฝังให้นกัเรยีน 4. ร่วมกนัใช้พลังงานสะอาด 
เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม 5. ส่งเสรมิการอ่านอย่าง
เป็นกระบวนการ ซ่ึงเป็นนโยบายรฐับาล และ
นายเศรษฐา ทวีสนิ นายกรฐัมนตร ีก็ได้เน้นย�า้ 
ให้ ศธ. ช่วยผลักดนั สร้างนสิยัรกัการอ่าน โดย
อยากให้ผูบ้รหิารและครูเป็นต้นแบบในการรกั
การอ่าน และ 6. การลงพืน้ทีต่รวจราชการ ขอ
ความร่วมมือ ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้ารับ
การตรวจเย่ียม ผูท้ีไ่ม่เก่ียวข้องไม่ต้องเดินทางมา 
เพือ่ไม่ให้การท�างานเกดิความบกพร่อง และหาก 
ผมไปตรวจเยีย่มอยากให้เป็นไปด้วยความเรยีบง่าย  
และประหยัด ขอเน ้นผู ้บริหารทุกระดับ 
เวลามาประชุม อยากให้ผ่านระบบออนไลน์ 
เพราะหากให้ครูเดินทางมาอาจต้องเสียค่า 
เดนิทาง” พล.ต.อ.เพ่ิมพนู กล่าว

กยศ.เปิดกู ้Reskill-Upskill
ปรบัโครงสร้างหน้ีปลดลอ็กผูค้�า้

คณะกรรมการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การ
ศกึษา (กยศ.) อนมัุตขิยายกรอบการให้กู้ยมื
ในปีการศึกษา 2566 จากเดิมที่ก�าหนดไว้ 
40,790 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 46,168 
ล้านบาท เพือ่รองรบันกัเรียน นกัศกึษาผูกู้ยื้ม
จากเดมิ 643,256 ราย ส่วนการปรบัโครงสร้าง
หนี ้ ตาม พ.ร.บ. กยศ. ใหม่ กองทุนคาดว่า 
จะเปิดท�าสัญญาระงบัข้อพพิาทก่อนฟ้อง และ
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส�าหรับลูกหนี้ก่อน
ฟ้อง และหลงัฟ้อง ทกุกลุม่เข้ามาด�าเนนิการ
ได้ในช่วงปลายปีน้ี

นายชยัณรงค์ กจัฉปานนัท์ ผูจ้ดัการกองทนุ
เงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ 
คณะกรรมการกองทนุได้มมีติอนมุตัขิยายกรอบ
การให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 จากเดิมที่
ก�าหนดไว้ 40,790 ล้านบาท เป็นจ�านวนเงิน 
46,168 ล้านบาท เพือ่รองรบันกัเรยีน นกัศกึษา
ผูกู้ยื้มจากเดมิ 643,256 ราย เนือ่งจากมจี�านวน
ผู้ยื่นขอกู้ยืมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณการไว้
กว่า 117,000 ราย รวมจ�านวนผู้กู้ยืมทั้งสิ้น 
760,256 ราย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาและผู ้ปกครองท่ีได้รับ 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

นอกจากนั้น กองทุนยังอยู่ระหว่างเตรียม
โครงการน�าร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตร 
Reskill Upskill โดยน�าร่องให้กูใ้นกลุม่โรงเรยีน
บรบิาล เพือ่เป็นการขยายโอกาสในการศกึษาที่
หลากหลาย โดยกองทนุคาดว่าจะสามารถเริม่ให้
เงนิกูยื้มในหลกัสตูรระยะสัน้ดงักล่าวได้ในระยะ
เวลาอันใกล้นี้

“ตลอดปีที่ผ่านมา กองทุนได้ด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค ้างช�าระของผู ้กู ้ ยืมอย่าง 
ต่อเน่ือง ทัง้นี ้กฎหมายทีไ่ด้แก้ไขใหม่ได้ก�าหนด

ให้กองทนุคดิอตัราดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ 1 ต่อปี 
อัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช�าระไม่เกินร้อยละ  
0.5 ต่อปี ไม่ต้องมีผู ้ค�้าประกันในทุกกรณี  
ปรบัล�าดบัการตดัช�าระหนีใ้หม่โดยหกัจากเงินต้น  
ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามล�าดับ รวมถึง 
ผูกู้ย้มืสามารถขอปรับโครงสร้างหนี ้ เพือ่ขยาย
ระยะเวลาผ่อนช�าระหนีไ้ด้ตามเงือ่นไขท่ีกองทุน
ก�าหนด”

ส�าหรบัการปรับโครงสร้างหนีต้าม พ.ร.บ. 
กยศ. ใหม่ กองทนุคาดว่าจะเปิดท�าสญัญาระงบั
ข้อพพิาทก่อนฟ้องและสญัญาปรับโครงสร้างหนี้
ส�าหรับลูกหนี้ก่อนฟ้อง และหลังฟ้องทุกกลุ่ม 
เข้ามาด�าเนนิการได้ในช่วงปลายปีนี ้และจะปลด
ภาระผูค้�า้ประกันเมือ่ผูกู้ย้มืเงนิได้ท�าสญัญาปรบั
โครงสร้างหนีแ้ล้วเสรจ็

“ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน 
นกัศกึษาทัว่ประเทศไปแล้วทัง้สิน้ 6.5 ล้านราย 
เป็นเงนิให้กู้ยมืกว่า 734,127 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย ผู้กู้ยืมท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 
1,138,102 ราย ผูกู้ย้มืทีช่�าระหนีเ้สร็จสิน้แล้ว 
1,819,051 ราย ผูกู้ย้มืทีอ่ยูร่ะหว่างการช�าระหน้ี 
3,548,923 ราย และผูกู้ย้มืเสยีชวีติ/ทพุพลภาพ 
71,518 ราย (ข้อมลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2566)

ส�าหรับภาพรวมการรับช�าระหน้ีในปีน้ี 
กองทนุได้รบัช�าระเงนิคืนจ�านวน 25,719 ล้าน
บาท ส�าหรบัการด�าเนนิการตามกฎหมายใหม่ 
ดังกล่าว นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสทาง 
การศึกษาเพื่อสร้างทุนมนุษย์ในการพัฒนา
ประเทศแล้ว ยังให้โอกาสแก่ผู ้กู ้ยืมทุกคน 
ในการผ่อนช�าระเงินคืนได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม เพือ่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศกึษา
ให้แก่น้องๆ รุน่ต่อไปอกีด้วย” ผู้จดัการกองทนุฯ 
กล่าว

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ

คอื 1. โครงการพระราชด�าริ โดยคดักรองมะเร็งใน
ผูต้้องขงัทกุคน พฒันา รพ.สมเดจ็พระยพุราชและ
รพ.เฉลมิพระเกยีรตเิป็น รพ.อจัฉรยิะต้นแบบ และ 
สุขศาลาพระราชทานผ่านการรับรองคุณภาพ 
ทกุแห่ง รวมทัง้ขบัเคลือ่นโครงการเฉลมิพระเกยีรติ 
72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ไตรมาส 
2 ทัง้แว่นตาผู้สงูอาย ุ72,000 อนั ผ่าตดัต้อกระจก 
7,200 ดวง ฟันเทียม 72,000 คน ออกหน่วย
พืน้ท่ีห่างไกล 720 อ�าเภอ ดแูลสขุภาพพระภิกษุ
สงฆ์ 72,000 รปู และอาคารผูป่้วยนอกเขตเมอืง
เฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา 72 แห่ง 2. ดจิิทลั
สุขภาพ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ 
น�าร่อง 4 เขตสขุภาพ 3. สร้างขวญัและก�าลงัใจ
บคุลากร โดยมี Care D+ Team ในหน่วยบรกิาร
ทกุระดบั 4. รพ.กทม. 50 เขต 50 รพ.และปรมิณฑล  
โดยจัดตั้ง รพ. 120 เตียงในเขตดอนเมือง  
และ 5. สถานชวีาภบิาล จดัตัง้จงัหวดัละ 1 แห่ง 
Hospital at Home จงัหวดัละ 1 แห่ง และคลินกิ
ผูส้งูอายทุกุ รพ.

“การขบัเคลือ่นจะส�าเรจ็และเกดิประสทิธผิล
สูงสุดได้ ต้องอาศัยพลังความคิด ความร่วมแรง
ร่วมใจของทกุคน เพือ่ส่งมอบของขวญัด้านสขุภาพ
ทีด่ทีีส่ดุให้กบัชาวไทย ขอให้มัน่ใจว่า ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของชาวกระทรวงสาธารณสุขยุค
ใหม่ MOPH Plus จะเป็นพลงัในการขบัเคลือ่น
ให้บรรลุเป้าหมายสงูสดุ ยกระดบั 30 บาทพลสั  
เพื่ อ คุณภาพ ชี วิ ต ท่ี ดี ขอ งประชาชนได ้ ”  
นพ.ชลน่าน กล่าว

นายสนัต ิกล่าวว่า ในฐานะรฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ พร้อมสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ตามนโยบาย เพือ่ยกระดบับรกิารสขุภาพสูอ่นาคต
สาธารณสุขไทยที่สร้างเศรษฐกิจ ด้วยการขยาย
บทบาทการดแูลระบบสุขภาพของคนในประเทศ 
ไปสูก่ารดแูลศกัยภาพด้านอาหาร สมนุไพร การ
รกัษาพยาบาล การท่องเทีย่ว เป็นกลไกขบัเคลือ่น 
ที่ท�าให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและ
ความพร้อมไม่แพ้ชาติใด ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาส
ที่ดีในการระดมสรรพก�าลังมาร่วมกันคิดและ 
ขับเคลื่อนสาธารณสุขไทยท้ังระบบ ให้เกิดการ
เสรมิสร้างคณุภาพชวีติทีด่ ี ประชาชนแขง็แรงทกุ
ช่วงวัย ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่โดยเฉพาะการผลติและพฒันาบคุลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสขุให้เพยีงพอต่อการ
ให้บรกิารสขุภาพทีด่ ี มคุีณภาพส�าหรบัประชาชน
ทกุคน

ผูเ้รียนตามช่วงวัย ค�านึงถงึบรบิทของสถานศึกษา
ปรับระบบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนและ
ประเมินวทิยฐานะ ให้มคีวามเชือ่มโยงกัน และน�า
เทคโนโลยมีาเป็นส่วนหนึง่ในการประเมนิ 

2. การโยกย้ายครแูละบคุลากรทางการศึกษา
กลับภมิูล�าเนาด้วยความโปร่งใส ไม่มกีารซือ้ขาย
ต�าแหน่ง ซึ่งจะต้องมีการก�าหนดหลักเกณฑ์การ
ย้ายให้มคีวามชัดเจน และยดืหยุ่น รวมทัง้อาจจะ
ต้องมีการใช้บทลงโทษทีเ่ข้มงวด กับผูท้ีม่กีารเรยีก
รบัผลประโยชน์ในการโยกย้าย ขณะเดยีวกนัก็ขอ
ให้ สถาบนัผลิตคร ูและหน่วยใช้คร ูร่วมกนัส�ารวจ
ความต้องการครูแต่ละสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาให้ผู้เรียนที่ส�าเร็จ
การศกึษากลับมาเป็นคร ูหรอืครผููช่้วยในภมูลิ�าเนา
ของตนเอง 

3. แก้ไขปัญหาหนีสิ้นครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา สร้างความเข้าใจในการวางแผนการใช้เงนิ 
หน่วยงานต้นสงักัด ประสานการจดัการให้ครูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้รีไฟแนนซ์ หรือรวมหนี้
เป็นก้อนเดียว เพื่อลดภาระการผ่อนช�าระ โดย
ลดดอกเบี้ยให้ถูกลง ระยะเวลาผ่อนส่งยาวขึ้น  
พักช�าระดอกเบีย้ให้แก่ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ที่เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถานบัน 
การเงนิโดยรฐับาล จ่ายดอกเบีย้ให้แก่ผูม้วีงเงนิกู ้
ไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี โดยช�าระเพยีง 
เงินต้น เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจ และลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายให้ครทูัว่ประเทศ แม้จะแก้ปัญหาได้เพียง 
5-10% กย็งัดกีว่าไม่ท�าอะไรเลย 

4. จัดหาอปุกรณ์การสอนสวสัดกิารต่างๆ ให้กบัครู  
เช่น โครงการ 1 คร ู1 แทบ็เล็ต ซึง่เป็นนโยบาย
รัฐบาลท่ีจะต้องด�าเนินการสอดรับ บูรณาการ 
ความร่วมมือกับภาคเอกชน ผูเ้ป็นเจ้าของสญัญาณ
อินเทอร์เนต็ความเรว็สงู และภาครัฐ ในการพฒันา
เครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสนับสนุน
งบประมาณเพื่อลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนา
ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ลดภาระนักเรียนและ
ผูป้กครอง เรยีนทกุทีท่กุเวลา เรียนฟรี มีงานท�า 
“ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบแพลตฟอร์ม
การเรยีนรู ้โดยผูเ้รียนไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย เพือ่ลด

พล.ต.อ.เพิม่พนู ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)พร้อมด้วย นาย
สุรศกัดิ ์ พนัธ์เจรญิวรกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมมอบนโยบาย
การศึกษา และแนวทางการขบัเคล่ือนนโยบาย 
“เรียนดี มีความสุข” โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
ศธ. ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ทัว่ประเทศ เข้าร่วมรบัมอบนโยบาย ผ่านระบบ
วดิโีอคอนเฟอเรนซ์

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า การด�าเนินการ
ของตนจะอยูภ่ายใต้กรอบรฐัธรรมนญูแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และยทุธศาสตร์ชาติ 
ซึง่มคีวามตัง้ใจอย่างซือ่สตัย์สจุรติ จะด�าเนนิการ
อย่างเป็นกลัยาณมติร ภายใต้การท�างาน “จบั
มอืไว้ แล้วไปด้วยกนั” โดยมมีอตโต้ ง่ายๆ ทีจ่ะ
ใช้ในการท�างานร่วมกนัคอื “เรยีนด ีมคีวามสขุ”  
ทัง้ผูเ้รียนและผูป้กครอง เพราะถ้ามีความสขุแล้ว 
ก็จะท�าให้การเรียนดีขึ้น ส�าหรับแนวทางการ
จดัการศกึษามี 2 รปูแบบ คอื การเรียนสูค่วาม
เป็นเลศิ และ การเรยีนเพือ่ความม่ันคงในชวิีต 

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า จากแนวคิด 
การจัดการศกึษาทัง้ 2 รปูแบบ จะกลายเป็นมาย
แมพ ง่ายๆ ดงันี้ 

1. ลดภาระครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
โดยจะปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลดขัน้ตอนมุง่ผลสมัฤทธิ์
ของผู้เรียน โดยด�าเนินการ ปรับระบบวิธีการ
ประเมิน โดยเน้นตามสภาพจริง ลดการท�า
เอกสาร ลดขัน้ตอนการประเมิน ไม่ให้ซบัซ้อน 
ยุง่ยาก และเป็นธรรม โดยเน้นผลสมัฤทธิข์อง

TDRI เผยการขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่
400 บาท/วัน กระทบราคาสนิค้า

ผลกระทบหลงัจากปรบัค่าจ้างขัน้ต�า่ กจ็ะมี
หลายเรือ่งทีต่ามมา เช่น เงนิเฟ้อ การเลกิจ้าง
บางส่วน การปรบัตวัของภาคธรุกิจในการน�า
เครือ่งจกัร Automation มาใช้แทนแรงงานคน 
มากขึน้ และเป็นไปได้ว่าธรุกิจขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ อาจจะย้ายท่ีตัง้จากจงัหวดัหรอืพืน้ที่
ที่โครงสร้างพื้นฐานไม่ค่อยดี ไปสู่เมืองใหญ ่
มากขึน้

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อ�านวยการวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการ
พัฒนา และผู้อ�านวยการโครงการวิเคราะห์
เศรษฐกิจเชงิลึก TDRI ได้ให้ข้อมลูเร่ืองรัฐบาล
ยคุ นายกฯ เศรษฐา ทวสีนิ ประกาศข้ึนค่าแรง
ขัน้ต�า่ 400 บาท/วนั จะเร่ิมในปี 2567 ว่าเราต้อง
กลับไปถามก่อนว่าค่าแรงขัน้ต�า่ทีเ่ป็นธรรมควร
จะเป็นเท่าไหร่ เพราะทกุวนัน้ีค่าแรงขัน้ต�า่เฉลีย่
ทัว่ประเทศ ประมาณ 336 บาทต่อวัน แน่นอน
ว่าแต่ละจงัหวดัไม่เท่ากัน 

ถ้าถามว่า 336 บาทต่อวันเพยีงพอหรอืเป็น
ธรรมไหม วธิทีีเ่ราดู เราลองย้อนกลับไปเมือ่ 12 ปี
ทีแ่ล้ว ทีม่กีารค่าแรงขัน้ต�า่ขึน้เป็น 300 บาท และ 
ก็ดูว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นไปเท่า
ไหร่ ราคาของเพิม่ขึน้ก่ีเปอร์เซน็ต์ แล้วก็ดูด้วยว่า 
ผลติภาพของแรงงาน เขาสามารถผลติของได้เพ่ิมขึน้ 
ต่อคนกีเ่ปอร์เซน็ต์ ซึง่พบว่า 12 ปีผ่านไป ค่าแรง
ขัน้ต�า่ ควรเป็น 380 บาท ดงันัน้ค่าแรงปัจจบุนั
ทีอ่ยูท่ี ่ 336 บาทถอืว่าต�า่ไป เพราะเราไม่ได้ขึน้

มาหลายปี แต่ 400 บาทกอ็าจจะมากไปนดินงึ 
แต่ถ้าพดูถงึผลกระทบทีจ่ะมต่ีอภาคเอกชน 

กม็หีลายผลส�ารวจทีม่กีารไปถามเอกชน ในภาค
การโรงแรม ภาคการค้าปลีก หรอื ธปท. กไ็ปถาม
ความมัน่ใจของภาคธรุกิจ ซ่ึงมกีารไปสมัภาษณ์
ภาคอุตสาหกรรม ก็พบว่า เกิน 50 เปอร์เซน็ต์
บอกว่า ถ้าค่าแรงขั้นต�่าขึ้น เขาก็พยายามลด 
ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่แรงงานก่อน เพือ่ทีจ่ะรกัษาคนงาน 
เอาไว้ แต่กว่าประมาณครึง่หนึง่ กบ็อกว่าอยาก
ขึน้ราคาสนิค้า เพราะฉะนัน้กจ็ะมผีลกระทบต่อ
ราคาสนิค้าแน่นอน 

อกี 25 เปอร์เซน็ต์ หรอื 1 ใน 4 บอกว่าคงจะ
ต้องมีการเอาคนงานออกบ้าง เพราะอย่าลืม 
ว่าเวลาที่ขึ้นค่าแรงขั้นต�่าไม่ใช่ว่าคนงานที่ได้รับ
ค่าแรงขัน้ต�า่จะได้รบัเงินเดอืนข้ึนเท่านัน้ แต่เงนิ
เดือนจะมกีารขึน้ตามกระบอกเงินเดอืน ดงันัน้
เงนิเดอืนกจ็ะเขยบิขึน้ไปอกี

ในส่วนของผลกระทบหลังจากปรับค่าจ้าง
ขัน้ต�า่ ก็จะมหีลายเรือ่งทีต่ามมา เช่น เงินเฟ้อ 
การเลกิจ้างบางส่วน การปรบัตวัของภาคธรุกจิ
ในการน�าเครื่องจักร Automation มาใช้แทน
แรงงานคนมากขึน้ และเป็นไปได้ว่าธรุกจิขนาด
กลางและขนาดเล็ก อาจจะย้ายทีต้ั่งจากจงัหวัด
หรอืพืน้ทีท่ีโ่ครงสร้างพ้ืนฐานไม่ค่อยด ีไปสูเ่มอืง
ใหญ่มากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง  
ซึง่ท�าให้จังหวดัทีไ่ม่มกีารพัฒนามากเท่าไหร่ก็จะ
ท�าให้ถดถอยลงไปอีก ซึง่ผลกระทบนีเ้ราเหน็ได้ 
จากการขึ้นค่าแรงครั้งที่ผ ่านมา ที่ตอนนั้น
กระโดดขึน้ไปทเีดียว 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ครัง้นี้
ถ้าเราจะขึน้จาก 336 เป็น 400 คอืกระโดดไป 
30 เปอร์เซน็ต์ 

เพราะฉะนั้นการขึ้นค่าแรงข้ันต�่า ถ้าเรา
อยากขึ้นให้เป็นธรรม อาจจะไม่ต้องขึ้นเท่ากัน
ทัง้ประเทศ รมว.แรงงานพูดออกมาแล้วว่าการ
ขึ้นเงินเดือนเฉล่ีย 400 บาทต่อวัน แต่อาจจะ 
ไม่ต้องข้ึนในอัตราเท่ากันทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัด 
ทีม่กีารพฒันาน้อย อาจมค่ีาแรงทีต่�า่กว่าใน กทม. 
หรอื EEC เพือ่ที ่SME จะได้อยูต่่อในพ้ืนทีน่ัน้ๆ 
ไม่ย้ายออกมา

ดร.กิรฎิา เภาพจิติร

ชยัณรงค์ กจัฉปานนัท์
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ส�านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) 
จดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็เพือ่การพฒันานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประเดน็ “ระบบสุขภาวะ
ทางจติเพือ่สังคมไทยไร้ความรนุแรง” ซึง่เป็นเวที 
ในการสือ่สาร รบัฟัง รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ในประเด็นที่จะน�าไปพัฒนา เป็นระเบียบวาระ
ภายในงานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิคร้ังที ่16 โดยมี
องค์กร หน่วยงาน ภาคเีครอืข่าย เข้าร่วมทัง้ในห้อง
ประชมุและผ่านระบบออนไลน์ รวมกว่า 300 คน

นายชาติวุฒิ วังวล รองประธานคณะท�างาน
พฒันาประเดน็ระบบสขุภาวะทางจติเพ่ือสงัคมไทย 
ไร้ความรุนแรง เปิดเผยว่า ปัจจบุนัสงัคมไทยมคีวามต่ืนตัว 
ในเรื่องของสุขภาพจิตกันมากข้ึน และเราก�าลัง 
ทีจ่ะก้าวข้ามการขบัเคลือ่นไปสูอ่กีระดบัคอืเรือ่งของ 
สุขภาวะทางจิต ซึ่งจะเป็นการยกระดับทั้งวิธีการ
ท�างาน การสนับสนนุจากท้ังส่วนกลางและในพ้ืนที่ 
รวมถึงองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน ท่ีจะเข้ามามี
ส่วนร่วมเพือ่ให้เกดิการแก้ไขปัญหาตัง้แต่ต้นทาง

เดิมเราอาจเคยเชื่อเร่ืองนี้เป็นบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) แต่วันนีแ้น่นอนแล้วว่าเป็น
ความเกีย่วข้องของทกุภาคส่วน ทีจ่ะร่วมกนัในการ
สร้างสงัคมท่ีมสีขุภาวะทางจิต เพือ่มส่ีวนคลีค่ลายและ
ลดความเจ็บปวดจากหลายเหตุการณ์ความรุนแรง 

สช.เปิดเวทถีกประเดน็ “ระบบสุขภาวะทางจติฯ”
หนึง่ในวาระ ‘สมชัชาสขุภาพฯ คร้ังที ่16’

ทีเ่กิดขึน้ในสังคม โดยวนัน้ีเป็นการเปิดรับฟังมุมมอง
ต่างๆ เพื่อร่วมมุ่งเป้าไปสู่อนาคต ใครท�าอะไรอยู่  
มีบทเรียนความส�าเร็จใดที่เราจะสามารถหยิบมาใช้
เพื่อที่ทุกอย่างจะไม่ต้องเร่ิมต้นใหม่ พร้อมผลักดัน
ทั้งเชิงนโยบายและการขับเคล่ือนให้เป็นไปได้อย่าง
รอบด้าน

ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
คณะท�างานพัฒนาประเด็นระบบสุขภาวะทางจิต 
เพ่ือสังคมไทยไร้ความรุนแรง กล่าวว่า สุขภาพจิต 
(Mental health) กับ สุขภาวะทางจิต (Mental 
well-being) เป็น 2 ค�าทีม่นัียยะความหมายแตกต่างกนั 
โดยเม่ือพดูถงึสุขภาพจิต คนมักจะนึกถึงในมุมท่ีเป็น
ส่วนตัว บริการทางการแพทย์ หรืออาการจิตเวช 
ซึง่มีความชดัเจนแต่อาจเป็นความหมายทีแ่คบกว่า

ส�าหรับค�าว่า สุขภาวะทางจิต จะมีขอบเขต
กว้างขวางกว่า คือการทีค่นจะมคีวามสขุ จากการมี
คณุภาพชวีติทีด่ ีสามารถจดัการความรูส้กึทัง้ทางบวก
และลบได้อย่างมีประสิทธภิาพ และคนเราก็สามารถ
มสีขุภาวะทางจติท่ีดไีด้ ถึงแม้ว่าจะมีความเจ็บป่วย 
หรือมีอาการทางจิตเวชกต็าม ซึง่นีเ่องเป็นประเดน็ 
ทีอ่ยากเปิดให้คนในสงัคมเรียนรูร่้วมกนัอย่างกว้างขวาง 
ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะทีเ่ข้ามาส่งเสรมิ

เร่ืองน้ีมากข้ึน
ดร.ธีรพัฒน์ กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน

พบว่าความเสีย่งทางด้านสขุภาพจติ มส่ีวนสัมพนัธ์
กับปัญหาความรุนแรง และไม่ว่ากลุ่มประชากรใด
ล้วนมีความเส่ียงจากการเผชิญปัญหาสุขภาพจิต
มากข้ึน ตัง้แต่เดก็และเยาวชน ผู้ใหญ่วยัท�างาน ไป
จนถึงผู้สูงอายุ รวมท้ังกลุ่มเปราะบางต่างๆ ซึ่งที่
ผ่านมา ประเทศไทยมีกรอบนโยบายทีเ่ก่ียวข้อง เช่น 
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ทีใ่ห้น�า้หนักไประบบ
บริการทางการแพทย์ กับ ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ที่มุ่งเน้น 
การสร้างเสรมิป้องกัน ซึง่กฎหมายทัง้สองฉบบันีจ้ะเป็น 
จุดเริ่มต้น ที่สามารถน�ามาเชื่อมร้อยและท�าให้

“วราวุธ” ชู 5 นโยบายพฒันาสังคม
“พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพงึใจใน พม.” 

“พพิฒัน์” มอบนโยบาย ก.แรงงาน
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นายพพิฒัน์ รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมมอบ
นโยบายปี 2567 เพือ่ขบัเคลือ่นงานกระทรวง
แรงงาน ม ีนายบญุชอบ สทุธมนัสวงษ์ ปลดั
กระทรวงแรงงาน พร้อมผูบ้รหิารระดบัสงูร่วม
ประชุม โดยมีนโยบายส�าคัญ ภายใต้แนวคิด 
“ทกัษะด ีมงีานท�า หลกัประกนัสงัคมเด่น เน้น
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” 8 ข้อ คือ 1. พัฒนา
ทกัษะฝีมอืแรงงานชัน้สงูรองรบัการจ่ายค่าจ้าง
ตามความสามารถ 2. เร่ง Up-Skill ทักษะฝีมอื
แรงงานเพื่อการมีงานท�ารองรับเศรษฐกิจใหม่ 
3. ใช้ระบบ One Stop Service บรหิารการ
ท�างานของแรงงานต่างด้าวครบจบที่จุดเดียว 
4. เพิม่จดัส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ 
100,000 อัตรา ภายในปี 2567 5. ลดหนี้ 
เติมทุน สร้างสุขแรงงาน (Micro Finance)  
6. กองทนุมัน่คง แรงงานมัง่คัง่ ประกันสงัคมยัง่ยนื  
7. ประกันสังคมยุคใหม่ สร้างความมั่นคง  
เพิม่ความมัน่ใจ (Best E-Service) และ 8. สร้าง
รากฐานเศรษฐกจิ พฒันาคณุภาพชวีติด้วยการ
คุม้ครองแรงงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในข้อสั่งการจะขับ
เคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านแรงงานท่ีนายกฯ 
แถลงต่อสภาเม่ือวนัที ่ 11-12 ก.ย. 2566 โดย
จะน�าไปสูก่ารปฏบิตัใิห้เป็นผลส�าเรจ็ ซ่ึงมหีลกั
ส�าคัญของการบรหิารได้แก่ 1. การแต่งตัง้โยก
ย้ายข้าราชการ จะไม่มกีารซือ้ขายต�าแหน่งอย่าง
เด็ดขาด 2. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยุ่ง
เกีย่วกับการทจุริต ประพฤตมิชิอบทุกประเภท 
รวมทั้งการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้าง
และผู้ใช้แรงงาน 3. ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
ประสานความร่วมมอืระหว่าง 4 กระทรวงโดย
ตั้งคณะท�างานเพื่อบูรณาการท�างานร่วมกัน
อย่างเป็นรปูธรรม 4. กองทนุประกนัสังคมต้อง
มกีารบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส
และมีความยั่งยืน 5. ผู้ประกันตนต้องได้รับ
การบรกิารทางด้านสขุภาพ อนามยั การรกัษา
พยาบาลทีด่ข้ึีนกว่าเดมิ โดยน�า E-Claim เข้ามา
ใช้ 6. พ้ืนทีจ่งัหวัดทีม่แีรงงานต่างด้าวต้องมกีาร
จัดท�าทะเบียนควบคุมและบริหารการจัดการ

โดยเชือ่มโยงกับส่วนกลางอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และ 7. ทกุหน่วยงานต้องบรหิารแผนงาน แผน
เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ

โดยเฉพาะในเรือ่งค่าจ้างขัน้ต�า่ 600 บาท  
นายกฯ ไม่ได้มกี�าหนดในนโยบาย แต่ในการหาเสยีง 
เลือกตั้งมีการหาเสียงของพรรคว่าค่าจ้างในปี 
2570 ต้องไปถงึ 600 บาท อีกพรรคหน่ึงบอก 
450 บาท โดยนายกฯ บอกว่า ต้องเอา 400 บาท  
มาเป็นตวัตัง้ต้นในปี 2567 จงึต้องสนองโดยจะ
ต้องหารอืกบัทัง้ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่าย
รัฐว่าจะเร่ิมสตาร์ทได้เมื่อไร โดยในปีหน้าจะ
เป็นการปรบัค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ไปก่อน ทกุสาขาจะต้องได้ไม่ต�า่กว่า 400 บาท 
ส�าหรบัค่าจ้างขัน้ต�า่จะเป็นไปตามระบบไตรภาคี 
ถ้าอยูค่รบ 4 ปี 600 บาทถึงแน่นอน

นายพพิฒัน์ กล่าวอกีว่า ในเรือ่งการพฒันา
ฝีมอืแรงงาน นอกจากคนไทย ยงัจะยกระดบัฝีมอื
ให้แรงงานต่างด้าว เพือ่รองรบัสถานประกอบการ 
ที่จะย้ายฐานการผลิตมาไทย และยังให้ไปดู
ความเป็นไปได้ในการฝึกอาชีพให้ผู้ลี้ภัยตาม
ชายแดน โดยจะผลักดันผู้ลี้ภัยตามชายแดน
ไปเป็นแรงงานด้านการเกษตร ท�างานในพืน้ท่ี
ใกล้เคยีงชายแดน ถ้าท�าได้อาจจะเป็นมติใิหม่ 
นอกจากให้เขาเข้ามาลีภ้ยัแล้ว ยงัฝึกงานสร้าง
อาชีพให้มีรายได้ ประเทศอื่นอาจจะเอาเรา
เป็นต้นแบบกไ็ด้ นอกจากนี ้ ผูใ้ช้แรงงานมกีาร
กู้เงินนอกระบบมาก ได้ให้ปลัดกระทรวงและ
เลขาธิการส�านักงานประกันสังคมไปดูเรื่อง 
เอาทนุบางส่วนมาให้ผูป้ระกันตนกู้คนละ 5 หมืน่บาท  
เพือ่ไปใช้หนี ้ นอกจากนี ้ ตนจะเข้าไปดกูองทุน
ประกนัสงัคม 2.4 ล้านล้านบาท โดยจะหาวธีิ
เพิ่มผลก�าไรเข้ากองทุนหวังผลตอบแทนให้ได้
ปีละ 5% หรอื 1.2 แสนล้านบาท

ซึ่งเมื่อคนส่วนใหญ่คุ้นเคยเช่นนั้น จึงเกิดก�าแพง 
ในการท�างาน ดงันัน้ข้อเสนอเชงินโยบายนี ้ จึงอยาก
ปรบัเปล่ียนความเข้าใจดงักล่าว ให้มาสู่ความหมายใหม่ 
ทีค่รอบคลมุมติิของการส่งเสรมิทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้

“เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในหลายประเทศ
ได้ด�าเนินแนวทางในมิตินี้ นั่นคือการใช้เครื่องมือ 
จิตวิทยาเชิงบวก เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีวิธีการ
รองรบั ด้วยการส่งเสริมสขุภาวะทางจติของคนทีอ่ยู่
ในภาวะต่างๆ ซึ่งอาจมีสุขภาพจิตดีอยู่แล้ว แต่จะ
พฒันาให้ดข้ึีนไปเรือ่ยๆ เพราะเราพบว่าเหตผุลส่วน
ใหญ่ทีค่นมปัีญหาจนต้องพบจติแพทย์ นัน่เพราะเขา
ไม่มวีธิกีารจดัการกบัสขุภาพจติได้ในวนัทีเ่ขาแขง็แรง 
ดงันัน้จติวิทยาเชงิบวกจงึเน้นในมตินิี ้โดยอาศยักลไก
ผ่านชมุชน สงัคม และบ้าน เข้ามาเกีย่วข้องเป็นหลกั” 
นายอรุณฉัตร กล่าว

นพ.สมชาย พรีะปกรณ์ คณะอนกุรรมการก�ากบั 
สนบัสนนุ และเชือ่มโยงกระบวนการสมชัชาสขุภาพ 
กล่าวว่า ‘ระบบสขุภาวะทางจติเพือ่สงัคมไทยไร้ความ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายการบริหาร
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ “พม. พอใจ : ให้ทกุวยัพึงใจใน พม.” 
โดยม ีนายอนกุลู ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (ปลัด 
พม.) กล่าวรายงาน ทัง้นี ้คณะผู้บรหิาร หวัหน้า
หน่วยงาน และเจ้าหน้าทีก่ระทรวง พม. ทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทัว่ประเทศ ร่วมรบั
ฟังนโยบาย ณ  ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ 
ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ 
มนษุย์ กรงุเทพฯ พร้อมทัง้ผ่านระบบถ่ายทอดสด 
ออนไลน์ 

นายวราวุธ กล่าวว่า นโยบายการบริหาร
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ พม. พอใจ : ให้ทกุวยัพงึใจใน พม. ตนมี
หวัใจส�าคญัในการท�างาน 3 ข้อหลกั ประกอบ
ด้วย ข้อท่ี 1 นบัว่าท่ีส�าคญัทีสุ่ดคอื การท�างาน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการท�างาน
รบัใช้ประชาชน ไม่ยอมรบัการคอร์รัปช่ัน การ
ทุจรติต่างๆ  ข้อที ่ 2 การเป็นนักบริหาร ไม่ใช่ 
นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัสหวชิาชพี ซึง่หน้าทีข่อง
ตน คือ ท�างานเพื่อให้ทุกคนท�างานได้ง่ายขึ้น  
ดีขึ้น และเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และ  

กรรมสทิธิแ์ละการเช่า ผลกัดันโครงการบ้านต้ังต้น 
ส�าหรับผูเ้ริม่ท�างานใหม่ (First Jobber) พฒันา
เยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) ขบัเคลือ่นโครงการเตรยีม 
พร้อมสูงวัยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (Pre-aging)  
โดยเฉพาะการบริหารการเงิน และโครงการ
สร้างรายได้สมาชกินคิมสร้างตนเอง เป็นต้น

4) นโยบายผูส้งูอาย ุปัจจบุนัประเทศไทย
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  (Complete 
Aged Society) ซ่ึงกระทรวง พม. จ�าเป็น
ต้องเข้ามาดูแลผู้สูงอายุให้มากข้ึน ด้วยการ
พัฒนาสวัสดิการสังคมต่างๆ ส�าหรับผู้สูงอายุ  
อีกทั้งจัดต้ังศูนย์พักฟื ้นและเสริมพลังชีวิต  
(Rejuvenation Center)  ศูนย์บรบิาลผูสู้งอายุ
ชุมชน/ต�าบล  ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ 
และกองทนุพฒันาชมุชรเพือ่ผูส้งูอาย ุสนบัสนนุ
เงินกู้ยมืเพือ่การประกอบอาชพี เพือ่ความมัน่คง
ในชวิีต เป็นต้น

5) นโยบายคนพกิารและคนไร้ทีพ่ึ่ง สิง่แรก 
ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื การปรบัปรงุแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสรมิ 
และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 อกี
ทัง้ยกระดับศนูย์บรกิารคนพกิารทัว่ไป ร่วมกบั
องค์กรด้านคนพกิาร จดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูร่้วม
กันระหว่างคนพิการกับคนไม่พิการ ปรับปรุง
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พกิาร เพือ่ให้เป็นทีพ่ึง่ส�าหรบัคนพกิารทกุกลุม่
จ�านวน 2.2 ล้านคนทัว่ประเทศ และขับเคลือ่น
โครงการฝึกอบรมแรงงานหรือระบบการจับคู่
งานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชพีอสิระ เป็นต้น

นายวราวธุ กล่าวเพิม่เตมิว่า นโยบายการ
บรหิารกระทรวง พม. 100 วนัแรก เป็นสิง่ที่ 
ท�าได้ไม่ง่าย เนื่องจากแนวการท�างานของ
กระทรวง พม. เป็นปัญหาที่มีความละเอียด
อ่อนและมคีวามซับซ้อน ท่ีส�าคญัคอืเป็นปัญหา
ทีต้่องอาศัยการบูรณาการของหลายหน่วยงาน 
ทีต้่องร่วมมอืกนั ฉะนัน้ จงึไม่มปัีญหาไหนเร่งด่วน
ไปมากกว่ากนั ท้ังมติเิรือ่งของเด็กเลก็ เยาวชน  
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร สตรี ทกุเพศ ทุกวัย ทกุสถานะ  
ซึง่แต่ละหน่วยงานของกระทรวง พม. จะดแูลคน
แต่ละกลุม่แตกต่างกนั ดงันัน้ เราจะขบัเคลือ่นไป
พร้อมๆ กัน ไม่จ�าเป็นว่า 100 วนัจะต้องท�าให้
เสรจ็ แต่ให้ค�ามัน่ว่าภายใน 100 วัน ทกุอย่าง 
จะมกีารเริม่ต้นอย่างแน่นอน

ข้อที ่3 ท�าได้จรงิ เกดิประโยชน์ โดยการขบัเคลือ่น
ไปข้างหน้า (ปฏิบัตินิยม) ด้วยวิธีท�างาน PSS 
แม่นย�า (Precision) รวดเรว็ (Speed) สร้างความ
เปลีย่นแปลง (Impactful Scale) 

ทัง้นี ้รฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัความเท่าเทยีม 
ของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการดูแลให้มีเกียรติ 
มีศกัดิศ์รี มีงาน มรีายได้ และมคีณุภาพชวีติทีดี่
กว่าเดมิ ด้วยสวัสดิการโดยรฐั ซ่ึงจะเป็นแนวทาง
ในการท�างานของกระทรวง พม. อีกทัง้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ 
กระทรวง พม. ต้องด�าเนนิการถงึ 8 เป้าหมายจาก
ทัง้หมด 17 เป้าหมาย เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบั
สังคมไทย ซึ่งจะเป็นกรอบส�าคัญในการก�าหนด 
วิธีคิด แนวปฏิบัติในการท�างานของกระทรวง 
พม. ทัง้นี ้ นโยบายการบรหิารกระทรวง พม. จะ
เป็นกรอบการท�างานของทกุคนในกระทรวง พม. 
เพือ่ให้กระทรวง พม. เป็นผูน้�าและเป็นทีพ่ึง่ของ
ประชาชนทุกกลุ่มในการเข้าถึงโอกาสและการ
คุม้ครองทางสงัคมทีน่�าไปสูห่ลกัประกนัและความ
มัน่คงในชวิีต โดยมีการขบัเคล่ือน 5 นโยบายส�าคัญ 
ประกอบด้วย 

1) นโยบายเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก จนถึง
อาย ุ 3 ปี นบัเป็นช่วงเวลาทีส่�าคญัมากของชวีติ 
โดยสิ่งที่เราจะท�าและพัฒนา คือ สนับสนุนให้
ท้องถิน่มีบทบาทในการคุม้ครองเด็กมากขึน้ ตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บริหารจัดการ
เงนิอุดหนนุเด็กแรกเกิด 600 บาท ให้ครอบคลมุ 
ทั่วถึง และยกระดับศูนย์อนุบาลพัฒนาเด็กเล็ก
ชมุชน  เป็นต้น 

2) นโยบายเด็กและเยาวชน เยาวชนคือวัย
หัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญ จ�าเป็นตอ้งสนับสนุนการ
ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วย
ความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 ยกระดบั
และเพิ่มประสิทธิภาพของครอบครัวอุปถัมภ์ 
(Foster Care) เป็นทีพ่ึง่ให้กลุม่เปราะบางได้จรงิ 
และน�าร่องโครงการศิลปะบ�าบัดส�าหรับเด็กใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเยียวยาฟื้นฟูทาง
จติใจ เป็นต้น

3) นโยบายคนท�างานส�าหรับวัยท�างาน โดย
พัฒนาโครงการที่อยู ่อาศัยท้ังการถือครอง

นายแพทย์ขวญัชยั วศิษิฐานนท์ รองอธบิดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กล่าวว่า วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน 
อัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day)  
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็น
โรคที่พบมากในผู้สูงอายุและจากข้อมูลสถิติผู้สูง
อายุ ปี 2565 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่า
ประเทศไทยมผีูส้งูอายจุ�านวนมากเกอืบ 20% ของ
ประชากรท้ังหมด ในทางการแพทย์แผนไทยมกีาร
ป้องกนัและดูแลเพือ่ลดภาวะทีอ่าจเกิดสมองเสือ่ม
โดยใช้สมุนไพร เช่นบัวบก พรมมิ ซึ่งมีรายงาน
การวิจัยออกมาสู่ตลาด และพืชสมุนไพรเหล่านี้
นอกจากหาง่าย เพาะปลูกได้ง่าย ยังมีศักยภาพ 
ทางการตลาดที่สามารถน�ามาศึกษาวิจัย และ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สร้างรายได้ด้วย 
ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ เป็นปัญหา
ต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน 
และการเข้าสังคม ซึ่งการเกิดโรคนี้มาจากปัจจัย
หลายอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลอืด โรคความดนัโลหิตสงู ไขมนัในเลอืด
สงู รวมถงึปัจจัยด้านพนัธกุรรม อาการเบือ้งต้นที่
ผูป่้วยส่วนใหญ่มักแสดงออกมา เช่น หลงลมื ถาม
ค�าถามเดมิซ�า้ๆ การรบัรู้คลาดเคลือ่น ความจ�าแย่
ลง เร่ิมคิดอะไรซับซ้อนไม่ได้ มคีวามวติกกงัวลมาก
ขึน้ ตืน่ตกใจง่าย และอาจมอีารมณ์เปลีย่นแปลงได้  
ทางการแพทย์ การรกัษาโรคอลัไซเมอร์มทีัง้การ
ฝึกความจ�า ท�ากจิกรรมบรหิารสมอง และการใช้
ยาเพือ่การรกัษาในปัจจบุนัถงึแม้ว่ายังไม่มวีธีิการ
ทีจ่ะรกัษาให้หายขาดได้ แต่กม็วีธีิทีส่ามารถชะลอ
การเสือ่มของสมองได้ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
จะส่งเสรมิให้ประชาชนใช้สมนุไพรในการดแูลและ
ป้องกนัการเกดิโรคอลัไซเมอร์ ได้แก่ บวับก และ 
พรมม ิในส่วน บวับก หรอื ผกัหนอก ตามต�าราการ
แพทย์แผนไทยทีม่สีรรพคณุรูจ้กัทัว่ไป ส่วนใหญ่ 
จะใช้แก้ร้อนใน กระหายน�า้ แก้อาการอ่อนเพลยี และ
แก้ช�า้ใน แต่ก็มีรายงานการศกึษาวจิยัในส่วนของ  

แพทย์แผนไทยชูสมุนไพรบัวบก-พรมมิ
พชืมหัศจรรย์ป้องกนัโรคอัลไซเมอร์

มีบันทึกไว้ 3 ต�ารับ ได้แก่ ยาเขียวมหาพรหม  
ยาเขียวน้อย ยาเขยีวประทานพษิ ใช้ส�าหรบัลดไข้ 

“แต่มีข้อแนะน�าเพื่อความปลอดภัยในการ 
รบัประทาน ควรรบัประทานในปรมิาณท่ีเหมาะสม 
และพอด ีไม่รบัประทานตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน  
ผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวควรเฝ้าระวัง และอยู่ใน 
การควบคมุของแพทย์ แพทย์แผนไทย และ เภสชักร 
อย่างใกล้ชดิ”

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า 
ส�าหรบัผูส้งูอายุทีม่โีรคประจ�าตวั ควรจะควบคมุให้
อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิและ หมัน่ตรวจสขุภาพเป็นประจ�า 
ดแูลจิตใจให้เบิกบาน ไม่ซึมเศร้า หรอื วติกกงัวล  
ท�าจิตใจให้สดชืน่แจ่มใส และควรหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง 

สารสกัดบัวบกที่สามารถเพิ่มความจ�าและท�าให้
ผ่อนคลายได้ 

ดังนั้น จึงมีการแนะน�าและส ่งเสริมให ้ 
รับประทานบัวบก เพื่อบ�ารุงร่างกายและเสริม
ประโยชน์ทางด้านสขุภาพด้วยการรบัประทานเป็น
อาหาร เช่น การท�าเมนยู�าใบบวับก หรอืการน�า
ใบบัวบกเป็นผักเคียงเมนูน�้าพริก น�้าใบบัวบก 
นอกจากนี้ บัวบก ยังถูกน�าไปผลิตเป็นยา และ 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยในบัญชียาแห่งชาติ
ด้านสมนุไพร ยาบวับกจะถกูบรรจ ุและมสีรรพคณุ 
ในการใช้เพื่อแก้ไข้ แก้ร้อนใน การใช้ยาบัวบก 
ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่วน 
ยาครีมบวับกใช้ส�าหรบัสมานแผล

นอกจากบวับกแล้ว สมนุไพรพรมม ิหรอื ผกัมิ  
เป็นสมุนไพรที่มีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ความจ�า เนือ่งจาก ในพรมมมิสีารในกลุม่ steroidal 
saponins ได้แก่ bacoside A และ bacoside B  
จากข้อมูลทางเภสัชวิทยา พบว่า พรมมิ มีสาร
ออกฤทธิท์ีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพของความจ�าและ 
การเรยีนรู ้ช่วยปกป้องเซลล์สมอง มฤีทธิต้์านความ
จ�าเส่ือม และลดความวิตกกงัวลได้ ทางการแพทย์

วราวุธ ศลิปอาชา

รุนแรง’ จะเป็นหนึ่งในระเบียบวาระในงานสมัชชา
สขุภาพแห่งชาต ิ คร้ังที ่ 16 พ.ศ. 2566 ซึง่ด�าเนนิ
อยู่บนแนวคิดหลักคือ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 
โอกาสและความหวงัอนาคตประเทศไทย ควบคูกั่บ
อีกสองระเบียบวาระที่ก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนา 
คอื ‘การส่งเสรมิความเข้มแข็งกลไกการบรหิารจดัการ
น�า้เชงิพ้ืนที’่ และ ‘การพัฒนาประชากร: แนวทาง 
ส่งเสรมิการเกดิและเติบโตอย่างมคุีณภาพ’

“ความเห็น ข้อเสนอ และมมุมองทีไ่ด้จากการ
ประชุมคร้ังนี้ รวมกับที่ยังเปิดรับความคิดเห็นเพ่ิม
เตมิไปจนถงึวนัที ่ 24 ก.ย.นี ้ ทางคณะท�างานจะน�า
ไปประมวลเพือ่ขัดเกลา ให้ตวัเอกสารระเบยีบวาระ
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนท่ีจะน�าไป
พจิารณาร่วมกัน ในเวทสีมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ 
ในช่วงเดอืน พ.ย. และเข้าสูก่ารประกาศพนัธสัญญา 
ขบัเคลือ่นร่วมกนัในงานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิวนัที่ 
21-22 ธ.ค. จงึอยากเชญิชวนให้ทกุคนร่วมกนัตดิตาม 
และเข้ามาเป็นส่วนส�าคญัในการขับเคลือ่นร่วมกนั” 
นพ.สมชาย กล่าว

เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ด้วยการพัฒนานโยบาย
สาธารณะทีจ่ะเข้าไปตอบโจทย์

ทั้งนี้ ในมติ “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคม
ไทยไร้ความรุนแรง” ทีจ่ะร่วมกันพิจารณาในสมัชชา
สขุภาพแห่งชาตคิรัง้นี ้มกีรอบทศิทางทีต้่องการสร้าง
สังคมไทยไร้ความรุนแรง ทีท่กุคนมีความสุข มทัีกษะ
ด้านสุขภาพจิตส่วนบุคคล ส่งเสริมพฤติกรรมและ
วถิชีวีติทีส่อดคล้อง พร้อมส่งเสรมิแนวทางการสร้าง
เสริมป้องกัน การคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง ผ่านกลไก
ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับนโยบาย ทั้งในระดับชาติ
และท้องถิน่ ในระดบับรกิารสขุภาพ ระดบัชมุชนและ
สังคม ไปจนถึงระดบับ้าน ทีขั่บเคล่ือนด้วยครอบครวั
และกลุ่มเพ่ือน

นายอรณุฉตัร คุรวุาณชิย์ คณะท�างานพฒันา
ประเด็นระบบสขุภาวะทางจติเพือ่สังคมไทยไร้ความ
รุนแรง กล่าวว่า สุขภาวะทางจิต ทีเ่ราก�าลังดึงขึน้มา
ให้ความส�าคญัขณะน้ี จะแตกต่างจากความเข้าใจเดมิ
ของคนในสังคมทีค่นคุน้เคยกับ สุขภาพจิต ว่าเท่ากบั
การรกัษาความเจบ็ป่วยทางจติ หรอือาการทางจติเวช 

อรณุฉตัร ครุวุาณิชย์

ชาตวุิฒ ิวงัวล

นพ.สมชาย พรีะปกรณ์

ดร.ธีรพฒัน์ องัศุชวาล

“ศาสตร์การแพทย์แผนไทย จะส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้สมนุไพรในการดแูลและป้องกันการเกดิโรคอัลไซเมอร์ 
ได้แก่ บวับก และ พรมมิ”

อายรุเวทของอนิเดยี ใช้เป็นสมนุไพรช่วยเพิม่ความจ�า  
บ�ารงุสมอง ในด้านผลิตภณัฑ์ ยาพรมมิ เป็นส่วน
ประกอบของยาเขียวประทานพิษ ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในยาต�ารับของต�าราคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

ทีท่�าให้เกดิโรคอัลไซเมอร์ คอื ควรงดสบูบหุรี ่ งด
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และทีส่�าคัญต้องควบคมุน�า้
หนกัตวัให้อยู ่ ในเกณฑ์ปกต ิ ออกก�าลงักายอย่าง
สม�า่เสมอ ดืม่น�า้มากๆ พกัผ่อนให้เพยีงพอ 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 
หรอืการใช้ยาสมนุไพร สามารถขอค�าปรึกษาจาก
แพทย์แผนไทยในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั
ทัว่ประเทศ หรอืตดิต่อโดยตรงที ่ กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2149 5678 หรอื ช่องทางออนไลน์
ทีเ่ฟซบุก๊https://www.facebook.com/dtam.
moph และ ไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก line @DTAM   

พพิฒัน์ รชักจิประการ



ปีที่ 18 ฉบับที่ 413 วันที่ 1-15 ตุลาคม 25668 คณุภาพชวีติ

สสส.จบัมอืเครอืข่าย ชแูคมเปญ 
No f ifirst time : พนนัต้องไม่มีคร้ังแรก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเด็ก
รุ ่นใหม่ไม่พนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  
จดักจิกรรม “No first time : พนนัต้องไม่มี
ครั้งแรก” เปิดผลส�ารวจประสบการณ์เส่ียง
ครั้งแรกท่ีติดใจ ครั้งต่อไปที่อยากเลิกของ 
เดก็เยาวชน 

นายสุขสันต ์  กิตติศุภกร  รองปลัด
กรงุเทพมหานคร กล่าวว่า องค์การอนามยัโลก 
(WHO) ประกาศว่าพฤตกิรรมตดิการพนนัเป็น
โรคทางจติเวชอย่างหนึง่ ทีค่ล้ายกบัการตดิสาร
เสพติด สถานการณ์พนันในปัจจุบัน เล่นได้
ง่าย สะดวก ทกุทีทุ่กเวลา ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบ
ออนไลน์ หรือออฟไลน์ เม่ือเสพติดพนันก็ส่ง
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ขาดเงินใช้จ่าย
ในชีวิตประจ�าวัน เกิดความเครียดเสียสุขภาพ
จติ เสยีการเรยีน จงึควรสร้างความตระหนกัถึง
ผลกระทบจากการตดิพนนั ซึง่ในกลุม่เดก็มคีวาม
เสีย่งตดิได้ง่ายกว่าวยัอืน่ แต่กส็ามารถรกัษาได้ 
ผูป้กครองควรท�าความเข้าใจ เพราะครอบครวั
คือก�าลังใจส�าคัญที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน  
ให้ก้าวข้ามการเสพตดิพนนัได้

นางก่องกาญจน์ ทักษ์หริญัฤทธิ ์รกัษาการ  
ผอ.ส�านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ทางสงัคม สสส. กล่าวว่า ผลส�ารวจพฤตกิรรม 
การเล่นพนนัออนไลน์ของกลุม่คนรุน่ใหม่ อายุ 
15-25 จาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ จ�านวน 
5,010 ตัวอย่าง ระหว่างเดอืน ม.ค. - ก.พ. 2566 
ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พบว่า เล่นพนนัออนไลน์กว่า 2.9 
ล้านคน ในจ�านวนนีม้ถีงึ 1.4 ล้านคน เสีย่งเป็น
นักพนันท่ีเป็นปัญหา และเป็นผู้เล่นหน้าใหม ่
สงูถงึ 700,000 คน เล่นพนนัผ่านช่องทางมอืถือ
มากถงึ 98.7% แสดงให้เหน็ว่าสถานการณ์พนนั
ในเด็ก และเยาวชนส่งสัญญาณอันตราย โดย
เฉพาะพนนัออนไลน์ทีเ่ดก็เยาวชนมโีอกาสเป็น
ผู้เสพติดพนันสูงกว่าผู้ใหญ่ จึงต้องสร้างความ
ตืน่ตวั เน้นย�า้ให้สงัคมตระหนกัว่า “พนนัเป็น
ส่ิงเสพตดิ” ยิง่เล่นยิง่ตดิ และต้องไม่มคีรัง้แรก
ส�าหรับพนนั

“กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจุดประกาย 
ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของ

พนัน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายที่จัดข้ึน เช่น  
ฐานกิจกรรมเรียนรู้ เอ๊ะ อ๊ะ โอ๊ะ !!! อะไรคือ
พนนั ตดิพนนัมอีาการอย่างไร และทกัษะการ
ปฏเิสธไม่พนนั คลปิรณรงค์ “ต้องไม่มคีรัง้แรก”  
เวทีเสวนา “ดีที่สุด อย่ามีพนันคร้ังแรก”  
ที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์เสี่ยงพนันครั้งแรก 
พร้อมเปิดผลส�ารวจประสบการณ์เสี่ยงพนัน
ครัง้แรกทีต่ดิใจ ครัง้ต่อไปอยากเลกิจากเดก็และ
เยาวชน เปิดพืน้ทีใ่ห้เครอืข่ายเดก็และเยาวชน
ได้แสดงความสามารถ ซึง่ในวนัที ่20 กนัยายน 
ซึ่งเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” ขอให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความตระหนัก รู้เท่าทัน ไม่ตก 
เป็นเหยื่อการพนัน และเป็นก�าลังสร้างสรรค์  
สร้างประโยชน์ต่อสงัคม” 

น.ส.วศณิ ีสนแสบ ผูป้ระสานงานเครือข่าย 
เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า วันที่ 1-10 ก.ย. 
ที่ผ่านมา เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันร่วมกับ
เครอืข่ายรณรงค์หยดุพนนัได้ท�าส�ารวจเด็กและ
เยาวชนไทย อายุระหว่าง 13-25 ปี จ�านวน 
1,200 คน ใน 17 จังหวัดจากทุกภาคของ
ประเทศ เก่ียวกบัประสบการณ์ในช่วง 6 เดอืน 
ทีผ่่านมา ต่อปัจจยัเส่ียงอบุตัเิหต ุการดืม่เครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์ พนนั การสบูบหุรีห่รือสารเสพตดิ  
พบว่า 40% เคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 
หนึง่เรือ่ง มากทีส่ดุคอื ด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
21.3% รองลงมาเป็นอุบตัเิหต ุมพีฤตกิรรมขบัขี่
โลดโผน 17.7% เล่นพนัน 15.3% สบูบุหรีห่รอื
ใช้สารเสพตดิ 12.2% ซึง่พนนัเป็นปัจจยัเสีย่ง
ที่ท�าให้รู้สึกติดใจในครั้งแรกๆ แต่ในครั้งต่อไป
อยากจะเลกิ เพราะเหตผุลเรือ่งสขุภาพ ร่างกาย
ทรดุโทรม พกัผ่อนไม่เพยีงพอ เครียด การเงนิ 
ทีไ่ม่มพีอจบัจ่ายใช้สอย ปัญหาด้านความสมัพนัธ์ 
ทะเลาะกับคนใกล้ตัว และการถูกลงโทษทาง
วนิยั รวมถงึการถกูข่มขู่และถกูท�าร้ายร่างกาย

อภ.แนะใช้ยาอย่างถกูต้อง/ปลอดภัย
ใช้ยาให้ตรงกบัโรค/ถกูวิธี/ถกูเวลา

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) แนะน�าวิธีการ
ใช้ยาอย่างถกูต้อง ปลอดภัย เพือ่ประสทิธภิาพ
ในการรกัษาท่ีดยีิง่ขึน้ ยาถือเป็น 1 ใน ปัจจยั 4 
เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์ เป็น
ส่ิงที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากยาสามารถใช้รักษา 
ผูป่้วยให้พ้นจากความเจบ็ป่วยได้ แต่ส่ิงส�าคญั
คอื ยาทกุชนดิไม่ว่าจะได้มาจากการจ่ายยาของ
แพทย์ เภสชักร หรือยาทีห่าซือ้เองจากร้านขายยา 
น้ัน หากผู้ป่วยใช้ยาอย่างผิดวิธี ล้วนแล้วแต่
สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เพราะฉะนั้น 
ผู้ป่วยจะต้องทานยาให้ถูกต้องและถูกวิธีด้วย  
เพือ่ประสทิธภิาพในการรกัษา และควรค�านึงถึง 
หลักในการใช้ยาทีถ่กูต้องและปลอดภยัด้วย

โดยหลักการแล้วการใช้ยาท่ีถูกต้องและ
ปลอดภัยนั้น ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยควรอ่าน
ฉลากยาให้ละเอียด ให้เข้าใจ ก่อนใช้ยาทกุครัง้ 
และปฏิบัตติามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครดั ควรใช้
ยาให้ตรงกับโรค ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ก่อนใช้ยา โดยแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกับโรคหรอื
อาการที่ป่วยอย่างละเอียด รวมถึงโรคประจ�า
ตัวท่ีก�าลังรักษาอยู่ เช่น โรคเบาหวาน ความ
ดนัโลหิตสงู โรคหัวใจฯลฯ เพือ่ความปลอดภยั
ในการใช้ยาและควรใช้ยาให้ถกูวธิ ี โดยปรกึษา
แพทย์หรอืเภสชักรเกีย่วกบัวธิกีารใช้ยาทีถ่กูต้อง 
เน่ืองจากการใช้ยาทีผ่ดิวธิ ีอาจก่อให้เกดิผลเสีย
ร้ายแรงได้ เช่น ยาใช้ภายนอกเป็นยาทีใ่ช้ส�าหรบั
ภายนอกเท่านั้น หากไม่อ่านฉลากให้เข้าใจ 
โดยละเอยีดแล้วน�ามารบัประทานอาจก่อให้เกิด
ผลเสยีรนุแรงได้ เป็นต้น

ทีส่�าคัญจะต้องใช้ยาให้ถกูกบับคุคล ควรใช้ยา 
เฉพาะบคุคล ควรซือ้ยาเองหากจ�าเป็นต้องซ้ือยา 
ทีร้่านขายยา ไม่ควรซือ้ยาให้ผู้อ่ืน และอย่าน�ายา 
ผู้อืน่มารบัประทาน เพราะร่างกายของแต่ละคน
ไม่เหมอืนกนั เช่น ยาส�าหรบัเด็กกม็ขีนาดการ
รบัประทานทีไ่ม่เหมอืนผูใ้หญ่ ยาบางชนดิหญงิ
มีครรภ์ไม่ควรรับประทานเนื่องจากอาจเป็น
อนัตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ยาบางชนดิห้าม
รบัประทานร่วมกนั เพราะอาจเกดิปัญหายาตี
กนัและก่อให้เกิดอนัตรายได้ ควรแจ้งให้แพทย์
หรือเภสัชกรทราบถึงประวัติการแพ้ยา ก่อน

การจ่ายยาด้วย ซึง่เป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก ควรใช้ยา 
ให้ถกูขนาดตามขนาดทีแ่พทย์หรอืเภสชักรก�าหนด 
ไว้ เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดอนัตรายต่อ
ร่างกาย หรือหากใช้น้อยเกินไปอาจท�าให้การ
รกัษาโรคไม่ได้ผลดเีท่าทีค่วร ประกอบกบัขนาด
ในการรบัประทานยาทีเ่หมาะสมของแต่ละคน
ต่างกัน ดังน้ันควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 
ให้ชัดเจนก่อนทกุครัง้ก่อนรบัประทานยาใด

นอกจากนี้  ควรใช ้ยาให้ถูกเวลาด้วย 
เน่ืองจากยาแต่ละชนิดมีการออกฤทธิ์ได้ดีใน
สภาวะทีต่่างกนั รวมถงึยาต่างชนดิกัน เวลาท่ี
เหมาะสมในการใช้ยากต่็างกนั เช่น ยาบางชนดิ
ควรรบัประทานก่อนอาหาร หลงัอาหาร หรือ 
พร้อมอาหาร รบัประทานช่วงเช้า กลางวัน เยน็ 
หรือก่อนนอน หากฉลากยาระบุไว้แบบไหน  
กค็วรทานให้ถูกต้องตามทีร่ะบไุว้ เช่น ยาบางชนดิ
ระคายเคอืงกระเพาะอาหาร ควรรบัประทาน 
หลงัอาหารทนัท ี ยาบางชนิดทานแล้วง่วงนอน 
ก็ควรรับประทานก่อนนอน หรือทานในช่วง
เวลาทีไ่ม่ต้องท�างานใกล้เคร่ืองจักรกลหรือขับรถ 
หรอืยาบางชนดิควรรบัประทานตามเวลาทีร่ะบุ
ชดัเจน ตามทีแ่พทย์หรอืเภสชักรก�าหนด เป็นต้น

สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์
ด้วยตัวเอง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการป่วย
ได้อย่างถูกต้อง และส่ังจ่ายยาเพ่ือรักษาโรค
ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้ผู้ป่วย
จะต้องใช้ยาอย่างถูกต้องตามค�าแนะน�าของ
แพทย์หรือเภสชักรด้วย เพือ่ความปลอดภยัและ
ประสทิธภิาพในการรกัษาทีด่ี

เปิดข้อเสนอ 2 ชมรม สธ. จี ้“ชลน่าน” ยกเครือ่ง
ตัง้กอง สธ.ชุมชน-ยกระดบั รพ.สต. ครบวงจร
 จากการที่ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข 

(ประเทศไทย) และชมรมโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล (ประเทศไทย) ได้ยื่นหนังสือขอ
ความช่วยเหลอืกับ นพ.ชลน่าน ศรแีก้ว รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ซึง่ได้มข้ีอเสนอ 
ต่างๆ เพื่อให้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ 
นกัวชิาการสาธารณสขุ และนกัสาธารณสขุ รวมถงึ
ขอให้แก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามยั
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมิ รายละเอยีด มีดังนี้

 ชมรมนักวชิาการสาธารณสุข (ประเทศไทย)
ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย)  

ได้เดนิทางไปแสดงความยนิด ีนพ.ชลน่าน ศรแีก้ว  
ในการรับต�าแหน่งรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) พร้อมยืน่หนงัสอืขอความช่วยเหลอื
ประเด็นความก้าวหน้าของนักวิชาการสาธารณสุข 
และนกัสาธารณสขุ เมือ่ปลายเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการ
สาธารณสขุ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ท่านเคยดแูลสมยั
เป็นรัฐมนตรช่ีวยว่าการ สธ. สมัยช่วง พ.ร.บ.วิชาชพี
การสาธารณสขุชุมชน พ.ศ. 2556 อยากให้ท่านดแูล
อกีครัง้ ท้ังเรือ่งนักวชิาการสาธารณสุข เจ้าพนกังาน
สาธารณสุข หลักเกณฑ์เงินประจ�าต�าแหน่ง เงิน 
พ.ต.ส.อย่างไร อย่างไรก็ตาม ทางชมรมและเครอืข่าย 
สนับสนุนแนวทางการแยกตัวออกจากคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสนบัสนนุ
อย่างยิง่กบันโยบายข้อ 5 ของท่านรฐัมนตรฯี เรือ่ง
การสร้างขวัญก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทุกคน ส�าหรับข้อเสนอในการบริหาร
บุคคล สิทธิ และความก้าวหน้าของนักวิชาการ  
มีท้ังหมด 4 ประเด็น ดังนี้

การให้ข้าราชการพลเรอืนได้รบัเงนิประจ�าต�าแหน่ง 
2551 ได้รบัเงนิเงนิประจ�าต�าแหน่ง และการอนมุตัิ
เงนิเพิม่พเิศษ พ.ต.ส ของสายงานนักสาธารณสขุด้วย

1.6 ขอให้เร่งรดัการระบสุายงาน นกัสาธารณสขุ 
ในหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนฉบับต่างๆ (ฉบับ 5 ฉบับ 11  
ค่าตอบแทนชายแดนใต้ฯลฯ) หรือการก�าหนด ให้ 
ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ ส�านกังานสาธารณสขุ
จงัหวัด ถกูระบุในหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.11 เพือ่
ให้ได้รับสทิธิตามหลกัเกณฑ์

ประเดน็ที ่ 2 การเลือ่นไหลสูต่�าแหน่งช�านาญ
การพิเศษ ในสายงานนักสาธารณสุข และ 
นกัวชิาการสาธารณสุข`ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
ทัว่ประเทศ โดยไม่ยบุเลกิต�าแหน่ง สบืเนือ่งจากมติ  
อ.ก.พ.วิสามัญบริหารทรัพยากรบุคคล ก.พ. 
ล่าสุด ได้เห็นชอบให้เพิ่มระดับช�านาญการพิเศษ 
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 10,124 ต�าแหน่ง  
โดยไม่ต้องน�าต�าแหน่งว่างมายบุเลกิ แต่ไม่ปรากฏ
รายละเอียดถึงความก้าวหน้าของสายงานและ
วชิาชีพอืน่แต่อย่างใด 

ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นไปตาม หนงัสอื ที ่สธ 0208.10/
ว 123 ลงวันที ่11 มกราคม 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์  
วธิกีาร และเงือ่นไขการประเมนิบคุคล การย้าย การโอน 
และการเลือ่นข้าราชการพลเรือนสามัญ เพือ่แต่งตัง้ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช�านาญการ 
ระดบัช�านาญการพเิศษ และระดบัเชีย่วชาญ ในสงักดั
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนังสือ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จึงควรด�าเนินการต่อในสายงาน 
นกัสาธารณสขุ และนกัวชิาการสาธารณสขุ ดงัน้ี

2.1 สายงานนักสาธารณสุข และนักวิชาการ
สาธารณสขุ ทีด่�ารงต�าแหน่ง ผอ.รพ.สต. ประมาณ 
6,000 แห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข,  
นกัสาธารณสขุ และนกัวิชาการสาธารณสขุ ท่ีด�ารง
ต�าแหน่ง ผูช่้วยสาธารณสขุอ�าเภอ ใน 787 อ�าเภอ 
ทัว่ประเทศ, นกัสาธารณสขุ และนกัวชิาการสาธารณสขุ  

2. ขอให้เร่งรัดการการบรรจุโควิดรอบแรก
กลุม่ตกค้าง ตามมตคิณะรัฐมนตรี (ครม.) นดัพเิศษ  
วนัที ่3 เมษายน 2563 และมตคิณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2563 ทีม่มีตใิห้บรรจขุ้าราชการ
จากนกัศึกษาผูส้�าเรจ็การศกึษาในปี 2563 จ�านวน  
4 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และ
นักวิชาการสาธารณสุข) รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรา 
ทั้งนี้พบว่า ยังมีสายงานนักวิชาการสาธารณสุข 
จ�านวน 647 อัตรา ซึ่งเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในปี 
2563 ถูกละเว้นไม่ได้พิจารณาด�าเนินการบรรจุ  
แต่ประการใด ซ่ึงถอืว่าไม่เป็นไปตามมต ิครม.

 ชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย)
ทางด้าน ชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) โดย นาย

สมศกัดิ ์จงึตระกลู ประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบล(ประเทศไทย) พร้อมตวัแทน ได้เดนิทาง
เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรแีก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือย่ืนข้อเสนอการแก้ไขปัญหา 
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษานวมนิทราชนิ ี และโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพต�าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และการพฒันาระบบสขุภาพปฐมภมูิ

โดยชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
(ประเทศไทย) ขอเสนอแก้ไขปัญหาอปุสรรค การถ่ายโอน 
ภารกจิ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ในส่วนทีเ่ป็นอ�านาจ
หน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสขุ ดงัต่อไปนี้

1. ด้านการบรหิารจดัการบคุลากร และโครงสร้าง
 อตัราก�าลงั รพ.สต.

1.1 ให้บุคลากรที่มีเลขประจ�าต�าแหน่ง และ
ปฏบัิตงิานอยูใ่น รพ.สต.ถ่ายโอน ให้ อบจ. ท่ียงัไม่ได้ 
สมคัรใจถ่ายโอน ปฏบัิติงาน ณ รพ.สต.แห่งนัน้ ไป
พลางก่อน เป็นระยะเวลา 1-2 ปี จนกว่า อบจ.รับ
ถ่ายโอน จะได้รับงบประมาณเพือ่การสรรหาบุคลากร

3. ด้านความก้าวหน้าบคุลากร สิทธสิวสัดกิาร
3.1 ให้กระทรวงสาธารณสขุ เสนอขอ ก.พ. แก้ไข

ปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรอืน
ได้รับเงนิประจ�าต�าแหน่ง โดยก�าหนดเพิม่ให้ต�าแหน่ง 
“นกัสาธารณสขุ” ระดับช�านาญการ ขึน้ไป มีสทิธไิด้
รับเงินประจ�าต�าแหน่ง

3.2 ให้ปรับปรุงก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการ 
นกัวชิาการสาธารณสขุ และเจ้าพนักงานสาธารณสขุ  
ผู้มใีบประกอบวิชาชพีสาธารณสขุชมุชน เป็นต�าแหน่ง  
“นกัสาธารณสขุ” ให้แล้วเสรจ็ ภายในเดอืนเมษายน 
2567 เพื่อจะได้ทันการจัดท�าค�าของบประมาณ 
เงนิประจ�าต�าแหน่ง บรรจใุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3.3 ให้กระทรวงสาธารณสขุ ส่งเสรมิสนับสนนุ
ให้ ผอ.รพ.สต. ใน รพ.สต. ท่ีร่วมเป็น หน่วยบรกิาร 
PCC / NPCU มสิีทธิแต่งต้ังเล่ือนระดบัต�าแหน่ง เป็น
ระดบัช�านาญการพเิศษ/ระดบัอาวโุส

3.4 ให้กระทรวงสาธารณสขุ ส่งเสรมิสนับสนนุ
ให้ข้าราชการในสังกัด สายงานวิชาการ สามารถ
ประเมินเลื่อนระดับต�าแหน่งเป็นระดับช�านาญ
การพิเศษ และข้าราชการสายงานทั่วไป สามารถ 
ประเมินเล่ือนระดับต�าแหน่งเป็นระดับอาวุโส ได้
ทุกต�าแหน่ง เมื่อมีปริมาณงาน และคุณภาพงาน 
ในระดบันัน้ เหมอืนการเล่ือนของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

3.5 ให้ลดขัน้ตอน และรปูแบบการเสนอผลงาน
วชิาการ เพ่ือการเลือ่นระดบัต�าแหน่ง ข้าราชการสายงาน 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัช�านาญการพเิศษ
ขึ้นไป เป็นการประเมินปริมาณงาน คุณภาพงาน  
แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด จ ากก า รปฏิ บั ติ ง า น  
เพือ่ให้บุคลากรได้

3.6 ให้ปรับปรุงบัญชีค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินบ�ารุง และบัญชีค่าจ้างพนักงาน กระทรวง
สาธารณสุข ให้สอดคล้องกับอัตราค่าแรงในภาวะ
เศรษฐกจิปัจจบัุน

3.7 ให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกจ้างชั่วคราว
เงินบ�ารุง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ทีม่ชีือ่ต�าแหน่งตามกรอบโครงสร้างอตัราก�าลงัของ

ประเด็นที่ 1 โครงสร้างอัตราก�าลัง `ความ
ก้าวหน้าทางวชิาชพี และค่าตอบแทน ทีเ่หมาะสม
เป็นธรรม

1.1 ขอสนบัสนนุ แนวทางการพจิารณา ร่างกฏหมาย 
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
สาธารณสขุ (ก.สธ) ออกจากส�านกังานขา้ราชการ
พลเรอืน (ก.พ.) เพือ่ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
บุคลากรทุกสายงานทุกวิชาชีพ โดยมีตัวแทนจาก
ทุกสายงานทุกวชิาชพีร่วมให้ความเหน็ในร่างดงักล่าว

1.2 ขอเสนอให้ตั้ง กองสาธารณสุขชุมชน ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแล รพ.สต. 
ประมาณ 6,000 แห่งในสงักดั และนกัสาธารณสขุ 
ในหน่วยงานทุกระดับในสงักัด

1.3 ขอให้แยกกลุม่งานสาธารณสขุชมุชน ออกจาก 
กลุ่มปฐมภูมิและองค์รวม ในโรงพยาบาลชุมชน  
โดยมีฝ่ายงานย่อยที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน คือ งานระบาดวิทยาและภัย
สขุภาพ งานอาชวีอนามยั งานอนามยัสิง่แวดล้อม 
งานสุขศึกษา งานยาเสพติดและสุขภาพจิตชุมชน 
งานบังคับใช้กฏหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานวิจัยสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมฯลฯ

1.4 ขอให้ดูแลนักวิชาการสาธารณสุขหัวหน้า
กลุม่งานปฐมภูมิโรงพยาบาลชมุชน ท่ีได้รับการจ�ากดั
สทิธ ิอย่างไม่เป็นธรรม ในการเข้าสตู�าแหน่งหวัหน้า
กลุม่งาน และการปรบัสูร่ะดับช�านาญการพเิศษ

1.5 ขอให้ดแูลวชิาชพีสาธารณสุขชุมชนให้เป็น
ไปตาม พ.ร.บ.วชิาชพีสาธารณสขุชมุชน 2556 เพือ่
ให้เป็นไปตามมต ิส�านกังาน ก.พ. วันที ่15 พฤษภาคม 
2566 ที่มีมติให้ก�าหนดต�าแหน่งนักสาธารณสุข 
เป็นวิชาชีพเฉพาะ โดยเร่งรัดการจัดโครงสร้างท่ี
อตัราก�าลงัท่ีชดัเจน, เร่งรดัการเปลีย่นชือ่ต�าแหน่ง 
จากต�าแหน่งวิชาการนักวิชาการสาธารณสุข ที่มี
ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สู่ต�าแหน่ง 
นกัสาธารณสขุ, เร่งรดัหลกัเกณฑ์การปรับต�าแหน่ง
และเก้ือกูลสายงานท่ัวไป (เจ้าพนักงานสาธารณสขุ) 
ทีม่ใีบประกอบวชิาชพีสาธารณสขุชมุชน สูส่ายงาน
วิชาการในต�าแหน่งนักสาธารณสุข, การติดตาม
ประกาศต�าแหน่ง นกัสาธารณสขุ ในกฎ กพ. ว่าด้วย

ทีด่�ารงต�าแหน่ง หวัหน้ากลุ่มงาน และหวัหน้างาน 
ในโรงพยาบาลชมุชน หวัหน้ากลุม่งานในโรงพยาบาล
ท่ัวไป หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลศนูย์ทุกแห่ง, 
นกัสาธารณสขุ และนกัวิชาการสาธารณสขุ ท่ีด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดทกุแห่ง

2.2 ขอให้มีการเล่ือนไหลสู ่ต�าแหน่งระดับ
ช�านาญการพเิศษ ของสายงานนกัสาธารณสขุ และ 
นกัวิชาการสาธารณสขุ ทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน 
ระดับต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและมี
สมรรถนะสูง ตามหลักเกณฑ์ของสายงานด้าน
วทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ (วจิยั R&D), 
มีอายุราชการและวุฒิการศึกษาที่เพิ่มข้ึนครบตาม
เกณฑ์ โดยไม่ต้องน�าต�าแหน่งว่างมายบุเลกิ

ประเด็นท่ี 3 การเล่ือนไหลสู่ต�าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
ให้ข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้ โดยไม่ยุบเลิก
ต�าแหน่ง

เพือ่ให้เป็นไปตามหนงัสือ ที ่นร 1006/ว 7 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของส�านกังาน กพ. จึงขอให้เร่งรัด
การเลื่อนไหลของข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้ 
ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ด้วยการปรับ
จากสายงานท่ัวไป ระดับช�านาญงาน เป็นสายงาน
วิชาการระดับช�านาญการ (ครอบคลุมหลักเกณฑ์  
ว 16 ชายแดนใต้เดมิ), และการปรบัระดบัช�านาญ
การสูร่ะดบัช�านาญการพเิศษ โดยไม่ต้องน�าต�าแหน่ง
ว่างมายบุเลกิ

ประเด็นที่ 4 การจดัสรรอตัราข้าราชการใหม่ 
กรณปีฏบิตังิานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มตกค้างการ
บรรจโุควดิรอบแรก และการบรรจรุโควดิรอบ 2

1. ขอให้เร่งรดัการการบรรจโุควิดรอบ 2 ตาม
มต ิ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข มมีตเิหน็ชอบให้
จดัสรรอตัราข้าราชการต้ังใหม่ท่ีปฏบัิตงิานโควดิ 19 
เมือ่วันที ่ 25 สงิหาคม 2564 จ�านวน 63 สายงาน 
รวม 37,144 คน ซ่ึงมหีนังสอืถงึส�านกังานเลขาธกิาร 
ก.พ. แล้ว แต่ ณ ปัจจบัุนยงัไม่มคีวามคบืหน้าท่ีชดัเจน
แต่อย่างใด

ทดแทนกรอบอตัราก�าลงั รพ.สต. S M L โดยให้สทิธิ
การเบิกจ่ายเงนิ พตส./ฉ.11/ค่ารกัษาพยาบาล/ค่า
การศกึษาบุตร ของข้าราชการ ผู้น้ัน เบิกจากส่วน
ราชการต้นสงักัด โดยเร่ิมตัง้แต่ปีงบประมาณ 2567

1.2 ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบัน
พระบรมราชชนก เร่งผลิตบุคลากรวิชาชีพ ได้แก่
พยาบาลวชิาชพี ทนัตสาธารณสขุ เภสชักรรม เพือ่
ป้อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ แก่ รพ.สต. ในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสขุ และ อบจ.

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
วิชาชพี ทีป่ฏบัิติงานใน รพ.สต. เข้าศกึษา ต่อเนือ่ง 
หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร
เวชปฏิบัติครอบครัว หรือหลักสูตรสาธารณสุข 
เวชศาสตร์ เพื่อการจัดระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
1.4 ให้ก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งใหม่ “นักทันต
สาธารณสุข” และให้เป็นผู้ประกอบ วิชาชีพ ชั้น 
2 ตามกฎหมายวชิาชพีทนัตกรรม 1.5 ให้ก�าหนด
มาตรฐานต�าแหน่งใหม่ “นกัเภสชักรรม” และให้เป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพี เภสัชกรรม ชัน้ 2 ตามกฎหมาย
วิชาชพีเภสชักรรม

2. ด้านการจดัระบบบรกิารสขุภาพปฐมภูมิ
2.1 ให้โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิาร ประจ�า (CUP) กบั 
สปสช. จดัสนบัสนนุระบบบริการด้านบุคลากร ด้าน
ยาและเวชภณัฑ์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน พรบ.ระบบ
หลกัประกนัสขุภาพ พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.ระบบ
สขุภาพปฐมภมิู พ.ศ. 2562

2.2 ให้กระทรวงสาธารณสขุ สนับสนนุให้หน่วย
บรกิารสาธารณสขุ ในสงักดั อบจ. จดัขึน้ทะเบยีน
หน่วยบรกิารหลัก และหน่วยบรกิารปฐมภมูไิด้ตาม
มาตรฐาน โดยไม่จ�าเป็นต้องสร้าง โรงพยาบาลให้
เป็นภาระงบประมาณ

2.3 ให้พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน ให้มีแพทย์
เฉพาะทาง และวสิญัญแีพทย์ เพือ่ให้ สามารถเปิดให้
บริการ OR / LR แก่ประชาชนได้อย่างเตม็ศักยภาพ 
และไม่ถกูฟ้องร้องละเมิด

หน่วยบริการ ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ�า/ 
ข้าราชการ

4. ด้านระเบยีบกฎหมาย
4.1 ให้เสนอ ครม. พจิารณาทบทวนมต ิ ก.พ. 

ในการคดัเลอืกบรรจลุกูจ้างทีป่ฏิบตัหิน้าท่ีในสถาน
การการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ต�าแหน่ง 
เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ทีจ่ดัจ้างในวฒุปิรญิญาตรี  
และเยียวยาให้ได้สิทธิรับการคัดเลือกบรรจุกรณี
พิเศษ ซ่ึงมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งได้ ก�าหนดให้  
ก.พ. สามารถเทียบเคียงวุฒิที่สูงกว่าเป็นวุฒิ 
ทีส่ามารถบรรจุแต่งตัง้ในต�าแหน่งนัน้ได้

4.2 ปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กทม. เมอืงพัทยา  
อบจ. มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ในความควบคมุของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็น ผูป้ระกอบวชิาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ. 2539 ให้สอดคล้องกบัการให้บริการ
สขุภาพแก่ประชาชน ของบคุลากรวชิาชีพในปัจจบุนั

4.3 ปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  
ว่าด้วยเงนิบ�ารุงของหน่วยบริการในสงักดั กระทรวง
สาธารณสุข ให้สามารถโอนเงินบ�ารุงให้แก่หน่วย
บรกิารสาธารณสขุ ในสงักดั อปท. ได้ ทัง้นีเ้พราะ
เงนิโอน สปสช. ประเภท HI / OPSI / QOF / Free 
Scadual และเงนิผลงานอืน่ๆ ของ รพ.สต. ถ่ายโอน 
ยงัค้างจ่ายอยูท่ีโ่รงพยาบาลแม่ข่าย ก่อนการถ่ายโอน

4.4 ให้ยกฐานะสถานบริการสาธารณสขุชมุชน 
(สสช.) หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ชายแดน 
ชายขอบ ถิน่ทรุกนัดาร ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สขุภาพต�าบล

4.5 ให้กระทรวงสาธารณสขุ เร่งส่งมอบอาคาร 
สถานที่ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง รพ.สต. ถ่ายโอนให้แก่ 
อบจ. โดยเร็ว

4.6 ให้เสนอ ครม. แก้ไขปรับเพ่ิมเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือน ตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแยกบญัชี 
ข้าราชการต�าแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
เป็นบญัชแียกต่างหาก โดยให้มีอตัราบญัชีเงนิเดอืน
ใกล้เคยีงข้าราชการตลุาการ ให้สอดคล้อง กับภาวะ
เศรษฐกจิและค่าครองชีพในปัจจุบัน

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย)
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BRI เจอคูเ่ทยีบ IMEC
ารประชุมสดุยอดผูน้�า G20 ทีป่ระเทศ
อินเดียเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงนิวเดลี เมื่อ 

ต้นเดือนกนัยายน 2023 ทีผ่่านมานัน้ นอกจาก
การทีน่ายกรฐัมนตร ีนเรนทรา โมด ีได้ถอืโอกาส
ประชาสมัพันธ์ชือ่ใหม่ของประเทศอนิเดยี (แต่
เป็นชื่อเก่าที่ชาวอินเดียเรียกเป็นปกติอยู่แล้ว) 
ว่า “ภารัต” (BHARAT) และตวันายโมดไีด้ถือ
โอกาสหาเสียงล่วงหน้าส�าหรับการเลือกต้ังใหญ่ 
ในปีหน้า โดยไม่ต้องควกังบของพรรคภารตยีชนตา 
แม้แต่รปีูเดยีวแล้ว ผลประชมุ G20 ในครัง้นี ้ยงัมี 
ข้อตกลงที่ท้าทายต่อความเปล่ียนแปลงโลก
ในอนาคตอันใกล้ ดังเช่นที่ประเทศจีนด�าเนิน
โครงการ “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” (Belt and 
Road Initiative : BRI) ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา

อินเดียยังประสบความส�าเร็จในการสร้าง
ข้อตกลงเชือ่มโยงอนิเดียเขา้กบัยโุรปภายใต้ชื่อ 
“ระเบียงเศรษฐกิจ อินเดีย-ตะวันออกกลาง 
- ยุโรป ” (India-Middle East-Europe 
Economic Corridor : IMEC) ซึง่เชือ่ว่า ได้รบั 
การสนบัสนนุจากสหรฐัอเมรกิา เพือ่เอามาเป็น
เครื่องมือในการคานอ�านาจกับ BRI ของจีน 
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการสร้างความร่วมมอืกบั 
150 ประเทศในโลก

ประธานาธบิดโีจ ไบเดน ของสหรฐัฯ เรยีก
ระเบียงเศรษฐกิจแห่งใหม่นี้ว่า “การเปลี่ยน
เกม”

ระหว่างการประชุม G20 ผู ้น�าอินเดีย 
สหรัฐอเมริกา และซาอุดีอาระเบีย ได้ร่วม

ผลประโยชน์ของตน ขณะเดียวกันสหรฐัฯ สามารถ
ใช้ IMEC เป็นช่องทางในการเพิม่โอกาสทางการค้า 
และการลงทุน จัดการกับความท้าทายร่วมกัน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ก่อการร้าย และการระบาดใหญ่ รวมทัง้การเป็น
เวทเีพือ่แสดงบทบาทผูน้�าและความมุง่มัน่ทีม่ต่ีอ
พันธมติรและหุ้นส่วนเชงิกลยุทธ์กับอนิเดยี ยุโรป 
และประเทศในกลุม่อาหรบั 

มองในเชงิเศรษฐกิจ ถ้า IMEC ได้รบัการ
ผลกัดันอย่างจรงิจงัแบบทีจ่นีผลกัดนั BRI อย่าง
ต่อเนือ่งในหนึง่ทศวรรษ IMEC จะมผีลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองและเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง 
และยโุรป สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ส�าหรบัการ
เติบโต การพัฒนา และความมั่นคงในภูมิภาค
เหล่านี้ 

แต่หากมองในมมุของจนี จนีย่อมเข้าใจว่า  
IMEC คือความคิดริเริ่มที่ไม่เป็นมิตร เป็น
ความพยายามที่จะควบคุมหรือบ่อนท�าลาย 
ผลประโยชน์ของจนี จนีไม่มวีนัเชือ่ใจใน IMEC 
แบบเดียวกับที่สหรัฐฯ และพันธมิตรตะวันตก
ไม่เช่ือใน BRI 

จนีมองว่า IMEC ถูกสร้างขึน้เพือ่ให้เป็นคูแ่ข่ง  
ซึง่มจีดุมุง่หมายเพือ่แยกจนีออกจากเพือ่นบ้าน
และตลาด 

จีนเชื่อว่า IMEC ไม่เพียงแต่เป็นความคิด
ริเร่ิมทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นความคิด
ริเริ่มทางการเมืองและเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนถึง

ระบบพันธมติรท่ีน�าโดยสหรฐัฯ เพือ่ต่อต้านการ
ผงาดข้ึนของจีน 

จนีมคีวามกงัวลว่า IMEC อาจบ่อนท�าลาย
ผลประโยชน์และอิทธิพลของจีนในภูมิภาค
ที่จีนได้ลงทุนไปแล้วมหาศาลในการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน การค้า และความสัมพันธ์
ทางวฒันธรรม จนียงักังวลว่า IMEC อาจสร้าง
ความแตกแยกและความขดัแย้งระหว่างประเทศ 
ต่างๆ ในเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป  
ด้วยการก�าหนดมาตรฐานและเงื่อนไขที่สูงขึ้น
ส�าหรับความร่วมมอื

โดยสรปุแล้วทัง้ BRI และ IMEC ไม่เพยีงแต่ 
เป็นโครงการทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็น
โครงการทางการเมอืงและยทุธศาสตร์ท่ีสะท้อน
ถงึแรงบนัดาลใจและค่านยิมของพันธมติรอกีด้วย 
ดงันัน้ พวกเขาจงึไม่เพยีงต้องการการลงทนุและ
โครงสร้างพืน้ฐานเท่านัน้ แต่ยงัต้องมกีารเจรจา
และความไว้วางใจอกีด้วย 

ย้อนกลับมาที่อินเดีย หรือ ภารัต ที่วันนี ้
น�าหน้าจนีด้วยจ�านวนพลเมอืงมากกว่า 1,400 
ล้านคนแล้ว และสามารถท�าหน้าที่เจ้าภาพ
จดัการประชมุสดุยอดผูน้�า G20 ได้อย่างราบรืน่ 
พร้อมการจุดพลุเปิดตัว IMECซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงบทบาทอันเด่นชัดขึ้นของอินเดียในเวทีโลก
ว่า นอกจากการเป็นผูน้�าของ “กลุม่ซกีโลกใต้” 
(Global South) แล้ว วันนีอิ้นเดียก็พร้อมจะ
เล่นเกมทีใ่หญ่ขึน้ ทีอ่าจจะมทีัง้การแสวงหาความ
ร่วมมอืหรอืการสร้างความขดัแย้งกบัมหาอ�านาจ
อื่นในการ “จัดระเบียบโลกใหม่” ที่จีนในยุค 
ส ีจิน้ผงิ จองเล่นบทพระเอกมายาวนาน

วนันีเ้มือ่เกดิ IMEC ขึน้มาเคยีงคู ่BRI ไม่เพยีง
แต่เป็นความท้าทายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นโอกาสใน
การสร้างโลกทีเ่ชือ่มโยงกัน เพือ่ให้เกดิความเจรญิ
รุ่งเรือง และมีเสถยีรภาพมากยิง่ขึน้อกีด้วย ดงันัน้ 
ทั้งจีนและอินเดีย จึงสมควรได้รับไม่เพียงแค ่
การตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังสมควรได้รับการ
มีส่วนร่วมจากนานาประเทศผู้มีส่วนได้-เสีย
ทัง้หมดด้วย 

BRI และ IMEC ไม่เพียงแค่เป็นวิสัยทัศน์
ของผู้น�าเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึความเป็นจรงิทีจ่ะ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนหลายพันล้านคน
บนโลกใบนีด้้วย

“นักวิชาการชาวตะวันตกที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนคนหน่ึงมองว่า 
โครงการ IMEC ที่ผุดขึ้นมาในเวทีซัมมิท G20 นี้ เป็นการหวังผล
ในทางการเมืองระยะสั้นมากกว่าการปฏิบัติจริงในระยะยาว เพราะ 
ในเกมการเมอืงระหว่างประเทศ สหรฐัฯ ต้องการสกดัอทิธพิลของจีน 
ในตะวันออกกลางที่นับวันจะมีมากขึ้น ส่วนการเมืองในประเทศ  
ไบเดนต้องการเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2”

ประกาศจัดตั้งโครงการ IMEC โดยมีสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) สหภาพยุโรป (EU) 
อิตาลี ฝร่ังเศส และเยอรมนี ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจร่วมกนั

น่าสงัเกตว่า การจัดตัง้ IMEC เหมือนเจตนา
ให้มีขึน้ก่อนการประชมุสุดยอด BRI คร้ังที ่3 ซึง่
จีนเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงปักก่ิงในเดือน
ตุลาคม 2023 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 
10 ปี BRI โดยขณะนีม้ผีูน้�า 90 ประเทศตอบรบั 
เข้าร่วม

หนึ่งในแขกส�าคัญท่ีจะเดินทางเข้าร่วม
แน่นอนคือ ประธานาธบิด ีวลาดมิร์ี ปูตนิ แห่ง
รัสเซยี โดยปติูนได้เข้าร่วมการประชมุ BRI มาแล้ว
ทัง้สองครัง้ ในปี 2560 และ 2562

กระทรวงการต่างประเทศของจีน เปิดเผย
ว่า จนีได้ลงนามในเอกสารความร่วมมอื BRI กบั
กว่า 150 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
มากกว่า 30 องค์กร ในช่วงหนึง่ทศวรรษทีผ่่านมา 
โดยได้จดัตัง้โครงการความร่วมมอืมากกว่า 3,000 
โครงการ และกระตุน้การลงทนุด้วยงบประมาณ
เกอืบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั

จดุเด่นของ IMEC คือการเชือ่มโยงอินเดีย
กบัตะวนัออกกลางและยุโรปด้วยเส้นทางขนส่ง
สนิค้าทัง้ทางทะเล และทางบก มท่ีาเรอื ทางรถไฟ 
และถนนเชื่อมถึงกันโดยแบ่งระเบียงเศรษฐกิจ
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระเบยีงด้านตะวนัออกเชือ่ม
อินเดียกับอ่าวเปอร์เซีย และระเบยีงด้านเหนอื
เชือ่มอ่าวเปอร์เซยีกบัยโุรป นอกจากนี ้ ในด้าน
พลังงานจะมีการวางท่อส่งก๊าซไฮโดรเจน การ
วางสายเคเบิ้ลและสายไฟฟ้าไปตามแนวทาง
รถไฟด้วย

นกัวชิาการชาวตะวนัตกทีเ่ชีย่วชาญเร่ืองจนี 
คนหนึ่งมองว่า โครงการ IMEC ที่ผุดขึ้นมาใน
เวทีซัมมิท G20 นี้ เป็นการหวังผลในทางการ
เมอืงระยะส้ันมากกว่าการปฏบิติัจริงในระยะยาว 
เพราะในเกมการเมอืงระหว่างประเทศ สหรฐัฯ 
ต้องการสกัดอิทธิพลของจีนในตะวันออกกลาง
ที่นับวันจะมีมากขึ้น ส่วนการเมืองในประเทศ  
ไบเดนต้องการเป็นประธานาธบิดสีมัยที ่2

สหรฐัฯ สนบัสนนุ IMEC เพือ่เป็นแนวทาง 
ในการต่อต้านอทิธพิลของจนีและท้าทายโครงการ  
BRI ซึ่งสหรัฐฯ มองว่า เป็นภัยคุกคามต่อ 

ก
 

เปิดตัว 
พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล ชือ่เล่น 

“โจ๊ก หวานเจีย๊บ” 
รองผู้บญัชาการส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาต ิและต�าแหน่ง 
นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล

สมชาย จรรยา...รายงาน

เกดิวนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทีอ่�าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา เป็นลูกชายของนาย
ต�ารวจ 

 การศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาจากโรงเรยีนมหาวชริาวธุ, 

โรงเรียนเตรยีมทหารรุน่ท่ี 31, และจบโรงเรยีน

9 เม.ย. 2562 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค�าสั่ง
ให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ด�ารง
ต�าแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจ�าส�านักนายก
รฐัมนตรี 

ก่อนจะกลับมาด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา
พเิศษ (สบ 9) จากน้ันขึน้เป็นผูช่้วย ผบ.ตร. และ 
ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง รอง ผบ. ตร. 

นายร้อยต�ารวจ รุน่ 47, ระดบัปรญิญาโท สงัคม
ศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัมหดิล, ผูส้�าเรจ็ 
การศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู  
รุ่นที่ 21 (ปปร.21) และวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร หรือ วปอ.65

 รบัราชการ
ตดิยศ “ร.ต.ต.” เป็นรองสารวตัร ตัง้แต่ 1 ก.พ. 

2537 โดยเป็นรองสารวัตรได้ 6 ปี 1 เดือน ได้ขึน้
เป็นสารวตัร และเป็นสารวตัรได้ 4 ปี 8 เดอืน ขยบั
เป็นรองผูก้�ากับการ เป็นรองผูก้�ากบัการอยู ่4 ปี 

จากนัน้ ขยบัเป็นผูก้�ากับการ ติดยศ “พ.ต.อ.” 
เป็น ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และขยบัเป็น รอง
ผูบ้งัคบัการ ต�ารวจภธูร จ.สงขลา เป็น ผูบ้งัคบัการ
ต�ารวจท่องเทีย่ว ผู้บงัคับการต�ารวจสายตรวจและ
ปฏบิตักิารพเิศษ 191 เลือ่นเป็น ผูบ้ญัชาการต�ารวจ
ตรวจคนเข้าเมือง

 คอลมัน์สโมสรต�ารวจฉบบันี ้ร้อนระอุ
กลางกรมปทมุวัน ศกึการเมอืงสีกาก ี สร้างความ
ตกตะลึงแก่สังคมไทย เมื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน  
นายกรัฐมนตรี สั่งตั้ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายชาติพงษ์ จีระพันธุ อดีตรองอัยการสูงสุด 
พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีต รอง ผบ.ตร. เป็น
กรรมการ ลุยตรวจสอบหาความจริงใน 15 วัน 
ภายหลงั พล.ต.ท.วรวฒัน์ วฒัน์นครบญัชา ผบช.
สอท. น�าก�าลงัต�ารวจไซเบอร์ ต�ารวจคอมมานโด  
บกุเข้าค้นบ้าน พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง ผบ.ตร. 
หลงัพบเส้นทางการเงินเชือ่มโยงเวบ็พนนัออนไลน์  

 ส่วนลกูน้องคนสนทิ พล.ต.ต.น�าเกยีรติ 
ธรีะโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น. พ.ต.อ.เขมรนิทร์ 
พิศมัย ผกก.ตม.จันทบุรี พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย  
รองผบก.สส.ภ.4 พ.ต.ท.คริษฐ ์ ปริยะเกตุ  
รองผกก.สส.สภ.ส�าโรงเหนือ พ.ต.อ.อาริศ  
คูประสิท ธ์ิรัตน ์  ผกก.ตม.จว.ฉะเชิ ง เทรา  
พ.ต.ต.ชานนท์ อ่วมทร นายต�ารวจติดตาม 
ส.ต.อ.ณฐัวุฒ ิ หวดัแวว ผบ.หมูง่านสายตรวจ 1  
กก.1 บก.จร. และ ส.ต.อ.อภิสิทธ์ิ คนยงค์ 
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางปะกง ถูกรวบตัวส่งด�าเนิน
คด ี งานนี ้“บิก๊โจ๊ก” โต้เดอืดถงึความไม่โปร่งใส  
แผนสกัดเส้นทางสู่ผู้น�าสูงสุด  ในวาระ  
การแต่งตั้งเลือกแม่ทัพสีกากีคนใหม่ ที่นายกฯ 
เศรษฐา นดัประชุม ก.ตร. เคาะต�าแหน่ง ผบ.ตร. 
คนใหม่ งานนี้ต้องติดตามกันยาวๆ ว่าจะลงเอย
กันอย่างไร  สยบรอยร้าว “บิ๊กเด่น” 
พล.ต.อ.ด�ารงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ เรยีกส�านวน
คดยีงิ “สารวตัรแบงค์” ทัง้หมดโอนไปให้ ต�ารวจ
สอบสวนกลางท�า ย�้าไม่ได้ริดรอน “บ๊ิกโจ๊ก” 
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ปมเหตุ
โยงคดีผู ้มีอิทธิพลในพื้นที่ หวั่นไม่ได้รับความ
ไว้ใจในกระบวนการยุติธรรม ไม่มีความขัดแย้ง
ในการท�าคด ี ขณะที ่“บิก๊ก้อง” พล.ต.ท.จริภพ 
ภูริเดช ผบช.ก. สั่งลุยสอบทุกมิติ ทั้งความผิด

เส้นทางการเงิน ความผิดทางออนไลน์   
ภยัร้ายสาวอ้วน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสธีุร์ ผบก.
สส.บช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จักราวุธ คล้ายนิล 
ผกก.วิเคราะห์ข ่าวฯ บก.สส.บช.น. พ.ต.ต. 
ธัญพรีสิษฐ์ จลุพภิพ สว.ฯ พร้อมชดุสบืนครบาล 
น�านักเรียนอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา  
รุ่น 113 ตามรวบ “ดวิ-บางไทร” ภยัร้ายนดัเดต

ผ่านแอบหาคู่นัดสาวอวบใช้จังหวะหลอกขอยืม
จยย.ซ้ือของ กลับลกัขาย พบผูเ้สยีหายกว่า 10 ราย  

 รณรงค์ลดอุบัติเหตุ พล.ต.ต.จิรสันต์  
แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ห่วงใยผู้ใช้ถนนหลวง 
ผนึกก�าลัง ต�ารวจบชน. ต�ารวจทางหลวง จับมือ 
สสส. จดัอบรมให้ความรูด้้านวินัยจราจรแก่พนกังาน
ขนส่งแฟลช  ต้นแบบท่ีด ีพล.ต.ท.นธิธิร  

จินตกานนท์ ผบก.ประจ�าส�านักงาน ผบ.ตร. 
ชืน่ชม ร.ต.ต.อาทติย์ วรรณพราหมณ์ รอง สว.จร. 
ส.ต.อ.ปวรนิทร์ ภชูนั ส.ต.อ.เกรกิเกยีรต ิอทัุยค�า 
ส.ต.อ.ณฐัพงษ์ จนัทร์ส่งแสง ผบ.หมู ่สน.ทางด่วน 2  
บก.จร. ไหวพริบดีรวบหนุม่จนี ช่วยเหยือ่สาวถกูมดั
ยดัใส่เก๋งจะเอาไปเรยีกค่าไถ่

 พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาลพล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สขุวิมล พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

รูเ้ท่าทันข้อควรปฏิบัติ
ในการใช้งานเฟซบุ๊กอย่างสร้างสรรค์ 

นปัจจุบันนี้เฟซบุ๊ก facebook เข้ามามี
บทบาทส�าคัญกับชีวิตของเรามากขึ้นกว่า

แต่ก่อน แทบจะเป็นส่วนหนึง่ของชวิีตเราไปแล้ว  
แต่กใ็ช่ว่าคณุจะใช้ชวีติอยูบ่นโลกเฟซบุ๊กอยู่คนเดยีว  
เพราะมันยังมีอีกหลานคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนนั้น
เหมอืนกบัคณุ และถ้าคณุรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ คณุอาจ 
จะโพสต์อะไรลงไปแล้วกลับมาท�าร้ายตัวเอง 
โดยไม่รูต้วักไ็ด้ 

ลองมาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ไม่ควรท�าบนโลก
เฟซบุ๊ก ถงึแม้ในนัน้จะเป็นแหล่งทีใ่ครๆ กส็ามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือท�าอะไรกันได้อย่างเสรี  
แต่ก็มีกฎเกณฑ์การใช้งานควบคุมอยู่ด้วยตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในโลกเฟซบุ๊กนั้น 
มใีครทราบมัย้ว่า เฟซบุ๊ก กม็กีฎระเบยีบ ข้อปฎิบัติ 
ข้อห้ามในการใช้งานและการโพสต์ด้วย ซึ่งเค้า
ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ผู้ใช้ก็น่าจะทราบดี  
แต่จะปฎิบัติหรือไม่น้ันไม่ทราบแน่ แต่ที่ผ่านมา 
ผมลองศกึษาและเกบ็ข้อมลูการใช้งานของตนเอง 
ไม่ใช่เป็นข้อบังคบักะเกณฑ์อะไร เลยเอามาแชร์กัน 
เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติส�าหรับการใช้งานเฟซบุ๊ก 
อย่างสร้างสรรค์ ดงันี้

1. ควรใช้ถ้อยค�าสุภาพในการโพสต์ หลีก
เลี่ยงการใช้ถ้อยค�าหยาบคายระดับรุนแรง ค�าด่า
ระดบัรนุแรง หากจ�าเป็นต้องใช้ ควรเปลีย่นเสยีง
พยัญชนะหรือใส่จุดแทนพยัญชนะบางตัว เช่น 

ต้องการจะแทก็กใ็ห้แจ้งเค้าก่อน
8. ไม่ควรอยากรู้เรื่องผู้อื่น สอดรู้สอดเห็นเร่ือง

ส่วนตัว เรือ่งงาน เรือ่งแฟนหรอืเรือ่งในครอบครัวของ
เพ่ือนในเฟซบุก๊ เว้นแต่เจ้าตัวไม่ประสงค์จะปกปิด คณุ
จดัการได้เต็มที่

9. ไม่ควรส่งค�าเชญิหรอืค�าขอต่างๆ เกีย่วกับเกม 
ไปยงัเพือ่นทีไ่ม่ได้เล่นเกมนัน้ หรอืแม้แต่พวกกิจกรรม
ทีเ่ค้าไม่ได้สนใจไปให้เค้าเพราะจะสร้างความร�าคาญ
อย่างมาก

10. การกดไลค์ like หรือ ถูกใจ เม่ือคณุชอบ การแสดง
ความคดิเหน็ควรดูกระแสของการแสดงความคดิเหน็น้ัน 

ค..ย ,เ.ีย้, เป็นต้น
2. ควรใส่ข้อมลูให้แน่ชดัว่าในเฟซบุก๊เป็นเพศหญงิ

หรอืเพศชาย เพือ่แสดงตัวตนทีช่ดัเจน
3. เมือ่ต้องการขอเป็นเพ่ือนกบัใครไป ถ้าเค้ารบัเป็น

เพือ่นแล้ว ควรไปแสดงการขอบคณุ ยนิดทีีไ่ด้รูจ้กั และ
แนะน�าตวัเองกบัเค้า หรือแม้แต่คนท่ีรู้จกักนัอยูแ่ล้ว 
กค็วรเข้าไปทักทายเค้าบ้าง

4. ไม่ควรขอเป็นเพ่ือนกับใครสุ่มสี่สุ่มห้า ควร
ขอเป็นเพื่อนเฉพาะคนที่รู้จักกันมาก่อน หรือคนที่
เป็นเพือ่นของเพือ่น หากเขาไม่รบัเป็นเพ่ือนก็อาจส่ง
ข้อความ (หลังไมค์) ไปแนะน�าตวั

5. ไม่ควรแอดเชิญใครไปยังกลุ่ม facebook 
group ใดๆ โดยไม่ถามความสมัครใจของเจ้าตัว
ก่อน และเมือ่ขอเข้ากลุม่ใดและผูดู้แลกลุม่อนมุติัแล้ว 
ควรเข้าไปขอบคณุ และแนะน�าตวั หรือฝากตวัทนัที  
การพูดคุยสนทนาในกลุ่มควรให้เกียรติและเคารพ 
ในความเห็นของบคุคลอืน่เพราะเป็นกลุม่เฉพาะ

7. ไม่ควรแท็ก tag รปู หรอื ข้อความไปยงัหน้า
เฟซบุ๊กของผูอ้ืน่ เพราะจะท�าให้เค้าร�าคาญใจ หรอืถ้า

ใ

ให้ดเีสยีก่อน เพราะการแสดงความเหน็ต่างสามารถ 
ท�าได้ แต่ควรระวงั อาจมีพวกเห็นต่างมาถล่มเราก็ได้

11. การแชร์ share หรือ แบ่งปัน link โพสต์
รูปภาพ ข้อความหรือคลปิของผูอ้ืน่ ควรบอกกล่าว
ขอแชร์ก่อน หรืออย่างน้อยท่ีสดุควรกด like ให้เค้า
ก่อน เพราะบางคร้ังเจ้าของโพสต์ต้องการให้รับรู ้
เฉพาะกลุม่เพือ่นในเฟซ

โปรดระลึกไว้เสมอว่าทุกอย่างในโลกเฟซบุ๊ก 
ม ี“ขอบเขต” ม ี“เส้นแบ่ง” การคบกนัเป็นเพือ่นนัน้
ไม่ควร “ล�า้เส้น” กัน ซึง่ข้อควรปฎบัิตทิีก่ล่าวมานี้
เป็นเพยีงแค่ส่วนหน่ึงเท่านัน้ สรุปแล้วคือ ไม่ว่าจะ
เป็นโลกเฟซบุก๊หรอืโลกความเป็นจรงิ เรากค็วรจะ
รกัษามารยาทในการสือ่สารในทางทีด่ไีว้ คิดก่อน
โพสต์ทกุคร้ัง คิดถึงใจเค้าใจเราแล้วสังคมจะเป็นสขุ 
ด้วยความปรารถนาดี

สมาพนัธ์ SME ไทย แนะแนวทาง 
ช่วยผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีไทย

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ 
เอสเอม็อไีทย ร่วมประชมุหารอืกบั นายภมูธิรรม  
เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์ โดยจดัท�าข้อเสนอในการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจ และส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
ดงันี้

1. “Thai Direct Investment” การส่งเสรมิ 
ผูป้ระกอบการไทยลงทนุให้สทิธปิระโยชน์ด้านต่างๆ 
ในการผลติสนิค้า บรกิารทดแทนการน�าเข้า และเร่ง
พฒันาผูป้ระกอบการเอสเอม็อไีทย เพือ่ยกระดบัการ
ส่งออกและการลงทนุในต่างประเทศ โดยกระทรวง
พาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าแผน
ยทุธศาสตร์ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการในประเทศผลติ

ทดแทนการน�าเข้าและขยายตลาดกลุ่ม Creative 
Economy และ BCG Economy โดยมุง่โอกาสให้ไป
เตบิโตในต่างประเทศ อาท ิกลุม่ธรุกิจแฟรนไชส์ ร้าน
สปา ร้านค้าปลกี ร้านอาหาร กฬีา แฟชัน่ วัฒนธรรม 

2. “Thai Trade & Branding Agency” การ
ขยายตลาดและการเข้าถึงนวัตกรรมน�าเศรษฐกิจ
ดจิทิลัขยายผล สร้างกลไกการช่วยเหลอืเอสเอม็อี 
สหกรณ์ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริม
การส่งออก-น�าเข้า-แบรนดิ้ง กลุ่มผู้ประกอบการ 
ที่มีขีดความสามารถ มีสินค้า บริการที่มีคุณภาพ  
แต่ขาดโอกาสการเข้าถงึตลาด ให้สามารถมหีน่วยงาน 
ขับเคล่ือนตลาดในและต่างประเทศ เพื่อรวมซ้ือ 
รวมขาย โดยอาจท�าในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 

หรอื Public Organization หรือ PPP (Public 
Private Partnership)

3. “Thai Select เพิม่ช่องทางตลาดต่างประเทศ
ที่ให้โอกาสสินค้าเศรษฐกิจฐานรากไทย” การใช้
กลไก Thai Select กว่า 5,000 ร้านในต่างประเทศ 

รองรับสินค้าเกษตร เอสเอ็มอี เพื่อขยายตลาด  
ยกระดับราคา คุณภาพ แก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร 
ราคาตกต�่า โดยสามารถน�าผลผลิตเกษตร ผลไม้
ไทยที่ล้นตลาดไปให้ชาวต่างชาติได้ชิม และสร้าง
ประสบการณ์ทีดี่กบัผลไม้ไทย 

4. “กองทนุคาร์บอนเครดติเพือ่เกษตรกรและ
เอสเอม็อไีทย” เพ่ือรองรบัสงครามการค้าคาร์บอน
เครดติ ซึง่สนิค้าเกษตรส่งออกปีละกว่า 1.8 ล้าน
ล้านบาท และเอสเอม็อภีาคส่งออกทางตรง มลูค่า
กว่า 1 ล้านล้านบาท และ Supply chain ทีเ่ป็น
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะได้รับผลกระทบจาก
คาร์บอนเครดติ ทัง้เร่ืององค์ความรู ้ความตระหนกั
เศรษฐกิจสีเขียว ต้นทุนและการเข้าถึงการตรวจ
ประเมนิคาร์บอนฟตุปริน้ รวมทัง้กลไกการซือ้ขาย
คาร์บอนเครดติทีต้่องท�าให้เป็นโอกาส ไม่ใช่อปุสรรค
ของเกษตรกรและเอสเอ็มอี

แสงชัย ธรีกลุวาณชิ

ขออภยัในความผดิพลาด

เนือ่งจาก นายธวัชชยั สขุสดีา ผูเ้ขยีนบทความ เรือ่ง “มารยาทในสงัคมดจิทิลั” ใน
คอลมัน์ DigiC นสพ.อปท.นวิส์ ประจ�าวนัที ่1-15 มถินุายน 2566 ได้คดัลอกเนือ้หาบางส่วน 
จากบทความวจัิย เรือ่ง “มารยาทดจิทิลัและมารยาทในการสือ่สารออนไลน์ท่ีพลเมอืงดจิทิลั
ไทยควรตระหนัก” ของ คณุฐตินินัทน์ ผวินลิ ซึง่ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการ กสทช. 
ประจ�าปี 2564 โดยมิได้อ้างองิท่ีมาของเนือ้หา กองบรรณาธกิาร นสพ.อปท.นวิส์ และ  
นายธวชัชยั สขุสดีา ขอน้อมรับในความผดิพลาดและขออภยัเป็นอย่างสงู ต่อ คณุฐตินินัทน์ ผิวนลิ  
เจ้าของบทความวจิยั และกองบรรณาธิการวารสารวชิาการ กสทช. มา ณ ทีน่ี้

กองบรรณาธกิาร นสพ.อปท.นวิส์
นายธวัชชยั สขุสีดา



ปีที่ 18 ฉบับที่ 413 วันที่ 1-15 ตุลาคม 256610 เศรษฐกจิชมุชน

กรมสรรพากร และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ร่วมพัฒนาหลกัสตูรสหวทิยาการ และรายวชิาการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติด้านการบรหิารจดัการ และการ
จดัเกบ็ภาษอีากร เพือ่น�ามาใช้ในการจดัการความรู้  
และการเผยแพร่ความรู้สู่ภาคประชาชน รวมถึง
บคุลากรในภาครัฐ และภาคธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง และ
บคุลากรทีท่�างานทางด้านการบรหิารจดัการ และ
การจดัเก็บภาษอีากรท้ังในและต่างประเทศ 

เพื่อให้มีสมรรถนะและความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ทั้งด้านศิลปศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีมยั
ใหม่ให้สอดรับกับกระแสโลก และร่วมมอืกนัด�าเนนิ
โครงการการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตร ด้าน
การบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีอากร และ
พฒันาบทเรยีนเพือ่การเรียนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong 
Learning)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกรมสรรพากร และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จดัขึน้ในวนัที ่18 กนัยายน 2566 ณ ห้องประชมุ 801 
ชัน้ 8 อาคารเฉลมิราชกมุาร ี60 พรรษา (จามจรุ ี10) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยม ีนายลวรณ แสงสนทิ 
อธบิดกีรมสรรพากร และ ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน
และร่วมลงนามในพธิ ี และมผีูร่้วมลงนามเป็นพยาน 
ประกอบด้วย นายวนิิจ วเิศษสวุรรณภูม ิรองอธิบดี
กรมสรรพากร และรศ.ดร.ยทุธนา ฉพัพรรณรตัน์ 
คณบดีบณัฑติวทิยาลัย จฬุาฯ

กรมสรรพากร-จฬุาฯ ร่วมพฒันาหลกัสตูร
“บริหารจดัการและการจดัเก็บภาษี” แห่งแรก

นายลวรณ แสงสนทิ อธบิดีกรมสรรพากร กล่าวว่า  
การร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 
เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากร
ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความลุ่มลึก ด้านการ
บริหารจัดเก็บภาษีอากร สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจาก big data ท่ีกรมสรรพากร 
ได้รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการและใช้ข้อมูล
เหล่านัน้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการบรหิารจดัเกบ็
ภาษ ีรวมทัง้พัฒนาบคุลากรให้ทักษะการปฏิบติังาน
ด้านการจัดเก็บภาษีผ่านการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร ์
และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างบริการใหม่ๆ  
ให้ตรงใจผูเ้สยีภาษมีากยิง่ข้ึน

ศ.ดร.บัณฑติ เอือ้อาภรณ์ อธกิารบดี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กล่าวว่า ความร่วมมือในการพฒันา
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยบณัฑิตวทิยาลยัและกรมสรรพากร 
ถือเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์การเรยีนรูต้ลอดชวีติของ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเป็นการผสานความ 
ร่วมมือกบัส่วนงานภาครฐั เพ่ือร่วมกนัสร้างองค์ความรู้ 
ทางด้านวิชาการร่วมกับวิชาชีพ ระหว่างสถาบัน
การศึกษาทีมี่ความพร้อมท้ังด้านวิชาการ คณาจารย์ 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ กับ
หน่วยงานภาครฐั ซึง่มบีทบาทส�าคญัของประเทศไทย
ในด้านการจัดบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี
อากร ก่อเกดิเป็นการสร้างองค์ความรูแ้บบบรูณาการ 
ศาสตร์สหสาขาวิชา ท้ังด้านพาณิชยศาสตร์และการ
บญัช ีเศรษฐศาสตร์ นติิศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 

‘ภมิูธรรม’ พบผูป้ระกอบการไทย
ในงาน CAEXPO นครหนานหนิง

“ภมิูธรรม” เดนิทางเข้าพบปะให้ก�าลงัใจ
ผูป้ระกอบการไทย 76 ราย ใน 4 กลุ่มสนิค้า 
ทีเ่ข้าร่วมงาน CAEXPO 2023 ย�า้มีนโยบาย
สนบัสนนุ SMEs ในการขยายตลาดเพิม่ขึน้
ต่อเนือ่ง พร้อมเย่ียมชมคหูาส่งเสรมิข้าวไทย  
สาธิตการท�าเมนูผัดกระเพราหมู มั่นใจ 
ข้าวไทยเปิดตลาดได้เพิ่มขึ้น และเข้าเยี่ยม
ศนูย์แสดงสนิค้าดีเด่นจนี-อาเซียน (CAMEX) 
มุง่ผลกัดนัให้เป็นประตเูปิดตวัสนิค้าไทยเข้าสู่
ตลาดจนีอกีช่องทางหนึง่

นายภมูธิรรม เวชยชยั รองนายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า 
 ได้ใช้โอกาสในการน�าคณะผู้บริหารระดับสูง  
เดินทางเยือนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
ระหว่างวนัที ่ 15-18 ก.ย. 2566 เพือ่เข้าร่วม 
พิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ  
China-ASEAN Expo (CAEXPO 2023) ครัง้ที ่20  
ที่จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ระหว่างประเทศนครหนานหนิง (Nanning 
International Convention & Exhibition 
Center) นครหนานหนิง เขตปกครองตนเอง
กว่างซจ้ีวง สาธารณรฐัประชาชนจีน 

โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 เข้าพบปะ
หารอืกบัผู้ประกอบการไทยทีม่าออกบธูในงาน 
CAEXPO จ�านวน 76 รายใน 4 กลุม่สนิค้า ได้แก่ 
กลุม่อาหารและเครือ่งดืม่ กลุม่แฟชัน่และเครือ่ง
ประดับ กลุ่มสุขภาพและความงาม และกลุ่ม 
ของใช้ในครวัเรอืนและของตกแต่งบ้าน โดยพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซ่ึงเป็นไป 
ตามนโยบายรฐับาลทีใ่ห้ความส�าคัญกับการส่งเสรมิ  
SMEs และได้ยืนยันกบัผูป้ระกอบการว่าจะเพ่ิม
ความเข้มข้นในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs ให้เพิม่มากขึน้ต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ เข้าเยี่ยมชมคูหา 
ส่งเสรมิข้าวไทย และสาธติการท�าเมนผูดักระเพรา 
หมู ซึ่งมั่นใจว่าข้าวไทย จะได้รับการตอบรับ 
จากผูซ้ือ้ ผูน้�าเข้าชาวจีน และผูเ้ข้าเยีย่มชมงาน
จากประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชม
ศนูย์แสดงสนิค้าดีเด่นจนี-อาเซยีน หรอื China 
ASEAN Merchantile Exchange (CAMEX 
หรอื คาเมก็ซ์) เป็นโครงการส�าคญัในการส่งเสริม
ความร่วมมือทางการค้าจีน-อาเซียน ภายใต้ 
กรอบความร่วมมอื “One Belt One Road” 
ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัทางเขตกว่างซี  
ลงทุนก่อตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท
สงิคโปร์ CSILP (China-Singapore Nanning 
International Logistic Park) เปิดอย่างเป็น
ทางการเมือ่วันที ่14 กันยายน 2565 โดยมัน่ใจ
ว่าจะเป็นอกีช่องทางหนึง่ในการกระจายสนิค้า
จากไทยและอาเชียนเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น 
โดยจะมีการเช่ือมโยงการท�างานระหว่างทูต
พาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด กับผู้ประกอบการ 
ในการน�าสนิค้ามาจ�าหน่ายต่อไป

ปัจจุบันมีสินค้าจากประเทศไทยจัดแสดง
อยู่ในศูนย์ CAMEX จ�านวน 18 บริษัท โดย
เป็นสินค้าประเภทอาหาร เครื่องส�าอางและ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง 
จาก จ.ตาก หมอนยางพารา จาก จ.อตุรดติถ์ 
เป็นต้น ทัง้นี ้ ส�านกังานส่งเสรมิการค้าฯ เมอืง
หนานหนิง ได้บูรณาการร่วมกันกับพาณิชย์
จงัหวดัต่างๆ ในการส่งเสรมิและผลกัดนัสนิค้า
โดดเด่นจากท้องถิ่นเข้าร่วมจัดแสดงในศูนย์ฯ 
เพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นโอกาสส�าคญัของ SMEs ไทย
ในการบกุตลาดจนีต่อไป

ตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ
บริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือ CUGS Academy : Lifelong  
Learning and Interdisciplinary Graduate School, 
Chulalongkorn University ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 
การจัดการเรียนรู้ Online, Blended Learning, 
On-demand และระบบคลังหน่วยกิตส�าหรับ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (CUGS-CBS) ส�าหรบัผูเ้รยีน 
ทกุช่วงวยั 

กรมสรรพากรและจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะ
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิต
ศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและสงัคม โดยจะเปิดสอนในระดบั
ปรญิญาโท ทางด้านการบรหิารจดัเกบ็ภาษ ีและด้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการบริหารจัดเกบ็ภาษี ซ่ึง
จะเป็นหลกัสตูรทีม่กีารเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ศาสตร์ทัง้ด้านศลิปศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ โดยมี
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี คณะนติศิาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และกรม
สรรพากร เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ และการผลติ
บัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการภาษี 
ต่อไป

ส.ธุรกจิการท่องเท่ียวจงัหวัดกระบ่ี 
เช่ือวีซ่าฟรจีะกระตุน้การท่องเท่ียว

กระบ่ี : นางสาวศศธิร กติตธิรกลุ นายกสมาคมธรุกิจการท่องเทีย่ว
จังหวัดกระบี่ กล่าวถึงวีซ่าฟรีที่ทางรัฐบาลจจะน�ามาใช้ในการกระตุ้น 
การท่องเทีย่วว่า เป็นทีน่่ายนิดจีากข่าวทีจ่ะมวีซ่ีาฟร ีเพราะมองว่าเบือ้งต้น 
หากเป็นมุมมองของนักท่องเที่ยวคือถ้าเดินทางสะดวก เดินทางง่าย  
เข้ามายังประเทศไทยง่าย ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเอกสารต่างๆ จะท�าให ้
นกัท่องเทีย่วตัดสนิใจ ทีจ่ะเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วประเทศไทยง่ายขึน้
เป็นสิง่ทีด่มีากเมือ่รฐับาลเปิดโอกาสให้มีนกัท่องเทีย่วตัดสนิใจท่ีจะเดนิทาง 
เข้ามาประเทศไทยได้สะดวกขึน้

จ.นครพนม ส่งเสรมิท่องเท่ียวรมิโขง
1 เมอืงท่องเท่ียว 1 ประสบการณ์ท้องถิน่

ดงันัน้ คนไทยทกุคนจะต้องเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี ร่วมด้วยช่วยกนั สร้าง
ความปลอดภยัให้กบันกัท่องเทีย่ว ในส่วนของการจดัการ ไม่ว่าจะการ
เข้าคิวต่างๆ การบรหิารเรือ่งรถ เรอื การขนส่งมวลชนต่างๆ อยากจะให้
ช่วยกนัจัดระบบ ระเบยีบท่ีดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เมือ่เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา ทางสมาคมธรุกจิการท่องเท่ียวจังหวดั
กระบี่ได้ร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปท�า
โรดโชว์ที่ประเทศคาซัคสถานและอุซเบกิสถาน อุปสรรคและปัญหา
จากการเจรจากับตัวแทนบริษัทน�าเที่ยวคือการสอบถามเรื่องวีซ่า 
เข้าประเทศไทย

ซึง่ก่อนหน้า ทางสมาคมไม่สามารถตอบค�าถามได้ ท�าให้เป็นอปุสรรค
ในการตดัสนิใจในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วชาวคาซคัสถาน แต่เมือ่
รัฐบาลอนุมัติให้ชาวคาซัคสถานเดินทางมาไทยโดยวีซ่าฟรี ซึ่งพ�านัก 
ในประเทศไทยได้ไม่เกินสามสิบวัน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่า  
คาซัคสถานเป็นนกัท่องเทีย่วท่ีชอบกีฬา และเน้นในเรือ่งของ Eco tourism  
ซึ่งตอบโจทย์กับจังหวัดกระบี่ในการดันนโยบายในเรื่องของการท่อง
เทีย่วเชงินเิวศ Eco tourism, Green tourism สามารถรบันักท่องเท่ียว 
คาซัคสถาน และยงัเป็น Halal destinations ด้วยเช่นกัน

นครพนม : นายคงกรชิ พงษ์พนัธ์ ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวัดนครพนม 
เป็นประธานการเปิดโครงการ 1 เมอืงท่องเทีย่ว 1 ประสบการณ์ท้องถิน่ 
(One Destination, One Local Experience) ทีจ่งัหวดันครพนม โดย
ส�านกังานการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดันครพนมจัดขึน้ เพือ่เป็นการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วรมิโขง โดยใช้ทุนทางวฒันธรรมและประสบการณ์ท้องถ่ิน โดยม ี
นางแสงมณจีรรณ์ เพชรสงัหาร ประชาสมัพนัธ์จงัหวดันครพนม พร้อมด้วย
หวัหน้าส่วนราชการ ภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชนในพ้ืนที ่นกัท่องเทีย่วและ
สือ่มวลชน ร่วมในกิจกรรม ณ ลานพนมนาคา ริมฝ่ังแม่น�า้โขง เขตเทศบาล
เมอืงนครพนม อ�าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม

นายคงกรชิ พงษ์พนัธ์ ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดันครพนม เปิดเผยว่า  
จังหวัดนครพนม โดยส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม 
ด�าเนนิโครงการ 1 เมอืงท่องเทีย่ว 1 ประสบการณ์ท้องถิน่ (One Destination,  
One Local Experience) กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วรมิโขงโดยใช้ทนุทาง
วฒันธรรมและประสบการณ์ท้องถ่ิน ซ่ึงถอืได้ว่าเป็นโครงการและกจิกรรม 
ท่ีสอดคล้องกบันโยบายรฐับาลและกระทรวงวฒันธรรมเป็นอย่างย่ิง

ซึง่กระทรวงวัฒนธรรม มนีโยบายสร้างเศรษฐกจิด้วยวฒันธรรม มุ่งเน้น
พฒันาและปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่ว ทัง้ทางศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม  
ให้มีคณุภาพ พฒันาสมรรถนะบคุลากรให้พร้อมรองรบันกัท่องเท่ียว รวมทัง้ 
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถีิไทย น�าทนุทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม  
ภมูปัิญญาท้องถิน่ ผลติภัณฑ์ทีพ่ฒันาจากวถีิชวีติชมุชนมาส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเท่ียวให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจ 
ในระดบัชมุชน เกดิการจ้างงานและการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทางวฒันธรรม
ของแต่ละท้องถ่ินสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่

ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้น 
ท่ีส�าคญัต่อการเสรมิสร้างความแข็งแกร่งในการสร้าง
องค์ความรูท้างด้านวชิาการและด้านวชิาชพีร่วมกนั 
เพือ่การพฒันาหลกัสตูรสหวทิยาการ และรายวชิา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการบริหารจัดการและ
การจดัเก็บภาษีอากรเพือ่ส่งเสรมิทักษะและเพิม่พนู
ความรู้ส�าหรับบุคลากรของกรมสรรพากร รวมถึง
บคุลากรทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ และภาคประชาชน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมการบริหาร
จดัการและการจดัเก็บภาษขีองประเทศ 

รศ.ดร.ยุทธนา ฉพัพรรณรตัน์ คณบดบัีณฑติ
วิทยาลัย จุฬาฯ เปิดเผยว่า การศึกษาหลักสูตร 
สหสาขาวชิาระดับบณัฑิตศกึษาของจฬุาฯ ปัจจบัุนม ี
หลกัสตูรสหสาขาวิชาระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก  
มากกว่า 30 สาขาวชิา หลกัสูตรเหล่านีม้กีารจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์หลากหลาย
ศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลยั ในการบรหิารจดัการระบบการเรียนรู้ 

พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมทัง้เชือ่มโยงกลุ่มจังหวดัเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้ประเทศ เป็นการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วริมโขง โดยใช้ทนุทางวฒันธรรมและประสบการณ์ท้องถิน่ เพิม่
และพฒันาศกัยภาพให้กบัสถานที ่สินค้า และกจิกรรมการท่องเทีย่ว ส�าหรบั
รองรบันกัท่องเทีย่ว เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางการท่องเทีย่ว 
กระตุน้การเดนิทางของนักท่องเท่ียว กระตุ้นเศษฐกิจของจังหวดันครพนม  
ส่งผลให้ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม
มากข้ึน

โดยภายในงานมีการแสดงของชนเผ่าไทอสีาน (ลาว) การแสดง “ฟ้อน 
9 ชนเผ่า 2 เชือ้ชาต”ิ จากโรงเรยีนเชยีงยนืวิทยา การจดับธูนิทรรศการ
วฒันธรรมดนตรีอีสานชนเผ่าไทอสีาน (ลาว) และบูธแสดงอาหารถิน่ชุมชน
เผ่าไทแสก “เม่ียงตาสวด” ซ่ึงเมนูน้ีได้รับการคดัเลือก ให้เป็นอาหารประจ�า
จังหวัดนครพนม หรืออาหารประจ�าถิ่นตามการด�าเนินการจัดกิจกรรม  
“1 จังหวดั 1 เมนู เชดิชูอาหารถ่ิน” ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพฒันา
ยกระดับอาหารถ่ิน สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย  
(Thailand Best Local Food) “รสชาต…ิท่ีหายไป The Lost Taste” 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศของกรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
เม่ือวนัที ่29 สิงหาคม 2566 อกีด้วย

วทิยั รตันากร

นายวทิยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ 
เปิดเผยว่า ตามทีก่่อนหน้าน้ีธนาคารออมสนิได้ออก
มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ภายใต้โครงการ “สนิเชือ่เพือ่
เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรบัผูม้อีาชพีอสิระท่ีได้รบัผลกระทบ 
จากโควิด-19” วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท 
วงเงินสนิเชือ่รวม 20,000 ล้านบาท และสนิเช่ือสูภั้ย
โควดิ-19 วงเงนิไม่เกนิรายละ 10,000 บาท วงเงิน
สนิเชือ่รวม 10,000 ล้านบาท เพือ่เพ่ิมสภาพคล่อง
ชั่วคราวให้กับประชาชนที่ขาดรายได้ช่วงวิกฤต 
ทีผ่่านมา ซึง่ในเดอืนสงิหาคม 2566 ทีผ่่านมา ธนาคาร
ได้ขยายระยะเวลาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ 
จากโควดิ-19 ถึงเดอืนตุลาคม 2567

ธ.ออมสินช่วยลูกหน้ีสินเช่ือโควิด-19 
แก้ NPL ให้กลับมามีสถานะหน้ีปกติ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ใน
ระยะเพิง่เริม่ฟ้ืนตวั ประกอบกบัค่าครองชพีมแีนวโน้ม 
สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถ 
ในการช�าระหนีข้องลกูหนี ้ดงันัน้ เพือ่เป็นการช่วยเหลอื 
แก้ไขเครดิตแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 (ลกูหนีบั้ญช ี 21) ทีม่ี
สถานะเป็น NPL ให้กลบัมามสีถานะหนีป้กต ิธนาคาร
ออมสนิจึงออกมาตรการ “ไม่คิดดอกเบ้ีย ลดดอกเบ้ีย
ค้างช�าระทัง้หมด และน�าเงินทีช่�าระไปตัดเงินต้นทัง้
จ�านวน” ส�าหรบัโครงการสนิเชือ่สูภ้ยัโควดิ-19 โดยให้
ลกูหน้ีเริม่ผ่อนช�าระเพียง 100 บาทต่อเดือน ส�าหรบั
งวดท่ี 1-6 หลงัจากน้ันงวดที ่7-12 ผ่อนช�าระ 300 
บาทต่อเดือน และขยายระยะเวลาการช�าระจนถึง
เดือนตุลาคม 2567

จึงขอเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ลง
ทะเบียนสมัครเข้ามาตรการช่วยเหลือดังกล่าวได้ที่
ช่องทาง MyMo หรอื www.gsb.or.th ส�าหรบัลูก
หน้ีทีไ่ม่ม ีMyMo สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th ต้ังแต่บัดน้ี จนถงึ
วันที ่31 ธันวาคม 2566

สกลนคร : นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร และคณะ  
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชกีลาง ครัง้ที ่ 12 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมนีางสาวกลุยา ตนัติเตมทิ อธิบดีกรม
บญัชกีลาง เป็นประธานในพธิมีอบรางวลัหน่วยงานทีม่ผีลปฏบิตังิานดเีด่น  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง  
ครัง้ที ่12 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์  

โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของกรมบัญชกีลาง ร่วมแสดงความยนิดกีบัหน่วยงาน 
ทีไ่ด้รบัรางวัล

โดยรางวลัทีม่อบให้กบัหน่วยงานทีไ่ด้ปฏบัิตงิานดเีด่น ในครัง้น้ีประกอบ
ด้วย รางวลัหน่วยงานทีม่ผีลปฏบัิตงิานดเีด่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ�านวน 22 หน่วยงาน และรางวลันวตักรรมกรมบญัชกีลาง ครัง้
ที่ 12 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ�านวน 25 รางวัล

ซึง่ส�านกังานคลงัจงัหวดัสกลนครได้รบัรางวลัผลการปฏบิตังิานดเีด่น 
ขนาดกลาง M และได้รบัรางวลันวตักรรม ระดบัชมเชย โดยเสนอผลงาน 
ระบบตดิตามการด�าเนนิงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั 
CoST Tracking Syste

คลงั จ.สกลนคร รบัรางวัลนวัตกรรม
ผลงานระบบตดิตามความโปร่งใส 

ศศธิร กติตธิรกุล

กจิกรรม “ชวนท้าเตยีว 5,000 ก้าว”
อินย่านเก่า เล่าเรือ่งเมืองล�าปาง

ล�าปาง : นางสาวยุรพีรรณ แสนใจยา ผูอ้�านวยการการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านกังานล�าปาง เปิดเผยว่า จากกระแสตอบรบั 
ของผู้มีใจรักสุขภาพและการท่องเที่ยว ทาง ททท.ส�านักงานล�าปาง  
จงึได้จดักจิกรรม “ชวนท้าเตยีว 5,000 steps challenge 0 Carbon 
Emissions” เดนิเทีย่วเพิม่ภมูต้ิานโรค ดแูลสขุภาพ รกัษ์สิง่แวดล้อม 
กบักจิกรรม “เดนิเทีย่วสุดฟิน อนิย่านเก่า เล่าเรือ่งเมอืงล�าปาง” โดย
ประชาชนและนกัท่องเทีย่วเดนิครบ 5,000 ก้าว พร้อมเชก็อนิ หรอืรวิีว 
จดุทีป่ระทบัใจ ในเส้นทาง สามารถแลกรบัของทีร่ะลกึหมวกอะเมซิง่สุดชิค  
จาก ททท.ส�านักงานล�าปาง (First Come First Serve) 

กจิกรรมเริม่ตัง้แต่วนันี ้จนถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2566 มใีห้เลอืกท้ังหมด 
3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเดนิสดุฟิน อนิบ้านเก่าย่านสบตุย๋ 5,000 ก้าว 
เส้นทางเดนิสดุฟิน อนิบ้านเก่าย่านท่ามะโอ 5,000 ก้าว และเส้นทางเดนิ
สดุฟิน อนิบ้านเก่าย่านกาดกองต้า 5,000 ก้าว โดยมีรางวลัส�าหรบัผูช้นะ 
Challenge หมวกอะเมซ่ิงสดุชคิ (ของรางวลัมจี�านวนจ�ากดั)

วธิกีารร่วมสนกุกจิกรรม สามารถรบัแผนที ่“ล�าปาง Walking Map” 
ได้ที ่ ททท.ส�านกังานล�าปาง และ 1. เดนิตามแผนทีเ่ส้นทางทีใ่ห้เลอืก 
1 ใน 3 เส้นทาง จ�านวนการเดนิ 5,000 ก้าว พร้อมบนัทกึหลักฐานการ
เดนิ (หลกัฐานการเดนิ อาท ิการจบัระยะผ่านทาง smart watch หรอื
อปุกรณ์ตดิตามการเดนิต่างๆ) 2. โพสต์ภาพประทบัใจในเส้นทางการเดนิ
ในสือ่ออนไลน์ของผูกิ้จกรรม 3. น�าหลกัฐานกรอกในการ Scan QR-code  
ส่งหลักฐานการร่วมกิจกรรม หรือที่ Link : https://forms.gle/
UQeeeedBWtLj1tNm6 และ 4. รบัรางวลัจากทาง ททท.ส�านกังาน
ล�าปาง 
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“พาณชิย์” เปิดจดุขายไข่ไก่ราคาถกู 
น�าร่อง 20 จว. / กทม.ใช้รถโมบาย
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกบั 

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด เปิดจุดจ�าหน่าย
ไข่ไก่ราคาประหยัด ณ ศาลากลางจังหวัด  
ทัว่ประเทศ โดยเน้นในจังหวดัทีอ่ยูไ่กลแหล่ง
ผลิตไข่ไก่ เปิดจุดจ�าหน่ายน�าร่องแล้ว 20 
จังหวัด ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้จัดรถโมบายธงฟ้า หมุนเวียน
เข้าไปจ�าหน่ายในพ้ืนทีช่มุชน 100 จดุ 

นายวฒันศกัย์ เสอืเอีย่ม อธบิดกีรมการค้า
ภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมอืกบัส�านกังาน
พาณิชย์จังหวัด เปิดจุดจ�าหน่ายไข่ไก่ราคา
ประหยดั ณ ศาลากลางจังหวัด โดยได้ทยอย
เปิดจุดจ�าหน่ายแล้ว 20 จงัหวดั กว่า 50 จดุ 
น�าไข่ไก่เบอร์ 3 จ�าหน่ายถาดละ 105-120 บาท 
หรือเฉลี่ยฟองละ 3.50-4.00 บาท เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางเลอืกซือ้ไข่ไก่ราคาประหยดัให้กบัพีน้่อง
ประชาชน เพือ่ช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยเน้น
ในจงัหวดัทีอ่ยู่ไกลแหล่งผลติไข่ไก่ 

ส�าหรบั 20 จงัหวัดทีก่รมฯ ได้น�าร่องน�าไข่ไก่ 
ราคาประหยัดไปจ�าหน่าย ได้แก่ นครสวรรค์ 
ตรงั พงังา นราธวิาส สตลู ล�าปาง นครราชสมีา 
ภเูก็ต มกุดาหาร พจิติร สรุาษฎร์ธาน ีนนทบรีุ 
เลย ปราจนีบรุ ีสุรนิทร์ ก�าแพงเพชร นครปฐม 
นครพนม นครนายก และปทมุธานี 

ส่วนพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และปรมิณฑล 
กรมฯ ได้จัดรถโมบายธงฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปยัง
ในพืน้ทีช่มุชนจ�านวน 100 จดุหมนุเวียนกนัไป 
ซึง่นอกจากไข่ไก่ราคาถูกแล้ว ยงัมสีนิค้าอปุโภค
บริโภคจ�าเป็นอื่นๆ ที่น�ามาจ�าหน่ายในราคา

ศูนย์ข้อมูล REIC เผย ตลาดท่ีอยู่อาศยั Q2/66 
ยอดขายลด -32.3% เหลือขายเกนิ 1.9 แสนหน่วย

ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ (REIC) รายงาน
ผลส�ารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการ
ขาย ส�าหรับรายไตรมาส 2 ปี 2566 ในพื้นที่
กรงุเทพฯ-ปรมิณฑล พบว่าทีอ่ยู่อาศยัเสนอขาย
ทัง้หมดมีจ�านวนหน่วยเพิม่ขึน้ ร้อยละ 3.3 หน่วย 
ที่เปิดตัวใหม่มีจ�านวนลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ -19.0 ขณะท่ียอดขายได้ใหม่
จ�านวนหน่วยลดลง ร้อยละ -32.3 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู ้ตรวจการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ�านวยการ 
ศูนย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ เปิดเผยผลการท่ีภาวะ
ภาพรวมตลาดทีอ่ยูอ่าศยั ทัง้โครงการแนวราบและ
อาคารชดุ ทีม่หีน่วยเหลอืขายไม่ต�า่กว่า 6 หน่วย 
ในกรุงเทพฯและ 5 จงัหวดัปรมิณฑล ในไตรมาส 2 
ปี 2566 พบว่า หน่วยทีม่กีารเสนอขายท่ีอยูอ่าศยั
รวม (บ้านจดัสรรและอาคารชดุ) 206,246 หน่วย 
มลูค่า 1,019,318 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.3 
และ 5.3 ตามล�าดบั เม่ือเทยีบกับช่วงเดยีวกนัของ 
ปีก่อน ในจ�านวนนีเ้ป็นหน่วยเกดิจากโครงการเปิดตัว 
ใหม่เพยีง 23,080 หน่วย หรอืเพยีงร้อยละ 11.19 
ของหน่วยทีเ่สนอขายทัง้หมด มลูค่า 127,774 ล้าน
บาท หรอืเพยีงร้อยละ 12.54 ของมลูค่าทีเ่สนอขาย
ทัง้หมด ซ่ึงหน่วยทีเ่ปิดตัวใหม่มจี�านวนและมูลค่าท่ี
ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ -19.0 และ 
-6.6 ตามล�าดบั ในจ�านวนดงักล่าวแบ่งเป็นโครงการ
บ้านจัดสรรจ�านวน 11,224 หน่วย มูลค่า 80,299 
ล้านบาท จ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -7.8 โครงการ
อาคารชุดจ�านวน 11,856 หน่วย จ�านวนหน่วยลดลง 
ร้อยละ -27.3 มูลค่าโครงการ 47,475 ล้านบาท 
มูลค่าเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.9 

ในด้านยอดขายพบว่า ในช่วงไตรมาส 2 มีทีอ่ยู่
อาศยัขายได้ใหม่จ�านวนทัง้ส้ิน 15,959 หน่วย มูลค่า
โครงการรวม 83,499 ล้านบาท จ�านวนหน่วยลดลง
ร้อยละ -32.3 มลูค่าลดลงร้อยละ -28.4 ในจ�านวน
ดงักล่าวเป็นการขายได้ใหม่ของโครงการอาคารชดุ
จ�านวน 5,909 หน่วย มลูค่าโครงการรวม มูลค่า 
24,900 ล้านบาท โดยจ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ 
-56.5 มลูค่าลดลงร้อยละ -53.1 และเป็นโครงการ
บ้านจัดสรรจ�านวน 10,050 หน่วย มูลค่า 59,490 
ล้านบาท โดยจ�านวนหน่วยเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 มูลค่า
ลดลงร้อยละ -8.9

ด้านท่ีอยูอ่าศยัเหลอืขายพบว่า ไตรมาส 2 ปี 
2566 มจี�านวนทีอ่ยูอ่าศัยเหลอืขายท้ังสิน้ 190,287 

หน่วย เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.0 มูลค่า 935,819 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 แบ่งเป็น อาคารชุด 74,230 
หน่วย เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.2 มลูค่า 290,637 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ -1.3 และบ้านจัดสรรจ�านวน 
116,057 หน่วย เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.1 มลูค่า 645,182 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 15.8 

สถานการณ์ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัประเภทแนวราบ
เมื่อแยกวิเคราะห์เฉพาะตลาดบ้านแนวราบ ใน
ไตรมาส 2 ปี 2566 ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ-ปรมิณฑล พบว่า 
หน่วยที่มีการเสนอขายเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ
จ�านวน 126,107 หน่วย มลูค่า 704,672 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 5.7 และ 13.2 ตามล�าดบั เมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่พบว่าประเภทบ้านเดีย่ว 
มีการขยายตวัของหน่วยเสนอขายมากทีส่ดุ จ�านวน
ทัง้สิน้ 32,947 หน่วย มอีตัราการขยายตัวร้อยละ 
15.9 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าทาวน์เฮ้าส์เป็นทีอ่ยูอ่าศัย
แนวราบประเภทเดียวที่มีจ�านวนหน่วยเสนอขาย
ลดลงเลก็น้อย โดยมจี�านวน 69,356 หน่วย ลดลง
ร้อยละ -0.3 

ในด้านยอดขายใหม่ไตรมาส 2 ปี 2566 ของ
ประเภททีอ่ยูอ่าศัยแนวราบมีจ�านวน 10,050 หน่วย 
ขยายตวัร้อยละ 0.7 และ มลูค่า 59,490 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ -8.9 และมีอตัราการดดูซบัทรงตวัอยู่
ในระดบั 2.7 แสดงให้เห็นว่าตลาดท่ีอยู่อาศยัแนว
ราบค่อนข้างคงตวัเช่นเดียวกบัไตรมาส 1 ปี 2565 
ท้ังน้ีพบว่า จ�านวนที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ประเภท
โครงการแนวราบทุกประเภทมีอัตราการขยายตัว
ของจ�านวนหน่วยขายได้ใหม่เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ในช่วงหลงัจากโควดิ หรอืระหว่างปี 2565 ถงึปัจจุบนั 
โดยอาคารพาณชิย์และบ้านแฝด มอีตัราการขยายตวั 
เพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 26.1 และ 25.6 ตาม
ล�าดบั ยกเว้นทาวน์เฮ้าส์มอีตัราการขายได้ใหม่ลดลง 
ร้อยละ -7.5 ในขณะทีบ้่านเดีย่วมอีตัราการขยายตัว
เพิม่ขึน้เลก็น้อยคอืร้อยละ 3.3 แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า 
จ�านวนหน่วยโครงการเปิดขายใหม่ประเภททาวน์เฮ้าส์ 
กล็ดลงด้วยเช่นกนัโดยลดลงถงึร้อยละ -15.5 

อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาถงึหน่วยเหลอืขาย 
คงค้างประเภทโครงการแนวราบ กลบัพบว่าบ้านเดีย่ว 
ยังมีอัตราหน่วยเหลือขายมากที่สุดโ ดยมีอัตรา
เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 17.1 ในขณะทีบ้่านแฝดมอีตัรา
หน่วยเหลอืขายเพิม่ข้ึนร้อยละ 11.7 และทาวน์เฮ้าส์ 
มอีตัราหน่วยเหลอืขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.4 ในขณะ
ทีอ่าคารพาณชิย์มีหน่วยเหลอืขายลดลง -0.9 โดย
ภาพรวมตลาดท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ พบว่าอตัราดดูซ ั
บของทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบ้านเดีย่วและทาวน์เฮ้าส์
ลดลงจากปีก่อนหน้า ในขณะทีบ้่านแฝด และอาคาร
พาณิชย์ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเกิดจากมีการเปิดขาย
โครงการใหม่ และในตลาดมทีีอ่ยูอ่าศยัประเภทดงั
กล่าวจ�านวนไม่มากนัก สถานการณ์ตลาดทีอ่ยู่อาศยั
ประเภทอาคารชุด

ตลาดอาคารชดุ ในไตรมาส 2 ปี 2566 ในพืน้ท่ี
กรงุเทพฯ-ปรมิณฑล พบว่า หน่วยทีมี่การเสนอขาย
อาคารชดุ 80,139 หน่วย มลูค่า 314,646 ล้านบาท 
จ�านวนหน่วยลดลงร้อยละ -0.3 และมูลค่าลดลง
ร้อยละ -8.9 ตามล�าดับ เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน ในจ�านวนนีเ้ป็นหน่วยเกิดจากโครงการ

อาคารชดุเปิดตวัใหม่สงูถงึ 11,856 หน่วย ลดลง 
ร้อยละ -27.3 มลูค่า 47,475 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ  
5.9 และเมือ่ดถูงึยอดขายใหม่ของอาคารชดุทีเ่กดิ
ในไตรมาส 2 ปี 2566 จ�านวน 5,909 หน่วย ลดลง
ร้อยละ -56.5 มลูค่า 24,009 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
-53.1 ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขายจ�านวนทั้งส้ิน 
74,230 หน่วย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.2 มลูค่า 290,637 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ -1.3 

5 ท�าเลศกัยภาพทีอ่ยูอ่าศัยแนวราบ
ผลจากการส�ารวจภาคสนาม ยังได้แสดงให้

เห็นท�าเลศักยภาพของตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวราบ 
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2566 ท่ีมียอดขายสงูสุดและมี
อตัราการดดูซับสงู ประกอบด้วยโซน (1) บางพล-ี
บางบ่อ-บางเสาธง ยอดขาย 1,727 หน่วย มลูค่า 
9,962 ล้านบาท อตัราดดูซบัร้อยละ 3.5 ต่อเดอืน 
(2) เมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทร
เจดย์ี ยอดขาย 995 หน่วย มลูค่า 3,585 ล้านบาท 
และอตัราดดูซบัร้อยละ 3.3 ต่อเดอืน (3) บางใหญ่-
บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรน้อย ยอดขาย 992 หน่วย 
มูลค่า 5,047 ล้านบาท และอัตราดูดซับร้อยละ  
1.9 ต่อเดอืน (4) เมอืงสมทุรสาคร ยอดขาย 933 
หน่วย มลูค่า 3,744 ล้านบาท และอัตราดดูซับร้อยละ  
4.5 ต่อเดอืน (5) ล�าลูกกา-ธัญบรุ ียอดขาย 882 หน่วย 
มูลค่า 3,642 ล้านบาท และอัตราดูดซับร้อยละ  
1.9 ต่อเดอืน

ส�าหรับท�า เลที่อ ยู ่อาศัยแนวราบที่ต ้อง
ระมดัระวัง เน่ืองจากยงัคงมหีน่วยเหลอืขายทีม่าก
ติดอันดับต้นๆ แม้ว่าบางพ้ืนท่ีจะมียอดขายและ
อัตราการดูดซบัทีด่ ีได้แก่ (1) บางใหญ่-บางบวัทอง-
บางกรวย-ไทรน้อย เหลอืขาย 16,811 หน่วย มลูค่า 

83,218 ล้านบาท อตัราดูดซบัร้อยละ 1.9 ต่อเดอืน 
(2) บางพล-ีบางบ่อ-บางเสาธง เหลอืขาย 14,689 
หน่วย มลูค่า 79,073 ล้านบาท อัตราดดูซับร้อยละ 
3.5 ต่อเดือน (3) ล�าลูกกา-ธัญบุรี เหลือขาย 
14,501หน่วย มลูค่า 57,010 ล้านบาท อตัราดูดซบั 
ร้อยละ 1.9 ต่อเดือน (4) คลองหลวง-หนองเสือ 
เหลอืขาย 13,112 หน่วย มลูค่า 46,477 ล้านบาท  
อตัราดดูซบัร้อยละ 1.4 ต่อเดือน และ (5) เมอืง
ปทมุธาน-ีลาดหลมุแก้ว-สามโคก เหลอืขาย 10,344 
หน่วย มลูค่า 42,653 ล้านบาท อัตราดดูซับร้อยละ  
1.9 ต่อเดือนโดยระดับราคาที่อยู่อาศัยแนวราบ
เหลอืขายสงูสดุเป็นกลุม่ราคา 3.01-5.00 ล้านบาท 
โดยมีจ�านวนหน่วยเหลือขาย 37,068 หน่วย 
มูลค่า 151,278 ล้านบาท อันดับ 2 คือระดับ
ราคา 2.01-3.00 ล้านบาท จ�านวน 34,924 หน่วย 
มลูค่า 95,177 ล้านบาท และอนัดบั 3 ระดับราคา 
5.10-7.50 ล้านบาท จ�านวน 17,406 หน่วยมลูค่า 
110,101 ล้านบาท

5 ท�าเลศกัยภาพโครงการอาคารชุด : ส�าหรบั
ท�าเลศกัยภาพของตลาดอาคารชดุ ในไตรมาสที ่2  
ปี 2566 โดยเป็นท�าเลทีม่ยีอดขายสงูสดุและมอีตัรา
การดูดซับสูง ประกอบด้วยโซน (1) ห้วยขวาง-
จตจัุกร-ดนิแดง จ�านวนยอดขาย 699 หน่วย มลูค่า 
2,497 ล้านบาท อัตราดูดทรัพย์ร้อยละ 2.0 ต่อ
เดือน (2) คลองหลวง-หนองเสือ ยอดขาย 656 
หน่วย มูลค่า 1,610 ล้านบาท อตัราดดูซับ ร้อยละ 
8.7 ต่อเดือน (3) เมอืงนนทบุร-ีปากเกรด็ ยอดขาย  
615 หน่วย มลูค่า 1,233 ล้านบาท อตัราดดูซบั 
ร้อยละ 3.1 ต่อเดือน (4) พระโขนง-บางนา-
สวนหลวง-ประเวศ ยอดขาย 588 หน่วย มูลค่า 
1,731 ล้านบาท อตัราดดูซบัร้อยละ 2.2 ต่อเดอืน 
(5) ธนบรีุ-คลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-
บางพลัด ยอดขาย 426 หน่วย มลูค่า 1,454 ล้านบาท  
อตัราดดูซบั ร้อยละ 1.6 ต่อเดอืน

วชิยั วริตักพันธ์

ถกูกว่าท้องตลาดด้วย เช่น ข้าวสาร น�า้มนัพชื  
เป็นต้น 

ทัง้นี ้ จากการส�ารวจปรมิาณไข่ไก่ในช่วงนี้  
พบว่า ผลผลิตมีเพียงพอกับความต้องการ
บริโภค และไข่ไก่เบอร์ใหญ่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
จากช่วงก่อนทีม่ปีรมิาณน้อยในตลาด โดยกรมฯ  
จะมกีารก�ากบัดูแลและตดิตามสถานการณ์ราคา 
ไข่ไก่อย่างใกล้ชดิต่อไป เพือ่สร้างความเป็นธรรม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จนถึง
ประชาชนผู้บริโภคในราคาในทุกระดับการค้า 
มคีวามสอดคล้องกนั ตามโครงสร้างท่ีกรมการค้า 
ภายใน ก�ากบัดูแล 

โดยประชาชน หากพบผู ้ค ้ารายใดมี
พฤตกิรรมจ�าหน่ายไข่ไก่ในราคาสูงเกนิสมควร 
สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้า
ภายใน 1569 และหากพบการกระท�าผดิ จะม ี
ความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ. ว่าด้วยราคา
สนิค้าและบรกิาร พ.ศ. 2542 มโีทษปรบัไม่เกนิ 
140,000 บาท หรือจ�าคกุไม่เกนิ 7 ปี หรอืทัง้จ�า 
ทัง้ปรบั

สกพอ.จดั EEC2 CAMP & CONTEST
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่สิง่แวดล้อม

การพฒันาอตุสาหกรรมสมยัใหม่ จ�าเป็นต้อง
พึง่พาบคุลากรรุน่ใหม่คณุภาพสูง ทีม่ทีกัษะความ 
สามารถระดบัสงู เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย  
โดยเฉพาะกลุ ่มเยาวชนท่ีเป็นก�าลังส�าคัญ  
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ สกพอ. จัดกิจกรรม 
EEC2 CAMP & CONTEST ภายใต้ อีอีซี  
สแควร์ ในการปลุกปั้นทักษะเยาวชนให้พร้อม
อตุสาหกรรมสมัยใหม่

ดร.จฬุา สขุมานพ เลขาธิการส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(สกพอ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
จดักิจกรรม EEC2 CAMP & CONTEST ภายใต้  
โครงการเสริมศักยภาพเครือข ่ายเยาวชน 
สิง่แวดล้อมเพือ่พฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก  

และความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่เพ่ือนๆ ในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง  
ได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2566 ได้จัดกจิกรรมค่ายเยาวชน EEC2 
CAMP & CONTEST ระหว่างวันที ่7-9 กนัยายน 
2566 

เพือ่ขยายเครือข่ายครแูละเยาวชน อีอีซ ีสแควร์  
เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้แสดงศกัยภาพ ผ่าน
การประกวดการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรม
ทีช่่วยพฒันาสิง่แวดล้อมท้องถิน่ในมติต่ิางๆ ตาม
บรบิทของพ้ืนที ่ พร้อมขยายผลจรงิในชมุชน โดย
คุณครูและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้เรียนรู้
เกีย่วกบั ออีีซ ีความก้าวหน้าโครงการ อีอีซี 

การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และมกีารน�า
เสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมของเยาวชน 
ภายใต้โครงการ KidBright จากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ 
NECTEC เรียนรู้เกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการผลิตการเกษตรต่างๆ ของ 
EECi เยี่ยมชมการสาธิตกระบวนการผลิต LNG 
(Liquefied Natural Gas) และประโยชน์จาก
ก๊าซธรรมชาติที่เหลือทิ้งน�ามาเป็นพลังงานใน
การผลิตความเย็น ณ อาคารนิทรรศน์พรรณ
พฤกษา สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด ซ่ึงครูและ
เยาวชนให้ความสนใจอย่างมาก และพร้อมจะน�า
ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
เยาวชน ไปท�าโครงการจรงิ ซึง่คณะกรรมการจะ
ไปตดิตามประเมนิโครงการของทกุโรงเรยีน ก่อน
จะมีการประกาศผลรางวัลในปลายเดือนตุลาคม 
2566 ต่อไป

เยาวชน อีอีซี ที่มีทักษะสอดรับกับอุตสาหกรรม
สมัยใหม่และเป็นก�าลังส�าคัญที่จะร่วมพัฒนาและ
เตบิโตไปกบัพ้ืนที ่ออีีซ ีและนางธัญรตัน์ อนิทร รอง
เลขาธิการสายงานพ้ืนที่และชุมชนและสายงาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร ได้บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบั 
ความคืบหน้าโครงการ อีอีซี โดยมีครูและเยาวชน
จาก 17 โรงเรียน เข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนกว่า 90 คน 

ส�าหรับโครงการ อีอีซี สแควร์ ได้ด�าเนินการ
พัฒนาเยาวชนต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2562 เพื่อให้
เยาวชนและคร ูในพ้ืนที ่ออีซี ีทัง้ 3 จังหวัด ให้มคีวามรู้  
ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา อีอีซี ตลอดจนการ
สร้างพลเมืองรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมามีเยาวชน 
ใน 3 จังหวัด ออีซี ีเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 31 โรงเรยีน  
มีการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เช่น โครงการก�าจัด
น�้ามันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ ของโรงเรียน
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โครงการ EEC Plastic 

หรอื ออีซี ีสแควร์ ณ เขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) จังหวัดระยอง

เป็นการเน้นย�า้ให้เยาวชน เกบ็เกีย่วประสบการณ์
ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ สร้างความพร้อมให้ตนเป็น

“แลนด์บรดิจ์” ในอุ้งมือรฐับาลใหม่ 
นกัลงทุน/ปชช.หายใจไม่ทัว่ท้อง!!

“แลนด์บริดจ์” หรือโครงการสะพาน
เศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั ่งทะเลอ่าวไทย-
อนัดามัน (ชมุพร-ระนอง) เป็นโครงการทีถ่กู
จับตามอง และเป็นความหวังทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เน่ืองจากจะเป็นการเปลี่ยน
ทศิทางการขนส่งของโลกให้มาทีไ่ทย จนไทย
กลายเป็นฮับทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมี
การคาดการว่าในอนาคตจะสามารถรองรับ
เรอืบรรทกุสินค้าได้ประมาณ 400,000 ล�าต่อปี

โดยโครงการ อยู่ระหว่างการศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบเบ้ืองต้น ประเมนิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการ
พฒันาการลงทนุ (Business Development 
Model) หากสามารถลงทุนพัฒนาได้ตาม
เป้าหมายจะเป็นอภิมหาเมกะโปรเจกต์ของ
ประเทศไทย ด้วยเม็ดเงินลงทุนสูงถึง 1 ล้าน
ล้านบาท เนือ่งจากจะมกีารพัฒนาท่าเรอืน�า้ลกึ
สองฝ่ังทะเล และมโีครงสร้างพืน้ฐานทีเ่ชือ่มโยง 
การขนส่งสินค้าระหว่างกันด้วยระบบราง  
(รถไฟทางคู ่) และทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (มอเตอร์เวย์) ภายใต้แนวคดิ” One Port 
Two Side” และการพฒันาพืน้ทีห่ลงัท่า ด้วย
อตุสาหกรรมเก่ียวเนือ่ง และกิจกรรมเชงิพาณชิย์ 

ทว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม มองว่าโครงการ
สะพานเศรษฐกจิภาคใต้เชือ่มฝ่ังทะเลอ่าวไทย-
อนัดามัน (ชมุพร-ระนอง) หรอืแลนด์บรดิจ์ เป็น

โครงการใหญ่ทีมี่มลูค่าลงทนุสงูมาก อีกทัง้ยงัมี
ประเดน็ผลกระทบสิง่แวดล้อม การคุม้ค่าในการ
ลงทนุ การหาผูป้ระกอบการร่วมลงทนุ จงึเหน็ว่า
ค่อนข้างยากและต้องใช้เวลา

ท�าให้มีกระแสสังคมเกิดความกังวลถึง
อนาคตของ แลนด์บริดจ์ ทีเ่ป็นผลงานทีส่านฝัน
อย่างเอาจรงิเอาจงัในสมยัรฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา อาจไปไม่ถงึฝ่ังฝันและอาจถกูพบัเกบ็ 
เข้ากรุ ทั้งที่โครงการดังกล่าวถ้าท�าได้ส�าเร็จ 
จะเป็นประตูการค้า การน�าเข้าส่งออกของ
ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
และเป็นการรองรบัสนิค้าเส้นทางจากจนี ลาว 
อนิเดยี ไปยงัยโุรป หรอืสนิค้าจากยโุรป มายงั
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทย (โดยรวม) ได้อย่างมหาศาล 

เราคงต้องมาลุ้นกนัว่า โครงการ แลนด์บรดิจ์  
ในรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน จะหมู ่
หรอืจ่า !!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) มอบรางวัล ISB Awards 2023 ให ้
ผูป้ระกอบการใน 7 นคิมอตุสาหกรรม ทีผ่่านการ
พิจารณาและการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จากการด�าเนนิงานในระดบัสากล ในการพฒันา
ธรุกิจสร้างคณุค่าต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

นายวีริศ อัมระปาล ผู ้ว ่าการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย
ว่า โครงการยกระดับผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
สูเ่กณฑ์ผลสมัฤทธิท์างสงัคมและการพฒันาอย่าง 
ยัง่ยนืของ กนอ. (I-EA-T Sustainable Business :  
ISB) ด�าเนนิการมาเป็นปีที ่2 โดยการน�ามาตรฐาน
สากลมาใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล ้อม เพื่อพัฒนาให ้ เหมาะสม 
แก่อุตสาหกรรมไทย ยกระดับขีดความสามารถ 
และภมิูคุม้กันท่ีดี ในการพฒันาธุรกิจสร้างคณุค่า
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 ภายใต้
กลยทุธ์ขยาย IMPACT โครงการฯ 4 กลยทุธ์ ได้แก่ 

1) เร่งการเข้าสูม่าตรฐาน พฒันาผลสมัฤทธิ์ 
โดยท�างานกับนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ

กนอ.มอบรางวัล ISB Award 2023 
ส่งเสรมิผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

ชมุชนอย่างยัง่ยนื หรือ CSR-DIW ตลอดจนมาตรฐาน
โรงงานอตุสาหกรรมเชงินเิวศ หรอื Eco Factory 
ด้วยการยกระดับเกณฑ์ปฏิบัติท่ีดีตามกรอบความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน สู่การสะท้อนผล
สมัฤทธ์ิ หรือ IMPACT ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นการวางรากฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตและก้าวไปข้าง
หน้า ควบคูไ่ปกับการดแูลชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่าง
สมดลุ” นายวีริศ กล่าว

ด้าน นางปนัดดา รุง่เรอืงศร ีรองผู้ว่าการ กนอ. 
กล่าวว่า โครงการ ISB ปี 2566 ส่งเสริมความร่วมมอื 
ในระดับหน่วยงานภาคีส�าคัญ ได้แก่ ส�านักงาน

วฒันศักย์ เสอืเอ่ียม

วรีศิ อมัระปาล

อตุสาหกรรมในบทบาท ISB Accelerator เพ่ือช่วย
ให้ผู้ประกอบการเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางสงัคมมากขึน้ 2) ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้นวปฏบัิติ
ทีด่ ี ในระดบัประเทศและระดบัสากลในบคุคลากร
ของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเพือ่นผูป้ระกอบการ จากกจิกรรม Workshop,  
Coaching และ ISB Roadshow ต่อเนื่องตลอด
โครงการ 3) รายงานข้อมูล ESG และผลสัมฤทธ์ิ 
Impact จากการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืให้กลายเป็น
บรรทัดฐานใหม่ของอุตสาหกรรมไทยขึ้นทะเบียน
ขอรับรองสู่การเป็น ISB LIST โรงงานยั่งยืนของ 
กนอ. และ 4) เชือ่มโยงกบัภาคเีครอืข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ เพือ่จงูใจผูป้ระกอบการ ผูพ้ฒันานคิม
อตุสาหกรรม และนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ให้ได้รบั 
สทิธิประโยชน์จากการเข้าถงึ Global BCORP Network,  
การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยการมี
ข้อมลูด้านความยัง่ยนื เพือ่รายงาน (ESG Reporting) 
ส่งเสริมภาพลกัษณ์การเป็นแบรนด์ยัง่ยนื 

“โครงการ ISB เป็นการส่งเสริมมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของ กนอ. และผู้พัฒนานิคมฯ ให้
เป็นตัวแทน “ISB Accelerator” กว่า 30 นคิม
อุตสาหกรรม เพื่อน�ามาตรฐานดังกล่าวไปสู ่ 
ผูป้ระกอบการ สะท้อนมลูค่าเพิม่ให้แก่ธรุกจิ และ
ยกระดบัผู้ประกอบการในการด�าเนนิธรุกจิเทยีบ
เท่ามาตรฐานสากล “ISB Assessor” กว่า 50 ราย 
มีผู้ประกอบการท่ีผ่านการตรวจรับรองและขึ้น
ทะเบียนเป็นธุรกิจยัง่ยนื (ISB Lists) กว่า 10 แห่ง 
และสร้างเครอืข่ายพนัธมติร “ISB Community” 
กว่า 11 ภาคพัีนธมติร เพือ่แลกเปลีย่นแนวทาง
การด�าเนนิกจิการทีด่อีีกด้วย 

กนอ.มอบรางวัล ISB Award 2023 ให้แก่ 
ผู้ประกอบการ 9 แห่ง ดังนี้ 1) รางวัล ISB 
EXCELLENCE ได้แก่ บรษิทั แคนนอน ไฮ-เทค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 2) รางวัล ISB LEADER 
ได้แก่ บริษทั ดานลิี ่จ�ากดั, บริษทั ท.ีเค.เอส.สยาม
เพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากดั, บริษทั ซพีแีรม จ�ากดั 
และบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนคิส์ จ�ากดั (มหาชน)  
3) รางวลั ISB STRATEGY ได้แก่ บริษทั อซููอิ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ากดั 
และบรษิทั ยเีอส ยวัซ่า สยาม อนิดสัตรีส์ จ�ากดั และ  
4) รางวลั ISB INITIATOR ได้แก่ บรษิทั เอน็เอม็บ-ี 
มนิแีบ ไทย จ�ากดั

Free Zero Waste school โรงเรยีนพานทองสภา
ชนูปถัมป์ ชลบุรี และโครงการมาบตาพุดพันรักษ์
สชุาดา โรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยา ระยอง เป็นต้น 
รวมถึงเยาวชน ยังขยายผลสร้างความเข้าใจ อีอีซี  
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กรมฝนหลวงฯ จบัมือ กรมส่งเสรมิการเกษตร
เช่ือมข้อมูลวิชาการแก้ปัญหาน�า้ให้เกษตรกร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนาม
ความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร  
เพือ่บรูณาการข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล การวิจัยพัฒนา และพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 มุง่เป้าช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีประสบปัญหาฝนทิง้ช่วงและปัญหา
ภยัแล้งในแต่ละพืน้ที่

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานพิธลีงนามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง 
กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กับ กรมส่งเสริม
การเกษตร โดยม ีนายสพุศิ พทิกัษ์ธรรม อธบิดี
กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร และ นายเข้มแขง็  
ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
พร้อมผูบ้รหิาร ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมเทวกลุ  
ชัน้ 6 กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร เมือ่วนัที ่10 
สงิหาคม 2566 ท่ีผ่านมา

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง 
และการบนิเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงฯ มหีน้าที ่
รับผิดชอบบริหารจัดการน�้าในชั้นบรรยากาศ  
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
แบบบูรณาการของประเทศ ที่ได้น้อมน�าศาสตร์
ต�าราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ 
ฝนหลวง โดยมีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลย ี
การท�าฝนหลวง ให้มีประสทิธิภาพ 

ความร ่วมมือของสองหน ่วยงานในครั้ งนี้  
จะเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่  
ในระบบภมูสิารสนเทศฝนหลวง หรอื ฝนหลวง จีโอแมป  
(Fonluang Geo-Map) ซึง่เป็นชดุข้อมลูทีแ่สดงถงึ
ความต้องการน�้าของพืชตามช่วงเวลาการเพาะปลูก  
การเจรญิเตบิโต ปรมิาณฝนสะสมรายวัน รายสัปดาห์ 
และข้อมูลจ�านวนผู้ขอรับบริการฝนหลวงในแต่ละ
พืน้ทีว่่า มสีภาพการขาดน�า้ในดิน หรอืมีสภาพความช้ืน
ในดินอย่างไร โดยจะน�าข้อมูลเหล่านี้มาร่วมกับ 
ข้อมลูของสภาพอากาศประจ�าวัน ให้กบัศนูย์ปฏบิตัิ
การฝนหลวงทัว่ประเทศ ใช้ประกอบการวางแผนท�า
ฝนประจ�าวัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน�า้ สอดคล้องกบัภารกจิในการส่งเสรมิและ
พฒันาเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรทัว่ประเทศ ทีไ่ด้มี
การพัฒนาชดุข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนทีเ่ช่นกัน 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เล็งเห็นถึง 
ความส�าคญัในการด�าเนนิงาน ร่วมมอืด้านวชิาการกบั
กรมส่งเสรมิการเกษตร ด้านข้อมลูเกษตรกรและแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกร ตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูก  
ซึ่งมีฐานข้อมูลของเกษตรกรจ�านวนหลายล้านคน  
เพือ่การเชือ่มโยงข้อมูลให้ตรงและทนักบัช่วงเวลาน้ันๆ 
(Real Time) ให้มากที่สุด รวมทั้งให ้บริการ

สพุศิ พทิกัษ์ธรรม เข้มแขง็ ยติุธรรมด�ารงประยูร อนิสกลุ

ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชนในช่องทางโมบาย  
แอปพลิเคช่ัน “ขอฝน” บนโทรศพัท์มือถอื ได้แก่ 
การขอรบับรกิารฝนหลวง การแจ้งข้อมลูข่าวสาร
แก่เกษตรกร แจ้งข้อมูลสภาพอากาศประจ�าวัน  
เพ่ือบริการแก่ประชาชนทั่วไป และเกษตรกร 
แบบเชงิรกุ น�าไปประกอบการตดัสนิใจในการเพาะปลกู  
ให้ได้ประสทิธิผลมากทีสุ่ด

โดยทัง้สองหน่วยงาน ได้ท�าการตกลงก�าหนด
ขอบเขตความร่วมมอื ในด้านข้อมลูสารสนเทศและ
เทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่จะมกีารแลกเปลีย่น สนบัสนนุ
ข้อมูลซ่ึงกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร
จัดการน�า้ การดัดแปรสภาพอากาศ ด้านการส่งเสรมิ 

การเกษตร ข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร ข้อมลูภูมสิารสนเทศ 
ด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง
สองฝ่ายและประชาชน 

“นอกจากการวิจัย พัฒนา แลกเปล่ียน 
องค์ความรูใ้นด้านต่างๆ แล้ว ยังรวมถงึการส่งเสรมิ 
และพัฒนาบุคลากร โดยจะมีการแลกเปล่ียน 
นกัวชิาการ นกัวจิยั ของทัง้สองหน่วยงาน ในการศกึษา 
ดูงาน การฝึกภาคปฏบัิติ การบรรยายเชงิวชิาการ 
เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพด้านวชิาการ ความรูด้้าน
การบริหารจัดการน�้า การดัดแปรสภาพอากาศ 
ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการช่วยเหลือ
เกษตรกร ซ่ึงจะส่งผลให้การด�าเนินงานของท้ังสอง 
หน่วยงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570 
ให้ประสบผลส�าเรจ็สงูสดุต่อไป” อธิบดีกรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร กล่าว

DBD เผย 8 เดือน ปี 66 ต่างชาติแห่ลงทุน 
แตะ 65,790 ล้านบาท ญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง

นายทศพล ทงัสุบตุร อธบิดกีรมพัฒนาธรุกจิการค้า  
ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการการประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดอืนของปี 2566 
(มกราคม-สิงหาคม) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต ้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 จ�านวน 435 ราย เป็นการลงทุนผ่าน
ช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว 145 ราย และการขอหนังสอืรบัรองการ
ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 290 ราย เงนิลงทุนท้ังสิน้  
65,790 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 4,491 คน โดยชาว
ต่างชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ ญีปุ่น่ 99 ราย  
(ร้อยละ 23) เงนิลงทนุ 21,981 ล้านบาท สงิคโปร์ 
72 ราย (ร้อยละ 17) เงนิลงทนุ 13,995 ล้านบาท 
สหรัฐอเมรกิา 71 ราย (ร้อยละ 16) เงนิลงทุน 3,070 
ล้านบาท จนี 31 ราย (ร้อยละ 7) เงนิลงทนุ 11,851 
ล้านบาท และฮ่องกง 19 ราย (ร้อยละ 4) เงนิลงทนุ 
5,359 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 14 (เดอืน ม.ค.-ส.ค. 2566 อนญุาต 435 
ราย/เดอืน ม.ค.-ส.ค. 2565 อนญุาต 381 ราย) มลูค่า
การลงทนุลดลง 17,492 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  
21 (เดอืน ม.ค.-ส.ค. 2566 ลงทุน 65,790 ล้านบาท/
เดือน ม.ค.-ส.ค. 2565 ลงทุน 83,282 ล้านบาท) และ
จ้างงานคนไทยเพ่ิมขึน้ 729 ราย คดิเป็นร้อยละ 19 
(เดอืน ม.ค.- ส.ค. 2566 จ้างงาน 4,491 คน/เดอืน 
ม.ค.-ส.ค. 2565 จ้างงาน 3,762 คน) โดยจ�านวน 
นกัลงทนุทีเ่ข้ามาลงทุนสงูสดุยงัคงเป็นนกัลงทนุจาก
ญีปุ่น่ เช่นเดียวกบัปี 2565

ธุรกิจท่ีได้รับอนุญาตเดือนมกราคม-สิงหาคม 
2566 ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิทีส่อดคล้องกบัการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสรมิ
การลงทนุเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ อาทิ 

รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็น 
องค์ความรู ้ เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศ 
ผูเ้ข้ามาลงทนุให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรูเ้ก่ียวกบั 
การควบคุมแรงดันหลุมขุดเจาะปิโตรเลียม  
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
การอัดฉีดซีเมนต์ในหลุมแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม  
องค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนด�าเนินการขุดสถานี
ใต้ดิน องค์ความรู้เก่ียวกับการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในโครงการรถไฟฟ้า องค์
ความรูเ้กีย่วกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม และ 
องค์ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารแก้ไขปัญหาในการใช้งาน
ยางล้ออากาศยาน เป็นต้น 

เม่ือเปรียบเทยีบช่วงเวลาเดยีวกนักบัปี 2565 
พบว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 54 ราย  

 บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ 
ทดสอบ และบ�ารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์และส�าหรบัทีใ่ช้ในสถานพยาบาล

 บริการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT

 บรกิารเป็นศูนย์กลางธรุกิจระหว่างประเทศ 
ซึ่งให ้บริการแก่กิจการของวิสาหกิจในเครือ 
ในต่างประเทศ

การลงทนุในพืน้ที ่ EEC ของนกัลงทนุต่างชาติ 
เดอืนมกราคม-สงิหาคม 2566 มนัีกลงทนุต่างชาติ
สนใจลงทนุในพืน้ท่ี EEC 86 ราย คดิเป็นร้อยละ 20 
ของจ�านวนนกัลงทนุทัง้หมด โดยมมีลูค่าการลงทนุ
ในพืน้ที ่EEC 14,283 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 22 
ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นนักลงทุนจากประเทศ
ญีปุ่น่ 37 ราย ลงทนุ 6,216 ล้านบาท จนี 13 ราย 
ลงทนุ 1,053 ล้านบาท ฮ่องกง 6 ราย ลงทนุ 4,046 
ล้านบาท และประเทศอืน่ๆ 30 ราย ลงทนุ 2,968 
ล้านบาท 

โดยธรุกจิทีล่งทุน อาท ิ1) บรกิารให้ค�าปรกึษา
แนะน�าด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมต่างๆ 2) บริการทางวิศวกรรม
และเทคนิค เช่น การเลือกใช้เครื่องจักรและ
อปุกรณ์การวางแผนตดิตัง้และทดสอบการท�างาน
ของเครื่องจักร วางแผนประเมินความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับการใช้เครน 
หรือเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นต้น  
3) บรกิารรบัจ้างผลติเครือ่งจกัร และชิน้ส่วนของ
เครือ่งจกัรส�าหรบัอตุสาหกรรม 4) บรกิารรบัจ้าง
ผลติช้ินส่วนยานพาหนะ และ 5) บรกิารออกแบบ
แม่พมิพ์โลหะส�าหรบัผลติช้ินส่วนยานยนต์

เฉพาะเดอืนสงิหาคม 2566 มกีารอนญุาตให้
คนต่างชาตปิระกอบธรุกิจในประเทศไทย 58 ราย 
เป็นการลงทุนผ่านการขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธรุกจิของคนต่างด้าว 23 ราย และการขอหนังสอื
รบัรองการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 35 ราย 
เงนิลงทนุทัง้ส้ิน 6,840 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 
897 คน ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาตจิากญีปุ่น่ สงิคโปร์ 
และฮ่องกง รวมถงึมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยอัีนเป็น
องค์ความรูเ้ฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผูเ้ข้ามา
ลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู้เก่ียวกับการ 
ควบคุมแรงดันหลุมเจาะปิโตรเลียม องค์ความรู ้
เก่ียวกับการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยกในงาน
ขุดเจาะ และองค์ความรู ้เก่ียวกับขั้นตอนและ
กระบวนการผสมผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม องค์ความรู้
เก่ียวกับข้อก�าหนดระบบการวเิคราะห์อนัตรายและ
จดุวกิฤตทีต้่องควบคมุในการผลติอาหาร (HACCP) 
เป็นต้น 

 ทศพล ทงัสบุตุร

พช.อบรมนักวิชาการพฒันาชุมชน 
ให้ทันสมัย เก่ง ดี มีความสามารถ

กรมการพฒันาชมุชน จัดอบรมหลักสูตร
เสริมสมรรถนะนักวิชาการพัฒนาชุมชน 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อน�า 
องค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน  
พัฒนาคน พัฒนางาน เสริมสร้างความ
สามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของกรม
การพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 
อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 

นายอรรษษิฐ์ สัมพนัธรตัน์ อธบิดีกรมการ
พัฒนาชุมชน กล่าวว่า ต�าแหน่ง นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
และส�านกั กอง ศนูย์ นัน้ เป็นต�าแหน่งทีม่บีทบาท
ส�าคัญที่จะต้องท�างานร่วมกับผู้อ�านวยการ 
กลุ่มงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบการ
พัฒนางาน การวางแผน การเขียนเอกสาร
วิชาการน�าเสนอผลงาน การจัดท�าข้อเสนอ 
ในการพฒันางาน การบรหิารจดัการฐานข้อมลู
ขนาดใหญ่ (Big data) ตลอดจนการเทคนคิการ
ท�างานให้มปีระสทิธภิาพเพือ่ขบัเคลือ่นภารกจิ
ส�าคญัของกรมการพฒันาชุมชน 

ดังนั้น การเพิ่มสมรรถนะด้วยองค์ความรู้  
เสริมเทคนิคและประสบการณ์ใหม่ จึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญทีจ่ะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคล่ือน 
งานพฒันาชุมชนให้ประสบผลส�าเร็จ จงึหวงัเป็น
อย่างย่ิงว่าการฝึกอบรมหลกัสตูรเสริมสมรรถนะ
นกัวชิาการ ในครัง้นี ้จะได้รบัความร่วมมอื ร่วมคดิ  
ร่วมเรียนรู้อย่างตั้งใจ และน�าองค์ความรู้ที่ได้ 
น�ากลับไปปรับใช้ ไปพัฒนาองค์กร ตลอดจน
สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนา
ชมุชนและตอบสนองนโยบายรฐับาลได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ
ส�าหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการก�าหนด

หลักสูตรที่ใช ้รูปแบบการเรียนรู ้แบบเน้น
ประสบการณ์และทักษะในการปฏบิติังาน โดย
แบ่งหมวดการเรียนรู้ออกเป็น 3 หมวด ดังน้ี 
หมวดที ่ 1 Knowledge มคีวามรูค้วามเข้าใจ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง หมวดที่ 2 
Skills มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
ท�างานบนฐานองค์ความรู ้หมวดที ่3 Mindset 
สร้างสรรค์กระบวนการทางความคิด ทัศนคติทีด่ี 
ต่อการท�างาน 

โดยมวีทิยากร ประกอบด้วย 1) ดร.มรกต 
ก�าแพงเพชร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกยีรติ บรรยายในหวัข้อวชิา เทคนคิ
และทักษะการท�างานให้มีประสิทธิภาพ 2)  
ดร. สันตธิร ภรูภัิกด ีวทิยากรและทีป่รกึษาด้าน
การตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริการ 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ องค์กรภาครัฐและเอกชน 
บรรยายในหัวข้อวิชา การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมองค์กรและชุมชน 3) ดร.ญาณวิธ  
นราแย้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ
วันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลยักรงุเทพ บรรยายในหวัข้อวชิา การ
บรหิารจดัการฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) 
4) อาจารย์อจัฉรา ชมภทูนั กรรมการผูจ้ดัการ 
Twenty D. Limited Partnership บรรยาย
ในหัวข้อวิชา การพัฒนาตนเองในบทบาท 
นกัวชิาการมอือาชพี 5) ดร.นราธปิ อ�า่เท่ียงตรง  
วทิยากรและทีป่รึกษาด้านการตลาด การขาย 
การบริการ การท่องเที่ยว และการพัฒนา
ธุรกิจ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นน�า/ 
กรรมการบรหิารบรษิทัฮาบ ิ32 จ�ากดั บรรยาย
ในหัวข้อวชิาการจดัท�าเอกสารวชิาการ การจดั
ข้อเสนอการพัฒนางาน พร้อมท้ังการเรียนรู้
แบบแบ่งกลุ่มในการพัฒนาทักษะกับวิทยากร 
มืออาชีพ เพ่ือน�าไปปรบัใช้กบัการขบัเคลือ่นภารกจิ 
ของกรมการพฒันาชมุชนได้อย่างเหมาะสม 

 บรกิารขดุเจาะหลมุปิโตรเลียมภายในบริเวณ
พืน้ทีแ่ปลงส�ารวจทีไ่ด้รบัสมัปทานในอ่าวไทย

 บริการบ�ารุงรักษาหลุมขุดเจาะปิโตรเลียม
บนชายฝ่ัง

 บรกิารออกแบบ จดัซือ้ จัดหา ตดิตัง้ ปรบัปรงุ 
พัฒนา ทดลองระบบ เช่ือมระบบ และการเปิดใช้งาน  
ตลอดจนการบริหารจัดการส�าหรับโครงการ
รถไฟฟ้า

 บรกิารก่อสร้าง รวมทัง้ ติดต้ังและทดสอบเกีย่ว
กบัการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตแิละสถานคีวบคมุก๊าซ
ธรรมชาติและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับ
โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก

ธุรกจิท่ีคนต่างด้าวได้รบัอนุญาต 
 การผลติแป้งจากข้าวเพือ่ใช้เป็นวตัถุดบิหลกัในกระบวนการผลติขนมข้าวอบกรอบ (RICE 

CRACKERS) 
 บรกิารขดุเจาะหลมุปิโตรเลยีมภายในบรเิวณพ้ืนทีแ่ปลงส�ารวจทีไ่ด้รบัสมัปทานในอ่าวไทย 
 บรกิารรบัจ้างผลิตชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ประเภทผลติภณัฑ์ไดโอดเปล่งแสง (LED Assembly)
 บรกิารพฒันาแพลตฟอร์มเพือ่ให้บรกิารดิจทิลั ซึง่เป็นการพฒันาปรับปรงุแพลตฟอร์มกลาง

เชือ่มต่อระหว่างร้านค้าออนไลน์ และผูใ้ห้บริการคลงัสินค้าและขนส่งสนิค้า
 บรกิารทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น ให้บรกิารทางเทคนิคเกีย่วกบัวธิกีารการใช้งานเครือ่งจกัร 

อปุกรณ์ และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานอตุสาหกรรมต่างๆ ตามหลกัการวศิวกรรมควบคมุดแูลการใช้งาน 
สงัเกตการณ์ และตรวจสอบความปลอดภัย ด�าเนินการตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขของการใช้งาน
ของเครือ่งจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น

ธ.ก.ส. ร่วม กสก. และสยามคูโบต้า 
รวมพลงัขบัเคล่ือนเกษตรแปลงใหญ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จับมือกรมส่งเสริม
การเกษตร (กสก.) และสยามคูโบต้า ร่วมมอื
ด้านวิชาการ สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม โดยถ่ายทอดผลงานวจิยัและความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ให้แก่
เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน เพือ่ช่วยลดต้นทุน
และเพิม่รายได้ 

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าว
ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อน�าเทคโนโลยีและ
นวตักรรม มาใช้ประโยชน์ในภาคการผลติและ
การเกษตร อาท ิ ระบบและเครือ่งจักรส�าหรบั
จัดการฟาร์ม ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม 
ระบบบรหิารจดัการน�า้ ระบบอตัโนมัต ิหุน่ยนต์
การเกษตร และโดรนเพือ่การเกษตร ยกระดับ
เกษตรกรไทยไปสู่ภาคการผลิตที่มีมาตรฐาน 
จากองค์ความรู ้สมัยใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ควบคู่ทักษะที่จ�าเป็นในด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ท้ัง
การแปรรปูสร้างมลูค่าเพ่ิม บรรจภัุณฑ์และการ
ดีไซน์ เพื่อต่อยอดการพัฒนามาตรฐานสินค้า
ไปสู ่ตลาดที่มีก�าลังซื้อสูง พร้อมร่วมพัฒนา
เกษตรกรและวิสาหกจิชมุชนผ่านศนูย์การเรยีนรู้  
ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิต  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกร 
ในชมุชนและพืน้ท่ีใกล้เคยีง ให้เกิดการต่อยอด
การด�าเนินงาน ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

โดยวางเป้าหมาย 12 พืน้ท่ีเกษตรแปลงใหญ่  
ได้แก่ แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า จังหวัดราชบุรี 
แปลงใหญ่สมุนไพร จังหวดัจันทบุร ี แปลงใหญ่
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ จงัหวดัลพบรุ ีแปลงใหญ่อ้อย  
จังหวัดขอนแก่น แปลงใหญ่มันส�าปะหลัง  
จงัหวดันครราชสมีา แปลงใหญ่ข้าวบ้านพระแก้ว  
จังหวัดชัยนาท แปลงใหญ่สับปะรด จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ แปลงใหญ่ล�าไย จงัหวดัล�าพูน 
แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ จังหวัดสุโขทัย 
แปลงใหญ่ทเุรยีน จังหวดัจนัทบรุ ี และจงัหวดั
ชมุพร และแปลงใหญ่ปาล์มน�า้มัน จังหวัดพทัลงุ 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนเงินทุนในอัตรา
ดอกเบีย้ผ่อนปรน เพือ่การจัดหาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาใช้ในการบรหิารจดัการดนิและน�า้ 

ในพื้นที่ร่วมกัน ทั้งการพัฒนาเกษตรกรที่เป็น 
ผูจั้ดการแปลง การส่งเสรมิการปลกูพืชในพ้ืนทีใ่ห้
เหมาะสมตามหลกั Zoning การใช้พืชพันธ์ุดี เพ่ือ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ พร้อมขยายเครือข่าย 
การผลติและการตลาดสนิค้าเกษตรแปลงใหญ่  
เพือ่ยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ให้เป็นผู้ประกอบการ 
เกษตรสมยัใหม่

โดยส่งเสรมิการใช้เครือ่งจกัรกลการเกษตร 
การพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้และการ
บ�ารงุรกัษา โดยสร้างช่างเกษตรประจ�าท้องถ่ิน 
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบโรงเรือน 
ท่ีทันสมัยและมีประสทิธิภาพ ทดแทนปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร พร้อมส่งเสรมิ 
การพฒันาเครอืข่ายบรกิารเครือ่งจกัรกลทางการ
เกษตรของชมุชน ให้เกดิระบบ Sharing Economy  
ในท้องถิน่ รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้ 
Application ในการบรหิารจดัการเครือ่งจกัรกล 
การเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพต่อไป

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ ์ กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด กล่าวว่า สยามคูโบต้า
สนบัสนนุนโยบายด้านการพฒันาภาคการเกษตร 
กับภาครัฐมาโดยตลอด เช่นความร่วมมอืกบักรมส่งเสรมิ 
การเกษตร ส่งเสริมการท�าเกษตรแม่นย�าด้วย
โซลูชันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ให้แก่ Young 
Smart Farmer และได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการ
สร้างโอกาสให้เกษตรกร ประชาชนทัว่ไป และ
ผูป้ระกอบการเข้าถงึเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

ทั้งนี้ สยามคูโบต้าจะให้การส่งเสริมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในภาคการเกษตร อาทิ  
การจัดการเกษตรกรรมครบวงจร หรอื KUBOTA 
(Agri) Solutions / ปฏทินิการเพาะปลกู KAS 
Crop Calendar Online โดรนการเกษตร 
ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถงึเคร่ืองจกัรกล
การเกษตรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ได้แก่ KIN 
MATCH จ้างเครือ่งจักรกลเกษตรพร้อมคนขบั 
KIN RENT บรกิารเช่าเครือ่งจกัรฯ การรวมกลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่ รวมถงึการอบรมให้ความรูด้้าน
นวตักรรมเกษตรและการพฒันาศกัยภาพให้กบั
เกษตรกรผ่านการศึกษาดูงานที่คูโบต้าฟาร์ม 
และโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยาม
คูโบต้า SKCE สยามคูโบต้าเชื่อว่าจะสามารถ
สร้างโอกาสสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้
อย่างเข้มแขง็

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การแปรรปูและการ
บรหิารจดัการช่องทางการตลาด ผ่านสนิเช่ือ BCG 
Model วงเงนิรวม 3.5 หมืน่ล้านบาท ประกอบด้วย  
1) สนิเชือ่เพือ่เศรษฐกิจชวีภาพ (Bio Economy  
Credit) 2) สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy Credit) และ 3) สินเชื่อ 
สเีขยีว (Green Credit) ส�าหรบัลกูค้าทีอ่ยูใ่นช่วง
เริม่โครงการและอยูร่ะหว่างการรับรองมาตรฐาน 
กรณีเป็นเกษตรกร บุคคล อัตราดอกเบี้ย MRR 
ต่อปี (ปัจจุบนั MRR เท่ากบัร้อยละ 6.975 ต่อปี) 
และนติิบคุคล กลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่เกษตรกร
หรอืสหกรณ์การเกษตร อัตราดอกเบีย้ MLR ต่อปี  
(ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5.625) และใน
กรณีท่ีลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ส�าหรับ
เกษตรกรบคุคล คดิอตัราดอกเบีย้ MRR -1 ต่อปี 
และนติิบคุคล คดิอตัราดอกเบีย้ MLR - 0.5 ต่อปี 
สนิเชือ่นวตักรรมดมีเีงนิทนุ สนิเชือ่เสรมิแกร่ง SME 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 และสินเชื่อธุรกิจชุมชน
สร้างไทย อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.01

นายครองศกัดิ ์สงรักษา รองอธบิดกีรมส่งเสรมิ 
การเกษตร กล่าวว ่า กรมฯ จะร่วมพัฒนา
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพการและผลิตสินค้าเกษตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน การส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมเกษตรกรให้รวม
กลุ ่มท�าการผลิตสินค ้าเกษตร ทั้ งด ้านพืช 
ปศุสัตว์ และประมง การบริหารจัดการร่วมกัน 
ในรปูแบบเครือข่าย ศพก. เพือ่ให้เกดิการท�างาน

ฉตัรชัย ศริไิล
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กรมป่าไม้ พร้อมขบัเคล่ือนจัดการป่าไม้
เพ่ิมพืน้ทีส่เีขียวดงึประชาชนดแูลรกัษาป่า

มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  
ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 
พ.ศ. 2439 (ร.ศ.115) เพือ่ท�าหน้าท่ีดูแลกิจการด้าน
ป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่
ท�าให้กรมป่าไม้เจริญรุ ่งเรือง ซึ่งในวันนี้กรมป่า
ไม้จะมีอายุครบรอบ 127 ปี มีภารกิจในการ
ดูแลทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าการ
อนุรักษ์ การฟื้นฟูพื้นท่ีป่าท่ีได้รับความเสียหาย
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 
เพือ่ส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุน่หลังต่อไป

“รถยนต์ไฟฟ้าพลงังานทดแทน อย่างพลงังาน 
แสงอาทิตย ์  เป ็ นนวั ตกรรมที่ ตอบ โจทย  ์
ความท้าทายของประเทศ โดยไทยเราจะสามารถ
สร้างอตุสาหกรรมพลงังานแหล่งใหม่ได้” ดร.ทวารฐั สตูะบุตร 

ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิาร
และพฒันาองค์ความรู ้หรอื OKMD

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นประธาน
ในพธิมีอบรางวลัให้แก่เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชพี
ปลกูสวนป่า รางวลัเข็มเชดิชเูกียรติให้กับผูช่้วยเหลอื 
ราชการกรมป่าไม้ และรางวลัโล่ใบประกาศเกียรตคิณุ
ให้กบัข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ท่ีเกษยีณ
อายุราชการ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคล
ต้นแบบของกรมป่าไม้ ประจ�าปี พ.ศ. 2566

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม กล่าวต่อว่า พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

ภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาตภิายใต้
เงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด เร่งรดัการฟ้ืนฟปู่า
และเพิม่พืน้ทีสี่เขยีว สร้างความสมดลุระหว่างการ

นายสุรชัย  อจลบุญ  อธิบดีกรมป ่าไม ้  
กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้ได้ด�าเนินงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงในวันน้ีครบ 127 ปี ท่ีผ่านมา  
กรมป่าไม้ได้น้อมน�าศาสตร์พระราชามาปรับใช้
ในภารกิจด้านป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้าน
มาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน นอกจากน้ียังมี 
การบูรณาการหน่วยงานท้ังจากภาครัฐและเอกชน
ในการร่วมกนัป้องกันรักษาป่า พร้อมทัง้การปรับปรุง
พระราชบัญญัติป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและ 
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการแก้ปัญหาให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน พิชติ สมบัตมิาก สรุชยั อจลบญุ

กรมป่าไม้ จดังานสถาปนา 127 ปี “รกัษ์ป่า 
รักษาสรรพชีวิต” พร้อมขับเคล่ือนงานบริหาร
จัดการป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างเครือข่าย 
ดึงประชาชนมส่ีวนร่วมดแูลรักษาป่า 

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นประธานใน
พธีิงานวนัคล้ายวนัสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี  
“รักษ์ป่า รักษาสรรพชวีติ” ร่วมพิธถีวายเคร่ืองราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืน จึงท�าให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศให้อยูใ่นระดบัคงที ่และยงัมแีนวโน้มพืน้ทีป่่า 
ทีจ่ะเพิม่ข้ึน และในอนาคตกรมป่าไม้ยงัคงให้ความ
ส�าคญักบัการสร้างความสมดลุทางทรพัยากรป่าไม้ 
อย่างยัง่ยืน และจะคงมุง่มัน่ในการบริหารจดัการป่าไม้ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โดยยึดเอาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ความเดือนร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 
เป็นความส�าคญัอันดบัแรก

“จากความส�าเร็จที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชนในการเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการดแูลทรพัยากรป่าไม้ในการฟ้ืนฟแูละพฒันา
ทรัพยากรป่าไม้ โดยกรมป่าไม้จะมีพิธีมอบโล่  
ใบประกาศเกียรตคิณุ หนงัสือชมเชย และรางวลั 
เข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ที่ช่วยเหลือเพ่ือเป็นการ
เชดิชเูกียรติ และขอบคณุทีร่่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของกรมป่าไม้ โดยจะมี 
พิธีมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย บริษัท ราช 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) สนบัสนนุโครงการคนรักษ์ป่า  
ป่ารักชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
งบประมาณ ในการปลูกและฟื ้นฟูป ่า และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุน
โครงการ Care the Wild โดยประสานบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วม
สนบัสนนุกจิกรรมปลกูป่าในพืน้ทีป่่าชมุชน เป็นต้น”

โดยการออกพระราชบญัญตัป่ิาชมุชน สนบัสนนุให้
ชมุชนทีอ่ยูร่อบป่าได้ประโยชน์จากการดแูลรกัษาป่า 
ซึง่เป็นการจดัระเบยีบชมุชนทีอ่าศยัในพืน้ทีป่่าให้คน
สามารถอยูร่่วมกับป่าได้อย่างยัง่ยนื 

ส�าหรับการแก้ไขปัญหาทีดิ่นท�ากนิให้ประชาชน 
ซ่ึงกรมป่าไม้ได้ด�าเนินการจดัหาทีท่�ากนิให้กบัชุมชน

นอกจากนี ้ กรมป่าไม้ยงัมภีารกจิส�าคญัเร่งด่วน
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มอบ
นโยบายขอให้ทกุหน่วยงานท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องเตรียม
วางแผนในการป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการ
แก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM 2.5 พร้อมทัง้
ขอให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์ อดทน 
มีวนิยั และขอให้ยดึถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลกั
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กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ  
ทีห่่วงใยสิง่แวดล้อม รวม 27 หน่วยงาน และ 
จติอาสากว่า 3,000 คน เดนิหน้า “เกบ็...เซฟ...
โลก” กับกิจกรรมเก็บขยะชายหาดภายใต้ 
แคมเปญ #PullingOurWeight เน่ืองใน 
วันอนุรักษ์ชายฝั ่งสากล จังหวัดระยอง  
ประจ�าปี 2566 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 21  
โดยเก็บขยะชายหาดได้ 6086.7 กโิลกรมั

พนักงาน Dow ท่ัวโลกได้เข้าร่วมกบัองค์การ
อนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) 
ด�าเนนิกิจกรรมเน่ืองในวนัอนรุกัษ์ชายฝ่ังสากล 
หรอื International Coastal Cleanup ซึง่เป็น
กิจกรรมเก็บขยะชาดหาดพร้อมกันทั่วโลกทุก 
วนัเสาร์ สปัดาห์ที ่3 ของเดอืนกนัยายนต่อเนือ่ง 
เป็นปีที ่38 และส�าหรบัประเทศไทยนบัเป็นปีท่ี 21 

ส�าหรบัปีนี ้Dow ได้ร่วมกบัองค์กรต่างๆ และ
จติอาสากว่า 3,000 คน เก็บขยะชายหาดตลอด
ระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร ณ บรเิวณหาดน�า้รนิ- 
หาดพยูน-หาดพลา อ�าเภอบ้านฉาง และหาด
สชุาดา-หาดแสงจนัทร์-หาดแหลมเจรญิ-หาดแม่
ร�าพงึ อ�าเภอเมอืง จังหวดัระยอง ซึง่เป็นสถานท่ี
ท่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดัระยอง

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อ�านวยการ
โรงงาน กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า 
กจิกรรมเกบ็ขยะชายหาดทีเ่ราเป็นผูน้�าการจดั
มาอย่างยาวนานนี ้ ไม่ได้มุ่งหวงัทีจ่ะลดปรมิาณ
ขยะเพยีงในช่วงเวลาของกิจกรรม แต่ยงัท�าให้ 
ผู ้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงปลายทางของการ 
ไม่คดัแยกขยะ และเหน็ความส�าคญัของการช่วยกัน 
คัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง โดยเฉพาะพลาสติก
ใช้แล้วที่ยังมีคุณค่าเกินกว่าที่จะทิ้งไปอย่าง 
น่าเสยีดาย พร้อมกันนี ้Dow ยงัสนบัสนนุให้พนกังาน
และประชาชนร่วมกันเก็บขยะจากชายฝั ่ง 
และในป่าโกงกางในจงัหวัดระยองตลอดทัง้ปี

Dow เดนิหน้า “เก็บ เซฟ โลก” กู้วกิฤตขยะทะเล
หยุดย้ังขยะกว่า 6 ตนั ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศทางทะเล

พพ.โชว์โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ 
ความส�าเรจ็ขับเคลือ่นแผนอนรัุกษ์พลังงาน

พพ.เย่ียมชมความส�าเรจ็ ทมีเวร์ิคโตโยต้า
คว้ารางวลั Thailand Energy Awards 2023 
ประเภททมีงานด้านพลงังานโรงงานควบคมุ 
3 ปี สามารถท�ากิจกรรมเพื่อลดพลังงาน 
ได้ถงึ 29 เรือ่ง ท�าให้สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 11,237 ตนั หรือ 
คดิเป็นค่าพลงังาน 54 ล้านบาท 

ชูการน�าแนวคิดกลไกลทางธรรมชาติ  
Karakuri มาสร้างประโยชน์ในขบวนการผลติ
ท่ีไม่ต้องใช้พลังงานสิ้นเปลือง สู่การยกระดับ
เป็นวฒันธรรมองค์กรด้านการอนรุกัษ์พลงังาน 
อย่างแท้จริง สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกองค์กร เข้าใจง่ายในเทคนิคการใช้
พลังงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ด้วยพลงัของคน 
ในองค์กร สูเ่ป้าหมายการลดคาร์บอน “Toyota 
Environmental Challenge 2050”

นายช�านาญ กายประสทิธ์ิ รองอธิบดกีรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กล่าวว่า โรงงานบ้านโพธิ ์บริษทัโตโยต้า  
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด จ.ฉะเชิงเทรา 
ประสบความส�าเร็จจากการพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงาน ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการ
ลดพลังงาน ทัง้จากกจิกรรมในอดตี จากความรู ้
และประสบการณ์ต่างๆ เรียบเรียงให้เข้าใจง่าย
จนสามารถพัฒนาเป็นคู่มือ เพ่ือถ่ายทอดไปสู่
ภายในและภายนอกองค์กร ผ่านกจิกรรม ‘Zero 
CO2 Viewpoint’ โดยเฉพาะการใช้กลไกและ

ช�านาญ กายประสทิธิ์ สมคดิ ประดษิฐ์ก�าจรชยั

ได้ถงึ 11,237 ตนั หรอืคิดเป็นค่าพลงังาน 54 ล้าน
บาท ซึง่เป็นผลจากพนกังานทกุคนได้ร่วมปฏิบตัิ
การ รายงานผล ติดตาม ประจ�าวัน ของแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือวัดผลและไม่ให้เกินค่าที่ก�าหนดไว้ 
ท�าให้สามารถจัดการความผดิปกตขิองพลังงานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้มกีารให้ความรูก้บั
พนกังานในองค์กร รวมถงึการถ่ายทอดแนวทาง
ของโตโยต้าสูอ่งค์กรภายนอกอย่างต่อเนือ่ง

นายสมคดิ ประดษิฐ์ก�าจรชยั รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทัโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ�ากัด กล่าวว่า โตโยต้า ได้มีการประกาศวสิยัทศัน์ใหม่  
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของบรษัิท ทีจ่ะเป็น “ผูน้�า
พาการขบัเคลือ่นยคุใหม่ เพือ่เสรมิสร้างความสขุ
ของผู้คน และความยัง่ยนืของสังคม” โดยมพีนัธ
กจิทีจ่ะเสรมิสร้างความสมดลุ ความเป็นกลางทาง
คาร์บอน ผ่านการด�าเนนิงานทกุกระบวนการตลอด 
วงจรชวีติของผลิตภณัฑ์ ตามท่ีนายอากโิอะ โตโยดะ  

อบก.-กฟผ.เปิดตวั Premium T-VER ภาคป่าไม้
ตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย

เป้าหมายเพิม่พ้ืนทีป่่าให้ได้ 1 ล้านไร่ ภายในระยะ
เวลาปี พ.ศ. 2574 ซ่ึงทีผ่่านมา กฟผ. ได้ด�าเนนิการ 
ปลูกป่าไปแล้วกว่า 1 แสนไร่ ในพื้นที่ต่างๆ  
ทั่วประเทศ และเพื่อให้เกิดต้นแบบการพัฒนา
โครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ กฟผ. จึงยื่น
ขอขึ้นทะเบียนยกระดับมาตรฐาน T-VER ให้
เป็น Premium T-VER ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐาน
คาร์บอนเครดติภาคป่าไม้ระดับสากลแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยด�าเนนิการร่วมกบัพนัธมติร เลอืก

ก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดหรอืกกัเกบ็ได้เป็น “คาร์บอน
เครดติ” ใช้รายงานการชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกในระดบัองค์กรได้ ด้านโครงการ Premium 
T-VER จะมคีวามพเิศษขึน้ เนือ่งจากให้ความส�าคญั
กบัความย่ังยืนและการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนกบัป่า 
การเปิดรบัฟังความคดิเหน็ของชุมชนในพืน้ท่ีก่อน
เริม่ด�าเนนิโครงการ การประเมนิความเสีย่งต่อการ
สูญเสียคาร์บอนจากความไม่ถาวรของโครงการ 
อาท ิการบรหิารโครงการ การเกดิไฟไหม้ป่า แมลง 
หรอือบุตัภิยัต่างๆ รวมถงึการขยายตลาดคาร์บอน
เครดติจากในประเทศสูต่่างประเทศ ซึง่สอดรบักบั
แนวทางการด�าเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วน
ร่วมของ กฟผ. ท่ีต้องการสร้างการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนในท้องถิน่ โดย กฟผ. ได้จ้างงานชาวบ้าน
ในพืน้ทีใ่ห้มส่ีวนร่วมปลกูและดแูลบ�ารงุรกัษาป่า
ตลอดระยะเวลา 10 ปี เพือ่สร้างอาชพีและรายได้ 
ยกระดบัคณุภาพชีวติ รวมถงึปลกูจิตส�านกึในการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ เพือ่ให้ม่ันใจว่า

อบก.ชูสภาพป่าต้นน�้า ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ล�าปาง ภายใต้โครงการ
ปลกูป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. เป็นต้นแบบ 
Premium T-VER ภาคป่าไม้ ตามมาตรฐาน
คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ระดับสากลแห่งแรก
ของประเทศไทย ให้ความส�าคญักบัความยัง่ยนื
และการอยูร่่วมกนัระหว่างคนกบัป่า มุ่งยกระดบั
คณุภาพชวีติ ปลูกจติส�านกึรกัษ์ป่าไม้ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) (อบก.) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) กรมป่าไม้ และมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมจัดงานสมัมนาเผยแพร่
แนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER มาตรฐานขัน้สงู  
(Premium T-VER) พร้อมเปิดตัวพื้นที่ฟื ้นฟู
สภาพป่าต้นน�า้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝ่ังขวา  
จ.ล�าปาง ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วน
ร่วมของ กฟผ. เป็นต้นแบบ Premium T-VER  
ภาคป่าไม้ ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนได้เป็นแห่งแรก 
ของประเทศไทย 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อ�านวยการ 
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การ
มหาชน) (อบก.) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ท�าให้ตลาดคาร์บอนมีความส�าคัญในฐานะ
กลไกทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นการด�าเนนิกจิกรรม ซึง่จะ
ช่วยชะลอและลดปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศได้ หน่วยงานนานาชาตหิลายแห่ง
รวมถงึภาครฐัจงึเริม่ก�าหนดหลกัการ และมทีศิทาง 
ความต้องการคาร์บอนเครดิตทีม่คีณุภาพสงู ตอบโจทย์ 
เป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกตามความตกลง
ปารสี อบก. จึงร่วมมอืกับ กฟผ. กรมป่าไม้ และ 
มก. จัดโครงการ “การพัฒนาต้นแบบโครงการ 
Premium T-VER ประเภทป่าไม้” โดยเลือก
พ้ืนทีก่ารด�าเนนิงานภายใต้โครงการปลกูป่าอย่าง

กรมทรัพยากรน�้ าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดงาน 
ประชุมวิชาการด ้านน�้ าบาดาลแห ่งชาติ  
ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2566 ขึ้น ในหัวข้อ “น�้า
บาดาลเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน (Groundwater 
for Sustainable Development)” ในการ 
น�าเสนอผลงานทางวชิาการด้านน�า้บาดาล รวมถงึ 
แนวทางการปฏริปูการบรหิารจัดการน�า้บาดาล
ของประเทศไทย และน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปพฒันา
ต่อยอดแนวคดิงานวจัิยด้านน�า้บาดาลในอนาคต 

นายธญัญา เนตธิรรมกลุ อธบิดกีรมทรัพยากร
น�้าบาดาล กล่าวว่า การประชุมวิชาการด้านน�้า
บาดาลแห่งชาต ิคร้ังที ่1 ประจ�าปี พ.ศ. 2566 ในครัง้นี้  
มวีตัถปุระสงค์การจดัประชมุเพือ่เป็นเวทสี�าหรบั
บุคลากรกรมทรัพยากรน�้าบาดาล นักวิชาการ
ด้านน�้าบาดาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ 
น�าเสนอผลงานทางวชิาการ แลกเปลีย่นองค์ความรู้  
ถ่ายทอดผลงานวจิยั นวตักรรม โครงการ รวมไปถงึ 

การเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู ้ทาง
วิชาการให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน�้าบาดาล 
นกัวชิาการด้านน�า้บาดาล และผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการบรหิารจดัการน�า้บาดาลของประเทศ อันจะ 
ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าบาดาลของประเทศไทย ให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ

สื บ เ นื่ อ ง จ ากสภา วก า รณ ์ ข อ ง โ ลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของโลกและ
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบ เช่น รูปแบบ
ของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มสูงขึ้นของ
อณุหภมู ิ ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เพือ่สอดรบั
กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งในและ
นอกประเทศและแนวทางการพัฒนาประเทศ  
ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าบาดาล
ต้องด�าเนนิการร่วมกับประชาชนอย่างสร้างสรรค์ 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมโลก 

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล จึงได้ตระหนักถึง
ความส�าคญัในการพฒันาบคุลากรให้มีความเข้มแขง็ 
ด้านวชิาการน�า้บาดาล เพ่ือให้สามารถปฏบัิตงิาน
ตามภารกจิ หน้าท่ีของหน่วยงาน นโยบายรฐับาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันกับ
การเปลีย่นแปลงของสงัคม ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ

ธญัญา เนตธิรรมกุล

เกยีรตชิาย ไมตรวีงษ์ ชยัวุฒ ิหลกัเมือง

กรมน�า้บาดาลโชว์ผลงานวชิาการ 
พร้อมปฏริปูการบรหิารจัดการน�า้บาดาลของไทย

แรงจากธรรมชาตมิาช่วยลดพลงังาน (Energy-less 
by Karakuri) ซ่ึงออกแบบที่อาศัยแรงโน้มถ่วง 
(Spring) ลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะ 
ทีโ่ตโยต้าคดิค้นข้ึน

โดยน�ากลไกทางธรรมชาติที่ไม่ส้ินเปลือง
พลังงาน และทรพัยากรมาสูพ่สิจูน์และปฏบิตัไิด้
จรงิ จนเป็นทีม่าของความส�าเรจ็ในการได้รับรางวลั 
Thailand Energy Awards 2023 ประเภททมีงาน 
ด้านการจัดการพลังงานโรงงานควบคุม โดย
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทมีด้านพลงังาน สามารถ
ท�ากจิกรรมเพือ่ลดพลงังานได้ถงึ 29 เรือ่ง ท�าให้
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ประธานบรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอรเรชัน่ 
ประเทศญีปุ่น่ ย�า้ว่า การบรรลเุป้าหมาย Carbon  
Neutral หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน  
จะเป็นหนทางท�าให้มนษุย์ สามารถอยูบ่นโลกใบนี ้
ได้อย่างมคีวามสขุ ภายใต้เจตนารมย์ “Toyota 
Environmental Challenge 2050”

ต้นไม้ทีป่ลกูจะอยูร่อดและเตบิโตเป็นผนืป่าท่ีอุดม
สมบรูณ์และเลีย้งชาวบ้านในพ้ืนทีไ่ด้อย่างยัง่ยนื

ปัจจบุนัมอีงค์กรย่ืนแจ้งความประสงค์ในการ
พฒันาโครงการ Premium T-VER อีก 14 โครงการ 
โดยโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ.  
เป็นโครงการแรกที่ผ่านกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม การตรวจสอบค่าฐาน (Baseline) และ
การตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ พร้อม 
ต่อการขึน้ทะเบยีนเป็นโครงการ Premium T-VER 
แห่งแรกของประเทศไทย

พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น�าร่องต้นแบบโครงการ 
Premium T-VER แห่งแรกของประเทศ

ส�าหรับโครงการ T-VER เป็นโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกในประเทศ รวมถึงการปลูกต้นไม้
และการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการ 
จะเลอืกพืน้ทีส่�าหรบัการปลกูกล้าไม้ท่ีมีวงปี ซึง่ อบก.  
จะพิจารณาขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณ 

ยิง่ไปกว่านัน้ Dow ยงัได้สร้างจติส�านกึในการ
ป้องกันปัญหาเชิงรกุตัง้แต่ต้นทาง โดยส่งเสริม 
การคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างต่อเน่ือง  
โดยเฉพาะพลาสติกใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิล
ต่างๆ โดยจัดแคมเปญให้ประชาชนน�าถุงหูหิ้ว 
ถงุน�า้แขง็ ถงุข้าวสาร ฟิล์มหุม้แพ็คน�า้ ขวดแก้ว  
กระป๋องโลหะ ลังกระดาษฯลฯ มาแลกรับ
เสื้ออาสาที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว ซึ่งวัสดุ
ทัง้หมดเหล่านีจ้ะถกูส่งเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิ
และแปรรูปภายในศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพ่ือจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิล
ครบวงจร “Plastic Circularity Community 
Enterprise: Material Recovery Facility 
(MRF)” ที ่Dow ให้การสนบัสนนุชมุชนบ้านฉาง
ในการด�าเนนิการ

นายกติิพงศ์ อรุะวตัร นายอ�าเภอบ้านฉาง 
กล่าวว่า กจิกรรมนีไ้ด้รบัความสนใจจากจติอาสา
กว่า 3,000 คน ทีพ่ร้อมใจกนัแก้ไขปัญหาขยะ  
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศทางทะเล 
สร้างแหล่งท�ากินให้กลุม่ประมงพืน้บ้าน น�าไปสู่
การสร้างรายได้และคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบัชมุชน 
ทัง้ด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ และสงัคม ในฐานะ
ชาวระยอง และยนิดทีีเ่หน็บรษิทั องค์กร และ
ประชาชนจิตอาสามาร่วมกันเก็บขยะชายหาด 
คนืความสวยงามให้หาดทีส่�าคญัของเรา

องค์กรทีห่่วงใยสิง่แวดล้อมซึง่ร่วมกบั Dow 
จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ในอ�าเภอ
บ้านฉางในปีน้ีได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท โซลเวย์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บรษิทั พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จ�ากดั 
บรษัิท เอน็เอส-สยามยไูนเตด็สตลี จ�ากดั บริษทั
ฮดีากา โยโก เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั บรษิทั ครุาเร่  
จซี ีแอดวานซ์ แมททีเรยีลส์ จ�ากดั และบรษัิท  
ครุาเร่ แอดวานซ์ เคมคิอลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

มส่ีวนร่วมของ กฟผ. ในพืน้ทีฟ้ื่นฟสูภาพป่าต้นน�า้ 
ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่งาวฝ่ังขวา จ.ล�าปาง เพือ่
ทดสอบระเบยีบวธิลีดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัร
ใจประเภทป่าไม้ เครือ่งมือการค�านวณทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่น�าผลทีไ่ด้รบัไปปรบัปรุงส�าหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการขยายผลต่อไป 

ด้านนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการ
บริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. เปิดเผยว่า 
กฟผ. ได้ร่วมด�าเนินโครงการ T-VER ตั้งแต่
ปี 2557 ผ่านโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน
และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
ในพื้นที่โรงไฟฟ้าและกิจการของ กฟผ. จ�านวน  
10 โครงการ นบัคาร์บอนเครดิตได้ 410,746 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า นอกจากนี ้ยงัด�าเนนิ
ภารกจิองค์กรเพือ่มุง่สู ่EGAT Carbon Neutrality 
ภายในปี พ.ศ. 2593 และ Thailand Carbon 
Neutrality ตามกรอบแผนพลงังานชาติ โดยตัง้

กติพิงศ์ อรุะวตัร

ส�าหรบับรษิทัโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ�ากัด ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
มาโดยตลอด โดยแยกเป็น

รางวลั ASEAN Energy Awards 2011 
Winner special Submission Industry, 2017 
Winner Large Industry, 2021 Winner Large 
Industry

รางวลั Thailand Energy Awards 2011  
โรงงานควบคุม, 2013 ทีมงาน, 2014  
ผู ้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงานควบคุม, 
2015 ผูบ้รหิาร, 2017 โรงงานควบคุม, 2018  
ทมีงาน, 2019 ผูบ้รหิาร, 2020 ผูร้บัผดิชอบ 
ด้านพลังงานโรงงานควบคุม, 2021 โรงงาน
ควบคมุ, 2023 ประเภททมีงานด้านการจัดการ
พลงังานโรงงานควบคมุ
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บีไอจ ีทรานส์ฟอร์มองค์กร มุง่สู่ผู้น�า 
Climate Tech ช ู“คลีนไฮโดรเจน”

คอื แอร์โปรดกัส์ ผู้ผลิตไฮโดรเจนรายใหญ่สดุของ
โลก ซึ่งก�าลังมีโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุน
กว่า 15,000 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั โดยพัฒนา 
โครงการเกีย่วกบัไฮโดรเจนสีน�า้เงิน (Blue Hydrogen)  
และไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen)  
ปัจจุบนัมีความคบืหน้าโครงการไปแล้วกว่า 50% 
แล้ว และคาดว่าจะพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบในปี 
ค.ศ. 2026-2027 ในส่วนของประเทศไทย บีไอจี 
ได้ร่วมมอืกบั กลุ่มบรษัิท ปตท. และ โตโยต้า จดัต้ัง 
สถานบีรกิารเตมิเชือ้เพลิงไฮโดรเจนให้กบัภาคยานยนต์ 
แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ้
ในพืน้ท่ี อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีต้ังแต่ปี 2565

บีไอจียังมีแผนจะน�าเทคโนโลยีการเก็บกัก
คาร์บอนและเทคโนโลยอีเีล็คโตรไลซสิ เพือ่พฒันา
ไฮโดรเจนสีน�้าเงินและไฮโดรเจนสีเขียวร่วมกับ
องค์กรชัน้น�าในประเทศ โดยมุง่เน้นโครงการส�าคญั
ท่ีท�าได้จรงิ เพ่ือผลกัดันการเปลีย่นผ่านจากพลงังาน
ฟอสซิลไปสู่พลังงานไฮโดรเจนอย่างเต็มรูปแบบ 
ถอืความก้าวท่ีส�าคญัท่ีช่วยประเทศไทยในการลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศนูย์ หรอื Net 
Zero Emissions

บี ไอ จี ยั ง ได ้ พัฒนาผลิตภัณฑ ์  สมาร ์ท
แพลตฟอร์มส�าหรับการลดการปล่อยคาร์บอน
สุทธิของภาคอุตสาหกรรม ผ่านระบบ Carbon 
Accounting Platform ด้วยดจิทัิลเทคโนโลย ีโดย
เริ่มจากการวัดเพื่อทราบปริมาณการปลดปล่อย 
คาร์บอนสุทธิ ในกระบวนการผลิตทั้งหมดแบบ 
เรยีลไทม์ รวมไปถงึนวตักรรมก๊าซอตุสาหกรรมทีม่ ี
ปรมิาณคาร์บอนต�า่เป็นพิเศษท่ีบไีอจผีลติได้เพยีง
รายเดียวในประเทศไทย มาช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนท่ีมาจากกระบวนการผลิตแพลตฟอร์มนี้ 
ยังสามารถท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตกับบีไอจีเองและภาคส่วนต่างๆ 
จากทุกอตุสาหกรรม

“บีไอจี” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Climate 
Technology ชูศักยภาพคลีนไฮโดรเจนและ
เทคโนโลยีสมาร์ทแพลตฟอร์ม ลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกเพือ่สภาพภมูอิากาศ เพือ่ขับเคลือ่น
อตุสาหกรรมไทยสูส่งัคมคาร์บอนต�า่ ร่วมผลกัดนั
ประเทศให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ  
บีไอจี กล่าวว่า “บีไอจี” เป็นบริษัทในเครือ Air 
Products จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะ
ผู้น�าด้านนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรม ซึ่งด�าเนิน
ธุรกจิมากว่า 35 ปีในประเทศไทย พร้อมรกุด้าน 
Climate Technology มุ่งเน้นการสร้างความ
ยัง่ยนื และการเปลีย่นผ่านด้านพลงังาน (Energy 
Transition) เพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ พร้อมขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมไทย
มุง่สู่การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศนูย์
หรอื Net Zero ให้ได้เรว็กว่าเป้าหมายท่ีประเทศ
วางไว้ในปี ค.ศ. 2065

“บไีอจพีร้อมขบัเคล่ือนนวตักรรมทีเ่ก่ียวข้อง
กบั Climate Technology เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรทีส่อดรบักบัเป้าหมายของประเทศไทย
ในการมุง่สูค่วามเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และ Net Zero ภายใน
ปี ค.ศ. 2065 ซ่ึง บีไอจ ีกไ็ด้ลงมอืท�าไปแล้วมคีวาม
ก้าวหน้าในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิจาก 
การลดใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตของเราได้กว่า 
20% แล้ว จากเป้าหมาย 33% ในปี ค.ศ. 2030 
เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ด้วย Climate 
Technology ในปี 2050” 

ในปัจจุบัน “บีไอจี” เป็นผู้ผลิตไฮโดรเจน
คาร ์บอนต�่ า เพื่ อน� ามา ใช ้ ในงานพาณิชย  ์
รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศ มีความเชีย่วชาญทางด้าน
นวตักรรมและการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบั
ไฮโดรเจน โดยบรษัิทได้ใช้เทคโนโลยจีากบรษัิทแม่

ยเูนสโกขึน้ทะเบยีน “เมอืงโบราณศรเีทพ” 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ 
รฐับาลโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อม พร้อมเสรมิการท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ์  
ขณะที ่ กระทรวงวฒันธรรมจดัท�าแผนแม่บท
อนรุกัษ์และพฒันา

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว
ว่า การที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
ได้ประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัด
เพชรบรูณ์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นับเป็น 
เร่ืองที่น่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของ

ยูเนสโกข้ึนทะเบียน ‘เมืองโบราณศรีเทพ’
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่

คนไทยทุกคน ซึ่งเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม  
โดยเมืองโบราณศรีเทพ ได้รับการประกาศให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ในการประชมุคณะ
กรรมการมรดกโลกสมยัสามญั ครัง้ที ่45 ประกอบ
ด้วยแหล่งมรดกทางวฒันธรรม 3 แหล่ง ทีม่คีวาม
เกีย่วเนือ่งและสมัพนัธ์กนั มคีวามครบถ้วน สมบรูณ์ 
และคงความเป็นของแท้ด้ังเดมิ ได้แก่ เมืองโบราณ
ศรีเทพ โบราณสถานเขาคลงันอก และโบราณสถาน
ถ�า้เขาถมอรตัน์ ภายใต้เกณฑ์ของยเูนสโก เกณฑ์ข้อ
ที ่2 แสดงถงึความส�าคญัของการแลกเปลีย่นคณุค่า
ของมนุษย์ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งหรือพื้นที่ใน 
วัฒนธรรมใดๆ ของโลก ผ่านการพัฒนาด้าน
สถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลย ี การวางแผน
ผงัเมอืงหรอืการออกแบบภมิูทศัน์ และเกณฑ์ข้อ
ที่ 3 เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยม หรือหาที่
เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณ ี วฒันธรรม หรอื
วฒันธรรมทีย่งัคงอยู ่หรอืสญูหายไปแล้ว 

“การด�า เนินการที่ ผ ่ านมา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางอนสัุญญาคุ้มครองมรดก
โลก ได้ขบัเคลือ่นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและ
ทางธรรมชาตเิป็นมรดกโลกมาอย่างต่อเนือ่ง โดย
ในคร้ังน้ี การจัดท�าเอกสารการน�าเสนอเกิดข้ึน

จากความร่วมมือระหว่างส�านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในฐานะหน่วย
ประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
และกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม ในฐานะ
หน่วยงานก�ากับดูแลพ้ืนท่ี จนท�าให้เมืองโบราณ
ศรีเทพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่ง
ใหม่ของไทย นับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที ่7 ของ
ไทย ซ่ึงจะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการหวงแหน 
และอนรัุกษ์ทรัพยากรทีเ่ป็นทนุส�าคัญในการสร้าง
รายได้ให้กบัประชาชนในพืน้ที ่ และก่อให้เกดิการ
ขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวตาม
มา โดยกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม จะได้
จัดท�าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพื่อรองรับการอนุรักษ์ 
และพัฒนาเมืองโบราณศรีเทพต่อไป” พล.ต.อ. 
พชัรวาท กล่าว

ขณะที ่นายเสรมิศกัดิ ์พงษ์พานชิ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ภารกิจ
ของรฐับาลยงัไม่สิน้สดุเพยีงการเฉลมิฉลองการ
ประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก 
เท่านั้น แต่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรม
ศลิปากร ได้จดัท�าแผนแม่บทการอนรุกัษ์และ
พฒันาอทุยานประวตัศิาสตร์ศรเีทพ เพือ่รองรบั
การอนรุกัษ์และพฒันาเมอืงโบราณศรีเทพ 

โดยแผนฯ ดังกล่าวได้ผ่านการท�าประชา
พจิารณ์ การมส่ีวนร่วมของชมุชน และประชาชน
ในพืน้ทีเ่ป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ซึง่จะครอบคลมุท้ัง
เรื่องการอนุรักษ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ให้เหมาะสม แผนบรหิารจดัการด้านการท่องเทีย่ว  
การจั ดท� า แผนชุ มชนด ้ านการจั ดการ 
สิ่งแวดล้อม และการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ในด้านการอนรุกัษ์

ทัง้นี ้นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว
ถ้อยแถลงขอบคุณที่ประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก ที่ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ 
เนือ่งจากมคีวามโดดเด่นเข้าเกณฑ์สากล และ
พร้อมทีจ่ะร่วมกนัปกป้องสถานทีอ่นัทรงคณุค่า 
ซึง่ไม่เป็นเพยีงเป็นสมบัตอินัทรงคณุค่าของไทย 
แต่เป็นสมบตัขิองคนรุ่นต่อไป พร้อมกล่าวเชิญ
ชวนทุกคนมาเท่ียวเมอืงโบราณศรเีทพ

‘เมอืงโบราณศรเีทพ’ ถอืเป็นแหล่งมรดกโลก 
แห่งที่  7 ของไทย ต่อจากพื้นท่ีกลุ ่มป่า 
แก่งกระจาน และเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม 
แหล่งที่ 4 ถัดจากอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรอียุธยา เมอืงประวตัศิาสตร์สโุขทยั
และเมืองบริวาร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
จงัหวัดอดุรธาน ีในรอบ 31 ปี

กกพ.สร้างการมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน 
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 

ชาวสมทุรปราการเข้าร่วมรบัฟังความคดิเหน็
ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังาน 
(ส�านักงาน กกพ.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน และผูม้ส่ีวนได้เสยีในฐานะหน่วยงาน
อนญุาต โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที ่
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมครอบคลุมทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย พร้อมน�าข้อมลูไปประกอบการพิจารณา 
อนญุาตการประกอบกจิการพลงังาน และเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป

นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอ�าเภอเมือง
สมทุรปราการ เป็นประธานเปิดการประชมุรบัฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีของ
หน่วยงานอนุญาต โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
(ส่วนเพิ่ม) ของ กฟผ. เพื่อรวบรวมความคิดเห็น
ของประชาชนน�าไปประกอบการพจิารณาอนญุาต 
โดยมีผู้แทนส�านักงาน กกพ. คณะกรรมการรับ
ฟังความคดิเห็นฯ ประชาชนในพืน้ที ่ ส่วนราชการ 
องค์กรเอกชน สถาบันการศกึษา สือ่มวลชน และ
ประชาชนที่สนใจร่วมงานเกือบ 500 คน มีผู้เข้า
ร่วมประชมุแบบออนไลน์ และผูแ้สดงความคดิเหน็
ด้วยวาจา ร่วมด้วย ณ เทศบาลเมอืงปูเ่จ้าสมงิพราย 
อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

นายสมศักด์ิ แก้วเสนา นายอ�าเภอเมือง
สมทุรปราการ เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพระนครใต้อยูคู่่ 

กับจังหวัดสมุทรปราการมาอย่างยาวนาน นับ
เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าส�าคัญที่ขับเคลื่อนพื้นที่
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ 
ทั้งในภาคการผลิต อุตสาหกรรม ธุรกิจและการ
บรกิาร รวมถงึเป็นพ้ืนทีท่ีม่ปีระชากรอาศยัจ�านวน
มาก การจัดหาแหล่งพลังงานที่เพียงพอต่อความ
ต้องการจงึมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ โครงการดงักล่าว
เป็นการด�าเนนิการตามแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรับปรงุ
ครัง้ที ่1 (PDP2018 Revision 1) เพือ่รองรบัการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ด้าน น.ส.ปิยนชุ กลัน่สอน ผูอ้�านวยการฝ่าย
สิง่แวดล้อมและตรวจตดิตามกิจการพลงังาน กกพ. 
เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิม่) 
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีก�าลังผลิตติดตั้ง
สูงสุด 2,490 เมกะวัตต์ ท�าให้โรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้มีก�าลังผลิตติดต้ังสูงสุดรวมเป็น 4,489.60 
เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ต้องจัดท�ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมฯ (EHIA) ซึง่ กฟผ. 
ได้เสนอรายงานฯ ต่อส�านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) คณะ
กรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการพลังงาน (คชก.) 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)  
เรียบร ้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงานจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ เป็นผู้จัดกระบวนการรับฟังความ
คดิเห็นเพิม่เตมิอกีคร้ัง เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้เสนอความเห็นและข้อห่วงกังวลได้ครอบคลุม 
ทุกมิติ โดยคณะกรรมการจะสรุปความเห็นต่างๆ  
เสนอต่อ กกพ. ก่อนจะส่งให้คณะรฐัมนตร ีพจิารณา
ตามล�าดบัต่อไป

จับมอื อบจ.สงขลา และ ทน.นครราชสีมา
สร้างโรงไฟฟ้าขยะดทีีส่ดุของประเทศ (2)

ปัญหาขยะในเมอืงใหญ่ของประเทศไทย ซึง่
มีประชากรอยู่อาศัยจ�านวนมาก ปริมาณขยะ
มลูฝอยจากชมุชนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ กองขยะ
ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สงูเป็นภเูขาเหล่ากา เพราะ
การจดัการขยะส่วนใหญ่ ยงัคงใช้วธิกีองทิง้และ 
ฝังกลบ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางกลิ่นและ 
น�า้เสยีจากกองขยะทีส่ามารถซมึผ่านผวิดิน ไปสู่
พืน้ทีข้่างเคียง กระทบต่อสุขภาวะของชุมชน 

นบัตัง้แต่มกีารออก พ.ร.บ.รกัษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2560 มีการจดัตัง้คณะกรรมการกลางจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขึ้นมาคณะหนึ่ง กระทรวง
มหาดไทยได้ก�าหนดนโยบายแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
อย่างยั่งยืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมี
ความพร้อม น�าขยะจากชมุชนและจากกองขยะมา
ผลติเป็นกระแสไฟฟ้า เพือ่ก�าจดัขยะมลูฝอยอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดรับกับแนวทางการสนับสนุน
พลังงานหมนุเวยีนทีก่ระทรวงพลงังานได้ด�าเนนิงาน 
มาก่อนแล้ว

โครงการนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อ 
เดอืนพฤษภาคม 2560 ให้รบัซือ้ไฟฟ้าจากขยะชมุชน
ในรปูแบบ ฟีด-อนิ-ทารีฟ (FIT) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า 
รายเลก็ (SPP) ผลติกระแสไฟฟ้าไม่เกนิ 50 เมกะวตัต์  
ในอัตรา 3.66 บาทต่อหน่วย โดยมีบริษัทเอกชน
ผ่านกระบวนการคดัเลอืกเข้าร่วม “โครงการก�าจัด
ขยะเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน” รวม 23 โครงการ ก�าลงัผลิตรวม 234.7 
เมกะวตัต์

ส�าหรับ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื TPIPP ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลังงาน
ขยะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ได้เข้ามามีส่วนร่วม
กับโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จ�านวน  

2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าขยะทีจ่งัหวัดนครราชสีมา 
ก�าลังผลิต 7 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าขยะทีจ่งัหวดั
สงขลา ก�าลังผลิต 10 เมกะวตัต์

นายภคัพล เล่ียวไพรตัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ รบัผิดชอบสายบัญชแีละการเงนิ บรษิทั ทพีีไอ 
โพลนี เพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื TPIPP เปิดเผยว่า  
ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2480 (Power Development Plan 
2018 : PDP 2018 ) ซึง่ฉบับปรบัปรงุล่าสดุ คร้ังที ่1  
คอื PDP 2018 Revision 1 ซึง่ตามแผนเดมินัน้ 
ประเทศไทยจะต้องมีโรงไฟฟ้าขยะ ทีมี่ก�าลงัผลติรวม 
500 เมกะวัตต์ เม่ือมี PDP 2018 กจ็ะมีโรงไฟฟ้าขยะ 
เพิม่มาอกี 400 เมกะวตัต์ รวมทัง้หมดเป็น 900 เมกะวตัต์  
ซึ่งจาก 500 เมกะวัตต์เดิม สร้างไปได้ประมาณ 
300 กว่า เมกะวัตต์ เหลืออยูอ่กีประมาณ 100 กว่า 
เมกะวตัต์ ซึง่ส่วนท่ีเหลอือยูน่ัน้ กระทรวงพลงังาน

ผลติกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพยีงพอ จงึได้ตกลงเซน็
สญัญาร่วมการงานกนัไปแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการ
เข้าไปปรบัปรุงพืน้ทีบ่่อขยะ ต�าบลเกาะแต้ว อ�าเภอ 
เมอืง จงัหวดัสงขลา เพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างส่วนต่างๆ  
ของโรงไฟฟ้า ประเมินว่าจะต้องใช้เงินลงทุน
ประมาณ 2,000 ล้านบาท

นายภคัพล เปิดเผยถงึการเกดิขึน้ของโรงไฟฟ้า
ขยะในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ
ว่า ในสมัยก่อนการประมูลสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่ง
ปัจจุบันมีก�าลังผลิตอยู่ประมาณ 180 เมกะวัตต์ 
จากรปูแบบเก่ากคื็อขยะจะมาจากตรงนี ้ เครือ่งจะ
เป็นแบบนี ้ จะผลติแบบนี ้ จะต่อไฟเข้าระบบตรงนี้ 
กต้็องไปยืน่เรือ่งกบักระทรวงพลงังานและไปยืน่กบั
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค(ส่วนกลาง) เพือ่พจิารณาว่า 
จะอนุมตัหิรอืไม่อนมุตัโิครงการ ส่วนการด�าเนนิการ
ในรปูแบบใหม่ ก็คอืแทนทีส่่วนกลางจะท�าทกุอย่าง 
ส่วนกลางก็จะโยนเรื่องไปให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่พจิารณา โดยกระทรวงมหาดไทยโยนไปให้ที่
จงัหวัดสงขลา 10 เมกะวตัต์ ให้จงัหวัดนครราชสีมา 
อกี 10 เมกะวตัต์ โยนไปให้เชยีงใหม่อกี 10 เมกะวัตต์  
และให้กรุงเทพฯ 40 เมกะวัตต์ จากนั้นก็มอบ 
หมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กับภาคเอกชน
ไปประมลูหรอืตกลงกนัเองให้เรยีบร้อย จากนัน้กไ็ป
เซน็สัญญา Power Purchase Agreement (PPA) 
กบั การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ต่อไป

“อย่างที ่อบจ.สงขลาเขากจ็ะเขยีนทโีออาร์ของ
เขาเลยว่า ถ้าคุณมีประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไปเต็ม  
10 คะแนน ผมให้คณุ 10 คะแนน คนมปีระสบการณ์ 

จะด�าเนนิการต่อไป แต่ก�าลงัผลติไฟฟ้า 400 เมกะ
วัตต์ใหม่ตอนน้ี ประมูลไปแล้วประมาณ 200 เมกะ
วัตต์ ซ่ึงเป็นของ TPIPP 20 เมกะวตัต์ เป็นโรงไฟฟ้า
ขยะทีจ่งัหวดันครราชสมีา 7 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้า
ขยะทีจั่งหวัดสงขลาอกี 10 เมกะวัตต์ 

โครงการนี้ กระทรวงมหาดไทยประสานไปที่
กระทรวงพลังงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ที่มีปัญหาขยะมูลฝอยจ�านวนมากรับผิดชอบ โดย 
อนมุตัใิห้องค์กรปกครองท้องถิน่ จดัท�า TOR ชกัชวน
ภาคเอกชนทีส่นใจท�าโรงไฟฟ้าขยะเข้าไปร่วมประมลู 
TPIPP เป็น 1 ในเอกชนทีเ่ข้าไปร่วมประมลูด้วย และ
ชนะมา 2 โครงการ คอืทีจั่งหวดัสงขลา และจงัหวัด
นครราชสีมา โดย TPIPP ได้เข้าไปศกึษาและส�ารวจ
แล้ว พบว่าในพืน้ทีน้ั่นๆ มบ่ีอขยะหรอืกองขยะตัง้อยู่
ทีไ่หน มีปรมิาณขยะตกค้างจ�านวนกีต่นั มขียะเหลอื
ทิง้จากชมุชนในแต่ละวนั ปรมิาณมากน้อยอย่างไร 
และมีพืน้ทีใ่ห้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเพยีงพอหรอืไม่ 

โดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา มปีรมิาณ 
ขยะป้อนให้โรงไฟฟ้าได้ถงึ 700 ตนัต่อวนั สามารถน�าไป 

7-10 ปี ผมให้ 9 คะแนน ก็ลดหลัน่กันไป ถ้าคุณใช้
เทคโนโลยเีกรดบอยเลอร์ผมให้คณุ 10 คะแนน หรอื
คุณใช้เทคโนโลยเีกรดบอยเลอร์ แต่ไม่สามารถขยบั
ได้ผมให้ 9 คะแนน กคื็อมคีะแนนส�าหรบัเทคโนโลยี 
คะแนนส�าหรบัประสบการณ์ คะแนนส�าหรบัความ
พร้อมในการเงนิ เช่นคณุมทีนุทะเบยีนเกิน 2,500 
ล้านบาท คณุเอาไป 10 คะแนน มนัจะมคีะแนน
เหล่านี ้รวมทัง้หมด 90 คะแนน ใครมคีะแนนรวม
มากกว่า กไ็ด้เข้าไปด�าเนนิโครงการ”

นายภัคพล กล่าวเสรมิว่า ในส่วนของโรงไฟฟ้า
ขยะท่ีจงัหวัดนครราชสมีา ซึง่ TPIPP ด�าเนนิการ
ร่วมกบัเทศบาลนครราชสมีา ขณะนี ้มคีวามคบืหน้า 
ไปมาก อยู ่ในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนจะลงนาม 
ในสัญญา แต่อาจจะล่าช้ากว่าจงัหวดัสงขลาไปบ้าง 
อย่างไรกต็ามคาดว่า กว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าได้จรงิๆ 
หรอืแล้วเสรจ็ช้ากว่าโรงไฟฟ้าสงขลาประมาณหนึง่
ปี คือประมาณต้นปี 2569 น่าจะเริม่ส่งกระแสไฟฟ้า
เข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้ตามก�าหนด

“เรื่องที่ได้เจรจากับเทศบาลนครราชสีมา ใน
การท�าโรงไฟฟ้าขยะก็คือ เรื่องบริมาณขยะและ 
ค่าจ�ากดัขยะ ซึง่เป็นหนึง่ในเงือ่นไขทีเ่ราได้พดูคยุกนั  
อนันีจ้บแล้ว แต่ว่าจะยงัมเีรือ่งยิบย่อยอืน่ๆ อีกทีต้่อง
คุยกนัต่อ เมือ่เจรจากนัจนได้ข้อยติุเรากเ็ซน็สัญญา
สัมปทานร่วมกัน จากนั้นก็จะไปยื่นขอลงนามใน
สัญญาการซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคต่อไป” นายภัคพล กล่าวปิดท้าย

(อ่านต่อฉบบัหน้า)

สมศกัดิ ์แก้วเสนา  ปิยนุช กลัน่สอน



ปีที่ 18 ฉบับที่ 413 วันที่ 1-15 ตุลาคม 256616 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น�้ า  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ร่วมกับ  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ (วสท.) และสภาวศิวกร ภายใต้
คณะท�างานในการตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างด้าน
แหล่งน�้า ร่วมลงพื้นที่ โครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน�้าพรุชบาพร้อม
ระบบกระจายน�้า บ ้านพรุชบา ต�าบล 
ทุ่งต�าเสา อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
และโครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟพูรบุางกล�า่ ต�าบล 
บางกล�า่ อ�าเภอบางกล�า่ จงัหวัดสงขลา เพือ่ตรวจสอบ 
ความมั่ นคงปลอดภัยของอาคารและ 
สิง่ปลกูสร้างด้านแหล่งน�า้เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการปรบัปรุงและบ�ารงุรกัษาให้มใีช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปล่ียนความรู ้
ทางด้านวิศวกรรม เพ่ิมขีดความสามารถ 
ให ้วิศวกรรุ ่นใหม ่  ใช ้ เป ็นแนวทางใน 
การปฏิบตังิานต่อไป 

นายสทุศัน์ นุย้เลก็ ผู้อ�านวยการส�านกังาน
ทรพัยากรน�า้ที ่8 เปิดเผยว่า โครงการอ่างเกบ็น�า้ 
พรชุบาเป็นโครงการท่ีก่อสร้างมายาวนาน ท�าให้
โครงสร้างประเภทคอนกรีตมีความเสียหายไป
บ้างตามกาลเวลา แต่จากการส�ารวจแล้วยัง
สามารถใช้งานได้ ซ่ึงในอนาคตต้องมาวเิคราะห์
และวางแผนการปรับปรุงและบ�ารุงรักษาอ่าง
เกบ็น�า้ให้มัน่คงแขง็แรง ชาวบ้านสามารถใช้งาน
ได้อย่างเตม็ศกัยภาพ เพราะในพืน้ทีโ่ครงการมี
ชาวบ้านใช้น�า้เพ่ือการอปุโภคและท�าการเกษตร 

กรมทรัพยากรน�า้ วสท. สภาวศิวกร ตรวจปลอดภัย
โครงการอนรัุกษ์ฟ้ืนฟพูรบุางกล�า่ จงัหวัดสงขลา 

อาทิ ทเุรียน ลองกอง เงาะ มังคดุ นอกจากน้ี 
ยังเป็นการรักษาระบบนิเวศ อนุรักษ์ ฟื ้นฟู  
แหล่งน�า้ได้อย่างยัง่ยนื และส�าหรบัโครงการอนรุกัษ์ 
ฟื้นฟูพรุบางกล�่าเป็นโครงการน�าร่องในการแก้
ปัญหาน�้าเค็มรุกล�้า และปัญหาการเกิดไฟไหม้
ป่าพรุ ตลอดจนเป็นการรักษาระบบนิเวศของ
พืน้ท่ีอกีด้วย

รศ.สิรวัิฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวศิวกรรม วสท.  
เสริมว่า จากการร่วมลงพื้นท่ีในการตรวจ 
สอบความมัน่คงปลอดภัย อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 
ในวันนี้  มี ความ เ ห็นว ่ า  ชื่ นชมวิ ศวกร
ท่ี ไ ด ้ วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล โ ค ร ง ส ร ้ า ง ข อ ง
โครงการ และเห็นด้วยว่าโครงการอ่างเก็บ
น�้ าพ รุชบายั งอยู ่ ในสภาพการใช ้ งานได ้  
แต่ด้วยที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 30 กว่าปี  
ควรมีการบ�ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้าง
ประเภทคอนกรีตและปรับปรุงระบบท่อส่งน�้า
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ให้สามารถใช้งานได้
เตม็ประสทิธภิาพ หากมกีารปรบัปรงุซ่อมแซม 
แล้วเป็นโครงการทีช่่วยรกัษาระบบนเิวศได้อย่างดี  
และส�าหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล�่า
เป็นโครงการทีแ่ก้ปัญหาในพืน้ท่ีได้ดมีากๆ และ
ปัจจบุนัลกัษณะโครงการยงัสมบรูณ์แขง็แรง ใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ขอให้
วิศวกรน�าความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติ
งานให้เต็มที่ และพัฒนาความรู้ความสามารถ
อยูเ่สมอ

นายนิทัศน ์ พรมพันธ ์ ผู ้อ�านวยการ 
กองพฒันาแหล่งน�า้ 2 กล่าวว่า การลงพืน้ท่ีร่วมกนั  
ระหว่าง วสท. สภาวิศวกร และกรมทรพัยากรน�า้ 
เป็นการเพิม่ความรูใ้ห้กบัวศิวกรและผูเ้กีย่วข้อง
ในการวางโครงการ ส�ารวจ ออกแบบ ควบคมุ 
ก่อสร้าง โครงการต่างๆ ตลอดจนได้ร ่วม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้สนบัสนนุวชิาการและวชิาชพี
ด้านวศิวกรรมทีเ่กีย่วกบังานพฒันาบคุลากรทัง้

รูแ้ละประสบการณ์ให้แก่วิศวกรต่อไป
โครงการอ่างเก็บน�้าพรุชบาเป็นโครงการ

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2534 ซึ่งได้รับ
การถ่ายโอนจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช.) จากการลงพื้นที่โครงการในครั้งนี้ มี
การส�ารวจตรวจสอบสภาพความแข็งแรงและ
ร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงแหล่งน�้าให้มี
ประสทิธภิาพในการเกบ็กกัน�า้และสนบัสนนุน�า้
เพื่อการอุปโภคบริโภคและน�้าเพ่ือการเกษตร 
รวมท้ังปรบัปรงุระบบส่งน�า้ให้มปีระสทิธภิาพใน
การกระจายน�า้ให้ทัว่ถึง ในพืน้ท่ีหมูท่ี ่3,4,6,7 มี
ประชาชนได้รบัประโยชน์จ�านวน 900 ครวัเรอืน 
พืน้ทีก่ารเกษตร 1,600 ไร่ 

โครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูพรบุางกล�า่ ต�าบลบาง 
กล�่า อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา มีสภาพ 
ตืน้เขนิ ในฤดนู�า้หลาก น�า้ในพืน้ทีไ่หลลงคลองบาง 
กล�า่ไม่สะดวกท�าให้น�า้ท่วมขงั เมือ่เข้าสูฤ่ดแูล้ง
พืน้ทีด่งักล่าวมสีภาพแห้งขอด ซึง่เป็นสาเหตใุห้
เกดิไฟไหม้ป่าพรบุ่อยครัง้ เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ี
ป่าพรไุม่มนี�า้ ท�าให้ระบบนเิวศป่าพรุเสือ่มโทรม 
จงึจ�าเป็นต้องปรับปรงุฟ้ืนฟูแหล่งน�า้ เพ่ือป้องกนั
การเกดิไฟไหม้ ป้องกนัน�า้เคม็รกุล�า้ อกีทัง้ยงัเป็น 
แก้มลงิรองรบัน�า้ สามารถเกบ็กกัน�า้ 1 ล้าน  ลบ.ม  
และเป็นแหล่งต้นทนุส�าหรบัหล่อเลีย้งระบบนเิวศ
ป่าพรุและน�า้เพ่ือการเกษตร

ในส่วนกลางและภูมิภาค ครอบคลมุงานก่อสร้าง 
งานโยธา งานทรพัยากรน�า้ งานสิง่แวดล้อม งาน
ความปลอดภัย และงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึการสร้างมาตรฐานวชิาชพีในการท�างาน
ของบุคลากรด้านวิศวกรรม น�าไปพัฒนาและ
ประยกุต์ใช้ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุในการปฏบิตัิ
งานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

นายโสภณฐั บษุบงก์ไพฑูรย์ และนางสาว
วรศิรา ปานหตัถา ต�าแหน่ง วศิวกรโยธาปฏิบตัิ
การ กล่าวว่า การลงพืน้ทีใ่นครัง้นีเ้ป็นการลงพืน้ที่ 
ส�ารวจโครงการจรงิ ท�าให้ได้เหน็สภาพลกัษณะ
ของโครงสร้าง ท�าให้เห็นข้ันตอนการตรวจสอบ
ปัญหาโครงการ แนวทางการแก้ไขปัญหาจาก 
วสท. สภาวิศวกร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
จากกรมทรัพยากรน�้า ซึ่งเป็นประโยชน์เป็น 
อย่างยิ่งในการน�าไปปรับใช้กับการท�างาน  
การออกแบบ และขอให้ให้หน่วยงานมีการจัด
อบรมเพิม่ทักษะความรูใ้นงานด้านวศิวกรรมใน
ปีงบประมาณต่อไป เพ่ือเป็นการเสรมิสร้างความ

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  
ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยการจดั
ประชมุเจ้าหน้าท่ีด้านไฟป่า เพือ่แก้ไขปัญหาไฟป่า 
เนื่องจากการเล้ียงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
ซึง่เป็นนโยบายรฐับาลด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
ของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่า  
ลด PM 2.5

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พนัธุพื์ช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาตฯิ ได้จดั
โครงการสมัมนาการแก้ไขปัญหาไฟป่า เนือ่งจาก
การเลีย้งปศสุตัว์ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ โดยมผีูเ้ข้าร่วม
การสมัมนาประกอบด้วยข้าราชการจากหน่วยงาน
ในสงักดัส่วนกลาง และหวัหน้าหน่วยงานพืน้ทีป่่า
อนรุกัษ์ ซึง่ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการควบคุมไฟป่า 

โครงการสัมมนาการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
เนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  

มีที่มาจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่า
อนรัุกษ์ ในความรบัผดิชอบของกรมอทุยานแห่ง
ชาตฯิ และพืน้ทีใ่กล้เคยีง มคีวามรนุแรงมากขึน้ 
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และ
สตัว์ป่า ตลอดจนก่อให้เกดิปัญหาหมอกควนั และ
ฝุน่ละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ 
สภาพแวดล้อม และสขุภาพอนามยัของประชาชน 
ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยนั้น 
เกดิจากการกระท�าของมนษุย์ทัง้สิน้ เช่น การเผา
เตรยีมพืน้ทีก่ารเกษตรในบรเิวณทีต่ดิต่อกบัแนวป่า 
แล้วลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การเผาป่า

ในที่ประชุมสัมมนาดังกล่าวได้มอบนโยบาย
แนวทางการปฏบิตังิาน ให้กบัเจ้าหน้าท่ีผูเ้ข้าร่วม 
สัมมนา โดยเน้นยุทธวิธีการตรึงพื้นที่ ได้แก่  
การควบคุมไฟ การควบคุมความเสยีหายมิให้ขยาย
ลกุลามบานปลายจนเกดิความรนุแรง และการจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ราษฎรที่เข้าไปในพื้นที่
ป่า เพือ่เกบ็หาของป่า หรอืการน�าปศสุตัว์เข้าไป
เลีย้งในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ ตลอดจนบรูณาการการมี
ส่วนร่วมของชมุชน หน่วยงานท้องถิน่ หน่วยงาน
ราชการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ทั้งนี้ การเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
กเ็ป็นอีกสาเหตหุนึง่ของการเกดิปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน โดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้มีการ
ปรับแผนยุทธวิธีจัดชุดลาดตระเวนไฟป่าร่วมกับ
ชุมชน เพือ่ตรงึพืน้ทีก่่อนถงึฤดไูฟป่า และเข้าถงึจดุ
เกิดไฟได้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ การจัดประชุมสมัมนา
ในครัง้นี ้ถอืเป็นการขานรบันโยบายข้อสัง่การของ
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่า 
เป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลด  
PM2.5 ให้สอดรบักบัการแถลงนโยบายของรฐับาล
ด้านทรพัยากรธรรมชาติ

เพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการเผาป่า
เพือ่ใช้เป็นพ้ืนทีเ่ลีย้งปศสุตัว์ เป็นต้น

จากการถอดบทเรียนเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าทัง้ในระดับพืน้ที ่และระดบักรม ท�าให้ทราบ
ว่าการเลีย้งปศุสตัว์ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ ก็เป็นสาเหตุ
หนึง่ทีท่�าให้เกดิไฟป่าเพิม่ขึน้ ดงัน้ัน วตัถปุระสงค์
ของการจดัสมัมนาในครัง้นี ้เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา
ได้น�าเสนอและแลกเปลีย่นประสบการณ์ท�างานใน
พื้นที่ ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

ชดุกูภ้ยั เพือ่สามารถเข้าระงบัยบัยัง้เหตกุารณ์วกิฤต 
ท่ีอาจเกดิขึน้ได้อย่างทันท่วงที

 ส�าหรบัอทุยานแห่งชาติ และเขตรกัษา
พนัธุส์ตัว์ป่า ทีม่แีหล่งท่องเทีย่วทางน�า้ตกอันสวยงาม 
และอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
ยกตัวอย่างเช่น น�า้ตกเหวนรก อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่  
จงัหวดัปราจนีบุรี น�า้ตกหมันแดง อุทยานแห่งชาติ 
ภหูนิร่องกล้า จังหวดัพษิณโุลก น�า้ตกตาดโตน อทุยาน
แห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ น�้าตกทีลอซู เขต
รกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าอุม้ผาง จังหวัดตาก น�า้ตกไพรวัลย์ 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเทอืกเขาบรรทดั จงัหวดัพทัลงุ 
น�้าตกโตนงาช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 
จังหวัดสงขลา เป็นต้น

 กรม ทช. รบัแจ้งพบลกูพะยนูเกยต้ืน 
ท่าเรอืเกาะมกุด์ จ.ตรัง เบือ้งต้นเครอืข่ายทีผ่่านการ 
อบรมฯ เข้าช่วยเหลอืได้ทันท่วงที อภชัิย เอกวนากุล  
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง  
รกัษาราชการแทนอธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและ 
ชายฝั่ง (รรท.อทช.) ได้รับรายงานจาก สันต ินิลวัตน์  
ผูอ้�านวยการศูนย์วจิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ทะเลอนัดามันตอนล่าง ว่า ศนูย์วิจัยทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้
รบัแจ้งจาก อะเหร็น พระคง ประธานชมรมประมง
พืน้บ้านจังหวัดตรัง เกีย่วกบัเครอืข่ายช่วยชวิีตสตัว์
ทะเลหายาก จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่าเป็น

 เข้าหน้าฝนและช่วงน้ีฝนเริม่ตกหนกั
ในหลายพ้ืนท่ี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สัง่การให้ อรรถพล  
เจรญิชนัษา อธิบดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

นางชญานนัท์ ภักดจิีตต์ รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กล่าวต้อนรบั
และเปิดการประชมุ “Mekong Regional Water, Energy, and Climate Alliance Forum 
2023” จดัโดย Stockholm Environment Institute (Asia) ร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ภายใต้การสนบัสนนุของกระทรวงการต่างประเทศของเครอืรฐัออสเตรเลยี เพือ่แบ่งปันองค์ความรู ้
และมุมมอง รวมถึงแสวงหาแนวทางในการด�าเนินความร่วมมือด้านน�้า พลังงาน และสภาพ 
ภมูอิากาศทีส่�าคญัของภมูภิาคลุม่น�า้โขง โดยมนีกัวจิยั พนัธมติรด้านการพฒันา และผูก้�าหนดนโยบาย 

ทัง้น้ี นางชญานนัท์ รองปลดักระทรวงฯ ได้กล่าวว่า กระทรวงฯ ตระหนกัถึงความส�าคัญของ
นโยบายวทิยาศาสตร์และการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในการจดัการกบัความท้าทายด้าน
สิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
และปัญหามลพษิ ซึง่เวทน้ีีจะเป็น Platform ทีส่�าคญัเพ่ือแลกเปลีย่นมมุมองทีเ่ป็นประโยชน์ร่วม
กนั ในการก�าหนดนโยบาย และเสรมิสร้างความร่วมมอือนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาภูมภิาคลุม่น�า้โขง
อย่างยัง่ยนืและเป็นรปูธรรมต่อไป

ลกูพะยนูเกยต้ืนติดแห้งมีชีวิต บรเิวณใกล้กบัสะพาน
ท่าเรอืเกาะมกุด์ ต�าบลเกาะลบิง อ�าเภอกนัตงั จงัหวดั
ตรงั โดยเครือข่ายช่วยชวีติสตัว์ทะเลหายาก ได้ผ่าน
การอบรมหลกัสตูรการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกย
ตืน้เบือ้งต้น จากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(ทช.) และได้รบัมอบอปุกรณ์ในการเคลือ่นย้ายสตัว์
ทะเลหายากเกยตื้นมีชีวิต จากศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามันตอนล่าง (ศวอล.) 
ท�าให้เครอืข่ายฯ สามารถเคลือ่นย้ายลกูพะยนูกลบัสู่

เนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
รวมทัง้เพือ่หาแนวทางและก�าหนดกรอบในการด�าเนนิ 
การป้องกนั สกดักัน้ ไม่ให้เกดิการเผาป่าเพือ่เป็น
พืน้ทีเ่ลีย้งปศสุตัว์ได้อย่างเป็นรปูธรรม ชดัเจน และ 
มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม 
เป้าหมายและสมัฤทธิผ์ลตามแผนและนโยบายของ
กรมอุทยานแห่งชาตฯิ

นายอรรถพล ยงักล่าวอกีว่า กรมอทุยานแห่ง
ชาตฯิ ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนัไว้ 5 ประการ ได้แก่ ยทุธศาสตร์การ
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์และให้ความรู ้ ยทุธศาสตร์
การป้องกนัไฟป่า ยทุธศาสตร์การจดัการเชือ้เพลงิ 
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกภาค
ส่วน และยทุธศาสตร์การดบัไฟป่า เพือ่ให้การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้น
ที่การแก้ไขปัญหาต้นเหตุหลักของการเกิดไฟป่า  

รักษาราชการแทนอธิบดกีรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพนัธ์ุพชื หน่วยงานในสงักัดกรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวประเภท
น�า้ตก และแหล่งท่องเท่ียวทางน�า้ อยูใ่นเขตอทุยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ทัว่ประเทศ เตรยีมความพร้อมเฝ้าระวงัอย่างเข้มข้น  
เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยน�้าป่าไหลหลาก ให้
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ หากเห็นว่ามีความ
รนุแรงสุม่เสีย่งต่อการสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิของ
นักท่องเท่ียว ให้ด�าเนินการออกประกาศปิดแหล่ง
ท่องเทีย่วในทนัที แล้วรายงานสถานการณ์เหตุการณ์
ให้ผู้บงัคับบญัชาทราบตามล�าดบัช้ัน เบือ้งต้นให้มกีาร
ประกาศแจ้งเตอืน จดัเจ้าหน้าทีชุ่ดเฝ้าระวงั เจ้าหน้าที่

สิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) ทีเ่ลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการ 
ช่วยชีวิตสตัว์ทะเลหายากได้ทันท่วงท ีผ่านการมส่ีวนร่วม 
จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยกรม ทช. มอบ 
หมายให้ส�านกังานทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 
1-10 น�านกัวิชาการและผูเ้ชีย่วชาญ ลงพ้ืนทีใ่ห้ความ
รูเ้ก่ียวกบัการช่วยเหลอืชวิีตสตัว์ทะเลหายาก รวมถึง
เป็นพีเ่ลีย้งคอยให้ค�าแนะน�าแก่เครอืข่ายอาสาสมคัร 
และชมุชนชายฝ่ัง ในการช่วยเหลอืและปฐมพยาบาล 
เบื้องต้นแก่สัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้น ก่อนจะแจ้ง 
เจ้าหน้าทีก่รม ทช. ในพืน้ทีด่�าเนนิการช่วยเหลอืสตัว์ทะเล 
หายากตามข้ันตอน นอกจากนี ้กรม ทช. ได้จดัท�าคูม่อื 
และแผ่นพับการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น 

อส.รับนโยบายข้อส่ังการ รมว.ทส.
ปรบัแผนตรงึพืน้ที ่แก้ปัญหาไฟป่าลด PM 2.5

พ.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สวุรรณ

บรเิวณน�า้ลกึได้ส�าเรจ็ ภายในเวลาไม่เกนิ 30 นาที 
 ท่ีผ่านมา กรม ทช. ได้ลงพืน้ท่ีอบรม

เครือข่ายอาสาสมคัร และชุมชนชายฝ่ัง ตามข้อสัง่การ
ของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

อภชิยั เอกวนากุล

อรรถพล เจรญิชนัษา

พร้อมแจกจ่ายในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการช่วยเหลอืการเกยตืน้หรอืการได้รบับาด
เจ็บของสตัว์ทะเลหายากในพืน้ทีใ่ห้ปลอดภัยได้อย่าง
ทันท่วงทีอกีด้วย 

พบพะยนูเกยตืน้

 ป้องกนัน�า้ในอทุยาน

ประชุม “Mekong Regional Water, Energy, and Climate Alliance Forum 2023”
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“ไชยา” นัง่หวัโต๊ะประชมุ Pig Board
เตรียมต้ัง คกก.รกัษาเสถยีรภาพราคา

เอลนีโญท�าผลผลติข้าวนาปี 66/67 
ลด ราคา-ทศิทางส่งออกสดใส

‘รมช.ไชยา’ นัง่หวัโต๊ะประชุม Pig Board  
เร่งแก้ปัญหาหมูเถ่ือน เตรียมตั้งคณะกรรมการ
รกัษาเสถยีรภาพราคาสกุรอย่างจรงิจงั

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเป็น
ประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายพฒันา
สกุรและผลติภัณฑ์ (Pig board) ครัง้ท่ี 1/2566 
โดยม ีนายอภยั สทุธสิงัข์ รองปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายบญุกฤช ป่ินประสงค์ รองอธบิดี
กรมปศสุตัว์ ผูแ้ทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ 
ห้องประชมุ 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพ
ราคาสุกร ซึ่งเห็นควรจัดต้ังคณะท�างานเพื่อดูแล
ราคาสกุรอย่างจรงิจงั และเหน็ชอบโครงการชดเชย
ดอกเบ้ียเพือ่เสรมิสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผูเ้ลีย้ง
สกุร ปี 2566 

รวมถึงเสนอให้มีการต่อยอดระบบฐานข้อมูล 
Big Dataด้านปศสุตัว์ โดยขยายขอบเขตการใช้งาน 
สู่สาธารณะเพื่อเป็นแพลตฟอร์มส�าหรับผู้เลี้ยง 
สุกรในไทยสามารถใช้งานร่วมกันได้ท้ังระบบ 
และแนวทางก�าหนดราคาขายสุกรมีชีวิต ตาม
โครงสร้างต้นทุนการผลติ ซึง่จะหาแนวทางร่วมกนั 
เพือ่ประโยชน์สงูสุดของเกษตรกรต่อไป

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรฯ ยังได้มอบแนวทางส�าหรบัการขบัเคลือ่น

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการ
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การ
ผลติข้าวนาปี ปี 2566 (ปีเพาะปลกู 2566/67) รวม
ทัง้ประเทศ (ข้อมลู ณ 11 ก.ค. 66) พบว่า มีเนือ้ที่
เพาะปลกู 62.375 ล้านไร่ ลดลงจากปีทีแ่ล้ว 0.602  
ล้านไร่ หรอื 0.96% เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว 59.598 ล้านไร่  
ลดลงจากปีที่แล้ว 0.316 ล้านไร่ หรือ 0.53% 
ผลผลติ 25.761 ล้านตนัข้าวเปลือก ลดลงจากปี
ทีผ่่านมา 0.871 ล้านตนัข้าวเปลอืก หรอื 3.27%

ส�าหรับเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีที่แล้ว 
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศส่งผล
ให้ฝนมาล่าช้า และคาดว่าปรมิาณฝนจะน้อยกว่า
ปี 65 ซึ่งจากการคาดหมายลักษณะอากาศของ
กรมอตุนุยิมวทิยา ปรมิาณฝนรวมในช่วงฤดฝูนปีนี ้
จะน้อยกว่าปีทีแ่ล้ว และช่วงกลางเดอืน ม.ิย. ถงึ
กลางเดอืน ก.ค. 66 เกิดสภาวะฝนทิง้ช่วง ท�าให้
ขาดแคลนน�า้ในด้านการเกษตร โดยเฉพาะในพืน้ที่
แล้งซ�า้ซากนอกเขตชลประทาน ส่งผลให้เกษตรกร
ในบางพืน้ท่ีปล่อยทีน่าให้ว่าง และบางพืน้ทีป่ลกู
ข้าวนาปีได้เพียงรอบเดียว

ส่วนผลผลติต่อไร่ลดลง เนือ่งจากปรมิาณฝน
น้อย จากการเกดิปรากฏการเอลนโีญ ในช่วงเดอืน 
ม.ิย.-ก.ค. 66 ท�าให้ฝนทิง้ช่วง เกดิความแห้งแล้ง 
ส่งผลต่อการงอกของต้นกล้า และการสร้างรวงของ
ต้นข้าว นอกจากนี ้ ยงัเสีย่งพบโรคและแมลงศัตรู
พชืระบาด เช่น โรคไหม้คอรวง เพลีย้ไฟ เป็นต้น 
ส่งผลให้ภาพรวมผลผลติทัง้ประเทศลดลง

ด้านราคาข้าวเปลอืกทีเ่กษตรกรขายได้ พบว่า
ขยบัตวัสงูขึน้ ทัง้ราคาข้าวเปลอืกเจ้าหอมมะล ิข้าว 
เปลอืกเหนยีว และราคาข้าวเปลอืกเจ้าความชืน้ 15%  

ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา   
ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ เข้ารับฟังบรรยายสรุป
ผลการด�าเนินงานของด่านตรวจพืชท่าเรือ
คลองใหญ่ ด่านกักกันสัตว์ตราด ด่านตรวจ
ประมงตราด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ
อ�าเภอคลองใหญ่ ซึ่งด่านดังกล่าว มีภารกิจ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
การน�าเข้า-ส่งออกมาในประเทศ ให้บรกิารออกใบ 
อนญุาต หนงัสอือนุญาต ใบรับรอง และควบคมุ
ความเสีย่งการเกดิโรคระบาดพชื ปศสุตัว์ และ
ประมง

โดยด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ (ตรวจ
พชื) มกีารน�าเข้าสนิค้าพชื 2 ชนดิ ได้แก่ หวาย 
และไม้แปรรปู รวมปรมิาณ 669.05 ตัน คดิเป็น
มลูค่า 4,104,135.73 บาท และมกีารส่งออก 
สินค้าพืช 3 ชนิด มีใบรับรองสุขอนามัยพืช  
จ�านวน 1,579 ฉบบั คดิเป็นมลูค่า 2,136,000 บาท

ด่านตรวจประมงตราด (ตรวจประมง)  
มีการน�าเข้าสตัว์น�า้ ปี 2566 รวมทัง้หมด 16,310.35 ตนั  
คิดเป็นมลูค่า 348.66 ล้านบาท สนิค้าทีน่�าเข้า
มากทีส่ดุ ได้แก่ ปลากะตัก จ�านวน 6,716.50 ตนั 
มลูค่า 78.81 ล้านบาท รองลงมา คอื ปลาเป็ด  
จ�านวน 3,139 ตัน คดิเป็นมลูค่า 22.31 ล้านบาท 
โดยมกีารส่งออกสตัว์น�า้ ปี 2566 รวมทัง้หมด  

การรกัษาเสถยีรภาพราคาสกุรตามนโยบาย “ตลาด
น�า นวตักรรมเสรมิ เพิม่รายได้” ประกอบไปด้วย  
7 แนวทางการด�าเนนิงาน ดงัน้ี 1) จัดท�า Big data 
ของอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เช่นข้อมูลฟาร์ม/
โรงฆ่า/จ�านวนสกุร การขึน้ทะเบยีนผูเ้ลีย้ง/พ่อค้า
คนกลาง เป็นต้น 2) ด�าเนินการปราบปรามสุกร
เถื่อนทั้งระบบอย่างต่อเน่ือง ท้ังการน�าเข้า/ห้อง
เยน็/สถานท่ีจ�าหน่าย 3) การขบัเคลือ่นและผลกัดนั 
การส่งออกสุกรมีชีวิต ซากสุกร และอื่นๆ เพื่อ
ระบายสกุรส่วนเกนิออกจากระบบ 

4) วิเคราะห์ข้อมลูและปรับสมดลุการผลติ ให้
สอดคล้องกับความต้องการบริโภค โดยยึดหลัก
ตลาดน�าการผลิต 5) การส่งเสริมการแปรรูป  
ดึงปริมาณเนื้อสุกรออกจากตลาด มาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ 6) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
เพื่อกระตุ ้นการบริโภคผลผลิตจากสุกร และ  
7) การจัดตั้งกองทุนพัฒนาสุกร เพ่ือความย่ังยืน 
ของอตุสาหกรรมการผลติสุกร

“มาตรการท�าลายซากสุกรเป็นเร่ืองส�าคัญ 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร และ 
ผูป้ระกอบการทุกภาคส่วน ซึง่สงัคมก�าลงัจบัตามอง 
อยู่ ต้องเข้มงวด และไม่ให้เกิดการเล็ดลอดออก
สู่ตลาด โดยท่ีผ่านมามีผลการด�าเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายในการลักลอบน�าเข้าซากสุกรเข้า 
ราชอาณาจกัร ประจ�าปีงบประมาณ 2565-2566 

รมว.เกษตรฯ เร่งช่วยชาวประมง 22 จงัหวัด 
ทัง้เร่ืองกฎระเบยีบและราคากุ้งตกต�า่

ประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล มีความ
ยาว 330 กโิลเมตร โดยทางบกตดิกบัทางจงัหวดั
ของประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดพระตะบอง 
จังหวัดโพธิสัต และจังหวัดเกาะกง ซึ่งมีแนว
ชายแดนธรรมชาตติดิทวิเขาบรรทดั เป็นเส้นแบ่ง
เขตแดนตลอดแนวมีความยาว 165 กโิลเมตร และ
มแีนวอาณาเขตทางทะเลมคีวามยาว 185 กโิลเมตร 
และจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรสัตว์น�้า
อดุมสมบรูณ์และเป็นแหล่งท�าการประมงทีส่�าคญั 
ทัง้ประมงพ้ืนบ้าน และประมงพาณชิย์ รวมทัง้พืน้ที่
เพาะเลีย้งสตัว์น�า้ทัง้ชายฝ่ังและน�า้จืด ผลผลติสตัว์น�า้ 
ของจงัหวดัตราด มมีากกว่า 82,779 ตนั คดิเป็น
มลูค่ามากกว่า 5,599.80 ล้านบาท ผลผลติจาก

รวมทั้งหมด 238 ครั้ง มีการท�าลายของกลางไป
แล้วทั้งสิ้น 1,049,860 กิโลกรัม อยู่ระหว่างรอ
ท�าลาย ด�าเนินคด ีและรอค�าสัง่ศาล จ�านวน 92,627 
กิโลกรัม รวมซากของกลางทั้งหมด 1,142,487 
กโิลกรมั คดิเป็นมูลค่า 190,426,840 บาท” รมช. 
ไชยา กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ 
การผลติการตลาดสกุรในปัจจบุนั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
ได้แก่ 1) สถานการณ์การผลิตการตลาดสุกร 
ของโลกโดยผลผลติเนือ้สกุรอยูท่ี ่114.759 ล้านตนั 
ซึง่มีการปรบัเพิม่จากทีค่าดการณ์ไว้ เนือ่งจาก จีน 
แคนาดา และบราซลิ มกีารผลติเพิม่ขึน้ ส่วนสหภาพ
ยุโรป ญ่ีปุน่ ฟิลปิปินส์ และเมก็ซิโก มีการผลิตลดลง 
และ 2) สถานการณ์การผลติการตลาดสกุรของไทย 
จากผลการประชมุคณะอนกุรรมการวเิคราะห์การ
ผลติ และการตลาดสกุรครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัที ่22 
สงิหาคม 2566 ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบการทบทวน
ศกัยภาพการผลติสกุรในปัจจบุนัภายหลงัการฟ้ืนตัว
จากโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุร (ASF) โดยเกษตรกร
ใช้สายพนัธุส์กุรทีด่มีกีารป้องกนัทางชวีภาพทีด่ขีึน้ 
เพือ่ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภค คาดว่า
ผลผลติสกุรออกสูต่ลาด ในปี 2566 อยูท่ี ่ 19.73 
ล้านตวั ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2565 ถึง 25% 

ในส่วนผลผลิตของสุกรของเดือนกรกฎาคม 
2566 อยูท่ี ่1.81 ล้านตวั ซึง่เป็นปรมิาณทีม่ากทีสุ่ด
ตัง้แต่มกราคม 2564 และช่วงปี 2566 มสีกุรเข้าฆ่า
เฉลีย่ เดอืนละ 1.61 ล้านตวั โดยเปรยีบเทยีบต้นทนุ
การผลติและราคาสกุรมีชีวิตในปี 2566 เกษตรกร มี
ต้นทนุการผลติ 92.77 บาท/กิโลกรมั และมีรายได้
จากการจ�าหน่าย 79.48 บาท/กโิลกรมั เนือ่งจาก
การผลิตเพิ่งฟื้นตัวจาก ASF และยังคงมีปัญหา
ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์แพง รวมถึงที่ประชุม
มีการรับทราบความก้าวหน้าการป้องกัน ปราบ
ปรามการลกัลอบการน�าเข้าเนือ้ และเครือ่งในสกุร
ทีผ่ดิกฎหมาย 

โดยมีการสร้างความเข้าใจขั้นตอนการน�าเข้า
สนิค้าปศสุตัว์ทีถ่กูต้อง และการตรวจสนิค้าปศสุตัว์
ของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นผู้สนับสนุนปรามปราบการ
ลกัลอบเนือ้สกุรให้กับผูป้ระกอบการห้องเย็นตลอด
จนเพ่ิมการตัง้ด่านสกดัตรวจสินค้าน�าเข้าตามแนว
ชายแดน ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือ ท่าอากาศยาน
อย่างเข้มงวด และมมีาตรการป้องกนัการลบัลอบ
เคลือ่นย้ายสตัว์-ซากสตัว์ในประเทศ 47 จุด และจัด
มาตรการป้องกนัการซ้ือขายสกุรเถือ่นบนสือ่สงัคม
อเิลก็ทรอนกิส์ด้วย

การท�าการประมง 55,643 ตนั มลูค่า 2,344.21 
ล้านบาท ผลผลติจากการเพาะเลีย้ง 27,136 ตัน 
มลูค่า 3,255.59 ล้านบาท

ส�าหรับทะเบยีนเกษตรกร มีเกษตรกรท่ีขึน้
ทะเบียนผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้ (ทบ.1) 1,317 ราย 
แบ่งเป็น กุ้งทะเล 476 ราย หอยทะเล 346 ราย 
ปลาน�า้จดื 317 ราย ปลาทะเล 125 ราย จระเข้ 
14 ราย สตัว์น�า้สวยงาม 3 ราย และสตัว์อืน่ๆ 
36 ราย ผลผลิตจากการเพาะเล้ียง 27,136 ตนั  
มลูค่า 3,255.59 ล้านบาท ทะเบียนผูป้ระกอบการ 
ด้านการประมง (ทบ.2) 539 ราย ทะเบียน
ผู้ท�าอาชีพท�าการประมง (ทบ.2) 3,334 ราย 
เรอืประมงพืน้บ้านทีม่ทีะเบยีนเรอืไทย จ�านวน 
3,379 ล�า ได้แก่ อวนติดตา อวนครอบหมึก 
อวนลอยปลากระบอก อวนจมปูม้า อวนลอย
ปลาทู และเรือประมงพาณิชย์ที่มีทะเบียนเรือ
ไทย จ�านวน 588 ล�า ได้แก่ อวนครอบปลากะตกั 
อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง

มกอช.ขานรบันโยบาย “รมว.ธรรมนสั”  
ยกระดับมาตรฐานสินค ้าเกษตรแปลง
ใหญ่มังคุด/ ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัด
นครศรธีรรมราช สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน

โดยเ ม่ือ เร็ วๆนี้  นางสาวปรียานุช  
ทพิยะวฒัน์ รองเลขาธกิารส�านกังานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) เป็น
ประธานโครงการสัมมนาสรุปผลการด�าเนิน
งานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่
เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปี 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่พฒันา
เกษตรกรในพืน้ทีแ่ปลงใหญ่มงัคดุ อ.ชะอวด ให้
มีความรู้และเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน 
GAP รวมทั้งส่งเสริมให้โรงรวบรวมมังคุด 
อ.พรหมคีรี ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
และมีการเชื่อมโยงตลาดเพื่อรับซื้อสินค้าท่ีได้
มาตรฐานและผ่านการรับรอง อีกทั้งยังสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจการใช้และแสดงเครือ่งหมาย
รับรองมาตรฐาน (Q) การใช้ระบบตามสอบ
สนิค้าเกษตรและอาหาร (QR Trace) ในพืน้ที่
แปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยาม อ.ปากพนัง 
จ.นครศรธีรรมราช

 ทัง้นี ้ ภายในงานมกีจิกรรมมอบใบรับรอง
มาตรฐาน GAP ให้กบัเกษตรกรแปลงใหญ่ทีผ่่าน
การรบัรอง จ�านวนทัง้สิน้ 89 ราย และสนบัสนนุ 
การแสดงเครือ่งหมายรบัรอง จ�านวนทัง้สิน้ 31 ราย 
แ ละจัดให้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาส 
แ ละความท้าทายของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ 
จ.นครศรธีรรมราช” โดยมวิีทยากรจากเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทน มกอช. เรื่อง 

มกอช.ขานรบันโยบาย รมว.ธรรมนสั
ยกระดบัแปลงใหญ่มงัคุด/ส้มโอทบัทมิ

ผูผ้ลติสนิค้าเกษตร เพือ่เพิม่ช่องทางให้เกษตรกร
สามารถจ�าหน่ายสนิค้าได้ด้วยตนเอง และแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลติตกต�า่

 นอกจากน้ัน ยังได้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษา 
ดงูานและเย่ียมชมการบริหารจดัการแปลงปลกู
มงัคดุ ณ ศนูย์เรยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการ
ผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.) อ.ชะอวด และพืน้ที่
เกษตรแปลงใหญ่ ส้มโอทบัทมิสยาม อ.ปากพนัง 
จ.นครศรธีรรมราช และแนะน�าการใช้งานระบบ 
QR Trace ในสนิค้า เพือ่ตรวจสอบย้อนกลบั 
แหล่งท่ีมาของสนิค้าเกษตรนัน้ สร้างความเช่ือม่ัน 
ในคณุภาพมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลติ

 ในการด�าเนนิโครงการดงักล่าว ได้ขานรบั
น โยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาราคา
ผ ลผลิตมังคุดตกต�่าอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ร่วม 
บรูณาการระหว่างหน่วยงานกรมวชิาการเกษตร 
กรมส่งเสรมิการเกษตร และองค์การตลาดเพือ่
เ กษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
สนิค้าเกษตรในพืน้ท่ี ส่งเสรมิให้เกษตรกรผลติ

มาตรการและกฎระเบยีบของประเทศคู่ค้าทีส่�าคัญ 
เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น แหล่งจ�าหน่าย
สินค้าคุณภาพ (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)  

ตั้งแต่ต้นปี 65 เป็นต้นมา และยังคงสูงขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง โดยราคาเฉล่ียช่วง 9 เดอืน (ม.ค.-
ก.ย. 66) โดยมีรายละเอียด ดงันี้

-  ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ เฉลี่ย 
1 4,226 บาท/ตนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 
65 ที ่13.33%

- ราคาเฉลีย่ของข้าวเปลอืกเจ้าความชืน้ 15% 
เฉล่ีย 10,499 บาท/ตนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปี 65 ที ่20.58%

-  ราคาเฉลีย่ของข้าวเปลอืกเหนยีว ความชืน้ 
1 5% เฉลี่ย 11,657 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดยีวกนัของปี 65 ที ่27.71%

ขณะเดยีวกนั การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดอืน 
(ม.ค.-ก.ค. 66) มทีศิทางสงูขึน้จากช่วงเดยีวกนัของ
ปี 65 ซึง่การส่งออกข้าวขาวสงูขึน้ทัง้ปริมาณและ
มลูค่า โดยมปีรมิาณการส่งออก 2.54 ล้านตนั สงูขึน้ 
จากช่วงเดยีวกนัของปี 65 ที ่30.16% มลูค่าการ
ส่งออก 40,767 ล้านบาท สงูขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปี 65 ที ่51.83%

ส่วนการส่งออกข้าวเหนยีว ในช่วง 7 เดอืนปรบั
ตวัสงูขึน้เช่นกนั แต่เป็นการสงูขึน้เฉพาะมูลค่าการ
ส่งออกเท่านัน้ โดยมลูค่าการส่งออก 3,347 ล้าน
บาท สงูขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 65 ที ่14.14%

ทัง้น้ี ปัจจยัหนนุทีส่่งผลให้ราคาข้าวเปลอืกท่ี
เกษตรกรขายได้ มแีนวโน้มปรับตวัสงูข้ึน มาจาก
ค วามกังวลในสถานการณ์เอลนีโญท่ีอาจท�าให้
ผ ลผลติข้าวเสยีหาย ผลผลติข้าวของประเทศจนี
ลดลง ประกอบกบัประเทศอนิเดยี ซึง่เป็นผูส่้งออก
ข้าวรายใหญ่ทีส่ดุของโลก ระงบัการส่งออกข้าวขาว  
ซึง่เป็นโอกาสทีท่�าให้ประเทศไทยสามารถส่งออก 
ได้มากขึน้

จ�านวน 9,438.55 ตนั คดิเป็นมลูค่า 469.31 ล้านบาท  
สินค้าส่งออกที่ส�าคัญ ได้แก่ ปลาชนิดอ่ืนๆ  
และหอยนางรม

ด่านกกักนัสตัว์ตราด (ตรวจปศุสตัว์) มสีนิค้า
ปศุสัตว์ส่งออก จ�านวน 11 ชนิด ประกอบด้วย 
สกุร จ�านวน 296 ตวั และสนิค้าปศสุตัว์แปรรปู
แ ละอื่นๆ จ�านวน 260.31 ตัน คิดเป็น มูลค่า 
48,469,339 บาท

ใ นโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
แ ละสหกรณ์ยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนและ
ตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานของด่านชายแดนถาวร
บ้านหาดเลก็ ณ ต.หาดเลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
โ ดยได้จะหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ในการปรับปรงุถนนให้มคีวามสะดวก
ใ นการผ่านด่านชายแดน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า
และการท่องเทีย่วระหว่างไทยและกมัพชูาให้เพิม่
มากข้ึนด้วย

น อกจากนี้  ร.อ.ธรรมนัส ยังได ้ติดตาม
ก ารด�าเนินงาน ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา และ
พ บปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหา และติดตาม
สถานการณ์ พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ณ 
อ าคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.หาดเล็ก 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

โ ดยจังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่ง
ท ะเลตะวันออก มีอาณาเขตด้านชายแดนติดกับ

อ ย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รบัปากจะช่วยแก้ไขปัญหา
พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีความเข้มงวดและเป็น
อุปสรรคต่อการท�าประมงในปัจจุบัน โดยชาว
ประมงเสนอให้มีแนวทางบรรเทาผลกระทบใน
ช่วงการเปลี่ยนผ่านของกฎหมาย และจะช่วย
ดรูาคากุง้ตกต�า่ ทัง้กุ้งแวนนาไม กุง้กลุาด�า และ
กุ้งก้ามกราม ซ่ึงมีปัจจัยมาจากโรคระบาดและ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขอให้มั่นใจว่าจะร่วม
แก้ปัญหาให้กับพีน้่องชาวประมงทัง้ 22 จงัหวดั  
ทีม่พ้ืีนทีต่ดิทะเล

สินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด มี
คุณภาพได้รับการรับรอง สร้างโอกาสให้ผู้ซื้อ
แ ละผู้ขายตกลงราคากันอย่างเป็นธรรม ผ่าน
กิจกรรม Matching ตลาดพบผู้ผลิตสินค้า
เ กษตร รวมถงึส่งเสรมิให้เกดิการรวมกลุม่เพือ่
เ พิ่มอ�านาจต่อรองทางการตลาด สนองต่อ
น โยบายรฐับาลในเรือ่ง “ตลาดน�า นวตักรรม
เสรมิ เพิม่รายได้ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานสนิค้า
เกษตรสูก่ารพฒันาอย่างย่ังยนื”

ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า 

 ไชยา พรหมา

ปรยีานชุ ทพิยะวฒัน์ 

ห้างโมเดิร์นเทรด (TOP  
Supermarket) และตวัแทน
เ กษตรผู ้ ปลู กมั ง คุ ด  
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู ้  
ปญัหาและอุ ปส ร รค 
พ ร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ท างการจ�าหน่ายสินค้า
เ กษตรแปลงใหญ่ให้ได้
ราคาทีส่งูขึน้ผ่านกจิกรรม 
M atching ตลาดพบ 
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อ .ส.ค.เตรยีมบกุตลาดโยเกร์ิตกรอบขนม
ข บเคี้ยวเพื่อสุขภาพ “ฟรีซดรายโยเกิร์ต 
โพรไบโอ ตราไทย-เดนมาร์ค” วางเป้าเจาะ
กลุม่วยัท�างาน-คนรกัสขุภาพ ชีค้ณุสมบตัเิด่น
ช่วยระบบการขับถ่ายดีขึ้น เนื้อสัมผัสกรอบ 
ละลายในปาก รสชาตเิข้มข้น

นายสมพร ศรเีมอืง ผูอ้�านวยการองค์การส่งเสรมิ 
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า  
จ ากการศึกษาทิศทางตลาดผลิตภัณฑ์นม 
ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ปัจจุบันตลาด
ผลติภณัฑ์นมทีม่มีลูค่าสงู ได้แก่ ผลติภณัฑ์ใน 
กลุ่มเนย โยเกร์ิต และผลติภณัฑ์นมปราศจากน�า้ตาล 
แ ลคโตส เป็นล�าดับ และมุ่งเน้นอาหารเสริม 
ที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูงและเป็น
อ าหารเฉพาะ อาท ิ ผลติภณัฑ์ทีท่�าให้สขุภาพ
แขง็แรง ควบคมุน�า้หนกัและมรีะบบขับถ่ายดขีึน้ 
เป็นต้น จากข้อมลูดงักล่าว อ.ส.ค. จงึได้วจัิยและ
พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ขึน้มาเพือ่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดดังกล่าว โดยเตรียมเปิดตัว
ผลติภณัฑ์ใหม่ “ฟรซีดรายโยเกิร์ต โพรไบโอ”  
(Freeze-Dried Yoghurt Probio (Thai-Denmark  
B rand) 2 รสชาติ คือ รสธรรมชาติและ 
รสมลัเบอร์ร ีซึง่ผลติภัณฑ์ดงักล่าว เป็นโยเกร์ิต 
ก รอบประเภทขนมขบเคีย้วเพือ่สขุภาพขนาด 
บรรจุ 15 กรมั/ถงุ

ส�าหรับคณุสมบตัผิลติภณัฑ์ของผลติภณัฑ์
ฟรีซดรายโยเกิร์ต โพรไบโอ ผลิตจากโยเกิร์ต
แท้ ทีม่าจากน�า้นมโคออร์แกนกิ 100% หมกั
โดยจุลินทรีย์โยเกิร์ตชนิดโพรไบโอติก ผ่าน

ถ่าย โดยโพรไบโอ 1 ถงุ ให้คณุค่าทางโภชนาการ
เท่ากับโยเกิร์ตถ้วย 60 กรัม/คร่ึงถ้วย ส่วน
โยเกิร์ตอบกรอบ โพรไบโอ 2 ถุง ให้คุณค่า
ทางโภชนาการเท่ากบัโยเกร์ิตถ้วย 120 กรมั/ 
หนึง่ถ้วย จะมเีนือ้สมัผสักรอบ ละลายในปาก 
รสชาติเข้มข้น อร่อย กลิน่หอมโยเกร์ิตแท้ มใีห้ 
เลอืก 2 รสชาต ิรสธรรมชาต ิและรสมัลเบอร์ร ี 
ซึ่ง อ.ส.ค.เชื่อมั่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับ
การต้อนรับอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภคท่ีรัก
สขุภาพอย่างแน่นอน 

กระบวนการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แต่ยังคง
คุณค่าของสารอาหารท่ีครบถ้วน อาท ิเช้ือจลุนิทรีย์
ทีม่ชีีวติ โพรไบโอตกิมากกว่า 1 ล้านตวัต่อถงุ เป็น
สายพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงช่วยรักษา
สมดลุของล�าไส้และระบบขบัถ่าย มพีรไีบโอตกิซึง่
เป็นอาหารของโพรไบโอตกิ มใียอาหารทีล่ะลายได้
ในน�า้ได้ 800 มก. เพือ่สขุภาพของระบบทางเดนิ
อาหาร และให้พลงังานเพยีง 70 กโิลแคลอรเีท่านัน้ 

“ปัจจบุนัผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วเพ่ือสขุภาพ
ก�าลงัเป็นทีน่ยิมของตลาด จากการค้นคว้าพบว่า  

ผูบ้รโิภควยัรุน่ วยัท�างานในปัจจบุนั หากให้นกึถงึ
อาหารว่างทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย ผูบ้รโิภคกลุม่นี ้
มกัจะนกึถงึโยเกร์ิตหรอืขนมทีท่�าจากผลไม้เป็นล�า
ดบัต้นๆ ดงัน้ัน อ.ส.ค. จึงได้เลอืกผลไม้มลัเบอร์ร ี
ท�าฟรีซดรายโยเกิร์ต มาเป็นส่วนผสมหลักและ
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภท
ขนมขบเคีย้วเพือ่สขุภาพ ทีอ่ดุมไปด้วยสารอาหาร
ที่มีประโยชน์ มีคุณค่าเชิงฟังก์ชันที่ดีต่อร่างกาย 
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั” 
นายสมพร กล่าว 

นายสมพร กล่าวต่อด้วยว่า ส�าหรบัผลิตภณัฑ์
ฟรีซดรายโยเกร์ิต โพรไบโอหรอืโยเกร์ิตอบกรอบ 
เป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าจากสาร
อาหาร ช่วยรักษาสมดุลของล�าไส้และระบบขับ

อ.ส.ค.บกุตลาดโยเกร์ิตกรอบ
ฟรซีดรายโยเกร์ิต โพรไบโอ

กรมการข้าว เตรียมเมล็ดพันธุ ์ข ้าว 
58,700 ตนั ในโครงการส่งเสริมการเปลีย่น
เมล็ดพนัธุข้์าว ปี 2566 เพือ่ให้ชาวนาน�าไป
เพาะปลกู เพิม่ผลผลติต่อไร่ เพิม่รายได้ ลด
ต้นทุน ยกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมแผน
ด�าเนินการต่อเนือ่ง 3 ปี หวงัยกระดบัคณุภาพ
เกษตรกรไทย

นายณัฏฐกติต์ิ ของทิพย์ อธบิดกีรมการข้าว  
กล่าวว่า ความส�าคัญของโครงการส่งเสริม 
การเปล่ียนเมลด็พันธุข้์าวปี 2566 ทีก่รมการข้าว 
ได้มุ ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเข้าถึง  
และได้ใช้เมล็ดพันธุ ์ข้าวคุณภาพดีจากกรม
การข้าวท่ัวประเทศ โดยเกษตรกรสามารถ 
เข้าร่วมโครงการได้ผ่านกลุม่เกษตรและสถาบนั
เกษตรกร เช่น ศนูย์ข้าวชมุชนในพืน้ทีข่องแต่ละ
จงัหวดั ในราคาตามหลกัเกณฑ์ของกรมการข้าว 
ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เพือ่ให้ชาวนาได้มเีมลด็พนัธุข้์าว 
ที่ดีส�าหรับการเพาะปลูก และขยายพันธุ ์  

ซึง่ในปีนีก้รมการข้าวมเีป้าหมายการด�าเนินการ 
เปลี่ยนเมล็ดพันธุ ์ข ้าวคุณภาพดี จ�านวน  
58,700 ตนั อกีท้ังยงัเป็นการยกระดับปรมิาณ
และคณุภาพผลผลติข้าวให้สามารถแข่งขนักบั
ตลาดโลกได้ และในส่วนของเกษตรกรทีย่งัไม่
ได้เข้าร่วมโครงการในปีนี ้กรมการข้าวมแีผนการ
ด�าเนินงานโครงการนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
เพื่อให้เกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
โครงการนี้

“ส�าหรับในปีถดัไป เกษตรกรท่านใดทีส่นใจ
เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม 
โครงการฯ มาก่อน สามารถเตรยีมความพร้อม 
ในเรือ่งของคุณสมบัตใิห้เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด 
หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์
เมล็ดพันธ์ุข้าวใกล้บ้านท่าน” อธิบดกีรมการข้าว  
กล่าว

นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ ผู้อ�านวยการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เปิดเผยว่า อธิบดี
กรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมลด็พันธุข้์าว
พิจิตรด�าเนินงานโครงการเปล่ียนเมล็ดพันธุ์
ข้าว ปี 2566 โดยมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชาวนา ส่งเสริมให้ชาวนา
เปล่ียนไปใช้เมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพดีทีผ่ลติและ 
จ�าหน่ายจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ลดต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการซือ้เมลด็พนัธุ ์ลดต้นทุนการใช้ปุย๋  
ลดต้นทุนในการก�าจัดวัชพืชในพันธุ ์ปน ซึ่ง 
ส่ิงต่าง เๆหล่าน้ีคอืผลพลอยได้ทีเ่กษตรกรได้เข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมการเปล่ียนเมล็ดพันธุ ์ข้าว  
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของ
ตลาด ขายได้ราคาสงูขึน้ ท�าให้มคีณุภาพชวีติท่ี
ดขีึน้ เพือ่ยกระดบัปริมาณและคณุภาพผลผลติ
ข้าวให้สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้

“กรมการข้าว” เดนิหน้าเปลีย่น
เมลด็พันธุข้์าวปีนี ้58,700 ตนั

ดนัสนิค้าเกษตรมลูค่าสูง 
1 จงัหวดั 1 ชนดิสนิค้า น�าร่องภาคใต้

สมพร ศรเีมอืง

นายสมพร กล่าวด้วยว่า หลงัจาก อ.ส.ค. 
ประสบความส�าเร็จในการท�าตลาดผลิตภัณฑ์
นมยูเอชที โอเมก้าพลัส ตราไทย-เดนมาร์ค 
รสจดื และรสช็อกโกแลต จนได้รบัการตอบรบั 
เป็นอย่างดจีากผูบ้รโิภคทกุเพศ ทุกวยัอย่างกว้าง
ขวาง ซึง่ปัจจบุนั อ.ส.ค. ให้ความส�าคัญในการ
วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์นมในรปูหลากหลาย 
ออกสู ่ตลาดอย่างสม�่าเสมอเพื่อตอบโจทย ์
ความต้องการของตลาด และต้องการสนบัสนนุ 
การใช้น�า้นมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทย
มาผลติและจ�าหน่ายในเชงิพาณชิย์ด้วยการน�า
เทคโนโลยีมาปรบัใช้ในการพฒันาผลติภัณฑ์เพือ่
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลือ่นสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง เชิงพื้นที่้ส่งเสริมโครงการ “1 จังหวัด  
1 ชนิดสนิค้า” น�าร่องภาคใต้ วเิคราะห์พ้ืนท่ี - คน -  
สนิค้า ใช้กระบวนการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามหลกั 
BCG Model พฒันาต่อยอดจากฐานการพฒันา
ทีม่อียู่แล้ว สร้างความเข้มแขง็ของกลุม่เกษตรกร

นายครองศักดิ์  สงรักษา รองอธิบดีกรม 
ส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสรมิการเกษตร 
ด�าเนนิการขบัเคลือ่นสนิค้าเกษตรมูลค่าสงู ภายใต้
การส่งเสรมิการเกษตรเชงิพืน้ท่ีภาคใต้ “1 จังหวดั 
1 ชนิดสินค้า” โดยส�านักงานเกษตรจังหวัด 
ทัง้ 14 จงัหวดัภาคใต้ ได้คัดเลือกพชืในพืน้ทีม่าด�าเนนิการ 
พฒันาสูส่นิค้าเกษตรมลูค่าสงูเพือ่ยกระดบัเกษตรกร 
บูรณาการการท�างานกับหน่วยงานในพ้ืนที่และน�า
กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BCG Model 
มาร่วมด�าเนนิการด้วย

จะเหน็ได้ว่า มคีวามสอดคล้องและเชือ่มโยงกนั
ท้ังกระบวนการขบัเคลือ่น และเป้าหมายการพฒันา
ท่ีมุง่เน้นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชมุชน และ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
โดยส�านกังานเกษตรจงัหวดัทัง้ 14 จังหวดัภาคใต้ 
ได้ร่วมน�าเสนอผลส�าเร็จของการด�าเนินงานในปี 
2566 ดงันี้

1. จงัหวดัตรงั : พริกไทยตรงั พริกไทยคณุภาพ 
พฒันาให้จงัหวดัตรงัเป็นแหล่งผลิตพรกิไทยอินทรย์ี
หลกัของประเทศไทย 2. จงัหวดัพทัลงุ : สละ BCG 
MODEL สามารถลดต้นทนุการผลติ ผลผลติได้รบั
มาตรฐาน GAP และมลูค่าสนิค้าสละเพิม่ข้ึน พฒันา
ผลติภณัฑ์แปรรปูจากสละ มกีารสร้างมูลค่าเพิม่จาก
วสัดุเหลือใช้ร้อยละ 50 3. จงัหวดัยะลา : ทเุรยีน
สะเด็ดน�า้ยะลา สูม่าตรฐานโลก มุง่เน้นการพฒันา

เกษตรกร โดยใช้กระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร เพือ่
รวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรยีน และบรหิารจดัการสวน
ภายใต้มาตรฐาน GAP

4. จงัหวดัสตูล : “กาแฟสตูล คุณภาพมูลค่าสงู” 
มุง่พัฒนาความรูด้้านการจดัการสวนกาแฟและการ
แปรรปูข้ันต้น สามารถถ่ายทอดความรูสู้เ่กษตรกร
ข้างเคยีงได้ แปลงกาแฟมคีวามพร้อมและสามารถ
ขอรับรองตามมาตรฐาน GAP 5. จงัหวดัสงขลา : 
กาแฟโรบสัต้า BCG MODEL สามารถลดต้นทุนการ
ผลติ เพิม่ผลผลิต และเพิม่พ้ืนท่ีปลกู เกิดการรวมกลุม่ 
และเครือข่ายการปลูกกาแฟ เกิดศูนย์เรียนรู้และ 
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน โดยบูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 6. จงัหวดัปัตตาน ี: การ 
พฒันาเครอืข่ายธรุกิจคลสัเตอร์ผกัมูลค่าสงูด้วย BCG 
MODEL ปรับแนวทางการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพ
ให้แก่เกษตรกร โดยการวางแผนการจัดการด้านการ
ผลติการตลาด และเกดิจดุเรยีนรูต้้นแบบในพืน้ทีแ่ละ
ขยายผลสู่พืน้ทีอ่ืน่

10. จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี: การขบัเคลือ่นแปลงใหญ่ 
ปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานีสู ่ต้นแบบเมืองปาล์ม 
น�้ามันยั่งยืน ยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน
ให้เป็นเกษตรกรผู้ปลูกตามน�้ามันแบบยั่งยืนผ่าน
มาตรฐาน RSPO 11. จงัหวดัพงังา : มังคุดทพิย์พงังา
สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG การสร้างมูลค่า
จากวัสดุเศษเหลือในการแปรรูปมังคุด เช่น ถ่าน
จากเปลือกมังคุด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุด 
สร้างมลูค่าเพิม่โดยส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
12. จงัหวดักระบี ่ : การขบัเคลือ่นการผลติทเุรยีน
ทะเลหอย ทุเรยีนทะเลหอยของจังหวดักระบ่ี ได้รับ
การรับรองเป็นสนิค้า GI กระบวนการผลติได้รับการ
รบัรองคณุภาพภายใต้มาตรฐาน GAP และสามารถ
น�าผลผลติเข้าสูก่ระบวนการแปรรูปข้ันสงู เช่น ทเุรยีน
ฟรซีดราย

13. จังหวัดภูเก็ต : สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
สบัปะรดภเูก็ตด้วย BCG MODEL มีการจดัการวัสดุ
เศษเหลอืจากกระบวนการผลติ มกีารส่งเสรมิความรู้ 
ในการแปรรปูวตัถดุบิขัน้ต้นและขัน้กลาง เช่น น�า้พรกิ 
สบัปะรด สบูสั่บปะรด และส่งเสรมิการพัฒนาด้าน
การตลาด โดยการเพ่ิมช่องทางการตลาด ร่วมมือ 
กับสถาบันวิจัยเพ่ือการแปรรูปข้ันสูงเชิงพาณิชย์ 
เช่น เวชส�าอางจากสับปะรดและโลชั่นสับปะรด 
14. จงัหวดันครศรีธรรมราช : การขับเคลือ่นสนิค้า 
เกษตรมูลค่าสูง (มังคุด)ด ้วย BCG MODEL  
ยกระดบักลุม่เกษตรกรเป็นวสิาหกจิเริม่ต้น (Start up)  
มีการท�าการตลาดเพื่อการประมูล เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรท่ีผลติมังคดุคณุภาพ สร้างมูลค่าเพิม่
จากวสัดุเศษเหลอื เช่น การท�าสารไล่แมลง ปุ๋ยหมกั 
การน�าเปลือกมังคุดมาท�าเป็นกล่องหรือภาชนะ 
และการส่งเสริมการท�าการเกษตรที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมอย่างย่ังยนื

ส�าหรับการขับเคลื่อนการด�าเนินงานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ เป็นแนวทางที่กรมส่งเสริม
การเกษตรด�าเนินการเพื่อต่อยอดการส่งเสริม
การเกษตร โดยท่ีผ่านมาได้มีการส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกรทั้งในลักษณะรายบุคคล (Individual 
Approach) การส่งเสริมในรูปแบบกลุ่ม (Group 
Approach) รวมทัง้การส่งเสรมิให้เกษตรกรบรหิาร 
จัดการสินค ้ า เกษตรตลอดห ่วงโซ ่การผลิต  
(Commodity Approach) ซึง่สิง่เหล่านีถ้อืเป็นกลไก 
ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร 
ให้เกิดผลส�าเร็จ

7. จังหวดันราธวิาส : “ทุเรยีนบางนรามูลค่าสงู 
ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” เน้นการ
ผลิตสินค้าพรีเมี่ยมและมีการแปรรูปในขั้นต้นและ 
ขัน้กลาง เพือ่สร้างแบรนด์สร้างทางเลอืกให้แก่ผูบ้รโิภค 
ภายใต้มาตรฐานสากล 8. จงัหวดัชมุพร : การส่งเสรมิ
การเกษตรเชงิพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพรสู่“ชมุพรมหานคร 
โรบัสต้า” จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกาแฟ 
โรบสัต้าชุมพร เพิม่มลูค่าสารกาแฟ พฒันาคณุภาพสู่
มาตรฐาน GAP ตลอดจนการจดัตัง้บอร์ดกาแฟชมุพร 
9. จงัหวดัระนอง : พฒันาคณุภาพทุเรยีน “ฝนแปด 
แดดสีท่เุรยีนดีมคีณุภาพด้วย BCG MODEL” จงัหวดั
ระนอง พัฒนาคุณภาพทุเรียนอัตลักษณ์จังหวัด
ระนอง ภายใต้สัญลักษณ์ GI และพัฒนาคุณภาพ
ทเุรยีนแบบยัง่ยืน เน้นการจัดการสวนด้วยชวีวธีิ

 ณฏัฐกติติ ์ของทิพย์ 

สอบถามเพิม่เติม : กลุ่มวจิยัและพัฒนาการจัดการดนิเปรีย้ว 
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ กรมพฒันาท่ีดนิ 0 2579 7562

การเตรยีมพืน้ดนิพร ุเพือ่ปลกูปาล์มสาคใูนภาคใต้

โดย บรรเจดิลกัษณ์ จนิตฤทธิ์

คดัเลอืกพืน้ทีบ่รเิวณขอบพรทุีไ่ม่เป็นป่า
พรุและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการ
เกษตรได้ พร้อมเก็บเศษซากหรือส่ิงกดีขวาง
ในพ้ืนทีป่รับสภาพพ้ืนทีใ่ห้เหมาะส�าหรบัการ
ปลกูปาล์มสาครู่องน�า้

สร้างถนนเข้าสวนปาล์มสาคู เพื่อความ 
สะดวกในการปลกูและขนส่งผลผลติหลงัการ 
เก็บเกี่ยว ขนาดถนนกว้างตั้งแต่ 4 ถึง 6 
เมตร จ�านวนของถนนขึน้อยูก่บัขนาดแปลง 
และภมิูประเทศ

ขุดร่องน�้า เนื่องจากพ้ืนที่พรุมักจะเป็น
ที่ลุ่มต�่า มีน�้าท่วมขังบ่อยครั้ง ควรมีการขุด
ร่องน�้าเพื่อระบายน�้าออกไปจากแปลงปลูก 
การท�าร่องน�้าควรท�าควบคู่ไปพร้อมกับการ
ท�าถนน โดยร่องมลีกัษณะเป็นรปูตัวว ีให้เนนิ
ดนิบนสนัร่องทีจ่ะปลกูปาล์มอยูส่งูกว่าระดบั
น�า้ทีท่่วมขงัเพือ่ไม่ให้น�า้ท่วมขงับรเิวณโคนต้น

 วางแนวปลกูและก�าหนดระยะปลกู ระยะปลกูปาล์มสาคท่ีูแนะน�าส�าหรบัดนิพรุคอื 9x9 เมตร 
พืน้ท่ี 1 ไร่ สามารถปลกูปาล์มสาคูได้ จ�านวนทัง้สิน้ 22 ต้น

 เตรยีมแปลงปลูก โดยยกร่องกว้าง 6-8 เมตร และคูน�า้กว้าง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-0.8 เมตร
 ส่วนคนู�า้ ขดุดนิลกึ 0.5 เมตร หรอืมากกว่านี ้เพือ่ให้ได้ดนิบนร่องปลกูสงู 0.5-0.8 เมตร จากพืน้เดมิ  

แต่ไม่ควรเกนิ 1 เมตร หรอืไม่ลึกถงึชัน้ดนิเลน เพราะจะท�าให้ดนิจะเป็นกรดเพิม่ขึน้

 ขดุหลุมปลกู ขนาด 45x45x35 เซนตเิมตร
 ใช้หนิปูนฝุน่ อตัราครึง่หนึง่ของความต้องการ

ปนู หว่านให้ทัว่บนสันร่องและในร่องคนู�า้ คลุกเคล้า
กบัดนิและหมกัท้ิงไว้ 20 วัน

 ปรับปรุงหลุมปลูกด ้วยปุ ๋ยหมักอัตรา  
25 กิโลกรัมต่อหลมุ และปุย๋รอ็คฟอสเฟต 250-500 กรมั 

าล์มสาค ูเป็นพชืในวงศ์ปาล์มทีม่คีวามส�าคญัมากชนดิหนึง่ของภาคใต้  เนือ่งจาก 
ทกุส่วนของต้นปาล์มสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชวีติประจ�าวนั เช่น ใบท�าจาก 

มงุหลงัคา ยอดอ่อนปรงุเป็นอาหาร เน้ือในของส่วนล�าต้นท�าเป็นอาหารสตัว์และ
สกดัเป็นแป้ง เป็นต้น นอกจากนี ้ต้นปาล์มสาคสูามารถปลกูเป็นแนวกนัลม ให้ร่มเงา
และป้องการพงัทลายของดนิอกีด้วย ปาล์มสาคสูามารถเจรญิเตบิโตได้ดใีนพืน้ท่ีพรุ  
ทีม่ข้ีอจ�ากดัดนิเป็นดนิอนิทรย์ีมคีวามเป็นกรดสงูหรอืเป็นดนิเปรีย้วจดั มนี�า้ขงัหรอื
ชืน้แฉะเกอืบตลอดปี ทัง้น้ี จ�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุดนิ จงึจะท�าให้การเจรญิเตบิโต
และผลผลิตเพิม่ขึน้

การเตรยีมพืน้ท่ี

การเตรยีมดินและการปลกู

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ต่อหลุม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากนั
 น�าต้นพันธุ์ปาล์มสาคูมาปลูกในหลุมและกลบดินให้แน่น จากนั้นดูแลรักษาก�าจัดวัชพืชและ 

ใส่ปุย๋เคมตีามค่าวเิคราะห์ดนิและความต้องการของปาล์มสาคตู่อไป

 ในพื้นที่ 1 ไร่ ในปีแรก  
ค่าลงทุนประกอบด้วย ค่าพันธุ์  
ค่าปลกู และค่าบ�ารงุรกัษาโดยเฉลีย่  
5,000 บาทต่อไร่ ในขณะท่ีปีท่ี 2-5  
มค่ีาลงทนุประมาณ 2,000 บาท
ต่อไร่ต่อปี ส่วนผลตอบแทนทาง
เศรษฐกจิจะเริม่ปีที ่5 สร้างรายได้
โดยเฉลีย่ปีละ 13,000 บาทต่อไร่ 
ต่อปี

 ดินอินท รีย ์  โดยปกติ 
ไม่เหมาะสมต่อการปลกูพชืเศรษฐกจิ  
หากใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง 
จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นเิวศอย่างรุนแรง ดงัน้ัน ในพืน้ท่ี
ทีย่งัคงสภาพเป็นป่า ควรปล่อยให้
เป็นป่าตามธรรมชาติหรือปลูกไม้ 
ทีข่ี้นึได้ในพืน้ทีพ่รุ
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‘สุรยิะ’ ยนืยนัไม่ล้มแลนด์บรดิจ์ 
เตรยีมโรดโชว์ทุนนอกร่วมลงทุน

“สรุยิะ” ยนืยันเดนิหน้า “โครงการแลนด์บรดิจ์ 
ชมุพร-ระนอง” แต่ต้องรอ สนข.ศกึษารายละเอยีด 
ให้แล้วเสร็จ ต้องใช้เวลาด�าเนินการ เพราะเป็น
โครงการขนาดใหญ่ มวีงเงินลงทุนสงู ต้องร่วมทนุ 
กบันกัลงทนุต่างชาติ

นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยเม่ือมานานมาน้ีว่า ตามที่ 
มีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวว่า มีการส่ังชะลอการ
ด�าเนนิการโครงการสะพานเศรษฐกจิเช่ือมฝ่ังทะเล
อ่าวไทย-อนัดามนั (ชมุพร-ระนอง) หรอืทีเ่รียกกนัว่า  
โครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) นัน้

ขอยนืยนัว่า ข่าวดงักล่าวเป็นเทจ็ ไม่เคยมกีาร
สัง่การให้ยกเลกิการด�าเนนิงานโครงการตามทีเ่ป็น
ข่าวแต่อย่างใด โดยข้อเทจ็จรงิแล้วพร้อมสนับสนุน
โครงการนี้อย่างเต็มท่ี ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่าง
ศกึษาโครงการของส�านกังานนโยบายและแผนการ

ลงทุนแล้วคุ้ม โดยภาครัฐจะสนับสนุนด้านการ
เวนคนืเป็นหลกั” นายสรุยิะ กล่าว

ด้าน นายปัญญา ชพูานชิ ผูอ้�านวยการ สนข. 
กล่าวว่า ส�าหรบัโครงการแลนด์บรดิจ์นัน้ ขอยนืยนัว่า  
ไม่ได้มีการยกเลิกโครงการตามทีเ่ป็นข่าวแต่อย่าง
ใด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อม
ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ และได้มอบหมาย
ให้ สนข. ท�าการศกึษาโครงการให้ครอบคลมุทกุมติิ
อย่างรอบคอบ และรดักมุ เพือ่ประโยชน์ประเทศ
ชาตแิละประชาชน เนือ่งจากเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ทีม่มีลูค่าการลงทนุสูง

‘หวัเว่ย’ ตอบรับ ‘ดอีเีอส’ 
ตัง้ศนูย์พฒันา AI & Cloud

ในการพฒันาโครงการฯ ต่อไป
ส�ำหรบัโครงกำรนีจ้ะให้เอกชนลงทุน 100% 

โดยรฐัจะลงทนุเฉพำะค่ำเวนคืนเท่ำนัน้ เนือ่งจำก
วงเงนิลงทนุมมีลูค่ำสงูประมำณ 1 ล้ำนล้ำนบำท 
ที่ผ่ำนมำมีนักลงทุนต่ำงประเทศให้ควำมสนใจ
ประมำณ 2-3 รำย แต่เงียบไป ดงัน้ัน เพ่ือดึงดดู
ให้นักลงทุนมีควำมสนใจในโครงกำรมำกข้ึน 
กระทรวงจะต้องไปท�ำ Roadshow เพ่ือรับฟัง
ควำมเห็นจำกนักลงทนุต่ำงในประเทศ ท้ังในจนี 
ยุโรป อเมรกิำ และประเทศอืน่ๆ

นอกจำกน้ี รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม 
ได้สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนเร่งรัดและด�ำเนิน
โครงกำรของกระทรวงฯ ในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและกำรให้บริกำรด้ำนคมนำคมขนส่ง 
ในทุกมติ ิทัง้ทำงบก ทำงรำง ทำงน�ำ้ และทำงอำกำศ 
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีประสิทธิภำพ มีควำม

“สรุพงษ์” ถก ระบบราง-ขนส่งทางบก 
ก�าชับท�าแผนใช้จ่ายตรงตามนโยบาย

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้เรียกประชุมหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบ
หมายให้ก�ากบัดแูล จ�านวน 8 แห่ง โดยมผีูบ้รหิาร
ระดับสูงของทุกหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ 1.กรม
การขนส่งทางบก (ขบ.) 2. กรมการขนส่งทางราง 
(ขร.) 3. บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) 4.การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) 5. บริษัท เอสอาร์ที  
แอสเสท จ�ากัด (SRTA) 6. บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จ�ากัด (รฟฟท.) 7. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) 8. บรษิทั วทิยกุารบนิแห่ง
ประเทศไทย จ�ากดั (บวท.)

โดยนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ เปิดเผยว่า เป็นการ
ท�าความรู้จักกับผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน พร้อม
ทั้งได้รับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยได้ให้
แนวทางการท�างาน เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบาย
ของรฐับาล ทีน่ายกรฐัมนตรไีด้แถลงต่อสภา และ
ขอให้ทุกหน่วยงานท�างานให้ทันตามห้วงเวลาที่
รฐับาลต้องการ

เนือ่งจากเป็นรฐับาลใหม่ อาจจะมวีธิคีดิใหม่ 
ซึ่งวันนี้ หลังจากฟังการน�าเสนอในภาพรวมของ
หน่วยงานแล้ว ได้ให้แต่ละหน่วยงานกลับไปปรุง
ปรงุการจัดท�างบประมาณประจ�า ปี 2567 และ
การจัดท�างบประมาณประจ�าปี 2568 ให้ตรงกบั
นโยบายทีน่ายกรฐัมนตรไีด้แถลงต่อสภา เป็นการ
หารือหลักการ ยังไม่ได้ลงรายละเอียด โดยหลัง
จากนี้จะไปตรวจเยี่ยมและให้นโยบายแต่ละ 
หน่วยงานต่อไป

นายสรุพงษ์ กล่าวว่า งบประมาณปี 2567 มี
กรอบเวลาในการปรับปรุงน้อย เนื่องจากจะต้อง
ประกาศใช้งบประมาณให้ได้ทนัภายในเดอืนเม.ย. 
2567 หรอืภายในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2567 
ดงันัน้ หลกัการและกรอบวงเงิน จึงจะไม่ได้มกีาร
ปรับปรุงอะไรมากนัก เพราะแต่ละหน่วยงานจะ
ต้องสรปุรายละเอยีดภายในสิน้เดอืน ก.ย. 2566 นี้
แล้ว ส่วนงบประมาณปี 2568 น้ัน ให้จดัท�าตามน
โยบายรฐับาลและก�าชบัเรือ่ง ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหา
อุปสรรค และข้อกฎหมายที่ต้องแก้ไขพระราช
บญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ทีไ่ม่ทนัสมยั ให้ไปดูด้วย

“วันนี้ เป็นการรับทราบภาพรวมปัญหา
อุปสรรค ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด ส่วนงบ
ประมาณปี 2567 นัน้ ผมไม่ได้ส่ังการอะไร เพยีง
แต่ให้ด�าเนนิการตามนโยบายรฐับาล หากจะมกีาร
ปรบัตรงไหนหรอืไม่ หน่วยงานไปดมูา คงไม่ได้มี
การปรับลดอะไร เพราะวงเงินงบประมาณจริงๆ 
ทีไ่ด้กไ็ม่พออยู่แล้ว เพียงแต่ให้ไปด ูการจดัท�าเพือ่
ใช้จ่ายให้ตรงประเด็น ตรงกับนโยบายและความ
จ�าเป็นมากกว่า” นายสรุพงษ์ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า กรอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี 2567 ที่กระทรวงคมนาคมได้รับความ
เหน็ชอบจาก ครม.เมือ่เดอืน ม.ีค. 2566 ในภาพ
รวม (9 ส่วนราชการ และ 5 รฐัวิสาหกิจ) รวมท้ังสิน้  
วงเงิน 238,002.05 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่าย
ประจ�า 30,431.54 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 
207,570.50 ล้านบาท โดยกรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) ได้รบัจดัสรร 3,587.23 ล้านบาท กรมการขนส่ง 
ทางราง (ขร.) ได้รบัจัดสรรวงเงิน 167.29 ล้านบาท  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ได้รบัจัดสรร วงเงิน 23,457.74 ล้านบาท การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับจัดสรร 23,135.61 
ล้านบาท องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 
ได้รบัจัดสรร 4,416.78 ล้านบาท

โดยเมือ่วนัที ่ 18 ก.ย. 2566 ทีป่ระชมุคณะ
รฐัมนตร ี (ครม.) ทีม่นีายเศรษฐา ทวสีนิ นายก
รฐัมนตรแีละรมว.คลงัเป็นประธาน มมีติเหน็ชอบ
ทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
2567 ตามทีส่�านักงบประมาณเสนอ โดยปรบักรอบ
ใหม่เป็นวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท จากกรอบวงเงนิ
เดมิ 3.35 ล้านล้านบาท เพ่ือให้สอดคล้องสภาพ
เศรษฐกจิปัจจุบนัและกรอบวินยัการเงนิการคลงั

ขนส่งและจราจร (สนข.) หากเมือ่ศกึษาแล้วเสรจ็ 
จะเดินหน้าตามกระบวนการต่อไป แต่เนื่องจาก
โครงการนี ้รฐับาลเดมิก�าหนดให้เอกชนเป็นผูล้งทนุ
ทัง้หมด ซึง่มีวงเงนิลงทนุสงูถงึ 1 ล้านล้านบาท โดย
มีเอกชนจากประเทศจนีและฝรัง่เศส สนใจลงทนุ  
แต่ตอนนีเ้งยีบไป จงึต้องมกีารไปยนืยนักบัเอกชนว่า  
รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป และจะไป
ชกัชวนเอกชนจากประเทศอืน่ๆ ร่วมด้วย โดยต้อง
ไปบอกว่า เม่ือโครงการนีเ้กดิขึน้ นกัลงทนุจะได้
ประโยชน์อะไร เอกชนจะได้สนใจมาลงทนุ

“โครงการนีต้้องใช้เวลา เพราะเป็นโครงการ
ใหญ่ ตอนนี้ สนข. เตรียมข้อมูลส่งมาให้แล้ว 
จะปรับปรุงในรายละเอียดมากท่ีสุด เบื้องต้น  
เดนิตามแผน แต่จะต้องท�าให้โครงการมันน่าสนใจขึน้  
โดยยงัยนืยนัว่า เป็นจดุเดมิ คอืจงัหวดัระนอง และ
ชมุพร ส่วนแนวคดิท่ีจะจูงใจก็ต้องท�าให้เหน็ชดัเจนว่า  

สรุยิะ จงึรุง่เรืองกจิ

ในขณะนีโ้ครงการอยูร่ะหว่างด�าเนนิการศกึษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและลงทุนโครงการ 
โดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ต้องด�าเนนิการด้วยความรอบคอบ อย่างไรก็ตาม 
ขณะนีต้ามแผนการด�าเนนิงานจะมีการจัดประชมุ
ทดสอบความสนใจและรับฟังความเห็นของภาค
เอกชน ประชาชนในพืน้ที ่และทกุภาคส่วนท่ีมต่ีอโค
รงการฯ เพือ่น�ามาประกอบการศกึษาความเป็นไป 

ปลอดภัย และเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม ประชาชน
ทกุกลุม่สามารถเข้าถึงบรกิารได้อย่างเสมอภาค 
และให้ความส�าคญักับการ บรูณาการการท�างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบยีบและ
กฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและความอดุมสขุของพ่ีน้องประชาชน

ดีลส�าเร็จ Huawei ตอบรับค�าเชิญ 
‘ดอีเีอส’ มาลงทนุ พร้อมสร้างคนด้าน AI & 
Cloud เชื่อสร้างรายได้ให้คนไทย 60,000 
ล้าน ใน 5 ปี

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
(ดีอีเอส) และคณะ บินไปเซี่ยงไฮ้ ร่วมงาน 
Huawei Connect 2023 เข้าร่วมประชุม APAC 
National ICT Roundtable 2023 ณ นคร
เซีย่งไฮ้ สาธารณรฐัประชาชนจนี เม่ือวนัที ่20 
กันยายน 2566 และได้หารอืกบับรษัิทสายเทค
ของจนีกว่า 20 บรษิทั ชวนตัง้ส�านกังานใหญ่
ในประเทศไทย

นายประเสรฐิ เปิดเผยว่า ในการไปเซีย่งไฮ้
คร้ังน้ี ถือว่าประสบความส�าเรจ็อย่างมาก หัวเว่ย 
บรษิทัเทคยกัษ์ใหญ่ของจนี ตอบรบัการท�าศนูย์
พัฒนาบคุลากรไทยด้านเอไอและคลาวด์ เพือ่
ผลิตคนด้านดังกล่าวปีละ 10,000 คน หรือ  
50,000 คน ในระยะเวลา 5 ปี ประเมินว่า 
โครงการน้ีสร้างรายได้ถึง 60,000 ล้านบาท แก้
ปัญหาขาดแคลนบุคคลากรด้านเอไอและคลา
วด์ และจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น
ศนูย์กลางของภูมภิาคด้านเอไอและคลาวด์ด้วย

นอกจากเรื่องบุคคลากรใน 2 ทักษะ 
ดงักล่าว ยงัได้เจรจาชักชวนกลุม่บรษิทัเทคจนี  
ตัง้ส�านักงานใหญ่ในไทย เพือ่สนบัสนนุนโยบาย

เอไอและคลาวด์ฮับของกระทรวง และสร้าง
การลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced 
Technologies) รวมทัง้สร้างรายได้เข้าประเทศ 
ตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นาย
เศรษฐา ทวสีนิ

ส�าหรับเร่ืองการตั้งส�านักงานใหญ่ในไทย 
รัฐบาลนี้ให้สิทธิประโยชน์หลายอย่าง ทั้งทาง
ภาษี วีซ่า การอ�านวยความสะดวก เป็นต้น 
นอกจากนี้ ทางกระทรวงดีอีเอสก็มีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของบริษัทที่มีเทคโนโลยีขั้น
สงู พร้อมอ�านวยความสะดวกและร่วมมืออย่าง
ใกล้ชดิ และเชือ่ว่า การเจรจากับกลุ่มบริษัทเทค
จนีทีม่เีทคโนโลยีขัน้สงูกลุม่นี ้จะเกิดการลงทุน
เพิ่มได้ในระยะเวลาอีกไม่นาน และเชื่อมั่นว่า 
จะช่วยเร่งสร้างการลงทนุด้านเทคโนโลยขีัน้สงู 
สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทยทีเ่กีย่วข้องกบั
เทคโนโลยขีัน้สงู

“ผมมั่นใจว่า การตอบรับของหัวเว่ยสร้าง
ศูนย์พฒันาบคุลากรไทยครัง้นี ้ จะส่งผลให้ไทย
เข้าใกล้การเป็นเอไอและคลาวด์ ต้องการเข้ามา
ร่วมงาน ท�าให้มกีารลงทนุด้านเอไอและคลาวด์
ในไทยสูงเป็นล�าดับหนึ่งหรือสองของภูมิภาค 
ในขณะเดียวกัน ผมจะผลักดันให้กระทรวงดี
อีเอสเป็นกลไกส�าคัญของประเทศในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นกระทรวงทันสมัย
ในระดบัโลกด้วย”

“ดีป้า” ส�ารวจอตุฯ ดจิทิลัไทยปี 65 
มลูค่าพุ่งแตะ 2.6 ล้านล้านบาท

ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทัิล หรอืดป้ีา และ
สถาบนัไอเอ็มซ ี แถลงผลส�ารวจข้อมูลและประเมนิ
สถานภาพอตุสาหกรรมดิจิทัล ประจ�าปี 2565 ใน 
5 อุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software) อตุสาหกรรมฮาร์ดแวร์และ
อปุกรณ์อัจฉรยิะ (Hardware and Smart Devices)  
อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล (Digital Services) 
อุตสาหกรรมดิจทัิลคอนเทนต์ (Digital Content) 
และอตุสาหกรรมสือ่สาร (Telecommunication) 
และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ณ อาคารดป้ีา ลาดพร้าว

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อ�านวยการใหญ่  
กลุม่งานยทุธศาสตร์และความมัน่คง ดป้ีา เปิดเผยว่า  
อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย 
5 อุตสาหกรรมหลักคือ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software) อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์
อัจฉริยะ (Hardware and Smart Devices) 
อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล (Digital Services) 
อุตสาหกรรมดิจทัิลคอนเทนต์ (Digital Content) 
และอตุสาหกรรมสือ่สาร (Telecommunication)  
มีมูลค่ารวม 2,614,109 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 
ก่อนหน้าเฉลีย่ 14% โดยมีอตัราการเตบิโตอย่างมาก 
ในทุกอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมท่ีขยายตัว 
สูงท่ีสุดคือ อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลโดยเฉพาะ 
FinTech และ Health Tech ซึง่เป็นไปตามเทรนด์
ของโลก

ภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ ปี 2565 มีมูลค่ารวม 190,766 ล้านบาท 
เติบโต 19% ขณะท่ีการส่งออกมีมูลค่า 2,453 ล้าน
บาท เติบโต 9% ส่วนการน�าเข้ามีมูลค่า 49,568 
ล้านบาท เติบโต 23% จากการส�ารวจฐานข้อมูล 
13,013 บริษทั ซึง่ด�าเนนิธรุกิจต่างๆ อาทิ การจดัท�า
ซอฟต์แวร์ส�าเรจ็รปู การจดัท�าโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์อืน่ๆ การบริหารจดัการ
ประมวลผลข้อมูลฯลฯ

ส�าหรับมูลค่าซอฟต์แวร์มีมูลค่ารวม 78,043 
ล้านบาท เติบโต 18% แบ่งเป็นซอฟต์แวร์ทีติ่ดตัง้ใน
เครือ่ง (On-Premise) มูลค่า 47,549 ล้านบาท และ
ซอฟต์แวร์เช่าใช้ (Cloud/SaaS) มูลค่า 30,494 ล้าน
บาท ส่วนบรกิารซอฟต์แวร์ท่ีประกอบด้วย ประเภท
ผูติ้ดต้ังระบบ (System Integrator) ประเภทบ�ารุง

รักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) ประเภท
ปรับแต่งซอฟต์แวร์ (Software Customization)  
และประเภทฝึกอบรมและท่ีปรึกษา (Consult/
Training) มมีลูค่ารวม 112,723 ล้านบาท เตบิโต 
19% โดยประเภทปรับแต่งซอฟต์แวร์มีมูลค่าสูง
ทีส่ดุ คอื 33,802 ล้านบาท รองลงมาเป็นประเภท
บ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์มีมูลค่า 31,073 ล้านบาท 
และประเภทผูต้ดิตัง้ระบบมมีลูค่า 27,090 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาจากความต้องการซอฟต์แวร ์
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศยงัคาดว่า อตุสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์ไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องระหว่างปี 
2566-2568 จากมูลค่า 218,999 ล้านบาท เป็น 
241,775 ล้านบาท และ 265,469 ล้านบาทตาม
ล�าดบั

 ตลาดฮาร์ดแวร์และอปุกรณ์อจัฉรยิะ
ขยายตวัตามไลฟ์สไตล์สงัคมเมอืง 
ปี 2565 อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

อจัฉริยะ ซ่ึงแบ่งตามสนิค้าและอปุกรณ์ 6 ประเภท 
ได้แก่ คอมพวิเตอร์ (Computer) อปุกรณ์ต่อพ่วง  
(Peripheral) เครื่องพิมพ์ (Printer) อุปกรณ ์
จดัเก็บข้อมลู (Storage) อปุกรณ์อจัฉรยิะ (Smart 
Devices) และ หุน่ยนต์และระบบอตัโนมัต ิ(Robot 
and Automation) มมีลูค่า 1,431,980 ล้านบาท 
เตบิโต 18% โดยแบ่งเป็นมูลค่าการน�าเข้า 438,508 
ล้านบาท เตบิโต 13% มลูค่าส่งออก 993,472 ล้าน
บาท เตบิโต 19%

โดยประเภทของสนิค้าและอปุกรณ์ทีม่อีตัราการ
เตบิโตทีโ่ดดเด่นคอื อปุกรณ์อจัฉรยิะ (Smart Devices)  
และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot and  
Automation) มมีลูค่ารวมของทัง้สองอตุสาหกรรม
อยูท่ี่ 419,989 ล้านบาท ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า อปุกรณ์ 
อจัฉริยะเร่ิมเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้ชวีติของ
คนไทยในสงัคมดิจทิลัมากข้ึน พร้อมกนันีย้งัคาดการณ์ 
ว่า แม้มลูค่าอตุสาหกรรมปี 2566 อาจจะขยายตวั
ไม่มาก โดยจะอยูท่ี ่ 1,472,075 ล้านบาท แต่ยงัมี
ความเป็นไปได้ทีจ่ะเตบิโตถงึ 1,744,409 ล้านบาท
ในปี 2567 และ 2,065,381 ล้านบาท ในปี 2568

 บรกิารด้านดจิทิลัโตแรงตอบรบัเมกะเทรนด์
อตุสาหกรรมบริการดจิทัิลปี 2565 มมีลูค่ารวม

อยูท่ี ่281,515 ล้านบาท เตบิโตขึน้จากปี 2564 ถงึ 
21% โดยอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลแบ่งออกเป็น 
8 ประเภท ได้แก่ 1. ค้าปลีก (e-Retail) มีมลูค่า 
อุตสาหกรรม 78,290 ล้านบาท เติบโต 28%  
2. ขนส่ง (e-Logistics) มมีลูค่าอตุสาหกรรม 83,472 
ล้านบาท เตบิโต 19% 3. ท่องเทีย่ว (e-Tourism) 
มีมูลค่าอุตสาหกรรม 10,239 ล้านบาท เติบโต 
21% 4. ส่ือออนไลน์ (Online Media) มีมูลค่า
อุตสาหกรรม 42,911 ล้านบาท เติบโต 19%  
5. ผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์ (e-Advertise)  
มมีลูค่าอตุสาหกรรม 22,119 ล้านบาท เตบิโต 7%  
6. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)  
มมีลูค่าอตุสาหกรรม 42,541 ล้านบาท เตบิโต 22%  
7. ผูใ้ห้บรกิารเทคโนโลยเีพือ่สขุภาพ (Health Tech) 
มมีลูค่าอตุสาหกรรม 742 ล้านบาท เติบโต 65% และ 
8. ผูใ้ห้บริการเทคโนโลยีเพือ่การศกึษา (EdTech) มี
มลูค่าอตุสาหกรรม 1,201 ล้านบาท เตบิโตลดลง 2%

ทัง้นี ้ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า อตุสาหกรรม Health 
Tech แม้จะยงัมมีลูค่าไม่สงู แต่มีอตัราการเตบิโตที่
น่าสนใจ ตอบรบัเมกะเทรนด์ทีผู่ค้นให้ความใส่ใจใน
การดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ท�าให้ภาพรวม
ของอตุสาหกรรมบริการดิจิทัลเติบโตต่อเน่ือง และ
คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 454,628 ล้านบาท 
ในปี 2568

ด้าน รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อ�านวยการ
สถาบันไอเอม็ซี กล่าวว่า การส�ารวจในคร้ังน้ีมกีาร
วัดมูลค่าของอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าและปัญญา
ประดิษฐ์ด้วย แต่เป็นมูลค่าท่ีผสานรวมอยู ่ใน
อตุสาหกรรมย่อยของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ และ
อตุสาหกรรมฮาร์ดแวร์ จากการค�านวณมลูค่ารายได้ 
ของอตุสาหกรรมจ�านวน 213 บริษทัพบว่า อตุสาหกรรม 
บิ๊กดาต้าและปัญญาประดิษฐ์ ปี 2565 มีมูลค่า 

25,471 ล้านบาท เตบิโต 15% การส�ารวจแบ่งเป็น 
3 ส่วนคือ 

1. ส่วนฮาร์ดแวร์ มีมูลค่า 3,648 ล้านบาท 
เติบโต 20% 2. ส่วนซอฟต์แวร์ มีมูลค่า 6,717 
ล้านบาท เตบิโต 20% 3. ส่วนงานบรกิาร มีมลูค่า 
15,059 ล้านบาท เติบโต 12% โดยรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ 
อย่างเห็นได้ชัดของอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจ
ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องเป็นเครือ่งบ่งชีใ้ห้เหน็ว่า ทุกภาคส่วน 
มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital  
Transformation ขณะทีเ่ทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง AI, IoT,  
Blockchain ตลอดจน Web 3.0 และ Quantum 
Computing จะมีส่วนกระตุ้นให้อตุสาหกรรมเติบโต
ยิง่ขึน้

นอกจากนี้ ในงานแถลงผลส�ารวจข้อมูลและ
ประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจ�าปี 
2565 ยงัมีช่วงของการเสวนาในหวัข้อ ‘โอกาส ความ
ท้าทาย และการปรับตวัของอตุสาหกรรมดจิทิลัไทย’ 
ซึง่ผูแ้ทนจากสภาหอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ไทย ได้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็น
ทิศทางการเติบโตของอตุสาหกรรมดจิทิลัไทยว่า ควร
ต้องพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ให้เทคโนโลยแีละ 
บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญสามารถเตบิโตไปพร้อมกนั  
รวมทั้งการมองอนาคตถึงเมกะเทรนด์ต่างๆ ที่จะ
เข้ามามีผลต่อชีวิตประจ�าวันและการขับเคลื่อน
อตุสาหกรรม เพราะปัจจบัุนการเติบโตของก�าลงัคน 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัลยังไม่สูงนัก ซึ่งดีป้าและ
พันธมิตรพร้อมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัล 
เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการวางรากฐาน
เศรษฐกจิดจิทิลัให้กบัประเทศ และเพิม่ประสทิธิภาพ
การให้บริการประชาชน

สรุพงษ์ ปิยะโชติ

“โครงการนีต้้องใช้เวลา เพราะเป็นโครงการใหญ่ ตอนนี ้ สนข. เตรียมข้อมลู 
ส่งมาให้แล้ว จะปรบัปรุงในรายละเอยีดมากทีส่ดุ เบ้ืองต้น เดินตามแผน แต่จะต้อง 
ท�าให้โครงการมันน่าสนใจขึ้น โดยยังยืนยันว่า เป็นจุดเดิม คือจังหวัดระนอง  
และชมุพร ส่วนแนวคดิทีจ่ะจงูใจกต้็องท�าให้เห็นชดัเจนว่า ลงทนุแล้วคุม้ โดยภาครฐั 
จะสนับสนนุด้านการเวนคนืเป็นหลกั”



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

นป่าทีเ่ขยีวขจ ี อดุมไปด้วยต้นไม้ ถอืเป็น
สมบัติทางธรรมชาติที่สร้างคุณประโยชน์

ให้กบัประเทศได้มากมายมหาศาล ถงึกระนัน้ก็ยงัมี 
คนมีอิทธิพลบางกลุ่ม คงแสวงหาผลประโยชน์
จากป่าไม้ หรือบางครั้งอาจจะเป็นประชาชน 
คนตวัเล็กๆ ท่ีรกุล�า้ป่าโดยไม่ได้ตัง้ใจ ด้วยเหตนุี้  
จึงต้องหาใครซักคนมารับหน้าที่พิทักษ์ผืนป่า  
เพือ่ส่งต่อทรพัยากรของชาติให้คนรุน่หลังต่อไป

ซึง่ลกัษณะของบคุคลทีก่ล่าวถงึ จะต้องเป็นคน
ใจถงึ เข้าถงึผูค้น มไีหวพริบ ตรงไปตรงมากบังานท่ีท�า  
ซือ่ตรง รกัคณุธรรม ไม่ย่อหย่อนต่อหน้าที ่ไม่ท�าอะไร
เสือ่มเสยี และท�างานอย่างมุง่มัน่ในงานท่ีท�า และ 
อปท.นวิส์เชิญเป็นแขกฉบบันี ้ จงึขอน�าท่านผูอ่้าน 
มารู้จักกับคุณชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หรือ พี่อี่  
ผูอ้�านวยการ ส�านกัอทุยานแห่งชาต ิ กรมอทุยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่ึงในพญาเสือผู้ท่ี
ท�างานด้วยความตัง้ใจ และด้วยหวัใจนกัเลงเมอืง
เพชรฯ ท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากผูใ้หญ่ในการ
พูดคุยกับผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกป่ามาแล้วมากมาย 
จนท�าให้เขาได้เดนิหน้าปกป้องทรัพยากรของชาติ
มาแล้วท่ัวไทย 

รามค�าแหง ซึ่งระหว่างนั้นมีงานอดิเรกที่ชอบคือ
จับปลาและชอบต้นไม้ เพ่ือนเลยแนะน�าให้ไป
สมคัรสอบเรียน ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะ
วนศาสตร์ กไ็ด้เรียนอกี 5 ปี จนจบปรญิญาตรแีละ
ปริญญาโทในคณะวนศาสตร์ได้ โดยคุณชัยวัฒน์  
ได้บอกอกีว่า

“หลังจากเรยีนจบ ผมกไ็ด้ไปสอบ ก.พ. และ
สามารถสอบตดิ วนัท่ี 17 กนัยายน 2533 ได้ถกู
บรรจใุห้ท�างานทีจ่งัหวดัราษฎร์ธาน ีเป็นป่าไม้เขต
สรุาษฎร์ธาน ีกท็�างานได้อยูป่ระมาณปี 2533-35 
ก็ย้ายกลับมาที่จังหวัดเพชรบุรี ส�านักเขตป่าไม้
เพชรบุรี ได้เป็นหัวหน้า วนอุทยานชะอ�า ในปี 
2535 และได้ประกาศจดัตัง้ วนอทุยานเขานาง
พนัธรุตั ปี 2541 รวมถงึได้ประกาศจดัตัง้โครงการ
สวนพฤกษชาติตามพระราชด�าริ (เขาอีหรุ่น)  
ซึง่ตดิกับอทุยานราชภกัดิ”์

“โดยสาเหตุที่ให้ผมได้ถูกมอบหมายมาท�า
หน้าทีน่ี ้เนือ่งจากผูใ้หญ่เหน็ว่าผมเป็นคนเพชรบุรี  
ขณะทีม่ผู้ีมอีทิธิพลครอบครองทีดิ่นบรเิวณป่าอยู่  
ผมจึงได้ด�าเนินการเรียกพูดคุยกับคนท่ีเข้ามา
ในพื้นที่ป่า จนสามารถขอคืนพ้ืนที่ป่าคืน และ
ประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนมะทราง 
วนอทุยานชะอ�าได้ส�าเรจ็”

คุณชัยวัฒน์ ยังได้เล่าถึงการได้ท�าภารกิจ
โครงการพระราชด�าริและความประทับใจท่ีมีต่อ
ในหลวง รัชกาลที ่9 อกีว่า หลงัจากตวัเขาสามารถ
ประสบความส�าเร็จ ท�าให้หลายคนเริ่มเช่ือมั่นใน
ความสามารถ จงึท�าให้มีโอกาสไปท�างานรบัผดิชอบ 
โครงการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนทีเ่ขานางพันธรุตั  
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิซ่ึงตอนนัน้ได้รบัหน้าที่
เป็นหัวหน้าโครงการ เพ่ือประกาศจัดตั้งท่ีน้ีเป็น 
วนอุทยานเขานางพันธุรัต ซ่ึงได้ไปพูดคุยกับ 
โรงปนูซเีมนต์ และสามารถประกาศจดัตัง้ได้ส�าเรจ็
ในปี 2541 ด้วยพ้ืนทีม่ากกว่า 2,156 ไร่ 

ไม่ตกงาน เศรษฐกจิยงัคงหมนุเวียน รวมไปถึงจาก
เหตุการณ์นัน้ท�าให้ต้วเขาแทบร้องไห้ 

อกีหนึง่ความประทบัใจ คอืหลงัจากรบัต�าแหน่ง
หวัหน้าอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน อทุยานแห่งชาติ 
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ก็ได้มโีอกาสถวายงาน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ในหลวง รชักาลที ่9 เม่ือครัง้ทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิ
จากวังไกลกังวลไปยังน�้าตกป่าละอู พ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน การเข้าเฝ้าฯ คร้ังนีเ้ป็นครัง้
ที่รู้สึกประทับใจเป็นที่สุด เพราะได้ถวายงานแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เป็นการส่วนพระองค์ 

โดยพระองค์ได้ตรัสถามว่า “เหนื่อยไหม”  
ซึง่ได้ถวายรายงานพระองค์ต่อว่า “ข้าพระพุทธเจ้า
และเจ้าหน้าทีท่กุนายไม่ได้เหนือ่ย” และพระองค์ท่าน 
ก็ได้ถามถึงเหตุการณ์เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก 
ในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึง่ตัวเขาได้
เป็นทัพหน้า น�าลกูน้องเข้าไปบกุป่าฝ่าดง เพือ่ช่วย 
กู ้เฮลิคอปเตอร์และผู ้เสียชีวิต จนได้รับมอบ
ประกาศนยีบตัรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี  
2554 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม จนได้รบัฉายา “วรีบุรษุแก่งกระจาน” 
ซึง่พระองค์ถามว่า “ฮ.ตก จดุไหน” พร้อมได้เตอืน 
“ขอให้อดทน” และ “ขอให้หวัหน้าบอกเจ้าหน้าที่
ด้วยขอให้อดทน” นอกจากนี ้พระองค์ยงัได้ตรสัไว้ 
อีกหลายๆ ประโยค เช่น “เดินลาดตระเวนป่า 

“เม่ือเรือ่งดังกล่าว มีผูห้ลกัผูใ้หญ่ไปถ่ายทอด
ให้ไปพระองค์ท่านทราบ พระองค์ท่านก็ได้ถามว่า 
โรงงานแห่งนีมี้คนอยูป่ระมาณเท่าไหร่ ทางเราก็
บอกว่า มอียู่ประมาณ 4,000 คน แล้วพระองค์
ท่านกถ็ามอกีว่า จะน�าเงนิ 500 ล้านบาทเอามา
จากไหน เรากช็ีแ้จงว่า เป็นเงนิจากงบกลางของ
รฐับาล พระองค์ท่านจงึตรสัว่า เงนิ 500 ล้านบาท  
เป็นภาษีของประชาชน ถ้าให้ทางบริษัทเป็น 
ผูเ้กบ็กวาดหนิ เพือ่น�าไปขายหรอืน�าไปทิง้กนัคลืน่
ทะเลได้หรอืไม่ โดยไม่ต้องใช้เงนิ 500 ล้านบาท” 
คุณชัยวัฒน์ เล่าถึงความพระปรีชาสามารถของ
ในหลวง รชักาลที ่9 ด้วยความซาบซึง้

ชยัวฒัน์ ล้ิมลิขติอกัษร
ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักอทุยำนแห่งชำติ 

กรมอทุยำนแห่งชำติสตัว์ป่ำและพนัธุพ์ชื

สิ่งท่ีผมยึดถือมาเสมอ และผมสอนรุ่นน้องมาเสมอว่า ทุกคน 
มีเส้นทางของตน แต่ชีวิตจะต้องยืนหยัดอยู่บนคุณธรรม รู้จัก 
ผิดชอบชั่วดี สิ่งส�าคัญคือมีความกตัญญู รู้จักคุณคน เพราะหาก 
ท่ีคุณไม่รูคุ้ณคน คุณไม่สามารถไปต่อได้ และต้องมัน่คงในสิง่ท่ีคุณเป็น  
รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด

ต่อมาเมื่อปี 2548 เขานางพันธุรัต ได้หมด
สมัปทานกบัโรงปนูซเีมนต์ ซึง่ตวัเขาไม่เห็นด้วยกบั
การให้ต่อใบอนุญาต ประกอบกับทางกรมอุทยาน
แห่งชาติมีแผนจะปรับหินในพ้ืนท่ีท่ีเคยถูกระเบิด
ลงมาจากภเูขา ภายใต้งบประมาณ 500 ล้านบาท 
ซึ่งบริเวณนั้นมีโรงปูนซีเมนต์อยู่ ก็จะเคลียร์พื้นที่
ออกให้หมด จะท�าให้มพีืน้ท่ีประมาณ 200 ไร่ แล้ว
มีแผนจะน�าหน่วยงานราชการทัง้หมดให้มาอยูท่ีน่ี้ 
เสมือนเป็นศนูย์ราชการอีกแห่งขึน้มา ซ่ึงกน็�าแผน
ดงักล่าว ไปถวายพระเจ้าอยูห่วั

คณุชยัวฒัน์ บอกอกีว่า จากทีพ่ระองค์เสนอมา 
มปีระสงค์เพ่ือให้พสกนกิรไม่ตกงาน โรงงานมโีอกาส
ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนต่อได้ ปนูซเีมนต์สามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้ ขณะทีไ่ปขดุทีอ่ืน่ใหม่กเ็สียวสัดใุหม่ 
ค้นหาทีใ่หม่ และยงัต้องเปิดหน้าดนิใหม่ เป็นการแก้
ปัญหาทีก่ระทบประชาชนให้น้อยทีส่ดุ และท�าให้คน

เดนิยงัไง” “พะเนนิทุง่เป็นอย่างไร” “ฝากดแูลช้างป่า 
ด้วย” เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่าน 
ให้ความเอาใส่ใจขนาดไหน 

อาจพดูได้ว่า จากการรบัต�าแหน่งเป็นหวัหน้า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ท�าให้ได้พบเจอ
เหตกุารณ์ต่างๆ มามากมาย ทัง้ดแีละร้าย บางอย่าง

ร้ายแรงถงึขัน้ถกูออกราชการ แต่ด้วยการต่อสูแ้ละ
ยนืหยดับนข้อเทจ็จรงิ ส่งผลให้ศาลปกครองเพชรบรุี 
พพิากษาให้กลบัเข้ารบัราชการเหมอืนเดมิ และได้
ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านกัอุทยานแห่งชาติ 
กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื 

ด้วยเหตนุี ้จงึไม่รูส้กึว่าเสยีใจแต่อย่างใด แต่กลับ
ภาคภูมิใจกับการได้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน เพราะท�าให้ตนได้มีโอกาส 
เข้าเฝ้าถวายงาน ในหลวงรชักาลที ่9 อกีทัง้ยงัท�าให้
ได้รูว่้า ป่าไม้ถกูรงัแกมากน้อยขนาดไหน และอยาก
จะถามว่า “วันนี้ใครรังแกใคร” โดยไม่เคยจับ 
กระเหร่ียงซกัคนเดยีว แต่พยายามอดทน เจรจา แก้ไข
ปัญหา แม้จะมีก�าลังติดอาวุธอยู่ในพื้นที่อุทยานฯ  
โดยการน้อมน�าเอาแนวพระราชด�าร ิ มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา เพือ่ให้คนอยูร่่วมกบัป่าได้ 

และจากการท�างานทีย่ดึมัน่ในสิง่ทีถ่กูต้องและ
ด้วยความเป็นคนใจนักเลง นักสู้ จึงถูกแต่งต้ังให้
เป็นหน่วยพญาเสือ ซึง่จากการท�างานทีต้่องพบเจอ
ผูม้อิีทธพิลมากมาย ท�าให้มสีิง่หนึง่ทีย่ดึมัน่มาเสมอ
และได้สั่งสอนน้องๆ ให้มีอุดมการณ์เดียวกัน คือ  

ไม่รับเงนิจากใคร ไม่รับเงนิสินบน ไม่เจรจา ไม่สนใจ
ผูบ้รหิารฯ หรอืว่าใครทัง้นัน้ และยดึแนวทางของ
การอนุรกัษ์ป่าไว้ มุง่ม่ันท�าทกุอย่างให้ดีทีส่ดุ เต็มที่
กับส่ิงทีท่�า จริงจงั และจริงใจกับสิง่ทีท่�า โดยยดึหลกั 
ใครล่าสัตว์ผดิ ใครตดัไม้ผดิ ยดึเป็นหลกั 

ด้านการท�างานยดึหลกัการบรหิารคอื “จะสอนใคร 
ตนเองต้องลงมือท�า” กล่าวคือ ไม่ว่าคุณจะเป็น
รฐัมนตร ีอธบิด ีรองอธบิด ีรวมไปถงึผูอ้�านวยการ
ส�านัก การจะเป็นหัวหน้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
คุณต้องใส่ใจและต้องรู้จริงทุกงาน และคุณต้อง
เข้าใจคนอืน่ 

“ส่ิงทีผ่มยึดถือมาเสมอและผมสอนรุน่น้องมา
เสมอว่า ทกุคนมเีส้นทางของตน แต่ชวีติจะต้อง
ยืนหยัดอยู่บนคณุธรรม รูจ้กัผดิชอบชัว่ดี สิง่ส�าคญั 
คือมีความกตัญญู รู ้จักคุณคน เพราะหากที่ 
คณุไม่รูค้ณุคน คณุไม่สามารถไปต่อได้ และต้อง
ม่ันคงในสิง่ทีค่ณุเป็น รับผิดชอบหน้าทีต่วัเองให้
ดีที่สุด” นายชัยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยน�้าเสียง 
ทีมุ่ง่มัน่

“โดยสาเหตุที่ให้ผมได้ถูกมอบหมายมาท�าหน้าที่นี้ เนื่องจากผู้ใหญ่เห็นว่า 
ผมเป็นคนเพชรบรุ ีขณะทีมี่ผูม้อีทิธพิลครอบครองทีดิ่นบรเิวณป่าอยู่ ผมจึงได้ด�าเนินการ 
เรียกพดูคุยกบัคนท่ีเข้ามาในพืน้ทีป่่า จนสามารถขอคืนพืน้ทีป่่าคืน และประกาศ 
ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดอนมะทราง วนอทุยานชะอ�า ได้ส�าเรจ็”

โดยผูอ้�านวยการ ส�านกัอทุยานแห่งชาต ิ กรม
อทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธุพ์ชื เล่าว่า ตวัเขา
เป็นคนพืน้เพชาวอ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี มี
คุณพ่อเป็นคนจีนและคณุแม่เป็นคนไทย ทีบ้่านมลีกู
ท้ังหมด 19 คน ซึง่ด้วยสมาชกิในครอบครัวทีเ่ยอะ
ขนาดนี ้ท�าให้คณุพ่อกับคณุแม่จึงรบัท�างานรบัจ้าง
ทุกอย่างท่ีท�าได้ ประกอบกับทีบ้่านมีลกูเยอะ ทาง
คณุพ่อเลยพาตัวเขาไปฝากทีโ่รงเจจนโต ถึงกระนัน้
คณุพ่อคุณแม่กอ็ยากให้ได้เรยีนหนงัสือ 

แต่คุณชัยวฒัน์ ยอมรบัว่า ตอนเดก็เป็นคนเกเร  
ไม่ต้ังใจเรยีน แต่เป็นชอบท�ากจิกรรม เช่น เล่นฟตุบอล 
ดนตรี มากกว่า ก่อนที่ต่อมาทางคุณพ่อคุณแม่ 
จะส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอาคเนย์ คณะบัญชี 
อยูป่ระมาณ 2 ปี ถงึกระน้ันก็ยงัเป็นเดก็เกเรอยูด่ี

อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ท�าให้เปลี่ยนความคิด คือ
ตอนได้เห็นคุณพ่อที่ท�างานล�าบากมาทั้งชีวิตและ
ได้พบประสบอุบัติเหตุขาหัก เลยมีความตั้งใจ
เรียนหนังสือ และออกจากมหาวิทยาลัยอาคเนย์
เพราะเรียนไม่จบ และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย


